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ติดเช้ือพุงคุมเขมวาเลนไทน

จับคูกูเงินลุยตลาด‘RCEP’

ใหสินเช� อหนุนสินคาไทย
สนามบินน้ํา • โอกาสทอง “จุรินทร” 

จัด “จับคูกูเงิน ลุยตลาด RCEP” ให

สินเช� อพิเศษสงเสริมสินคาไทยบุกตลาด

ใหญ 1 ใน 3 ของโลก

เม� อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2565 

เวลา 10.30 น. นายจุรินทร ลักษณวิ

ศิษฏ หัวหนาพรรคประชาธิปตย รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระ                                                            

ทรวงพาณิชย เปนประธานในพิธีเปด                                                       

โครงการ “จับคูกูเงิน ลุยตลาด RCEP” 

พรอมดวย นางมัลลิกา บุญมีตระกูล 

มหาสุข ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวง

พาณิชย, นายบุณยธีร พานิชประไพ เลขา 

นุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย, 

นางอรมน ทรัพยทวีธรรม อธิบดีกรม

เจรจาการคาระหวางประเทศ, ดร.รักษ 

วรกิจโภคาทร กรรมการผูจัดการธนาคาร                                                             

เพ� อการสงออกและนําเขาแหงประเทศ 

ไทย (EXIM BANK), 

ไทยโพสต • สภาเดือด! ลมครั้งที่ 17 เปน

รอบที่ 3 เดือน ก.พ. มี ส.ส.เขาประชุมเพียง 

227 เสียง “ฝายรัฐบาล” ฉะ “ฝายคาน” ขอ

นับพรํ่าเพร� อทําสภาเสียหาย “พท.” อางตอง                                       

การให ส.ส.มาทํางานใหครบ เหน็บฝาย

คานในอดีตก็ทําเจอ “ปชป.” สวนทําเฉพาะ

ตอนพบเสียงขางมากลากไป ผงะ “ส.ส.เพ� อ

ไทย-กาวไกล” น่ังหนาสลอนแสดงตนพรรค                            

ละ 5 คน “พรรคกลา” ย� น 8 พันรายช� อ

เสนอ “ตัดเงินเดือน-ใบเหลืองแดง” ส.ส. 

โดดรม “มงคลกิตติ์” โชวพลังพรรคเล็กตั้ง

กลุม 16 ตอรองนายกฯ “ส.ส.” ดาหนาซัด 

“เต” แอบเอาช� อไปอางรวมกลุม 16

ที่รัฐสภา วันที่ 10 ก.พ. ในการประ 

ชุมสภาผูแทนราษฎร มีนายชวน หลีกภัย 

ประธานสภาผูแทนราษฎร เปนประธานการ                                                        

ประชุม ภายหลังที่ประชุมรับทราบประกาศ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เร� องนโย                                                          

บายการตรวจเงินแผนดิน ประจําปงบประ 

มาณ 2565 เสร็จสิ้นแลว นายพิเชษฐ เชื้อ

เมืองพาน ส.ส.เชียงราย พรรคเพ� อไทย 

ทําเนียบรัฐบาล • “อนุทิน” ยันเห็นตาง

สายสีเขียวเปนเร� องการทํางาน ไมเกี่ยวสัม 

พันธพรรครวมทํารัฐบาลควํ่า ออกตัวถาปรับ

ตามความเห็นคมนาคมพรอมเอาดวย แต

ถาเพิกเฉย รมต.ตองรับผิดชอบสวนบุคคล 

ขณะที่ 7 รมต.ภท.มีคําชี้แจงออกตัวไวแลว 

เผย รมต.ภูมิใจไทยแสดงจุดยืนชัด หาก 

มท.ไมแกตามความเห็นก็แค “โหวตโน”  

เม� อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2565  นาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข   ใน

ฐานะหัวหนาพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ใหสัม 

ภาษณถึงสาเหตุที่ 7 รัฐมนตรีพรรค ภท. 

ไมเขารวมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่

พิจารณาเร� องรถไฟฟาสายสีเขียว จะสงผล                                   

กระทบต่อการพิจารณาเรื่องดังกล่าวใน

อนาคตหรือไม วาตองดูเปนประเด็นๆ ไป 

เพราะกระทรวงคมนาคมไดทําความเห็น

ออกมาแลว เปนหนังสือ 8 ฉบับ และหาก

กระทรวงคมนาคมคลายความกังวลหรือขอ

วิตกแลวก็ดําเนินตอไปได 

เราไมไดไมเห็นชอบเร� องตอหรือไมตอ

สัญญารถไฟฟาสายสีเขียว 

ไทยโพสต • ไทยติดเชื้อขาขึ้นพุง 14,822 

ราย ดับ 20 คน กทม.ยังนํา 2,635 ราย 

ศปก.ศบค.จอชงชุดใหญเพิ่มมาตรการเขม

ขนชวงวาเลนไทน-สงกรานต หลังยอดทะลุ

หม� นตอเน� อง สธ.เสนอปลดโควิดพนปวยฉุก 

เฉิน ใหรักษาไดตามสิทธิ ดีเดย 1 มี.ค. แนะ

เรงฉีดวัคซีนกลุมเด็กเล็ก พบติดเพิ่มขึ้นจาก 

รร.และครอบครัว 

เม� อวันที่ 10 กุมภาพันธ ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ                                                          

ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถาน 

การณ โควิด-19 ในประเทศไทยวา  พบผูติด

เชื้อรายใหม 14,822 ราย ติดเชื้อในประเทศ 

14,524 ราย มาจากระบบเฝาระวังและระบบ

บริการ 14,320 ราย, มาจากการคนหาเชิง

รุก 204 ราย, มาจากเรือนจํา 52 ราย เปนผู

เดินทางมาจากตางประเทศ 246 ราย หาย

ปวยเพิ่มขึ้น 8,503 ราย อยูระหวางรักษา 

105,129 ราย อาการหนัก 563 ราย ใส

เคร� องชวยหายใจ 114 ราย

จับแกงลักรถ

สงขายเพ� อนบาน

รัสเซียเริ่มซอมรบ

รวมเบลารุส

ใชจายวาเลนไทนรวงหนัก

‘หอการคา’ชี้ต่ําสุดในรอบ15ปี

ไทยโพสต • “อานนท แสนน�าน” นําราย

ช� อประชาชน 4 ภาค 1.2 ลานรายช� อ ขับ

ไลแอมเนสตี้ฯ ให “เสกสกล” เตรียมย� น

กรมการปกครอง-สมช. 17 ก.พ.นี้ “แรมโบ” 

ลั่น ถานายทะเบียนเพิกถอน จะกลายเปน

องคกรเถ� อนไรที่ยืนในประเทศไทย “ไผ” ได

ปลอยตัวจากเรือนจํา สวน “ไมค” ลุนศาล

อยุธยาไตสวนศุกรนี้

ที่ศูนยรับเร� องราวรองทุกข ทําเนียบ

รัฐบาล ภายในสํานักงาน ก.พ. วันที่ 10 

กุมภาพันธ นายอานนท แสนน�าน ผูริเริ่ม

กอตั้งหมูบานเสื้อแดง อดีตประธานหมูบาน

เสื้อแดงแหงประเทศไทย และอดีตประธาน

หมูบานเสื้อแดงในแตละภูมิภาค ไดนําราย

ช� อภาคประชาชนจํานวน 1,200,000 คน

ทั้ง 4 ภาค มามอบใหนายเสกสกล อัตถา

วงศ ผูชวยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี 

เพ� อนําไปย� นตออธิบดีกรมการปกครอง และ 

พล.อ.สุพจน มาลานิยม เลขาธิการสภาความ

ม่ันคงแหงชาติ   รายช� อเหลาน้ีมาจากภาคประ 

ชาชนทุกภาคท่ีไดรวมกันลงช� อเพ� อขับไลกลุม

แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล

รัฐสภา • “สุพัฒนพงษ” แจงสภา น้ํามัน

ไทยไมแพง เทียบ 8 ประเทศอาเซียนอยู

เกือบร้ังทาย เตรียมกูอีก 2-3 หม� นลานบาท

ตรึงราคานํ้ามัน โฆษกรัฐบาลโต “หญิงหน�อย” 

อางขอมูลเก็บภาษีสรรพสามิตดีเซล 6 บาท

เปนเท็จ แจงยิบ “หมู-ไก” ลดราคาแลว 

ขณะที่ฝายคานเปดตัวเลขยุค “บิ๊กตู”

อานตอหนา 15

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันศุกรที่  11  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565  ขึ้น  10  ค่ํา  เดือน  3  ปฉลู

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9221

อิสรภาพแหงความคิด

จอกู2-3หม� นล.

ตรึงน้ํามันแพง

หมู-ไกลดราคา

ย� น1.2ลานช� อ

ไล‘แอมเนสตี้’

17ก.พ.ลุกฮือ
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อัปยศสภาอับปาง
ฝายคาน-รัฐบาลซัดกันนัว

ชงตัดเงินเดือนสส.โดดรม
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2 ในประเทศ

รถไฟฟาสายสีเขียว 

ตองยึดประชาชนเปนหลัก  

ระเด็นรอนทางการเมืองที่อยู ในความสนใจของ

ประชาชนก็คือ กรณี กระทรวงมหาดไทยพยายาม

ผลักดันนําเสนอใหคณะรัฐมนตรีเห็นชอบผลการ

เจรจาและเห็นชอบรางสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟา

สายสีเขียว เม� อวันอังคารที่ผานมา แตรัฐมนตรีจากพรรค

ภูมิใจไทยที่คุมกระทรวงคมนาคมไมเห็นดวย จึงบอยคอตไม

เขาประชุม ครม. และยืนยันหากกระทรวงมหาดไทยเคลียร

ขอโตแยงที่กระทรวงตองการใหชี้แจงไมได เชน การลดคา

โดยสารจาก 65 บาทตลอดสายลงมา ถาไมมีคําตอบที่ชัดเจน 

ก็จะคัดคานตอไป จนกลายเปนประเด็นรอนทางการเมืองตาม

มาทันที 

เรื่องดังกล่าวภาครัฐบางแห่งพยายามนําเสนอข้อมูล

ของตัวเอง เพ� อทําใหเห็นวาสาเหตุที่คัดคานมีเหตุผลอยางไร

บาง อยางเชน กระทรวงคมนาคม นายชยธรรม พรหมศร ปลัด

กระทรวงคมนาคม พรอมผูบริหารกรมการขนสงทางรางและ

ผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) ได

รวมแถลงขาวกรณีการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา

ของคณะรัฐมนตรี เร� อง ขอความเห็นชอบผลการเจรจา และ

เห็นชอบรางสัญญารวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว

เม� อวันพุธที่ผานมา ระบุตอนหนึ่งวา กระทรวงคมนาคมเสนอ

ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยยึด

หลักความถูกตอง และประโยชนสูงสุดที่ประชาชนพึงจะได

รับเปนลําดับแรก ดังนั้นจะเห็นไดวาความเห็นของกระทรวง

คมนาคมจึงใหความสําคัญกับอัตราคาโดยสาร ที่เปนประโยชน

แกประชาชนอยางยั่งยืน จากปจจุบันไปสูอนาคตถึงป 2602 

การกําหนดเงื่อนไขของการเข้าระบบตั๋วร่วม ที่ครอบคลุม

ทุกโครงขาย และความถูกตองครบถวนของขั้นตอนตาม

กฎหมายที่เกี่ยวของเปนสําคัญ และจะทําใหเกิดประโยชนทาง

เศรษฐกิจ โดยมีปริมาณผู โดยสารมากขึ้นจากอัตราคาโดยสาร

ที่เปนธรรม และบอกวาโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวง

แบริ่ง-สมุทรปราการ และชวงหมอชิต-สะพานใหม-คูคต ยัง

เปนกรรมสิทธิ์ของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

ซึ่งการรถไฟฟาไดอนุญาตใหกรุงเทพมหานครเขาพื้นที่ เพ� อ

ดําเนินการตามบันทึกขอตกลงความรวมมือที่ทํารวมกันไว 

กําหนดไวชัดเจนวา อนุญาตใหกรุงเทพมหานครเขาพื้นที่ และ

ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของเทานั้น ซึ่งไมไดหมายรวมถึงกรณี

ที่กรุงเทพมหานครจะไปวาจางเอกชนรายใดมาดําเนินการ ดัง

นั้นการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยจึงไมรับทราบ

หนี้สินของกรุงเทพมหานครในสวนที่ ไปวาจางบริษัทเอกชน

ดําเนินการ และย้ําวากระทรวงคมนาคมหวังเปนอยางยิ่งวา 

กรุงเทพมหานครจะพิจารณาทบทวนการดําเนินการโดยมุง

เนนที่ประโยชนสูงสุดที่ประชาชนและภาครัฐพึงไดรับจากการ

ดําเนินโครงการรถไฟฟาสายสีเขียวทั้งระบบ โดยดําเนินการ

ใหครบถวน และถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะ

รัฐมนตรี และหลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของอยางเครงครัดตอไป

สวนพรรคภูมิใจไทยที่ดูแลกระทรวงคมนาคมก็ออก

แถลงการณ โดยมีเนื้อหาบางสวนย้ําวา การแปลงสัญญา

สัมปทานเปนสัญญารวมทุน ซึ่งมีประเด็นที่ตองพิจารณา 

และยังมีมุมมองที่เห็นตางกันอยู ระหวางกระทรวงคมนาคม

กับกระทรวงมหาดไทย อยางเร� องคาโดยสารเปนอีกประเด็น

สําคัญ ซึ่งกระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนสงทางราง ใน

ฐานะที่เปนผูกํากับมาตรฐานการเดินรถ การประกอบกิจการ

ของรถไฟฟา เห็นวาสามารถจัดเก็บไดต่ํากวาที่ กทม.เสนอ 

และเปนการลดคาใชจายใหแกประชาชน จึงทวงติงประเด็น

นี้ พรอมทั้งขอขอมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมวาทําไมจึง

ตองเปน 65 บาท ในขณะที่กระทรวงคมนาคมคํานวณไดต่ํา

กวา 65 บาท

สุดทายแลว ประชาชนมองวาทางออกของเร� องนี้ที่ดี

ที่สุดคือแตละฝายตองนําเสนอขอมูลของโครงการอยางรอบ

ดานและครบถวน โดยยึดถือผลประโยชนของประเทศชาติ

และประชาชนเปนหลัก และที่สําคัญตองไมนําเร� องนี้มาเปน

เกมการเมืองตอรองกันโดยเด็ดขาด และประชาชนจะเปนผู

ตัดสินเองวาจะสนับสนุนฝายใด. 

ป

ศ.ดร.ไชยันต ไชยพร 

อาจารยประจําภาควิชาการปกครอง 

คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

“โอกาสรัฐประหาร = 0 สาเหตุที่โอกาสการรัฐประหาร

เทากับ 0 เพราะขาดเง� อนไขที่จะทํารัฐประหาร โดยเง� อนไขมี

ดังนี้ 1.ไมมีความขัดแยงแบงขั้วทางการเมืองอยางรุนแรง 2.ไม

มีการเมืองบนทองถนนที่มวลชน 2 ฝายออกมาตั้งหลักประทวง

เปนจํานวนมาก 3.การเปลี่ยนรัฐบาลตามครรลองรัฐธรรมนูญ 

ยังเปนไปได ไมถึงทางตัน”.

โลก...ของซัม-บอดี้!!!
กเบ� อๆ เร� องรัฐบาล เร� องฝายแคนและฝายคานเต็ม                                                               

ที!!!...ดวยเหตุนี้ เผอิญวาเม� อ นองรัก ที่เคยรวมงาน 

รวมหัวจมทาย เคยผูกพันและรักใครกันมาโดย

ตลอด ผูมีนามกรวา พรชัย จงภักดี ทานโทรศัพทมาบอกวา

ไดไปสมัครเปน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และ

คงตองไปอวดโชวแสง โชววิสัยทัศน ในอีกไมกี่วันนับจากนี้ 

ก็เลยตองขออนุญาตหันไป เชียร นองนุงกันแทนที่ น�าจะถือ

เปนการ ยังประโยชนใหแกผูอ� น ไดมั่ง...แมแตเล็กๆ นอยๆ 

ก็ยังดี...

ดังนั้น...คงตองขออนุญาตรับประกัน การันตี เอาไว 

ณ ที่นี้วาในแงของความซ� อสัตย ซ� อตรง มั่นคง จริงจังและ

จริงใจ รักธรรมชาติ สายลม แสงแดด เกลียดการดูถูก ดู

หมิ่น เหยียดหยามคนจน อันเปนอะไรที่ตรงตามสเปก ตรง

ตามคุณสมบัติ ศาลาคนเศรา หรือ ไอเอสซองฮิตส เม� อหลาย

ตอหลายสิบปที่แลวนั้น คุณนอง พรชัย รายนี้ทานมีอยูเพียบ 

สวนจะถูกหยิบมาพินิจ พิจารณา โดยผูที่มีหนาที่ตรวจสอบ 

ตรวจเช็ก คัดเลือก คัดสรร หรือไม ประการใด อันนั้น...คง

ตองถือเปนบุญเปนกรรม แตชาติปางกอน หรือชาติโนน ชาติ

นี้ ก็แลวกัน...

คือการเปลี่ยนบรรยากาศหันมาเชียร มาเชลียรชโลม

เชลแล็ก ให้แก่พรรคพวกเพื่อนฝูง พี่ๆ น้องๆ ก็อาจดีไป

อยาง!!! หรืออยางนอยก็ไมถึงกับ ขนติดปาก มากมายซัก

เทาไหรนัก เพราะคงเปนแคเร� องมิตรจิต-มิตรใจ ไมไดเกี่ยว

อะไรกับอํานาจ วาสนา หรือทรัพยศฤงคาร เอาเลยแมแตนิด 

อยางครั้งคุณนอง เอ-สมชาย แสวงการ และคุณพี่ คํานูณ 

สิทธิสมาน ทานกําลังอยูในชวงไลเบียด ไลบี้ กับใครตอใคร

เขา ในการตอสัญญา ตอสัมปทาน เปนวุฒิสมาชิก วุฒิสภา 

อะไรทํานองนั้น แมทานไมไดคิดจะไหววาน ใหขัดกระดาษ

ทราย ใหลงเชลแล็กใดๆ เอาเลยแมแตนอย แตก็ดวยลําหัก-

ลําโคน ดวยคุณสมบัติและขีดความสามารถ เทาที่เคยเห็นๆ 

ดวยสายตา ก็เลยอดไมไดที่จะชโลมเลียร อดที่จะสงเสียง

เชียรขึ้นมามิได...

แตสําหรับบางรายที่ปกกลา ขาแข็ง ไมตองพึ่งแรง พึ่ง

บริการใครๆ เอาเลยก็ยังได อยางคุณนอง วสันต ภัยหลีกลี้ 

ฝาละมีของคุณปา รุงมณี เมฆโสภณ ที่จะเปนเพราะ ไดเมียดี 

หรือจะเปนเพราะอะไรก็แลวแต อันนั้น...ถึงไมจําเปนตองพูดถึง 

เอยถึง แตก็สามารถชําแรก แทรกซึม เขาไปเปนคณะกรรมการ

โน�น คณะกรรมการนี่ ชนิดจดจําแทบไมหวาด-ไมไหว วาเคย

เปนอะไรมากอน และกําลังเปนอะไรอยูในทุกวันนี้ สามารถสอง

สวางไดดวยตัวเอง ไมตองไปหาแสง หิวแสง ณ ที่ไหนๆ ถือเปน

อะไรที่น�าภูมิอก ภูมิใจ สําหรับผูที่เคยอยูแวดวงส� อมวลชนมิใช

นอย...

คือในยุค พระสมปอง-พระไพรวัลย หรือตั้งแตยุคคุณนอง 

ลําไย สะพานโคง เอาเลยโน�นแหละ การหาแสง หิวแสง หรือ

การทําตัวใหเปนที่รูจัก เปน ซัม-บอดี้ สําหรับใครตอใครก็แลวแต 

อาจถือเปน ความจําเปน อยูพอสมควรเหมือนกัน สวนเม� อรูจัก

แลวจะมองทะลุเห็นเขาไปถึงขี้ ถึงลําไส เห็นโคลนเลน โคลนตม 

หรือเห็น ดวงดาวอยูพราวพราย อันนั้น...คงตองถือเปน รสนิยม 

ของใคร-ของมัน ที่จะไปวากันเอาเอง ไมงั้น...อาจตองหันไปถือ 

สันโดษ ไปปอกกลวยเปลี่ยวในบานรางอยูตามลําพัง อยางเชน 

ทานขุนนอย เปนตน ซึ่งก็อาจดีไปอยาง หรือไดอยางแตเสีย

อยาง อะไรประมาณนั้น ขึ้นอยูกับวาทางใครก็ทางมัน ที่จะตอง

ไปตัดสินใจเลือกเฟนกันเองเอง...

ชั
แตอาจเพราะโลกมันไหลไปในแนวนี้ สังคมแตละ

สังคมหนีไมพนตองไหลไปตามกระแส หรือไม อยางไร ก็ตาม

ที...การดา การเชียร การชโลมเชลแล็ก หรือการกลาวหาแบบ

เสียๆ หายๆ จึงกลายเปน สิ่งจําเปน สําหรับใครตอใครยิ่ง

เขาไปทุกที คือแมจะเปนที่รูจัก มักจี่ เปนซะยิ่งกวา ซัม-บอดี้ 

หรือเปนซะจน เอนนี่-บอดี้ ใดๆ ก็เถอะตางคุนเคย คุนชิน 

มาโดยตลอด แตถาลองไมคิดจะเชียร ไมคิดจะ ไอโอ ใหเปน

เร� อง เปนราว เปนระบบและกิจการ โอกาสที่จะเจอกับการ

ถูกกลาวหาแบบเสียๆ หายๆ แบบดาเช็ด ดาตะเม็ด ดาชนิด 

รวงคาปาก ถึงขั้นอาจตองอกแตกตาย โดดน้ําตาย หรือตอง 

ถอยดีกวา...ไมอาววววดีกวา เอางายๆ ก็ดูจะมีความเปนไป

ไดสูงเอามากๆ...

ดวยเหตุนี้นี่เอง...ที่ทําใหสิ่งที่เรียกวา องครักษเสื้อแพร 

อาจมีความจําเปนอยูบาง แตนั่นก็ยอมหมายถึงคุณสมบัติ

และฝไมลายมือ ของผูที่ยอมตัว ทอดตัว ทําหนาที่เหลานี้ ที่

ยังไงๆ คงตองมี ศิลปะ ติดปลายนวมเอาไวมั่งเหมือนกัน 

ไมใชแคจับ แรมบา มาใสตะกราลางน้ําแลวสามารถแปร

สภาพใหกลายเปน แรมโบ กันไดงายๆ คือถาหากหนักไปทาง 

ดื้อๆ ท� อๆ หรือประเภท เลียรจนขนติดปาก แทนที่จะพอ                                     

เปน ตัวชวย กันในวินาทีสุดทาย เผลอๆ...อาจกลายเปน ตัว

ถวง หรือเปน ตัวทําลาย เอาเลยก็ไมแน�!!! เพราะภายใต

กระแสโลก หรือกระแสสังคมโดยทั่วไปแลว แม ความจริง 

ยอมเปนสิ่งไมตาย แตอาจเปนสิ่งที่ตองรอคอยและลอยคอ

ไปอีกตราบนานเทานาน หรือตราบเทาที่เฟกนิวสฟกนิวส มัน

ยังสามารถถอใหเกิดอาการ หูแหก-ตาแหก กอใหเกิดความ

สับสน ปนปวน ระส่ําระสาย ขึ้นมาไดเสมอๆ...

ปดทายดวยวาทะวันนี้ จาก Douglas Jerrold (อีก

ครั้ง)... “In this world, truth can wait; she is used to 

it. – ในโลกนี้...ความจริงรอได เพราะความจริงเปนฝายรอ

คอย มาจนชินซะแลว!!!”



 











เลือดไหลไมหยุด สําหรับ พรรคประชาธิปตย (ปชป.)  

ภายใตการนําของ “จุรินทร ลักษณวิศิษฏ” ในฐานะ

หัวหนาพรรค กรณีลาสุดมีรายงานวา วันศุกรนี้ เวลา 

10.00 น. นายสุรเชษฐ มาศดิตถ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช 

ปชป. จะไปย� นหนังสือลาออก ณ ที่ทําการพรรค

สาเหตุสืบเน� องมาจาก หัวหนา “จุรินทร” มา

พรอม นิพนธ บุญญามณี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

มหาดไทย ในฐานะรองหัวหนาพรรค นายชัยชนะ เดชเดโช 

ส.ส.นครศรีธรรมราช และรองเลขาธิการพรรค นายชํานิ ศักดิ

เศรษฐ ประธานคณะกรรมการสรรหาผูสมัคร ส.ส.ในนาม

พรรค รวมกันเปดตัว 3 มาใหมของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เตรียมประเดิมสนามเลือกตั้งใหญในครั้งหนา  

ประกอบดวย 1.นายราชิต สุขพุม อดีตผูวาฯ ปตตานี  

2.นางอวยพรศรี เชาวลิต ประธานสภา อบจ.นครศรีฯ และ 

3.นายพิชิตชัย เดชเดโช นองชายของนายชัยชนะ เดชเดโช 

ส.ส.นครศรีฯ เปนนักกฎหมาย และกรรมการสาขาพรรค เขต 

6 นครศรีฯ

สรางความรูสึกนอยใจให “สุรเชษฐ” อดีต ส.ส.นครศรีฯ 

หลายสมัย เพราะตั้งแตแสดงเจตนารมณไปวาจะลงสมัคร 

ส.ส.ตอในนามพรรคกับผูบริหารพรรค แตกลับไมมีสัญญาณ

ตอบกลับแตอยางใด 

สุดทายก็มีขาวเปดตัวเลือดใหมเอาดื้อๆ ซึ่งถือเปน

สัญญาณวาการเลือกตั้งรอบหนา ผูบริหารพรรคประชาธิปตย

อาจไมพิจารณาให “สุรเชษฐ” ลงสนามแขง ฉะนั้นก็ตอง

โบยบินหาพรรคสังกัดใหม 

โดย นายสุรเชษฐ เปดเผยวา “ผมได โทร.หานายชํานิ 

แตนายชํานิไมรับสาย ทั้งยังไปนั่งรวมพิธีในการเปดตัวกับเลือด

ใหมโดยไมเหลียวแลอดีต ส.ส.เกาของพรรคที่เปนเจาของพื้นที่ 

อยางนี้จะใหผมเขาใจวาอยางไร ที่ผมเงียบไป 2-3 วัน เพราะ

ไดตัดสินใจแลววาตองเลือกเดินใหชัดเจน ซึ่งน�าแปลกวาทําไม

ผูบริหารพรรคถึงประกาศตัวผูสมัครเพ� อจับจองพื้นที่กอน ทั้งที่ 

กกต.ยังแบงเขตเลือกตั้งไมเสร็จ ทําเชนนี้ก็ชี้ใหเห็นเจตนาวามี

การจัดคนไปลงในเขตเลือกตั้งไวลวงหนาแลวหรือไม” 

นอกจากนี้ในสัปดาหเดียวกันก็ยังมี นายถวิล ไพรสณฑ 

อดีตประธานคณะกฎหมายของพรรคประชาธิปตย และอดีต

รองประธานสภาผูแทนราษฎร ลาออกเชนกัน 

ที่พีกที่สุดคือการไปสมัครเปนสมาชิก พรรคกาวไกล ซึ่ง

ในทางการเมืองดูเหมือนจะเปนพรรคอุดมการณคูขนานกับ 

“ประชาธิปตย” แบบที่ไมสามารถหาทางบรรจบกันได เพราะ

จุดยืนทางการเมืองคอนขางแตกตางกัน  

ทวา “ถวิล” เปดใจวา ตนตัดสินใจไปพรรคกาวไกล

นานแลว ไมใชดวนตัดสินใจ เน� องจากนับแตเลือกตั้งป 62 

ส.ส.พรรคประชาธิปตย ไมเนนหนักที่จะกระจายอํานาจไปสู

ทองถิ่น ซึ่งเปนงานที่ตนถนัด เพราะที่ผานมาไดรับมอบหมาย

ในเร� องนี้ แตหลังจากเลือกตั้ง ส.ส.ไมไดผลักดัน ยืนยันไมได

ทะเลาะหรือขัดแยงกับใครในพรรคประชาธิปตย และมาอยูกาว

ไกลก็ไมไดมาขอรับตําแหน�งอะไร ไมขอลงเลือกตั้ง ส.ส.

“ยืนยันอุดมการณตรงกับพรรคกาวไกลเพียงเร� องเดียว

เทานั้น คือการกระจายอํานาจทองถิ่น สวนอุดมการณดานอ� น 

โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย ไมตรงกัน

แน�นอน” นายถวิลกลาว 

การเสีย “ถวิล” ใหกับพรรคกาวไกล ทางผูบริหารพรรค

ประชาธิปตยที่เปนสถาบันทางการเมืองตองคิดใหหนัก เพราะ

เขาออกไปดวยอุดมการณเกี่ยวกับการ กระจายอํานาจสูทอง

ถิ่น ที่พรรคประชาธิปตยในยุค “จุรินทร” ไมไดผลักดันอยาง

จริงจัง ทั้งที่ความจริงนโยบายนี้เปนเร� องที่เคล� อนไหวมาตั้งแต

สมัย นายมารุต บุนนาค อดีต ส.ส.กทม.แลว แต ปชป.ก็เก็บ

ดองเอาไว

อยางไรก็ตาม การกระจายอํานาจสูทองถิ่นถือเปน

ประเด็นที่เปนความกาวหนาของประเทศ แตที่ยังทําไมสําเร็จก็

คงเพราะนักการเมืองตองการรวบตึงอํานาจไวที่สวนกลาง เพ� อ

ที่จะไดสั่งซายหันขวาหันไดอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด อีกทั้งการ

จะใหพรรคที่อยูมานานในทางการเมืองผลักดันคงจะลําบาก 

เพราะผูกพันเช� อมโยงอยูกับหลายภาคสวน ดังนั้นทางออกเดียว

ก็ตองยกใหการกระจายอํานาจเปนหนาที่ของพรรคการเมือง

ใหมที่ยังยึดโยงกับระบบตางๆ นอย

สวนพรรคประชาธิปตยจากนี้คงตองตอบใหไดวาความ

กาวหนาของตัวเองคืออะไร 

เพราะถามองเพ� อนบานโดยรอบเขาชัดเจนแลว เชน 

พรรคภูมิใจไทย จุดเดนคือการผลักดัน กัญชาเสรี พรรคกาว

ไกลผลักดัน สุราเสรี สมรสเทาเทียม พรรคไทยสรางไทยของ 

“คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ” คือบํานาญประชาชนเดือนละ 

3,000 บาท กองทุนเพ� อคนตัวเล็ก พรรคกลาจุดขายคือเพ� อผู

ประกอบการเอสเอ็มอี 

สวนพรรคเพ� อไทยไมตองพูดถึง เพราะในสายตา

ประชาชนรากหญา เขายังคงเช� อมั่นในนโยบายและฝมือใน

การบริหารเศรษฐกิจประเทศ ตั้งแตยุค นายทักษิณ ชินวัตร ที่

มีนโยบายประชานิยมที่โดดเดน เชน กองทุนหมูบาน 30 บาท

รักษาทุกโรค เปนตน  

ดังนั้น ประชาธิปตย จะมัวแตคาดหวังกับ “ประกันราย

ไดเกษตรกร” ที่เปนมาตรการการเยียวยามากกวานโยบายคง

ไมเพียงพอแลว มิเชนนั้นเลือดคงไหลไมหยุด และจะสูศึกเลือก

ตั้งที่ไรจุดขาย.

บทเรียน ‘ถวิล’ ทิ้ง ปชป. 

ไมผลักดัน ‘กระจายอํานาจ’

เ
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3บทความ-ในประเทศ

ก็บตกควันหลงการประชุมพรรคพลังประชารัฐที่ 

“ลุงป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค เป็นประธาน เมื่อวันจันทร์

ที่ผ่านมา 

ต้องบอกว่าบรรยากาศความเป็นพรรคกลับมาอีกครั้ง 

หลังช่วงที่ผ่านมาการประชุมแต่ละครั้งเต็มไปด้วยความอึม

ครึม เขม็งเกลียว

เมื่อก่อนต่อให้สมาชิกจะมาครบ แต่ต่างก๊ก ต่างมุ้ง นั่ง

คนละมุมห้อง เจอหน้าจังๆ 

ก็ทักทายกันแบบเลี่ยงไม่

ได้ ตามมารยาทกันไปเฉยๆ 

แต่หนนี้ใช้คำาว่าครึก                      

ครื้นได้เลย แม้จะเหลืออยู่

กว่า 90 คนก็ตาม แกน

นำาที่เคยหายไป ไม่ค่อยมา

ประชุม กลับมาร่วมห้องกัน

อย่างพร้อมเพรียง

จับกลุุ่มคุยกันออกรส 

ขณะที่ ส.ส.ทักทายอย่าง

เป็นกันเอง ขนาดเลิก

ประชุมแล้วยังยืนเมาธ์มอย

เฮฮา ไม่เหมือนแต่ก่อน “ลุง

ป้อม” ปิดประชุมปุ๊บ แยกย้ายกันปั๊บ ไม่ถึง 5 นาทีหายเกลี้ยง

มีเรื่องเมาธ์มอยประชุมพรรคหนล่าสุด หลัง ส.ส.แยก

ย้ายกันกลับหมด ปรากฏว่าคนที่ยังอยู่ปิดท้ายคือ รักษาการ

นายทะเบียนพรรค “ทนายนิ่ม” นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ “ลุงป้อม” เพิ่งตั้งหมาดๆ  

เดินถือเอกสารไปๆ มาๆ ดูสีหน้าวุ่นวาย ก่อนจะได้

ความว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับทะเบียนพรรคงานใหม่ล่าสุดของ

เจ้าตัว 

มีจังหวะเข้าไปยินดีกับตำาแหน่งใหม่ แต่ดูเหมือน 

“ทนายนิ่ม” จะไม่ค่อยยินดีสักเท่าไหร่ เพราะเนื้องาน

ทะเบียนพรรคมันไม่หมู   

“รอบนี้ลุงป้อมบอกให้มาช่วยดู แต่รอบหน้าไม่เอา

แล้ว” พลางกับเล่าให้ฟังอีกว่า ตัวงานหนักน่ะไม่เท่าไหร่ 

แต่เป็นตำาแหน่งที่เสี่ยงคุกที่สุด

เพราะเวลาเขาฟ้องร้องเกี่ยวกับสมาชิกพรรค “นาย

ทะเบียนพรรค” นี่จำาเลยที่ 1 ตลอด ฮ่าๆ.

ฌ.เฌอ

ตำาแหน่งเสี่ยงคุก

เ

‘ธรรมนัส’อ้างโหวตสวนเพื่อชาวบ้าน

นายกฯ ‘พระยาปราบมาร’

สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ 

แม้ว” นี่ เฮี้ยนจริง! 

เพื่อไทยจุดธูปเชิญวิญญาณเชิดเป็น “กองหลอน” 

ผ่านเฟซบุ๊ก ๒ วันติดเท่านั้นแหละ

พอเข้าวันที่ ๓

“ผีหลอก” สภา กลางวันแสกๆ ทันที 

ไม่รู้ ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาล ทั้งฝ่ายค้านถูกลากไปลงรูปูที่ไหน

หมด ประธานสภา กดออดก็แล้ว ดึงเวลารอก็แล้ว

จาก ๔๗๔ ส.ส.กะร่อย-กะหริบเหลือเข้ามาประชุมแค่ 

๒๒๗ “ไม่ครบองค์ประชุม”

สภาจึงล่ม เป็นครั้งที่ ๑๗!

มนต์เรียกเนื้อ-เรียกปลาของ “อาจารย์ป้อม” นึกว่าจะ

ขลัง เอาเข้าจริงๆ กลับสู้อิทธิฤทธิ์ “ผีแม้ว” ไม่ได้แฮะ

เพื่อไทยนี่เอาเปรียบนะ

รู้ตัวว่าทั้งพรรค หัวหน้าพรรคด้วย “ขายไม่ได้” ก็ไปงัด

เอาผีแดนไกลมาขายแทนพรรค

ต่อให้อีก ๑๑ เดือน ต่อให้ทั้งผี ทั้งพรรค ทั้งชลน่าน ล้ม

รัฐบาล-ล้มนายกฯ ประยุทธ์ให้ได้นะ

ถ้าไม่ได้ ก็ให้ตายซากไปทั้งผี-ทั้งพรรคไปจนสิ้นพฤศจิกา.

โน่นแหละ

“นายกฯ ประยุทธ์” เป็นเจ้าภาพงาน “เอเปก” ส่งแขก

เสร็จสรรพแล้ว

ตอนนั้น น่าจะถึงพิธี “เผาผีรวมญาติ” คือ ยุบสภา!

ได้ “เลือกตั้งใหญ่” ในต้นปี ๖๖ ให้ผีกระสันเลือกตั้ง

ทั้งหมด ได้ไปผุด-ไปเกิด พร้อมกันสมอยากซะที!

นี่ ไม่ใช่ผมพูดเองนะ หากแต่พูดผ่านลายแทงที่นายกฯ 

แถลงผ่านเว็บไซต์ “รัฐบาลไทย” เมื่อวาน 

“ปีนี้ ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรอบความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือเอเปก 

ซึ่งเป็นช่วงที่ภูมิภาคของเรา ตั้งเป้าหมายจะฟื้นตัวจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างยั่งยืน และ

ครอบคลุม 

โดยในสัปดาห์หน้า ผู้แทนของเขตเศรษฐกิจเอเปก จะ

เริ่มต้นการหารือรอบแรกของปี เพื่อวางแผนงานสําหรับปีนี้ 

..................................

ภารกิจของเอเปกเป็นงานระยะยาวที่ต้องการความร่วม

มือและความพยายามอย่างต่อเนื่อง ความมุ่งมั่นของสมาชิก

เอเปก ที่มีต่อการพัฒนาภูมิภาคเอเชีย- แปซิฟิก จะถูกสานต่อ

โดยเจ้าภาพเอเปกในปีต่อๆ ไป 

โดยผมมีความยินดีที่จะประกาศว่า  สหรัฐอเมริกาจะ

เป็นเจ้าภาพเอเปกในปี ค.ศ.2023 และเปรู จะเป็นเจ้าภาพเอ

เปกในปี ค.ศ.2024

อย่างล่มครั้งที่ ๑๗ เมื่อวาน ขาดประชุมทุกพรรค เว้นชาติ

พัฒนาพรรคเดียว มาครบ

ทุกคนตอนนี้ เพ่งไปที่ “ภูมิใจไทย”

ว่า “คุณอนุทิน ชาญวีรกูล” จะเอา ๕๙ เสียงไปผสมเพื่อไทย

เป็น “รัฐบาลขั้วใหม่” ที่เขาเอา “เก้าอี้นายกฯ” ผูกโบล่อหรือไม่?

เห็น “นักขุดบ่อล่อปลา” เชียร์กันเหยงๆ  ถามว่า อยากมั้ย 

ถ้าผมเป็นคุณอนุทิน ต้องบอกว่าอยาก

แล้วจะเอามั้ย ก็ต้องบอกว่า “เอา”!

แต่นั่นคือผม.......

ไม่ใช่คุณอนุทิน ซึ่งคุณอนุทินไม่ใช่คนโลภครอบงำา จนเห็น

แค่ “เงาควาย” ทั้งตัวในน้ำา ก็รีบคาย “ก้อนเนื้อในปาก” ทิ้ง

เมื่อวาน ให้สัมภาษณ์ยาวเป็นทางช้างเผือก ถึงเหตุ ๗ เทพ

ภูมิใจไทย ไม่ลงประทับ ครม.เมื่อวันอังคาร 

สรุปเป็นว่า นั่นคือกิริยาการเทพพิทักษ์ความถูกต้อง

ทางกฎหมายและปกปักรักษาผลประโยชน์ประชาชน อยากให้

ประชาชนได้นั่งรถไฟฟ้าถูกๆ

และครั้งหน้า เทพทั้ง ๗ ก็จะกลับเข้าประทับ ครม.เหมือน

เดิม!

เทพก็ต้องมีฤทธิ์ มาในปาง “พระเดช” บ้าง “พระคุณ” บ้าง 

ตามดิน, ฟ้า, อากาศ ก็ไม่ใช่รูปปั้นนี่ จะได้อยู่ในท่าปางเดียวตลอด

ประเด็นพรรคร่วมอย่าง “ประชาธิปัตย์-ภูมิใจไทย” ที่จะผละ

จากรัฐบาลหวัง “คว่ำานายกฯ” นั้น 

“ไม่น่าห่วง”

ที่ “น่าห่วง” คือ หัวหน้าคุมลูกพรรคไม่ได้นั่นแหละ ขาด

ประชุมทีละเป็นสิบ-เป็นครึ่งบ้าง โหวตสวน-โหวตตอดบ้าง ตรงนี้

แหละ “จุดเป็น-จุดตาย” ของรัฐบาลระบบ “ปริมาณมือ”

ขนาดกฎหมายลูกเพื่อเลือกตั้งบัตร ๒ ใบ ที่รอกัน ยังไม่คลอด 

ก็ยังขนาดนี้ เมื่อคลอดแล้ว จะขนาดไหน?

๒๒ พฤษภา.สภาเปิด ฝ่ายค้านก็เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ

รัฐบาล ช่วงนี้แหละ จะอยู่-จะไป ก็อยู่ตรงนี้

ไม่ใช่ฝ่ายค้านมีทีเด็ดน็อกรัฐบาล ฝ่ายรัฐบาลด้วยกันนั่น

แหละ จะน็อกนายกฯ ด้วยคะแนนโหวต

ฉะนั้น รัฐบาลต้องมั่นใจต่อกันจริงๆ ว่าจะไม่ทรยศกัน

เท่านั้น ถึงจะอยู่จนถึงฝ่ายค้านยื่นญัตติเข้าสภาได้

เพราะเมื่อยื่นแล้ว จะยุบไม่ได้ จนกว่าอภิปรายเสร็จ

ตรงนี้เป็นจุดให้ “ปิดประตูตีแมว” ได้จริงๆ สมมุตินายกฯ ได้

รับเสียงโหวตไว้วางใจไม่ถึงครึ่ง

“ตกเก้าอี้” ไปคนเดียวเลยนะ!

รัฐบาลอยู่ชั่วคราว แต่นายกฯ ต้องไปเลย ทั้งไม่มีสิทธิ์ที่จะ

ยุบสภาด้วย

จึงว่า ช่วงนี้ยังไม่มีอะไร แต่ช่วงพฤษภา.ไม่แน่ “สนิมเกิด

แต่เนื้อในตน” นั่นแหละ ดังนั้น มีนา.-เมษา. ถ้ามันยุ่งนัก และ

วางใจใครไม่ได้

นายกฯ จะชิง “ยุบสภา” ก่อน มันก็มีทางเป็นไปได้!

ก็พูดตามกลไกระบบเท่านั้น แต่ฟังที่นายกฯ แถลง ดู

เหมือนท่านข้ามจุดนี้ ไปแล้ว มั่นใจถึงจุดเป็นเจ้าภาพประชุมเอ

เปก เดือนพฤศจิกา.โน่นแล้ว

แสดงว่า ภายใน นายกฯ คงคุยกับคุณจุรินทร์และคุณ

อนุทินในบท “แยกกันเล่น-รวมกันอยู่” เป็นที่เข้าใจกันแล้ว

คืออยู่ในสภาพ “ร่วมแบกลากๆ” กันไปแบบนี้แหละ!

ตัวเลขค้ำายันรัฐบาลตามที่คุยทั้งหมดนี้ ให้เข้าใจว่า “ไม่มี

ตัวเลข ๑๘ เสียงเศรษฐกิจไทย” รวมอยู่ด้วย

ผมเชื่อลุงป้อมว่า “สั่งได้”

แต่จะให้เขาทำาตามที่สั่งทั้งหมด “คงไม่ได้”

ประเด็นนี้ ต้องพูดกันแฟร์ๆ ๑๘ เสียง เมื่อแยกมาเป็น

พรรค ถ้าจะให้หนุนรัฐบาล ก็ต้องให้เก้าอี้รัฐมนตรีเขา ๑-๒ เก้าอี้

ในหลักการ นายกฯ คงไม่ปฏิเสธ แต่เมื่อลงถึงตัวบุคคล

ว่าใครจะเป็น คนที่นายกฯ จะตั้ง คนนั้นต้องไม่ใช่ “ร.อ.ธรรม

นัส” แน่นอน

แล้วธรรมนัสยอมได้หรือ?

เมื่อนายกฯ ยังไงก็ไม่ตั้ง และธรรมนัสรู้ยังไงก็ไม่ได้ ดัง

นั้น โดยชั้นเชิง รูปมวยจึงออกมาตามที่เห็น 

“โหวตเฉพาะเรื่องเป็นผลประโยชน์กับประชาชน เพราะ

เป็นนักการเมืองเพื่อประชาชน ไม่ได้มาเป็นนักการเมืองเพื่อต่อ

รองตําแหน่ง”

ก็แปลว่า “ธรรมนัส-นายกฯ” ในทางการเมือง จะเป็น 

“รางขนาน” ที่จะไม่มีวันบรรจบ

ฉะนั้น ๑๘ เสียงธรรมนัส ตัดไปได้เลย ไม่ต้องเอามาเป็น

ตัวเลข “ทดในใจ” ในคะแนนซีกรัฐบาล

จะว่าไป นายกฯ เหมือนรู้ใจ “ผีแดนไกล” ว่าทนอื่นพอ

ฝืนข่ม แต่ฝืนข่มอิจฉาเรื่องนายกฯ จะเป็นเจ้าภาพเอเปกไม่ได้!

เพราะถึงตอนนั้น......

นายกฯ ประยุทธ์ world class ชนิดรั้งไม่หยุด-ฉุดไม่อยู่

ในเวทีโลกไปแล้ว ที่จะแลนด์สไลด์ เอาผีแดนไกลกลับเข้ามา

แบบเท่ๆ ประตูเท่ากับปิดตาย

มันเลยต้องถีบฝาโลงเป็นวิญญาณเข้ามาสิงเร่งเกม “เช็ก 

บิลนายกฯ” นั่นไง

นายกฯ คงหมั่นไส้ เลยแกล้งซัดน้ำามนต์สยบวิญญาณ

เล่น เมื่อวาน

“ผมรอต้อนรับผู้นําเอเปกทุกท่านสู่ประเทศไทย ในเดือน

พฤศจิกายนนี้” 

อุ๊ย..ทำาเอา “ผีสยิว”!

ด้วยความร่วมมือกัน พวกเราจะเติมเต็มเป้าหมายร่วมใน

การสร้างประชาคมเอเชีย-แปซิฟิกที่เปิดกว้าง มีพลวัต พร้อมรับ

ความเปลี่ยนแปลง และมีสันติภาพ เพื่อประชาชนของเราทุกคน

และคนรุ่นหลัง

ผมรอที่จะต้อนรับผู้นําเอเปกทุกท่านสู่ประเทศไทย ในเดือน

พฤศจิกายนนี้ 

ซึ่งทุกท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการกําหนดเป้าหมายที่

สําคัญสําหรับภูมิภาคของพวกเราร่วมกัน”

เนี่ย.....

ในเมื่อ “ผู้นำาบริหารประเทศ” พูดมั่นเหมาะอย่างนี้ ผมก็ต้อง

ยึดเป็นเข็มทิศประเทศไว้ก่อนละ 

ส่วนเพื่อไทยจะล้มได้สำาเร็จตามตั้งใจก่อนพฤศจิกา.หรือไม่ 

เมื่อแบหน้าไพ่-หน้าคนให้เห็นจะจะอย่างนี้ ก็ว่าไปเลย

ยังเหลือเวลาให้ “ปิดเกม” ล่มรัฐบาลอีก ๑๘ วัน ก่อนสภา

จะปิดสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ ๑ มีนา.

จะไปเปิดสมัยสามัญทั่วไปอีกที ก็โน่นแหละ ราวๆ ๒๒ 

พฤษภา.

ก็หมายความว่า ช่วง “มีนา.-เมษา.” ไม่มีสภาให้ล่ม ถ้าแน่

จริง ตอนเปิดสมัยวิสามัญ กม.ลูก ๒ ฉบับ “ช่างมัน” ไม่ต้องเอา 

ทำาด้านๆ ใช้สภาเป็นเวที “ทุบรัฐบาล” ให้พังไปเลย

เพื่อเป้าหมายล้ม

จะต้องไปเกี่ยงวิธีการทำาไม จะบทพระ-บทโจร เล่นไปเลย 

ทั้งเศรษฐกิจไทย ทั้งภูมิใจไทย บรรยากาศกำาลังเป็นใจมิใช่รึ?

ประชาธิปัตย์ก็เหอะ เป็นพรรคร่วมรัฐบาล......

แต่ ส.ส.ส่วนหนึ่ง “กบฏรัฐบาลตลอดกาล” แถมแต่ละนัด 

ขาดประชุมกันเกือบครึ่ง!

ต้องชม “พรรคชาติพัฒนา” ของคุณสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ดู

ตัวเลขแล้ว มี ส.ส. ๔ คน มาครบ ๔ ทุกนัด 

“ผี

ผลประโยชน์ของประชาชนราก

หญ้าหรือผู้ประกอบการสุรา

พื้นบ้าน ให้สามารถมีโอกาสที่

จะเติบโตลืมตาอ้าปากกับเขา

ได้บ้าง ไม่ใช่มีเพียงนายทุนที่มี

โอกาสที่จะเติบโตแบบผูกขาด

 อดีตเลขาธิการพรรค

พลังประชารัฐระบุว่า สมาชิก

พรรคเศรษฐกิจไทยจึงตัดสินใจ

เห็นด้วยกับร่างกฎหมายสุรา ที่

ไม่ต้องกลับไปที่ ครม.อีกครั้ง 

เพราะตนมองว่าทั้งๆ ที่เรารู้

ว่าสิ่งนี้อาจจะทำาให้พี่น้องชาว

บ้านตาดำาๆ ได้ลืมตาอ้าปากได้ 

แล้วเราจะดึงโอกาสของพี่น้อง

ประชาชนไว้ทำาไม

“ผมเชื่อว่าวันนี้ผมและพี่

น้องพรรคเศรษฐกิจไทย ได้ทำา

ตามที่ผมได้พูดและสัญญากับพี่

น้องประชาชนว่าเราจะเอาผล

ประโยชน์ของพี่น้องประชาชน

เป็นที่ตั้งครับ” ร.อ.ธรรมนัสระบุ

นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจ

ไทย กล่าวว่า เรื่องสุราพื้นบ้าน

เป็นภูมิปัญญาที่จะช่วยส่งเสริม

เศรษฐกิจฐานราก และมีมูลค่า

เป็นแสนๆ ล้านบาท ถ้าหาก

ไม่มีการผูกขาดจะกระจายไปยัง

ชุมชนรากหญ้า ทำาให้การกระ

ตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้มาก ใน

การเลือกตั้งปี 62 พวกตนได้พูด

คุยกับประชาชนใน จ.เชียงราย 

น่าน แพร่ และพะเยา ในเรื่อง

นี้ จึงอยากเห็นว่ารัฐจะมีวิธี

การอย่างไรที่จะช่วยส่งเสริม 

เพราะภูมิปัญญามีอยู่แล้ว ถ้า

นำาองค์ความรู้และเทคโนโลยี

เข้าไปสนับสนุนให้ประชาชนจะ

สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปสู่

ระดับโลก 

“ยืนยันไม่ได้สร้างภาพ 

แต่แสดงออกถึงความจริงใจ

และการรักษาผลประโยชน์ของ

ประชาชน และถ้าร่างกฎหมาย

ของรัฐบาลมีประโยชน์ต่อ

ประชาชน ทางพรรคก็พร้อมจะ

ลงมติเห็นด้วยเช่นกัน” นายบุญ

สิงห์กล่าว

นายภัทร ภมรมนตรี คณะ

ทำางานด้านนโยบายพรรคไทย

สร้างไทย กล่าวว่า การให้ ครม.

นำาร่างกฎหมายกลับไปพิจารณา

เพิ่มเติมก่อนส่งกลับมาให้สภา

พิจารณาวาระรับหลักการใหม่

ภายใน 60 วันนั้น ถือเป็นเทคนิค

ของฝ่ายรัฐบาลที่พยายามเตะ

ถ่วง พ.ร.บ.ฉบับนี้ออกไป ไม่ต่าง

จากการอุ้มฆ่าตัดตอนกฎหมาย

ของพรรคฝ่ายค้าน. 

‘วิรัช’วืดศาลยกคำาร้อง

ขอยื้อทำาหน้าที่ผู้แทน
ไทยโพสต์ • เมื่อวันพฤหัสบดี 

ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ

ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง 

องค์คณะผู้พิพากษาออกนั่ง

บังลังก์นัดฟังคำาสั่งขอให้ไม่หยุด

ปฏิบัติหน้าที่ ในคดีหมายเลข

ดำา อม.17/2564 ที่อัยการสูงสุด

เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายวิรัช รัตน

เศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

พลังประชารัฐ กับพวก รวม 

87 คน กรณีทุจริตโครงการ

สร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนใน 

จ.นครราชสีมา โดยศาลมีคำาสั่ง

ประทับรับฟ้องคดีเมื่อวันที่ 2 

พ.ย.64 ทำาให้นายวิรัช จำาเลยที่ 1 

นางทัศนียา รัตนเศรษฐ จำาเลยที่ 

2 และนางทัศนาพร เกษเมธีกา

รุณ จำาเลยที่ 72 ซึ่งมีตำาแหน่ง

เป็น ส.ส. ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่

ตามคำาสั่งศาล

โดยองค์คณะผู้พิพากษาได้

พิจารณากรณีขอให้ศาลมีคำาส่ัง

ให้จำาเลยไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าท่ี

น้ัน ศาลเห็นว่าเหตุผลตามคำาร้อง

ของจำาเลย ศาลได้มีคำาส่ังไว้แล้ว

เมื่อวันท่ี 2 พ.ย.64 กรณียังไม่มี

เหตุเปล่ียนแปลงคำาส่ังเดิม ให้

ยกคำาร้อง   

วันเดียวกัน ท่ีศาลอาญา 

ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดอ่านคำา

พิพากษาศาลฎีกา คดีปฏิบัติ

หน้าท่ีมิชอบ หมายเลขดำาท่ี อ.

310/2556 ท่ีนายอภิสิทธ์ิ เวช

ชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี 

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีต

รองนายกรัฐมนตรี และอดีตผู้

อำานวยการศูนย์อำานวยการแก้ไข

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ร่วม

กันเป็นโจทก์ฟ้องนายธาริต เพ็ง

ดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดี

พิเศษ (ดีเอสไอ) จำาเลยท่ี 1 และ

พวก ในความผิดฐานเป็นร่วม

กันเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีโดย

มิชอบหรือโดยทุจริต และเป็น

เจ้าพนักงานสอบสวนกระทำาการ

โดยมีเจตนากล่ันแกล้งให้ผู้อ่ืน

ได้รับโทษอาญา ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 157, 200 

วรรคสอง

คดีน้ีศาลช้ันต้นพิพากษา

ยกฟ้องจำาเลยท้ังหมด โจทก์ท้ัง

สองจึงยื่นอุทธรณ์ต่อ ให้ลงโทษ

พวกจำาเลยด้วย ต่อมาศาล

อุทธรณ์เห็นว่าพวกจำาเลยกระทำา

ผิดจริงจึงพิพากษากลับ ให้จำาคุก

จำาเลยท้ังส่ีคนละ 3 ปี ลดโทษให้ 

1 ใน 3 คงจำาคุกจำาเลยคนละ 2 

ปี ไม่รอลงอาญา ต่อมาจำาเลยท้ัง

ส่ียื่นฎีกา 

โดยนัดฟังคำาพิพากษาศาล

ฎีกาวันท่ี 10 ก.พ. จำาเลยท่ี 1 

ไม่มา โดยทนายจำาเลยท่ี 1 ยื่น

คำาร้องขอเลื่อนคดี แจ้งว่าเมื่อวัน

ท่ี 8 ก.พ.65 จำาเลยท่ี 1 มีอาการ

ชักเกร็งและหมดสติเป็นเวลากว่า 

5 นาที หลังได้สติมีอาการแขน-

ขาข้างซ้ายอ่อนแรง ขณะน้ีได้

เข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล

พญาไท 2 ซ่ึงแพทย์วินิจฉัยว่า

จำาเลยเป็นโรคเส้นเลือดในสมอง

อุดตันเฉียบพลัน

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า 

ทนายจำาเลยท่ี 1 ขอเลื่อนคดีอ้าง

เหตุว่าจำาเลยท่ี 1 มีอาการเจ็บป่วย

โดยมีใบรับรองแพทย์มาแสดง 

กรณีมีเหตุสมควร จึงอนุญาตให้

เลื่อนไปนัดฟังคำาพิพากษาศาล

ฎีกาในวันท่ี 21 เม.ย.65.

ทวงถามสภาปฏิรูปตำารวจอืด
กรุงเทพฯ • ท่ีรัฐสภา นาย

นิกร วีสเพ็ญ ประธานกรรมการ

สมาคม สิท ธิ เ ส รีภ าพของ

ประชาชน (สสส.) นางสมศรี 

หาญอนันทสุข กรรมการฯ พร้อม

คณะ ยื่นหนังสือถึงประธานสภา

ผู้แทนราษฎร โดยมี นพ.สุกิจ อัถ

โถปกรณ์ ท่ีปรึกษาประธานสภา

ผู้แทนราษฎร เป็นผู้รับหนังสือ

แทน เพื่อทวงถามความคืบหน้า

การปฏิรูปตำารวจและข้อเสนอ

การปฏิรูปโครงสร้างตำารวจ 

นางสมศรีกล่าวว่า เรามา

ติดตามความคืบหน้าการปฏิรูป

ตำารวจและกระบวนการยุติธรรม 

ซ่ึงทางหน่วยงานเห็นว่าการปฏิรูป

ตำารวจต้องเสร็จเมื่อ 3-4 ปีท่ีแล้ว 

แต่กลับไม่เห็นความคืบหน้าใดๆ 

และไม่มีการช้ีแจงให้กับประชาชน

ทราบถึงข้ันตอนอย่างชัดเจน ส่ง

ผลให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในหลายรูปแบบ อาทิ ประชาชน

ถูกซ้อม จับผู้บริสุทธ์ิ ทำาให้เสีย

ท้ังทรัพย์สิน เวลา และประวัติ 

ยืนยันว่าการพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติ (พ.ร.บ.) ตำารวจแห่งชาติ 

เป็นเพียงการปฏิรูปองค์กร ไม่ใช่

การปฏิรูปองคาพยพท้ังหมด 

ด้าน นพ.สุกิจกล่าวว่า 

สสส.มีความประสงค์เข้าพบนาย

ชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ 

เพื่อยื่นข้อเสนอแนะเก่ียวกับร่าง 

พ.ร.บ.ตำารวจ แต่ประธานสภาฯ 

มีภารกิจ ตนจะรับข้อเสนอและ

จะนำาส่งประธานสภาฯ ตามความ

ประสงค์ให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีทำาได้.

รัฐสภา • “ก้าวไกล” ซัดรัฐบาลจงใจยื้อกฎหมายฝ่ายค้าน                       

“ธรรมนัส” อ้างเศรษฐกิจไทยยกมือหนุนสวนทางพรรคร่วม รบ. 

เหตุประชาชนได้ประโยชน์ “บุญสิงห์” ปัดสร้างภาพ  

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. นาย

ณัฐชา บุญไชยอินสวั สดิ์  

ส.ส.กทม.และโฆษกพรรคก้าว

ไกล กล่าวถึงการประชุมสภาผู้

แทนราษฎรเมื่อวันที่ 9 ก.พ.ว่า 

พรรคก้าวไกลได้มีการเสนอร่าง

กฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ ร่าง

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษี

สรรพสามิต หรือ พ.ร.บ.สุรา

ก้าวหน้า ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่า

เทียม ร่าง พ.ร.บ.การบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

แต่ถูกรัฐบาลอ้างข้อบังคับที่ 118 

ขอรับไปพิจารณาภายใน 60 วัน 

ทำาให้ยังไม่สามารถเข้าสู่วาระรับ

หลักการในชั้นของสภาผู้แทน

ราษฎรได้

นายณัฐชากล่าวว่า เรื่อง

นี้เห็นได้ชัดว่ารัฐบาลจงใจที่จะ

ยื้อเวลา หากต้องการจะศึกษา

ร่างกฎหมายจริงสามารถทำาได้

ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ จึงไม่มีเหตุผล

อื่น และการยื้อเวลาครั้งนี้อาจ 

มองไปได้ถึงขั้นว่า ร่างกฎหมาย

ต่างๆ ที่ถูกยื้อมีผลผูกพันเกี่ยว

กับนายทุน การยื้อออกไป 60 

วัน อาจใช้เวลาในช่วงนี้เรียก

ราคาจากนายทุนได้ ดังนั้นการ

พิจารณาครั้งนี้ที่รัฐบาลส่งกลับ

มาอาจมีเรื่องของผลประโยชน์

เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะร่าง 

พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า 

โฆษกพรรคก้าวไกลระบุ

ว่า หากรัฐบาลยังใช้วิธีการนี้

กลุ่มแรบบิท ครอสซิ่ง นำาโดย นพ.สิวดล พินิตความดี เพื่อนร่วมรุ่น พญ.วราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล 

หรือหมอกระต่าย ที่ถูกรถบิ๊กไบค์ชนบนทางม้าลายจนเสียชีวิต ยื่นหนังสือต่อพรรคการเมืองเพื่อรณรงค์

การสร้างทางม้าลายให้ปลอดภัย ที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 10 ก.พ.

ไปเรื่อยๆ กับกฎหมายของฝ่าย

ค้าน ควรคำานึงถึงเสถียรภาพ

ของรัฐบาลที่ ไม่ ได้ดีมากนัก 

เพราะการประชุมสภาในสัปดาห์

นี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอภินิหาร

การยกมือไหว้ของหัวหน้าพรรค

พลังประชารัฐ แต่อาจจะใช้ได้

เพียงสัปดาห์นี้เท่านั้น สัปดาห์

หน้าต้องมาวัดกันอีกครั้ง อาจจะ

ต้องยกมือไหว้กันอีกรอบ 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 

ส.ส.พะเยา พรรคเศรษฐกิจไทย 

โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วน

ตัว ชี้แจงถึงกรณี ส.ส.พรรค

เศรษฐกิจไทยหลายคนลงมติ

เห็นชอบกับร่างกฎหมายที่เสนอ

โดยพรรคก้าวไกลว่า อะไร

ที่เป็นผลประโยชน์ของพี่น้อง

ประชาชน ตนจะทำาและจะทำา

อย่างไม่ลังเล สิ่งที่ทำาวันนี้เพื่อ



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

4 บทความ

ทยโพสต “อิสรภาพแหงความคิด” www.thaipost.net 

ภูมิใจไทยไมไดเลนอะไรเลย! “เสี่ยหนู” อนุทิน ชาญ

วีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ใน

ฐานะหัวหนาพรรคภูมิใจไทย เปดปากเปนครั้งแรก หลัง

จากหอบอีก 6 รมต. หนี ครม. ถกตอสัมปทานรถไฟฟา 40 

ป มูลคามหาศาล 4 แสนลานบาท ใหบีทีเอส กอนแจงยิบไม

เกี่ยวสัมพันธพรรครวมรัฐบาล ยันยังปก อางเปนเร� องของ

การทํางานที่มีสิทธิเห็นไมตรงกัน

ได และตองการความชัดเจนทําตาม

ขั้นตอนตามกฎหมายที่กระทรวง

คมนาคมเสนอ ฟงเสี่ยหนูแลว

สรุปวา ภท.ไมไดขวาง แตไมรวม

สังฆกรรมดวย งานนี้ ไมรูวาศึกสาย

สีเขียว ประลองกําลังระหวาง ภท. 

กับ 3 ป. จะจบลงเชนไร หรือดีไมดี

รัฐบาลจะไปกอนก็เปนได จับตาวัน

ศุกรนี้ เสี่ยหนูนําทีมรัฐมนตรีภูมิใจ

ไทยเขาประชุมศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.ชุดใหญ เผชิญหนา “บิ๊ก

ตู” กับ “บิ๊กปอก” 

• สงสัยจะใกลเลือกตั้งใหญจริงๆ ชวงนี้ ไดยินนักการ

เมืองพร่ําบอก “ทําเพ� อประโยชนประเทศและประชาชน” ชาง

พูดมาไดไมละอายปาก อาปากก็เห็นลิ้นไกแลววาสุดทายทําเพ� อ

ใครกันแน� “สิ่งที่ผมทําวันนี้ก็เพ� อผลประโยชนของประชาชน

รากหญา หรือผูประกอบการสุราพื้นบาน ใหสามารถมีโอกาส

ที่จะเติบโตลืมตาอาปากกับเขาไดบาง ไมใชมีเพียงนายทุนที่

มีโอกาสที่จะเติบโตแบบผูกขาด” ยิงปนนัดเดียวไดนกสองตัว 

นอกจากโชวพลังโหวตสวนพลังประชารัฐ หนุนราง พ.ร.บ.ภาษี

สรรพสามิต ของพรรคกาวไกลแลว “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา” 

ส.ส.พะเยา หัวหอกพรรคเศรษฐกิจไทย ยังตีกินทางการเมืองคุย

ไดอีกวาทําเพ� อประโยชนประชาชน แตดูอาการวิปรัฐบาล โดย

เฉพาะพรรคพลังประชารัฐ ก็ไมเดือดรอนอะไร เพราะไมใช

กฎหมายสําคัญที่มีผลกระทบตอ

รัฐบาล ขอแคไมทําใหองคประชุม

ลม ตามประกาศิตบิ๊กตูก็โอเคแลว 

เม� อวันพุธก็เลยเกิดปรากฏการณย� น

หมูย� นแมวกันอุตลุดระหวางรัฐบาล

กับฝายคาน ผานพนไปดวยดีแควัน

เดียว สุดทายก็ลมอีกจนได เปนครั้ง

ที่ 17 เลนเกมกันไมสนหนาที่ ฝาย

คานมี 192 คน แสดงตนกันแค 

15 คน สวนรัฐบาลหายไป 55 คน 

และหนึ่งในรายช� อที่ไมแสดงตน มี 

ร.อ.ธรรมนัส ซะดวย

• คนกรุงไดเลือกผูวาฯ กทม. เดือน พ.ค.นี้แน� บิ๊กตูกา

รันตีไมยื้อเวลาออกไปอีกแลว ลองไลเรียงแคนดิเดตที่ประกาศ

ตัวแลว ไดแก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ที่ลงในนามอิสระ แตก็ถูก

มองวาเปนนอมินีของพรรคเพ� อไทย, นายสุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ 

พรรคประชาธิปตย, นายวิโรจน ลักขณาอดิศร พรรคกาวไกล, 

น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีต ส.ว.กทม. รวมถึง พล.ต.อ.อัศวิน 

ขวัญเมือง ผูวาฯ กทม.คนปจจุบัน ขณะที่พรรคใหญแกนนํา

รัฐบาล พลังประชารัฐ ยังเงื้องาอยู มีแคปลอยขาวเปนระยะ

วาจะสงชิง เช็กเรตติ้งลาสุดจากโพลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ปรากฏวา ชัชชาติยังนําอันดับ 1 รอยละ 33.81 โดยมี ดร.เอ 

ตามมาติดๆ รอยละ 28.29 ทิ้งหางวิโรจนที่อยูอันดับ 3 รอยละ 

8.57 แตก็ยังแซงผูวาฯ อัศวิน ที่รั้งอันดับ 4 รอยละ 5.71 ขณะ

ที่อันดับ 5 รสนา ไดเพียงรอยละ 0.86 แววมาพรรคนองใหม

มาแรง อยางไทยสรางไทย ภายใตการนําของ “คุณหญิงสุดา

รัตน เกยุราพันธุ” ที่มีฐานเสียงหลักในพื้นที่กรุงเทพฯ ยันสง

คนสูศึกสนามนี้ชัวร เปดตัวภายใน

เดือนนี้ แยมแควาเผยช� อมามีฮือ

ฮาแน�นอน บอกใบนิดเดียวไมใช

นักการเมือง แตเปนระดับผูบริหาร

องคกร มีประสบการณการทํางาน 

พรอมเขามาเปลี่ยนกรุงเทพฯ ทําให

เศรษฐกิจของคนตัวเล็กแข็งแรง ขอ

เวลาแตงตัวอีกซะหน�อย วันศุกรนี้

รอฟงหญิงหน�อยแถลงนโยบายใหม

ของไทยสรางไทย “กองทุนคนตัว

เล็กเครดิตประชาชน” ชวยคนจน

ปลดหนี้นอกระบบ ในรูปของบัตรเครดิตประชาชน 

• ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว “สิริปทุมรัตน” กับ

การจากไปของ “คุณพรเพ็ญ สิริปทุมรัตน” เลขาฯ สวนตัวที่

ชวยงาน กํานัน “สุเทพ เทือกสุบรรณ” มาหลายสิบป โดยมี

กําหนดการสวดพระอภิธรรมถึงวันที่ 13 ก.พ. เวลา 18.00 น. 

ณ ศาลาสหัท (15) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร และพิธี

ฌาปนกิจ ในวันจันทรที่ 14 ก.พ. เวลา 17.00 น.

ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผา

ไ

เปนประเภทของโทษที่เกิดจากการลวงละเมิดสิกขาบท

ประเภท ครุกาบัติ ที่เรียกวา อาบัติปาราชิก นอกจากนี้ ปาราชิก

ยังหมายถึง ผูตองพายแพ ในตัวเองที่ ไมสามารถปฏิบัติในพระ

ธรรมวินัยที่พระพุทธเจาทรงประทานไวใหได เปนอาบัติหนักที่สุด

ในพระวินัย และอยูในศีล 227 ขอ ซึ่งเม� อภิกษุลวงละเมิดแม

เพียงขอใดขอหนึ่งตองขาดจากความเปนภิกษุทันที แมจะไมกลาว

ลาสิกขาบทก็ตาม และจะบวชเปนภิกษุอีกไมได โดยมี 4 ขอ คือ 

1.เสพเมถุน 2.ลักทรัพย 3.ฆามนุษย 4.อวดอุตริมนุสธรรม.

ปาราชิก

อนุทิน ชาญวีรกูล

คุณหญิงสุดารัตน 

เกยุราพันธุ

จริญพรสาธุชนผูมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. กอนออก

เดินทางจากวัดปาพุทธพจนหริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภฯ 

จ.ลําพูน เม� อ ๗ กุมภาพันธที่ผานมา ไดขอใหผูรวมเดินทางโดย

รถตูคันเดียวกัน รวมถึงคนขับ ไดผานการตรวจหาเชื้อไวรัสโค

วิด-๑๙ โดยชุดตรวจแบบ ATK กอน จึงดูเหมือนเปนธรรมเนียมปฏิบัติ

ที่ทุกคนยอมรับและเขาใจ ซึ่งผลการตรวจของทุกคน ทั้งพระ สามเณร 

อุบาสก .. อุบาสิกา เปนลบ... จึงทําใหการเดินทางรวมกันในวันนั้นเปน

ไปในครั้งนี้ดวยความสบายใจ...

เปาหมายของการเดินทางในครั้งนี้.. ที่หมายแรกคือ อุโบสถวัด

ปากคลองมะขามเฒา อําเภอพระสิงห จังหวัดชัยนาท เพ� อกราบบูชา

ระลึกถึง หลวงปูศุข พระมหาเถราจารยผูทรงพุทธาคมในยุคสมัยรัชกาล

ที่ ๕ แหงกรุงรัตนโกสินทร..

โดยไดกําหนดเวลาที่ควรจะถึงวัดหลวงปูศุขไวประมาณ ๑๘.๐๐-

๑๙.๐๐ น. เพ� อจะไดสะดวกตอการเขาพัก.. เจริญภาวนาตลอดคืนในพระ

อุโบสถเกาที่สรางถวายโดย เสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ.. ศิษยเอกหลวงปู

ศุขในยุคนั้น..

การมาพักวัดปากคลองมะขามเฒาครั้งนี้นับเปนครั้งที่ ๓ โดย

ทั้ง ๓ ครั้งจะขออนุญาตทางวัดปากคลองมะขามเฒาเพ� อขอเขาภาวนา

ในอุโบสถเกาดังกลาว ที่รวมดูแลโดยกรมศิลปากร ดวยทรงคุณคา

ทางจิตใจ.. และความล้ําคาทางภาพศิลปะฝลายพระหัตถของ เสด็จ

ในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ แหงราชวงศจักรี..

ดวยปฏิปทาของพระกรรมฐาน จึงไมเปนขอกังขากับทางวัด

ปากคลองมะขามเฒา และดวยการประสานงานของ คุณรณภพ 

เหลืองไพโรจน ตั้งแตดํารงหนาที่ พอเมืองชัยนาท จนยายไปเปน พอ

เมืองราชบุรี.. จึงทําใหไดรับความสะดวกพอสมควรตามประสาภิกษุ

อาคันตุกะ.. ที่จาริกมาขอพํานักเพ� อปฏิบัติศาสนกิจในยามค่ําคืน.. เม� อสบ

เวลารุงอรุณก็จรจากไป ดุจนกนอยในปาใหญโลกกวาง.. ที่มีอิสรเสรีไป

ไดในทุกถิ่นโดยไมทิ้งรองรอยใดๆ ไวในอากาศ...

ในค่ําคืนของวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ จึงเปนการกาวไปสู

บรรยากาศแบบยอนยุค เม� อนั่งภาวนาภายในอุโบสถโบราณ ทามกลาง

ความมืดที่พอเหมาะ ริมแมน้ําสายใหญ.. ปากคลองมะขามเฒา.. 

จ.ชัยนาท

หลายครั้งที่ใหมโนกลับไปในอดีต เพ� อจะไดหวนระลึกถึง

บรรยากาศแบบเดิมๆ ของทองถิ่นชนบทที่สมบูรณดวยธรรมชาติ.. เม� อ

นึกถึงแลว จิตใจกลับมีความรูสึกเบิกบาน สงบสุข.. กอเกิดความเกื้อกูล

ตอการเจริญภาวนา โดยเฉพาะเม� อผสมผสานกับความเปนสัปปายะที่ยัง

มีอยูในยามค่ําคืนในปจจุบัน..

การนั่งภาวนาอยางตอเน� องยาวนาน จึงดําเนินไปอยางไมทรมาน

ขันธ.. ไมตองปรับเปลี่ยนอิริยาบถอะไรมากนัก จากสาม..สี่ทุมไปจนถึงตี

สี่..ตีหา และหกโมงเชา บรรลุการรับรุงอรุณในเวลาใกลหกโมงครึ่ง.. จึง

เปนไปดวยความสงบอยางมีความต� นรู พรอมดวยสติปญญา.. ที่ดําเนิน

ไปตามแนวอานาปานสติกรรมฐาน.. ใน

บริบทของสติปฏฐานสี่.. อันเปนหลักธรรม

ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาที่ทรงคุณคายิ่ง

กวารัตนะใดๆ อันมีคาในโลกมาประมวล

รวมกัน...

การไปเจริญภาวนาในอุโบสถโบราณ

ของหลวงปูศุข ที่แกะสลักตัว “อุณาโลม” 

เปนพิเศษไวตรงบานประตูหนาดานซายมือ

ในครั้งนี้.. แตกตางไปจากครั้งที่ ๑ และ ๒ 

มาก.. แมวาในครั้งแรกจะไดพบเห็นสัมผัส

กับนิมิตทดสอบจิตแบบไมธรรมดา.. อัน

แสดงใหเห็นถึง ภูมิรู ภูมิธรรม หรือความ

เปนสถานที่สําคัญในพระพุทธศาสนา ที่เคย

เปนสํานักของพระเถราจารยผูเรืองพุทธา

คมยิ่ง

ดวยการไปแวะในครั้งนี้ ไดนําสวน

ของ หนังศีรษะที่มีเกศาปรากฏอยู ตะกรุด 

ผายันตสมัยเกา ที่สืบทอดมาทาง หลวง

พอบุญยัง.. ลูกศิษยรูปสําคัญที่หลวงปูศุขบวชให ไปบูชาในการภาวนา

ครั้งนี้ดวย

สําหรับเร� องการไดมาของหนังศีรษะชิ้นเล็กๆ ใสตลับเกาๆ ไว 

พรอมเสื้อยันต ตะกรุดเกาแก ๒ ดอก และพระปรกใบมะขามหลวงปู

ศุข... นับวาเปนเร� องที่ควรบันทึกไว ดวยมีที่ไปที่มาอยางชัดเจน ซึ่งขอ

เลาโดยสรุปสั้นๆ ไดวา.. “หลังจากการมาภาวนาในอุโบสถโบราณของ

หลวงปูศุขในระหวางพรรษา เม� อ ๒ ปที่ผานมา.. ตอมาไดมีลูกศิษยชาว

ชัยนาท ซึ่งมาจากครอบครัวเกาแกที่เปนตระกูลอุปฏฐากหลวงพอบุญยัง 

ไดนําชิ้นหนังศีรษะในกลองพระเกาๆ มาถวาย.. โดยเลาวา ไดรับมาจาก

หลวงพอบุญยัง ลูกศิษยหลวงปูศุข ซึ่งสมัยหลวงพอบุญยังเปนฆราวาส 

เคยเปนคนในบานนี้ ซึ่งมีอาชีพเปนครูบาอาจารย มีฐานะ เปนที่รัก

นับถือของชาวบานในพื้นที่ดังกลาว..

เจตนาของการถวาย.. เพ� อหวังวาจะไดใหบรรจุไวในพระเจดียที่

กําลังสรางใกลเสร็จ.. และสวนหนึ่งจะเก็บไวบูชาเปนสวนตัว เพ� อระลึก

ถึงคุณของหลวงปูศุข วัดปากคลองมะขามเฒา..

สําหรับหอเก็บเคร� องบูชาชุดนี้ ที่รวมถึงเสื้อยันตเกาแกที่มีรองรอย

ของการเดินทางผานระยะเวลามายาวนาน.. ทราบวารอดพนอุงมือโจรที่

ชุกชุมในยุคนั้นมาได.. เม� อโจรปลนบานดังกลาวที่มีฐานะดีกวาใครอ� น ได

แกวแหวนเงินทองของมีคา.. โดยเฉพาะพระพุทธรูปทองคําที่หวงแหน

ไปดวย.. แตกลับมองขามหอชุดเคร� องบูชาที่มีคุณคายิ่งที่เก็บรวบรวมสิ่ง

สําคัญๆ ของหลวงปูศุขไป...

พานหอเคร� องบูชาดังกลาว.. เปนของที่หลวงปูบุญยังไดใหไว ดวย

บานหลังดังกลาวเปนศูนยกลางการไหวครูประจําปของหลวงปูบุญยัง

และคณะศิษยศรัทธาในหลวงปูศุข วัดปากคลองมะขามเฒา...”

จึงน�าอัศจรรยใจ.. เม� อสิ่งของเหลานี้เดินทางผานระยะเวลามา

ยาวนาน เพ� อสงตอมาถึงวันนี้เกือบ ๑๐๐ ป บนความสัมพันธที่แสดง

ความเปนเหตุเปนปจจัยชัดเจน.. หลังจากที่อาตมาเดินทางไปพักภาวนา

ในอุโบสถหลวงปูศุขเปนครั้งแรก.. และตอเน� องครั้งที่ ๒ จนเขาสูครั้งที่ ๓ 

ในครั้งนี้ โดยทุกครั้งจะขออนุญาตนั่งภาวนาตามลําพังในอุโบสถโบราณ

ดังกลาว ที่ตั้งอยูใกลแมน้ําทาจีน ตรงปากคลองมะขามเฒา...

การอัญเชิญสิ่งของสําคัญของหลวงปู

ศุข โดยเฉพาะสวนหนังศีรษะที่เก็บรักษามา

ยาวนานโดย หลวงปูบุญยัง ที่มอบใหคณะ

ศรัทธาญาติมิตรในทองถิ่นเก็บรักษาไว เพ� อ

เปนสิ่งที่ระลึกถึงหลวงปูศุข เม� อทําพิธีกราบ

ไหวบูชาครู... การกลับคืนสูอุโบสถหลวงปูศุขใน

ครั้งนี้แมจะเปนเพียงหนังศีรษะ จึงใหเกิดความ

รูสึกที่มีปติอยางยิ่ง โดยเฉพาะเม� อนั่งเจริญ

ภาวนาไปตามลําดับ ดานหนาพระประธานเกา

แกและรูปหุนขี้ผึ้งหลวงปูศุข .. ในอุโบสถเกา

ดังกลาว

ดังนั้น ในเชาของวันที่ ๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕.. เม� อออกจาก “อุโบสถโบราณมหา    

อุตม” จึงมีจิตใจท่ีเต็มเปยมไปดวยกําลังธรรม.. 

ที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมมาตลอดคืน.. กอน

ที่จะบอกลาพระภิกษุวัดปากคลองมะขามเฒา 

เพ� อเดินทางตอไปที่วัดปาอารยวังสาราม (ธ) 

บางไทร พระนครศรีอยุธยา.. เน� องจากยังมี

ศาสนกิจตอเน� องในวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ กอนที่จะเตรียมตัวลองใต

ไปรวม งานวันมาฆบูชาในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ที่พระธาตุภูหวา

รัตนคีรี (ธ) อ.กะทู จ.ภูเก็ต

สําหรับการจัดงานวันมาฆบูชาประจําปนี้.. ทราบวา หมอมหลวง

สราลี กิติยากร และคณะ จะไดเชิญสรอยสังวาลขึ้นถวาย “พระพุทธ

มงคลทะเลใต” ที่ประดิษฐานอยูบนขุนเขากลาง ทะเลอันดามันบนเกาะ

ภูเก็ต...

โดยพระประธานดังกลาวไดรับพระศรัทธาจาก สมเด็จพระเจา

ลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี

สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเปนองคประธานยกฉัตร.. และทรงรวม

สรางอุณาโลมถวายติดพระนลาฏ (หนาผาก) ซึ่งนํามาสูความปติยินดียิ่ง

ของคณะศรัทธาสาธุชน

วันมาฆบูชาประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ในปนี้ตรงกับวันที่ ๑๖ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕.. คณะศรัทธา.. สาธุชนในภูเก็ต โดยเฉพาะที่เปนกําลัง

ศรัทธาของ พระธาตุภูหวารัตนคีรี (ธ) อ.กะทู จ.ภูเก็ต จึงไดพรอมใจ

กัน จัดงานปฏิบัติธรรม.. “ถวายเปนพุทธบูชา.. ธัมมบูชา.. สังฆบูชา..” 

เน� องในวันสําคัญดังกลาว โดยมีกําหนดการเริ่มตั้งแตตอนเย็นประมาณ 

๑๗.๐๐ น. ของวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เพ� อสวดมนต ไหวพระ 

ปฏิบัติธรรม และในตอนเชาหลังจากตักบาตร ถวายสังฆทาน ที่เชิงเขา

ภูหวารัตนคีรีแลวในเวลา ๑๑.๐๐ น. ของวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ จะ

ไดมี พิธีอัญเชิญสรอยสังวาล ขึ้นถวาย “พระพุทธมงคลทะเลใต”.. โดย

ในตอนเย็น ประมาณ ๑๗.๐๐ น. เปนตนไป จะไดมีการประกอบศาสน

กิจเน� องในวันมาฆบูชา.. ซึ่งจะมีการฟงธรรม อบรมจิต ปฏิบัติธรรม เพ� อ

การปฏิบัติบูชาไปตลอดคืน.... นับเปนมงคลยิ่งตอคณะศรัทธาสาธุชน.. ที่

ไดมีโอกาสรวมงานการปฏิบัติบูชาในครั้งนี้บน พระธาตุภูหวารัตนคีรี 

(ธ).. ซึ่งหากมีโอกาสจะไดนําเร� องราวมาเลาเร� องใหศรัทธาสาธุชนไดรับ

ทราบตอไป!!.

เจริญพร

dhamma_araya@hotmail.com

ามเย็นในกรุงซานฟรานซิสโกพลุกพลานไปดวยคนทองถิ่น

และนักทองเที่ยวแม โอมิครอนจะจูโจมสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง 

หรือจะเกิดอาชญากรรมซ้ําแลวซ้ําเลา

ทวาเมืองใหญเมืองนี้ก็ไมเคยเงียบงัน ยังคงมีชีวิตชีวาผสม

ผสานระหวางหางรานหรูสําหรับคนมีทุนทรัพยและคนไรบานที่จับจอง

ลานกางเต็นทกลางเมือง 

“ปาแปว-กาญจนา พันธุเตชะ เจาของเพจปาแบ็คแพ็คนักเดิน

ทางสูงวัย” ที่คนไทยหลายคนช� นชอบ ก็เลือกจะเยือนเมืองนี้ แมจะ

ไดยินขาวคราวดานลบ ทั้งโควิด-19 สายพันธุตางๆ รวมถึงการเหยียด

เชื้อชาติเอเชียและสีผิว ซึ่งกําลังเปนกระแสในสหรัฐฯ 

แน�นอนวาโรคระบาด อาชญากรรม ความรุนแรง เปนภัยสังคมที่

น�าหดหู แตใชวาจะกลาวถึงเร� องร� นรมยไมไดเลย 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง เร� องความปลอดภัยบนทองถนนที่ปานัก

เดินทางมองวา ยังไงถนนที่ซานฟรานซิสโกก็ดูมีระบบ ระเบียบ และ

ปลอดภัยกวากรุงเทพฯ มากโข 

การไดยินขาวคราวเจาหนาที่ตํารวจขี่รถจักรยานยนตชนแพทย

หญิงเสียชีวิตในกรุงเทพฯ สรางความสลดใจกับปาแปวอยางยิ่ง

“หลายที่ที่ปาแบ็กแพ็กไปเที่ยว การขามถนนไมเปนปญหาเลย 

อยางซานฟรานซิสโกเนี่ย การขามถนนทําไดงายมาก กดสัญญาณไฟ

แลวขามเอา รถที่ขับไปมาก็จอดใหเรา ปาไมเคยพบวามันเปนอุปสรรค

เลย ไดยินขาวคุณหมอโดนรถชนระหวางขามถนนที่บานเราแลว ปา

รูสึกสลดใจ รูสึกใจหายไปหมด” 

ปานักเดินทางย้ําอีกวา ถนนหนทางในกรุงซานฟรานซิสโก 

ปลอดภัยสําหรับคนพิการ คนสูงอายุ ลึกๆ อยากใหประเทศไทยโดย

เฉพาะกรุงเทพฯ พัฒนาสูการเปนเมืองที่ปลอดภัยทางการจราจรเสียที 

แมรูวาไกลเกินจะเกิดขึ้นจริง แตไมเคยหยุดหวัง 

“มันคงยากเนอะ กรุงเทพฯ มันเปนเมืองเกา ถาจะรื้อระบบ

ผังเมืองก็คงตองหาเมืองใหม หรือจะทําระบบดิจิตอลก็ตองทุมงบ

มหาศาล แตวาถาคนไทยจะชวยกันจริงๆ เริ่มที่จิตสํานึกกอนเลย ไมตอง

ลงทุนมากมาย 

สวนกฎหมาย ปาวามันควรจะเขมกวานี้ อยางที่อเมริกา ใครทํา

ผิดก็มีบทลงโทษชัดเลย เอาผิดไดจริง” ปาพูดถึงความแตกตางของการ

บังคับใชกฎหมาย 

การเดินเทาในเมืองใหญหลายแหงของสหรัฐฯ เปนเร� องปกติ ที่

ประชาชนทําไดอยางเทาเทียมและเสมอภาค ไมใชแคกฎจราจรที่เขมงวด

เทานั้น แตยังประกอบดวยระบบความปลอดภัยที่มีทั้งกลองจับภาพและ

จิตสํานึกของคนสวนใหญพรอมใจใหสิทธิคนขามถนนมากอนรถเสมอ 

โดยกฎหมายจราจรที่บังคับใชตอคนละเมิดกฎนั้น มีทั้งคาปรับ

ทั่วไป การพักใบอนุญาตขับขี่ ไปจนถึงการยึดใบขับขี่ และลงประวัติเสีย

ที่ติดตัวไปตลอด ซึ่งมีผลเสมอในการสมัครงานเพราะหลายบริษัทจะ

เลือกเฉพาะพนักงานที่มีประวัติขับรถสะอาด และไมเคยถูกดําเนินคดี

เกี่ยวกับการละเมิดกฎจราจร หรืออาชญากรรมบนทองถนน 

โรคระบาด 

แผนการเดินทางเยือนสหรัฐฯ ครั้งนี้ เปนแผนที่ปาแปววางไว

นานแลว แตพักไปชวงที่โควิด-19 สายพันธุ โอมิครอนระบาด แตดวย

เหตุผลงายๆ ของปาแปว ที่อางวา 

“เสียดายเงินที่จับจองเที่ยวบินไวแลว” ปาแปวจึงจําเปนตองเดิน

ทางตามแผนทองเที่ยวสหรัฐฯ เปนเวลา 80 วัน 

เม� อถูกถามวากลัวโรคหรือไม ปานักเดินทางวัยเฉียด 70 ป คนนี้ 

ตอบเลยวา อดีตเคยทํางานกรมควบคุมโรค เขาใจดีวาเปนเร� องปกติของ

โรคระบาดใหม ที่ขอมูลนอย และการควบคุมลําบาก แตวาหัวใจหลัก

ของตนตอนนี้ ไมมีอะไรน�าสนใจไปกวาการแบกเปเที่ยว ดังนั้น การเดิน

ทางจึงมากอน สวนโรคก็ปองกันตัวเองดีที่สุด 

“ปาใสหนากากเสมอ แลวฉีดวัคซีนมาครบ ปามองวามันเปน

เร� องยากที่จะพูดวากลัวหรือไมกลัวโควิด แตปาแจงประกันชีวิต ราย

ละเอียดทุกอยางกับพอบานและลูกๆ ไปแลวนะ” ปาเลาพรอมหัวเราะ

อยางอารมณดี 

ปาแปวเช� อวาโควิดเปนเร� องของทั่วโลก ในเม� อทุกประเทศอยูบน

ความเสี่ยง ประเทศใดที่เปดใหเที่ยว ใหเสี่ยง ปาจะเลือกประเทศนั้นกอน 

“ตามแผนจริงๆ อยากไปยุโรป แตหลายประเทศยังกลัวๆ กลาๆ 

โควิดอยู ปาก็ยังไมสะดวก เพราะกฎบานเขา เราจะไปบังคับก็ไมได ก็

เลยคิดวา ไหนๆ อเมริกาเปดเราก็มาเลยละกัน  เรามันวัยนี้แลว ผาน

อะไรมาเยอะ มีแรง มีเวลา เราก็ดูแลตัวเอง รักษาสุขภาพตอนแกนี่

สําคัญที่สุดสําหรับปา จะใหนั่งอยูบานเบ� อๆ ดูขาวโควิด มันก็ไมใช ปาวา

ปาแนวนี้อะ จะใหปานั่งกลัวๆ เฉยๆ ก็ไมไดสินะ” ปาใหเหตุผลประกอบ

ตลอดการสนทนาปาแปวย้ําเสมอวา การเดินทางคือการเผชิญ

ความจริงกับปญหา แน�นอนวามีการเตรียมตัว รับมือ ปองกันอยางดี 

แตมันตองมีการแกไขเกิดขึ้นเสมอ แตดวยทักษะการพึ่งตนเองที่สั่งสม

มาตั้งแตการออกเดินทางลําพัง ผานการแบกเปเที่ยวทั่วโลก ราว 37 

ประเทศ ปาแปวเรียนรูที่จะพึ่งตนเองกอนเสมอ 

เม� อมีโรคโควิด ปาแปวใชหลักการเดิม คือเตรียมตัว ปองกันตัว

เองใหดีที่สุด แตถาเปนก็รักษาตัว แคนั้นพอ 

ดังนั้น เม� อถูกถามถึงประเด็นที่วาสหรัฐฯ เปนอันดับหนึ่งของโลก

ที่มีผูติดเชื้อโควิดและหลายคนก็กลัวการเดินทางเขาประเทศนี้ ปาแปว

คิดอยางไร 

นักเดินทางวัยเกษียณตอบทันทีวา ชวงระบาดหนักก็ไมเขา แต

สหรัฐฯ มีวัคซีนและลดการปวยรุนแรงได ตนติดตามขาวสารคราวๆ ก็

ตัดสินใจวาไมมีอะไรน�ากังวล 

“ปายังยืนยันเชนเดิม เปนก็รักษา ถารักษาไมได ก็ประกันพรอม 

เราเลยวัยที่กลัวมาแลว ลูกๆ ก็เลยชวงที่หวงมาแลว เรารักครอบครัว 

เรารักลูกนะ แตเรารักการเดินทางมากเชนกัน” 

กระแสขาวโควิดจึงเปนเร� องเบาๆ ที่ปาแปวติดตามแตไมได

ตระหนกขั้นผวาแบบกักตัวเหมือนคนสูงวัยทั่วไป เพราะเช� อมั่นใน

สุขภาพของตัวเอง และยืนยันวาจะเดินทางจนถึงวันที่ไมมีแรง 

คนไรบาน

ภาพชุมชนคนไรบานใจกลางซานฟรานซิสโก เปนภาพชุดหนึ่งที่

ปาแปวเลือกนําเสนอผานเฟซบุก เพจปาแบ็คแพ็ค และยอมรับวารูสึก

หดหูที่เห็นเมืองใหญเชนนี้มีคนไรบาน 

“ปาเวทนานะ คนแกๆ ที่เรรอน ปานึกยอนกลับไป เขามี

ครอบครัวไหมนะ คนในบานจะหวงหรือเปลา ทําไมเขามาเรรอนแบบ

นี้ หลายคนบอกปาวา เปนเพราะระบบเศรษฐกิจ เพราะทุนนิยม หลาย

คนเตือนปาใหระวัง เพราะคนไรบานอาจจะกอเหตุไมดีได แตปามาก็

ไมมีอะไรมาก อาจจะเพราะชวงปาอยูในซานฟรานฯ เขามีการทําความ

สะอาด จัดระเบียบอยูมั้ง เลยไมเห็นวามันน�ากลัว แตสําหรับปาแลว ถา

ใหพูดเร� องคนไรบาน ปามองอยางเห็นใจ ไมไดคิดอยางอ� น” 

ปากลาวจากใจ พวงดวยขอคิดเห็นเปรียบเทียบกับประเทศไทยวา 

ประเทศไทยมีคนไรบานนอยกวาซานฟรานฯ มาก เพราะหลายครอบครัว

ก็ดูแลกันเอง แถมดวยมีระบบชวยเหลือคนไรบานบางสวน อยากให

ประเทศไทยคงระบบดังกลาวไว และพยายามปองกันการขยายจํานวน

ของคนเรรอน คนไรบาน กอนจะสายเกินแก 

การเหยียดเชื้อชาติ

หลังการระบาดของโควิด-19 ส� อหลายแหงรายงานการทําราย

คนเชื้อสายเอเชียในสหรัฐฯ อยางตอเน� อง และมีหลายกรณีสรางความ

คับแคนใจแกคนเชื้อชาติเอเชียไมนอย เร� องนี้ปาแปวไมอาจกลาวไดวา 

จะกลัว หรือไมกลัว แตเลือกที่จะเสนอมุมมองการทองเที่ยวใหปลอดภัย 

ผานหลักการงายๆ คือ เขาใจสังคมและวัฒนธรรมคนตางบานตางเมือง 

และพยายามลดอัตตาตัวเองเม� อไปเยือนตางถิ่น 

“จริงๆ อาชญากรรมมันคงเกิดขึ้นทุกที่ มีทั้งที่ถูกดําเนินคดี และ

ไมถูกดําเนินคดี แตตัวปาเอง อยางที่รูๆ กัน ปาเปนคนระวังตัวเองเสมอ 

ปาเที่ยวที่ไหน ปาจะไมเดินดึกด� นยามค่ําคืน ปาไมเอาตัวเองไปเสี่ยงกับ

เวลาเชนนั้น กลับที่พักกอนค่ําเสมอ และมีการเตรียมตัว ศึกษาขอมูล

การเดินทาง เบอร โทรฉุกเฉิน กันไว” 

ปาแปวบอกวา ทุกอยางที่เห็นตามขาวอาชญากรรมอาจมีประเด็น

ที่นําไปสูความกลัวบาง แตไมวาจะมีขาวเหตุรายแรงหรือไม ในนามนัก

เดินทางเช� อวา การปองกันตัวเองดีที่สุด และอยาไวใจคนงายๆ 

“จริงๆ หลายคนเขาทักปามานะ คนเปนแฟนเพจก็เสนอตัวเอง

มาขับรถพาเที่ยว มาจายคานั่นนี่ให บางคนชวนไปพักที่บาน บอกเรา

วาประหยัดคาใชจาย ปาก็เลือกเอา วาจะรับความชวยเหลือจากใคร 

แตปามีกฎอยางหนึ่งคือ ปาไมชอบเปนภาระใคร ในเม� อเราเดินทางคน

เดียว จองที่พักไวแลว อยูๆ จะใหเราไปพักกับคนอ� น เราคงไมทํา เนี่ย

แหละคะ ปามองวามันเปนเร� องจําเปน เพราะเราเดินทางเอง รับผิด

ชอบตัวเองดีที่สุด ถาเกิดอะไรขึ้นกับเราก็เกิดเพราะเราเอง ไมอยากไป

พึ่งคนอ� น” 

 บทสนทนาสั้นๆ ในเวลาไมกี่ชั่วโมงระหวางการเดินเทากลาง

เมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐฯ จบลงที่สถานีขนสง Sale 

Force กลางเมืองใหญ เพ� อเดินทางไปยัง Los Angeles ซึ่งนักเดินทาง

มากพลังทานนี้ ไดเลือกรถบัสขนาดใหญเดินทางขามเมืองไป พรอมทิ้ง

ทายวา 

“ปาชอบเดินทางเนิบชา ไมชอบบิน และอยากใชเวลาใหนานๆ 

กับการเรียนรูทองถิ่นนั้นๆ และที่สําคัญปาขนของในการเดินทางนอย

มาก หลักๆ มีแคของใชจําเปนและเอกสารการเดินทาง เอกสารขอมูล

ในประเทศที่เดินทางแตละทริป” 

ประสบการณที่ปาแปวมีดูแข็งแกรงและคงไมอาจเอาคําวา 

“กลัว” ไปตีกรอบกั้นขอบเขตของการเดินทางได ซึ่งวันนี้ปาแปวก็พิสูจน

แลววา การใชชีวิตลําพังมีความทาทายไปพรอมๆ กับเสรีภาพ อันทําให

วัยเกษียณอยางปาแปวมีชีวิตชีวา เพราะทุกการเดินทางคือการเรียนรู

และเคารพสังคม 

บานเมืองนั้นที่ตนไปเยือน ซึ่งสิ่งที่ไดไมใชสิ่งของ ไมใชเงินทอง 

แตเปนความทรงจําหลายอยางที่มีตอประเทศที่ย่ําเทาไป ทําใหปาแปว

เช� อเสมอวา “การแบ็กแพ็กลําพัง คือลดอัตตาในตัวเองและเขาใจคน

อ� นมากขึ้น”

โดย จารยา บุญมาก  

จากวัดปากคลองมะขามเฒา .. สูวันมาฆบูชาที่ภูเก็ต!!
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จนทำาให้ พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า มีคะเเนนผ่านไปอย่าง

เฉียดฉิว 207 ต่อ 196 เสียง 

เมื่อนำาเสียงโหวตของกลุ่ม “ผู้กอง” ไปรวมกับ ส.ส. 

พรรคภูมิใจไทยอีก 6 คน อาทิ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล                                                                   

ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่าง 

ทอง รวมถึง ส.ส.ปชป.อีก 7 คน อาทิ นายกนก วงษ์ตระหง่าน 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนาย

สาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส. 

ตรัง และทางฝ่ายค้าน

แต่ที่ถูกวิจารณ์ ถูก

จับตามากท่ีสุดดูจะเป็นเสียง

โหวต “กลุ่มผู้กอง” ซึ่งถือ

เป็นครั้งแรกตั้งแต่ออกจาก

พรรคพลังประชารัฐ ท่ีโหวต 

สวนทางกับพรรคพลังประ 

ชารัฐในสภา

ถึงขั้นถูกเอาไปพาด

หัว “ธรรมนัส” แผลงฤทธิ์

โหวตสวน พปชร.!!!

ทั้งๆ ที่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลัง

ประชารัฐ “นาย” ของ “ผู้กอง” เพิ่งออกมายืนยัน แม้ “ธรรม

นัส” พร้อมพวกพ้องแยกตัวออกไปจากพรรคพลังประชารัฐ ก็

ยังคงหนุนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา เหมือนเดิม

ทำาให้ “ธรรมนัส” ต้องออกมาโพสต์ข้อความกลางดึก 

แจกแจงการโหวตครั้งนี้

“อะไรที่เป็นผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ผมจะ

ทำาและจะทำาอย่างไม่ลังเล สิ่งที่ผมทำาวันนี้ก็เพื่อผลประโยชน์

ของประชาชนรากหญ้าหรือผู้ประกอบการสุราพื้นบ้าน ให้

สามารถมีโอกาสที่จะเติบโตลืมตาอ้าปากกับเค้าได้บ้าง ไม่ใช่

มีเพียงนายทุนที่มีโอกาสที่จะเติบโตแบบผูกขาด

วันนี้สมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยจึงตัดสินใจเห็นด้วย

กับร่างกฎหมายสุรา ที่ไม่ต้องกลับไปที่ ครม.อีกครั้ง เพราะ

ผมมองว่า ทั้งๆ ที่เราก็รู้ว่าสิ่งนี้อาจจะทำาให้พี่น้องชาวบ้าน

ตาดำาๆ ได้ลืมตาอ้าปากได้ แล้วเราจะดึงโอกาสของพี่น้อง

ประชาชนไว้ทำาไม

ผมเชื่อว่าวันนี้ผมและพี่น้องพรรคเศรษฐกิจไทย ได้ทำา

ตามที่ผมได้พูดและสัญญากับพี่น้องประชาชนว่าเราจะเอาผล

ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งครับ”

ทุกถ้อยคำา ทุกข้อความจากโพสต์ของ “ธรรมนัส” ชัดเจน

“การเมือง” ต่อจากนี้ ไป ต้องบอกว่าห้ามกะพริบตา

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา เกิดวันที่ 18 ส.ค.

2508 อดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ อดีตรัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 

และเป็นแกนนำาพรรคเศรษฐกิจไทย เร่ิมงานการเมืองกับพรรค                                                                               

ไทยรักไทยเมื่อปี 2542 ต่อมาในปี 2557 ได้ลงสมัคร ส.ส. 

ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย แต่การเลือกต้ังดังกล่าวเป็น

โมฆะ ก่อนมาได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.ครั้งแรกในปี 2562.

ฟักยังแพงขึ้น แล้วทุกอย่างก็จะแพงขึ้น ทำาให้รายจ่ายประ 

ชาชนเพิ่มมากขึ้น

ทั้งหมดเป็นความผิดของรัฐบาลที่ ไม่ยอมมองปัญหา

ระยะยาว สนใจแต่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียว หวัง

ผลทางการเมืองเท่าน้ัน ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนอุปมาได้เหมือน

กรณี ส.ต.ต.ขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยความประมาท คึกคะนอง 

ทำาให้จักษุแพทย์สตรีเสียชีวิต ท่ีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไม่เฉพาะ

ครอบครัวของคุณหมอเท่านั้น แต่เป็นประชาชนทั้งประเทศ

ก็ต้องเสียหายด้วย แต่ความประมาทเลินเล่อของ ส.ต.ต.     

นั้นเปรียบเทียบไม่ได้กับความประมาทเลินเล่อของรัฐบาล ที่

ทำาให้คนไทยต้องกินก๋วยเตี๋ยวแพงขึ้นชามละ ๑๐ บาททุกๆ 

ชาม

สุดท้ายก็ขอเปรียบเทียบการขับ ส.ส.ก๊วน ป.แป้งด้วย

การหาบ้าน (กรงใหม่) ให้ก๊วน ป.แป้ง ที่ ป.ใหญ่ประกาศว่า 

“เป็นแฮปปี้เอนดิ้ง” เรื่องนี้ผมขอวิเคราะห์ว่าสงครามยังไม่

จบ อย่าเพิ่งนับศพทหาร ป.แป้งนั้นเปรียบเสมือน “สุนัขติด

เชื้อเรบี่” พร้อมเสมอที่จะแพร่เชื้อเรบี่ ถึงจะแยกบ้านแยก

กรง แต่ก็ยังมีสภาฯ เป็นที่พบปะสังสรรค์ ดังนั้นอย่าไว้ใจทาง

อย่าวางใจไวรัสทุกชนิด

คนปีเถาะ

 

อีกเดือนสองเดือนราคาหมูน่าจะกลับไปสู่สภาวะเดิม 

คำาถามคือก๋วยเตี๋ยว ข้าวแกง ราคาจะปรับลงมาด้วยหรือไม่ 

หรือฉวยโอกาสค้างเอาไว้แบบนั้น แล้วรัฐบาลจะทำาอะไรได้

บ้าง หรือทำาอะไรไม่ได้เลย เพราะข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยว ไม่ใช่

สินค้าควบคุม รัฐบาลต้องมีคำาตอบครับ

ส่วนเรื่อง ป.แป้ง หลังยุบสภาฯ ลาออก หรืออยู่ครบ

วาระ ต่างคนต่างแยกย้ายครับ พลังประชารัฐจะไม่เหมือน

เดิมแน่นอน.

การปรับค่าครองชีพ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย 

จากปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ผู้คนในโลกต่างอยู่ในอาการหวาด

ผวาและหลบภัยโควิด-๑๙ มาโดยต่อเนื่อง ถึงปี ๒๕๖๕ ก็มา

พบกับภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง อันเนื่องมาจากสินค้าที่จำาเป็น

5บทความ

นี่ย......

เวลาขึ้นเวทีปราศรัย ใครๆ เขาก็เตือนแล้วว่า 

อย่าพูดเอามันจนมากเกินไป อย่าไปตามเสียงยุ จน

เลยเถิด 

เพราะเมื่อไหร่ที่ลงจากเวที ชีวิตเปลี่ยน

สถานการณ์อาจพลิกจากฝ่ามือเป็นหลังเท้าได้ 

สำาหรับบรรดาแกนนำาสามน้ิวคงจะรู้ซ้ึงแล้วว่า คำาเตือน

ก่อนหน้านี้ต้องรับฟัง 

ถ้าฟังต้ังแต่วันโน้น ก็คงไม่อยู่ในสถานะผู้ต้องหา จำาเลย 

และบางคนไม่ต้องเข้าไปนอนในคุกอย่างเช่นวันนี้ 

การเป็นนักต่อสู้ต้องประเมินสถานการณ์ให้ออก ไม่ 

ใช่เดินหน้าไปตามแรงเชียร์ โดยไม่สนใจผลลัพธ์ที่จะตามมา 

ครับ... วานซืน (๙ กุมภาพันธ์) ศาลอาญาอนุญาตให้

ปล่อยตัวชั่วคราว จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือไผ่ ดาวดิน 

และ ภาณุพงศ์ จาดนอก หรือไมค์ จำาเลยในคดี ๑๑๒ ใน

ช่วงบ่าย 

ไผ่ ดาวดิน ยังไม่ได้รับการปล่อยตัว เนื่องจากยังมี

หมายขังคดีการชุมนุมท่ีศาลจังหวัดภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และ

ศาลอาญากรุงเทพใต้ 

ส่วนไมค์ มีหมายขังอยู่ที่ศาลจังหวัดภูเขียว

เพราะทำาผิดในหลายคดี ผลจึงออกมาเป็นเช่นนี้ 

แต่ไฮไลต์ของเรื่องอยู่ที่คำาร้องขอประกันตัว

ไผ่ ดาวดิน ยื่นคำาร้องว่า เนื่องจากบิดา-มารดาของ

นายจตุภัทร์ ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ มารดาขาหัก จึง

ขอปล่อยชั่วคราวเพื่อไปดูบุพการี 

ส่วน ไมค์ ยื่นว่า มารดาไม่สามารถแบกภาระในการ

ดูแลธุรกิจขายทุเรียนทอดท่ีเล้ียงครอบครัวได้ไหว จึงขอประ 

กันไปช่วยดูแลแบ่งเบาภาระมารดา

จำาได้มั้ยครับว่าตอนอยู่บนเวทีปราศรัย คนเยอะๆ ทั้ง

สองคนพูดอะไรไว้ 

ต่อให้ต้องตายไปก็ไม่กลัว เพราะประเทศไทยต้องมี                                                       

ประชาธิปไตย ต้องยกเลิกระบบอุปถัมภ์ คนต้องเท่ากัน ต้อง

มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์  

ให้กำาลังใจคนรุ่นใหม่

ตอนมีมวลชนส่งเสียงเฮ มันคึกครับ ขนาดอยู่ในคุกก็ไม่

กลัวอะไรทั้งนั้น

วันที่ ๒๗ ธันวาคมปีที่แล้ว บรรดาจำาเลยคดี ๑๑๒ มี 

ภาณุพงศ์ จาดนอก, อานนท์ นำาภา, พริษฐ์ ชิวารักษ์ และ จตุ

ภัทร์ บุญภัทรรักษา ใจดีสู้เสือ ออกถ้อยแถลงร่วมกัน แล้วแจ้ง

ไปยังทนายความ และทนายความนำามาพูดต่ออีกทอด

มีข้อความดังนี้ครับ....

๑.ภายหลังจากท่ีผู้บริหารของศาลอาญาได้มีมติไม่อนุญาต

ให้ปล่อยตัวชั่วคราว (ประกันตัว) พวกเขาในระหว่างการพิจาร 

ณาคดีตามคำาร้องขอของทนายความเมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. พวก

เขาเห็นว่าเหตุผลของศาลอาญาไม่ชอบด้วยหลักกฎหมาย หลัก

ยุติธรรม และไม่เป็นไปตามกติการะหว่างประเทศที่ไทยได้ให้

สัตยาบันรับรองไว้

พวกเขาทั้ง ๔ เชื่อว่าการไม่อนุญาตให้เขาได้รับการประ 

กันตัวไปสู้คดีอย่างเต็มที่นั้น เป็นการปิดโอกาสที่เขาจะสามารถ

พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขา และเป็นการพิพากษาเสียล่วงหน้า

แล้วว่าพวกเขาเป็นผู้กระทำาความผิด ด้วยเหตุผลข้างต้น พวก

เขาทั้ง ๔ จึงขอประกาศว่า นับจากนี้พวกเขาจะไม่ยื่นคำาร้องขอ

ปล่อยตัวชั่วคราว (ประกันตัว) ในระหว่างพิจารณาคดีต่อศาล

อาญาอีก และไม่อนุญาตให้ทนายความและบุคคลใดไปดำาเนิน

การดังกล่าวทั้งสิ้น

๒.การตัดสินใจของพวกเขาทั้ง ๔ ไม่ผูกพันบรรดาผู้ต้อง                                                                               

ขังและนักโทษการเมืองท่ียังถูกจับกุมคุมขัง และไม่ได้รับอนุญาต

ให้ประกันตัวคนอื่นแต่อย่างใด

๓.พวกเขาทั้ง ๔ ยังยืนยันที่จะต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

ประเทศให้ไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริง และยังยืนยันที่จะเรียก

ร้องให้มีการปฏิรูปประเทศนี้ตามแนวทางที่ ได้ร่วมต่อสู้มาโดย

ตลอด โดยไม่หยุดยั้ง ไม่ว่าจะถูกคุมขังอยู่หรือไม่ก็ตาม

๔.พวกเขาทั้ง ๔ ขอร่วมกันเรียกร้องให้มวลหมู่มิตรสหาย

ที่ ได้ร่วมต่อสู้ด้วยกันตลอดมาจงยืนหยัดในข้อเรียกร้องทั้งสาม

ประการ และต่อสู้ต่อไปตามแนวทางประชาธิปไตยโดยสงบ 

สันติวิธี ทั้งนี้พวกเขาทั้งสี่ขอยืนยันว่าพวกเขาทั้งสี่ขอเป็นกำาลัง

ใจ และจะยืนหยัดต่อสู้กับพี่น้องข้างนอกด้วยกันตลอดไป

แค่เดือนเศษ ไผ่ ดาวดิน กับ ไมค์ ระยอง เปลี่ยนใจยื่น

คำาร้องขอประกันตัวตามเหตุผลข้างต้น 

ก่อนนี้ เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว “รุ้ง-ปนัสยา สิทธิ

จิรวัฒนกุล” ได้ประกันตัว ศาลกำาหนดเงื่อนไขห้ามทำากิจกรรม

หรือก่อเหตุที่กระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ห้าม

จำาเลยเข้าร่วมชุมนุมท่ีก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ห้าม

จำาเลยออกนอกเคหสถานตลอดเวลา เว้นแต่มีเหตุจำาเป็นเพื่อ

การรักษาพยาบาล ไปเรียนและสอบ ไปติดต่อราชการท่ีศาลอื่น

ต่อมากลางเดือนมกราคม ศาลให้ รุ้ง ถอดกำาไล EM ได้ 

เพราะยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขศาล 

“รุ่ง” ทำาตัวดีมาตลอด ก็มีเฉี่ยวให้ผิดเงื่อนไขศาลบ้าง

เป็นบางที

แต่ช่วงพีกสุดของ “รุ้ง” ปราศรัยชนิดลืมตาย เรื่องเรียน

เป็นเรื่องเล็ก เรียนไปก็ไม่มีความหมายถ้าประเทศไทยปกครอง

โดยเผด็จการ 

วันนี้ “รุ้ง” ได้ไปเรียนไปสอบเหมือนเพื่อนๆ แล้ว 

ถ้าถอยไปก่อนนั้นคือ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ศาลอาญา

ปล่อยชั่วคราว ปติวัฒน์ สาหร่ายแย้ม หรือ หมอลำาแบงค์ 

จำาเลยคดี ม.๑๑๒, ๑๑๖ 

วันนั้นหมอลำาแบงค์ยื่นคำาร้องขอประกัน ในรูปแบบที่

ต่างจากแกนนำาสามนิ้วคนอื่น  

คำาสั่งที่ศาลอ่านในวันนั้นคือ 

“...น่าเชื่อว่าจำาเลยที่ ๓ (หมอลำาแบงค์) จะไม่ไปก่อเหตุ

อันตรายประการอื่นได้อีก จึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ตี

ราคาประกัน ๒ แสนบาท 

โดยมีเงื่อนไขห้ามมิให้จำาเลยท่ี ๓ กระทำาการในลักษณะ

เช่นเดียวกับที่จำาเลยที่ ๓ ถูกกล่าวหาตามฟ้องเกี่ยวกับสถา 

บันพระมหากษัตริย์ซ้ำาอีก หรือไปร่วมกิจกรรมที่อาจทำาให้

เสื่อมเสียแก่สถาบันฯ...”

วันนั้นหมอลำาแบงค์ถูกค่อนแคะว่าทิ้งเพื่อน 

ครับ...น่ันคือวิวัฒนาการของแกนนำาสามน้ิว จากดุเดือด

เลือดพล่าน มาวันนี้เริ่มทยอยเข้าใจว่าต้องจัดการกับอนาคต

ของตัวเองอย่างไร 

แน่นอนครับโลกวันข้างหน้าต้องเป็นของคนรุ่นใหม่ เป็น

โลกที่พวกเขาต้องรับผิดชอบ แต่การเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดนั้น 

การหักด้ามพร้าด้วยเข่า ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง 

การเปลี่ยนแปลงในทุกด้านต้องมีอย่างแน่นอน แต่

ต้องมีรอยต่อ ไม่ใช่เปล่ียนแปลงช่ัวข้ามคืน เพราะถ้าทำาแบบ

นั้นจะเกิดความขัดแย้งไม่จบไม่สิ้น 

วันข้างหน้าแกนนำาสามนิ้วจะลุกขึ้นมาเรียกร้องให้มี

การปฏิรูปประเทศในทุกด้าน ก็ต้องปรับท่าทีใหม่ ไม่ใช่ตั้ง

หน้าตั้งตาแตกหักทุกกรณีเหมือนที่เคยทำา และส่งผลให้ไป

นอนในคุกกันถ้วนหน้า 

โลกนี้ ไม่มีอะไรจีรัง 

การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นเสมอ 

แต่จะเปลี่ยนอย่างไรให้เป็นมติของสังคม บนเหตุผล

และข้อเท็จจริง ไม่ใช่เชื่อในชุดข้อมูลเท็จ จนกลายเป็นการ

โค่นรากเหง้าของตัวเอง  

ทำาลายทุกสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างมา เพียงเพราะความ

เชื่อผิดๆ ว่า ทุกสิ่งที่มาจาก “ตะวันตก” นั้นดีกว่า 

คนรุ่นใหม่เป็นเจ้าของอนาคต เป็นผู้ที่จะใช้ชีวิตใน

อนาคต

ฉะนั้นอย่าทำาลายอนาคตที่ตัวเองจะไปอยู่อาศัย.

บวชพระ(เอก)

อินเดียพระเอกหนังคนหนึ่ง

ซาบซึ้ง สูงสุด พุทธศาสนา

บวชที่วัดธาตุทองผ่องโสภา

ปลงผมห่มผ้ารักษาธรรม

เปลี่ยนศาสนามาเป็นพุทธ

ทางสิ้นสุด เทวนิยม ล้มคว่ำา

โลกุตระ ประเสริฐ เลิศล้ำา

น้อมนำา เดินตรง มิหลงทาง

สภาฯล่มซ้ำาซาก ไม่อยากทำางานก็ยุบซะ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

เปิดหนังสือพิมพ์ออนไลน์เย็นนี้ : สภาฯ ล่มอีกครั้ง นาย

หัวชวนกรีดเลือด นายกฯ ตู่ประกาศอย่าให้เกิดขึ้นอีก ท่าน

ประธานสภาฯ ท่านนายกรัฐมนตรี ครับ วัวบ้าตัวนี้ ไม่กลัว

เสือ (ฮู้) วันนี้คางประเทศไทย บวมอลึ่งฉึ่ง หนองไหลเยิ้ม ยุบ

มันเสียเถิดสภาฯ สันหลังยาว ไปตายเอาดาบหน้ากับปัญหา

กฎหมายลูก ๒ ฉบับ

มี พ.ร.บ.เปิดประชุมสมัยสภาผู้แทนราษฎร แต่สมาชิก

ไม่ยอมเข้าประชุม ถือว่าเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ มีความ

ผิดตามมาตรา ๑๕๗ ไม่เคารพกฎหมาย เอาไว้ทำาไมเปลือง

ข้าวสุก เท่าที่ติดตามการเมืองมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๐ สภาฯ ชุด

นี้อัปลักษณ์ อัปมงคล ที่สุดครับ

โกโบราณ 

 

นี่คือเกมที่พรรคเพื่อไทยใช้บีบรัฐบาลให้ยุบสภาฯ ส.ส. 

พลังประชารัฐหลายคนไม่รู้ร้อนรู้หนาว ยุบสภาฯ ไปก็ดีเหมือน

กัน แต่รัฐบาลหน้าสงสัยจะได้นายกฯ ชื่อ “อุ๊งอิ๊ง” มารับไม้ต่อ 

“ปูหนูไม่รู้” เพื่อเอาหัวหน้าครอบครัวชินวัตรกลับบ้านครับ 

สำาหรับพลังประชารัฐสมัยหน้าได้ ส.ส.มา ๕๐ คนเก่งแล้ว. 

   

อหิวาต์หมู-กักตุนเนื้อสุกร-ค่าครองชีพสูงขึ้น 

เป็นความเสียหายที่ ไม่สามารถกู้กลับคืนได้

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

การแพร่ระบาดของอหิวาต์หมูในประเทศไทยเป็นเรื่อง                                                                         

จริง ที่เกิดขึ้นก่อนการขาดแคลนเนื้อสุกรที่ตามมาด้วยราคา                                                                        

เนื้อสุกรแพงขึ้น แล้วเป็นความผิดของใคร ก็ต้องตอบว่า “รัฐ 

บาล” เพราะรัฐบาลกลัวว่าจะก่อให้เกิดปัญหาจากการหวาด

กลัวของประชาชนเหมือนกรณีหวัดนก แต่หลังสามารถปิด

ข่าวสำาเร็จก็ไม่คิดจะแก้ไขปัญหา ทำาให้นักธุรกิจมองเห็นช่อง

ทางที่จะกอบโกยผลประโยชน์ด้วยการกักตุนเนื้อสุกร ตามมา

ด้วยการนำาเข้าเนื้อสุกร ซึ่งเป็นทฤษฎีสมคบคิดอย่างแน่นอน 

วันนี้แม้ว่าจะแสดงปาหี่ออกตรวจปริมาณเนื้อสุกรในห้องเย็น 

แต่ก็ไม่ได้ทำาให้เน้ือสุกรราคาลดลง นอกจากบริษัทท่ีกักตุนเน้ือ

สุกรก็ไร้ความผิด หรือมีความผิดน้อยนิด เช่น ลืมแจ้งปริมาณ

เนื้อสุกรในสต๊อก

ผลที่ตามมาก็คือค่าครองชีพของคนไทยสูงขึ้น เพราะ

ราคาก๋วยเตี๋ยวสูงขึ้นชามละอย่างน้อย ๑๐ บาท ก็เป็นธรรม                                                                        

ชาติของราคาก๋วยเตี๋ยวที่ขึ้นแล้วไม่มีลง เพราะพ่อค้าแม่ค้า

ต้องการกำาไรมากขี้น นอกจากก๋วยเตี๋ยวหมูจะแพงขึ้น ก๋วย 

เตี๋ยวไก่ ก๋วยเตี๋ยวเป็ด เย็นตาไฟ ก็แพงขึ้นด้วย เพราะแม้แต่

ทำาเพื่อประโยชน์ ปชช.

ต่อการดำารงชีพต่างขึ้นราคากันแทบทุกชนิดแบบตั้งตัวไม่ทัน

เมื่อมองย้อนหลังช่วง พ.ศ.๒๕๕๐ รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์                                                                  

จุลานนท์ (อยู่ในกำากับของ คมช.) ได้ปรับค่าครองชีพให้ข้าราช 

การประมาณร้อยละ ๔ ต่อมาในปี ๒๕๕๘ รัฐบาลพลเอก

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา (อยู่ในกำากับ คสช.) ก็ได้ปรับค่าครอง

ชีพให้ข้าราชการร้อยละ ๔ เช่นกัน

นับเวลาการปรับค่าครองชีพเมื่อปี ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน 

๒๕๖๕ ก็ได้เวลา ๗ ปี ปรากฏว่าค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นเร็ว

กว่าแต่ก่อน ว่าไปแล้วมาตรการปรับค่าครองชีพดังกล่าว

ข้างต้นน่าจะนำากลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้ง.

วัชรทัศน์

 

กระทรวงแรงงานบอกว่ากำาลังพิจารณาตัวเลขค่าแรงข้ัน                                                                          

ต่ำาวันละ ๔๙๒ บาทอยู่ครับ ตามข้อมูลปี ๒๕๖๐ ขององค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) จำานวนเงินที่คนไทยจะเพียง                                                                          

พอเลี้ยงครอบครัวได้อยู่ที่ ๗๑๒ บาทต่อวัน ถ้าไม่ปรับแรง 

งานระดับล่างอยู่ยากครับ แล้วปัญหาอื่นๆ จะตามมาอีกมาก 

มาย ก็ต้องรอดูครับว่าการปรับจะเกิดขึ้นเดือนไหน แต่คิดว่า

ไม่น่าจะนานครับ.

ฝันร้าย

 ยามรุ่งเรืองเฟื่องฟูอยู่สำานัก

ใส่เสื้อตราสัญลักษณ์พรรคยิ่งใหญ่

อุดมการณ์สูงยิ่งเหนือสิ่งใด

จะเคลื่อนขับรับใช้ประชาชน

 ต่างอิ่มหนำากำาซาบกับลาภยศ

เห็นมรรคาอนาคตมิหมองหม่น

อาศัยพรรคอ้างชาติประชาชน

เป็นผู้แทนฤทธิรณเป็นมนตรี

 หลักแห่งฟ้าอายุสม์ใช่หยุดนิ่ง

สรรพสิ่งยิ่งยงใช่คงที่

พรรคถึงคราขาลงเข้าพงพี

เหล่าผู้แทนแสนดีก็หนีตาย

 แตกเป็นไทยภักดีศรีสง่า

เป็นพรรคกล้าราศีไม่มีพ่าย

เป็นพรรคลุงกำานันอันตราย

ตกสวรรค์ฝันร้ายทุกรายไป

 เมื่อไม่ยืนหยัดอยู่กู้สำานัก

ฟื้นฟูพรรคผลักดันสู่วันใหม่

เลือกแตกแยกแผกผันทางบรรลัย

ระยะยาว “ก้าวไกล” ย่อมไชโย!!!

    เฉินซัน

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า
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ริ่มต้นปี เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกก็เจอปัญหา 

รุมเร้า โดยเฉพาะราคาพลังงานที่ถีบตัวสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ทั้งน้ำามัน และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งส่งผลไป

ยังต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นของสินค้าประเภทต่างๆ จน

ทำาให้ราคาแพงขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ และทั้งหมดก็ส่งผล 

กระทบมายังเรื่องของเงินเฟ้อและค่าครองชีพ อย่างที่

ทราบกันดี ยิ่งเงินเฟ้อมากขึ้นแสดงว่าค่าของเงินมันลด

ลง เงินจำานวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงกว่าเดิม ซึ่ง

ตรงนี้ถือเป็นปัญหาใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

ซึ่งหารายได้ได้เท่าเดิมหรือน้อยลงกว่าเดิม ก็จะส่งผล 

กระทบต่อการครองชีพอย่างไม่ต้องสงสัย

ในขณะนี้ สำานักวิจัยหลายแห่งได้มีการปรับประ 

มาณการตัวเลขเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปี 2565 อยู่ที่ระดับ 2% 

เป็น 2.3% ทั้งยังมีความเสี่ยงที่จะสูงขึ้นแตะระดับ 3% 

ได้ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในช่วงไตรมาส 1 จะปรับ

ตัวสูงขึ้นแตะระดับ 3.5% ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 11 ปี

แน่นอน ตามปกติเงินเฟ้อจะมาควบคู่กับภาวะ

เศรษฐกิจที่เติบโต และจากฉากทัศน์ในปัจจุบันไทยกำาลัง

เจอกับสิ่งที่เรียกว่า ภาวะ Stagflation ซึ่งหมายถึงราคา

สินค้ามีการปรับตัวสูง แต่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว ซึ่งภาวะ

นี้จะกระทบผู้มีรายได้น้อยและธุรกิจอย่างมาก เพราะ

ในกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยสุด จะต้องใช้เงินในการซื้อหา

อาหารเพิ่มสูงขึ้น ส่วนธุรกิจขนาดเล็กมีแนวโน้มได้รับ

ผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นแต่ขึ้นราคาไม่ได้ 

กระทบต่อผลประกอบการ

อย่างประเด็นนี้ ทาง ‘ดนุชา พิชยนันท์’ เลขาธิการ

สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) หรือสภาพัฒน์ ยังมองว่าสภาพการค้าโลกยังน่า

ห่วง หากมีปัญหาสงครามการค้าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจ 

และปัญหาเงินเฟ้อในขณะนี้เป็นตัวฉุดรั้งการเติบโตทาง

เศรษฐกิจในอนาคตด้วย

แน่นอนปัญหาเรื่องเงินเฟ้อ ซึ่งตามปกติสามารถ

ใช้กลไกของดอกเบี้ยนโยบายในการปรับขึ้นเพื่อลดความ

ร้อนแรงของเศรษฐกิจลงได้

แต่เนื่องจากปัจจุบันไทยกำาลังเจอปัญหาภาวะ 

Stagflation ที่เงินเฟ้อสูงแต่เศรษฐกิจไม่ดี ส่งผลให้การใช้

กลไกของดอกเบี้ยนโยบายไม่สามารถดำาเนินการได้

ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะ

กรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. ก็มีมติเป็นเอกฉันท์

ให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.50% ต่อปี โดยประเมินว่า

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง การระบาดของ

โควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอนคาดว่าจะสร้างแรงกดดัน

ต่อระบบสาธารณสุขในวงจำากัด ความเสี่ยงด้านต่ำาต่อ

เศรษฐกิจโดยรวมจึงลดลง แต่ยังต้องติดตามการระบาด

ในระยะต่อไป

ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเร่งขึ้นในช่วง

แรกของปี 2565 จากราคาพลังงานและอาหารสดบาง

ประเภท อาจสูงกว่ากรอบเป้าหมายในช่วงแรกของปี 

และมีความเสี่ยงด้านสูงเพิ่มขึ้นจากการส่งผ่านต้นทุนที่

อาจมากขึ้น หากราคาพลังงานและอาหารสดอยู่ในระดับ

สูงนานกว่าที่คาด หรือหากข้อจำากัดด้านการผลิตขยายวง

กว้างขึ้นไปสู่สินค้าประเภทอื่นๆ

อย่างไรก็ดี อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีและอัตราเงิน                                                                  

เฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางยังอยู่ในกรอบเป้าหมาย 

และยังไม่เห็นสัญญาณการปรับเพิ่มขึ้นของราคาสินค้า

และบริการเป็นวงกว้าง

“กนง.ยังให้น้ำาหนักกับการฟื้นตัวเศรษฐกิจและราย

ได้ของประชาชน จึงเห็นว่าไม่ควรขึ้นดอกเบี้ยซึ่งจะไปฉุด

เศรษฐกิจโดยไม่จำาเป็น ซึ่งการที่เงินเฟ้อโอกาสเกินกรอบ 

3% ไปบ้างเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องชั่วคราว จากที่ผ่าน

มาเราจะคุ้นเคยกับการเกินกรอบด้านต่ำา แต่ก็ไม่มีความ

จำาเป็นต้องมีการปรับกรอบนโยบายเงินเฟ้อทันที”

จากมิตินี้แสดงว่า กนง.ยังประเมินว่าเรื่องเงินเฟ้อ

จะเป็นปัญหาระยะสั้นและรับมือได้ จึงให้น้ำาหนักการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจมากกว่า.

เงินเฟ้อ VS ดอกเบี้ย

เศรษฐกิจ

เ

ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง

วงนี้ บมจ.เวิลด์เฟล็กซ์ หรือ WFX ซึ่งดำาเนินธุรกิจ

ผลิตและจำาหน่ายเส้นด้ายยางยืด มีสัญญาณดีไม่เบา 

แว่วๆ มาว่าผลงานปี 64 จะ

โตเข้าเป้าแบบชิลๆ เพราะต้น                                        

ทุนการผลิตลดลง มีออเดอร์

ทะลักต่อเนื่อง จนต้องเร่งเพิ่ม                                           

กำาลังการผลิตแบบไม่ได้หยุด

พักกันเลย งานน้ีเอ็มดีคนขยัน                                              

อย่าง ณัฐ วงศาสุทธิกุล กระ 

ซิบเสียงดังว่า แนวโน้มยังดี

ต่อเนื่องแบบยาวๆ กันไปเลย 

ปีนี้มีลุ้นผลงานสดใสเหมือน

เดิม ใครยังไม่มีหุ้นติดพอร์ต

ไว้..อย่าช้า จะได้ไม่พลาดโอกาส

เฮงๆ รวยๆ กันนะ!.

ช่

ออเดอร์ทะลัก

ณัฐ 

วงศาสุทธิกุล

คลังชวนลงทะเบียนคนละครึ่ง4
ไทยโพสต์ • “คลัง” ชวนลง

ทะเบียนคนละคร่ึง เฟส 4 สำาหรับ

ประชาชน หลังเปิดวันแรกยอด

พุ่งกว่า 7.7 แสนราย แจงยังเหลือ

อีก 2 แสนสิทธิ พร้อมอวดยอด

ใช้จ่ายสะพัด 1.85 หมื่นล้านบาท

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำา                      

นวยการสำานักงานเศรษฐกิจการ                                

คลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระ                               

ทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครง 

การคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ได้เปิด

ลงทะเบียนสำาหรับประชาชนทั่ว                                           

ไปที่ ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละ

คร่ึง ระยะท่ี 3 เป็นวันแรก (วันท่ี 

10 ก.พ.2565) โดยพบว่า ณ เวลา 

15.00 น. มีผู้ลงทะเบียนแล้วจำานวน                                              

ประมาณ 7.7 แสนราย ซึ่ง

ประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียน

โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 

สำาเร็จ จะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้

ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. ถึงวันที่ 30 

เม.ย.2565

สำาหรับความคืบหน้าโครง 

การคนละครึ่ง ระยะที่ 4 จาก

ข้อมูลสะสม ณ วันที่ 9 ก.พ.

2565 ณ เวลา 23.00 น. พบว่า 

มีผู้ใช้สิทธิ 21.76 ล้านราย ยอด

ใช้จ่ายรวม 18,510.6 ล้านบาท                                     

แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 

9,369.7 ล้านบาท และรัฐร่วม

จ่าย 9,140.9 ล้านบาท โดยมี

ประชาชนกดยืนยันสิทธิแล้ว 

24.8 ล้านราย จากผู้ใช้จ่ายโครง 

การคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำานวน 

26.35 ล้านราย และมีผู้ประกอบ

การเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง                              

ระยะที่ 4 แล้ว 1.34 ล้านราย                    

โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่                                    

12,422 ราย ซึ่งมีจำานวนผู้ประ 

กอบการเข้าร่วมโครงการคนละ

ครึ่ง ระยะที่ 4 มากกว่าโครงการ

คนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำานวน

ประมาณ 3 หมื่นราย

“ประชาชนทั่วไปที่ประ 

สงค์จะเข้าร่วมโครงการคนละ

คร่ึง ระยะท่ี 4 สามารถลงทะเบียน

เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิ

เคชันเป๋าตัง หรือผ่านเว็บไซต์ 

www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่

เวลา 06.00-22.00 น. ต่อเนื่อง

ทุกวันจนกว่าจะครบจำานวนประ 

มาณ 1 ล้านสิทธิ ซึ่งขณะนี้ยัง

มีสิทธิคงเหลือประมาณ 2 แสน

สิทธิ” นายพรชัยกล่าว.

โอนเงินต่างประเทศ • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย นำาเสนอโปรโมชั่นพิเศษ ส่งความสุขรับเทศกาลวัน

วาเลนไทน์ ด้วยค่าธรรมเนียมเพียง 75 บาท กับบริการโอนเงินข้ามประเทศ SPEEDSEND เมื่อลูกค้า

โอนเงินไปยังสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และในทวีปยุโรป 12 ประเทศ และใน

ภูมิภาคอาเซียน 9 ประเทศภายในเวลา 15 นาที ลูกค้าสามารถทำารายการโอนเงินได้ตั้งแต่ 300 บาท 

และสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อรายการต่อวัน โดยโปรโมชันเริ่มตั้งแต่วันนี้-31 ธ.ค.65 พร้อมให้

บริการที่สาขาธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ทั้งนี้ข้อกำาหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำาหนด. 

ใช้จ่ายวาเลนไทน์ร่วงหนัก
‘หอการค้า’ชี้ต่ำาสุดในรอบ15ปี

หวั่นโอมิครอนทุบศก.-ตกงาน

ไทยโพสต์ • หอการค้าไทย ชี้ใช้จ่าย “วาเลนไทน์-มาฆบูชา” ร่วง

เกือบ 20% ต่ำาสุดในรอบ 15 ปี เผยประชาชนวางแผนเตรียมฉลอง

กับคนรักที่บ้านแทน ห่วงเศรษฐกิจแย่ลงและหวั่นตกงาน หลังพบ

โอมิครอนทะลุหมื่น ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ม.ค.หด

นายธนวรรธน์ พลวิชัย                          

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้า 

ไทย และท่ีปรึกษาศูนย์พยากรณ์                                      

เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัย 

หอการค้าไทย เปิดเผยว่า ผล

สำารวจพฤติกรรมใช้จ่ ายวัน

วาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ จาก                                     

ประชาชน 1,245 รายท่ัวประเทศ 

พบว่าส่วนใหญ่กว่า 51% มอง

ว่าบรรยากาศวาเลนไทน์ปีนี้คึก 

คักน้อยกว่าปีก่อน เนื่องจาก

เศรษฐกิจแย่ลง รวมถึงราคาสิน 

ค้าแพงข้ึน การแพร่ระบาดโควิด-

19 รายได้ลดลงและตกงาน

“จากผลสำารวจจะเห็นได้

ว่าคิดเป็น 83% เตรียมจะฉลอง

กับคู่รักในที่พักแทนการออก

นอกบ้าน เฉลี่ยการใช้จ่ายต่อ

คนประมาณ 1,176 บาท ประ                                               

เมินว่ายอดเงินใช้จ่ายวาเลนไทน์ 

ปีนี้มีมูลค่า 2,068 ล้านบาท ลด

ลงจากปีก่อนที่มีมูลค่า 2,560 

ล้านบาท หรือลดลง 19.20% 

เป็นมูลค่าต่ำาสุดในรอบ 15 ปี จาก 

ได้มีการสำารวจมา” นายธนวรรธน์                                            

กล่าว

นอกจากน้ียังได้สำารวจ

การใช้จ่ายเงินในเทศกาลวัน

มาฆบูชา 16 กุมภาพันธ์ 2565 

พบว่ามีทิศทางเดียวกัน โดย

ประชาชนระบุจะใช้จ่ายลดลง 

เน่ืองจากกระทบปัญหารายได้ 

รวมถึงวิตกกังวลด้านเศรษฐกิจ 

การเมือง การแพร่ระบาดของโอ

มิครอน และเป็นวันหยุดกลาง

สัปดาห์ คาดการณ์ว่าเงินสะพัด

ลดลงเหลือ 1,900-2,000 ล้าน

บาท จากปีก่อน 2,321 ล้านบาท 

หรือมูลค่าต่ำาสุดในรอบ 7 ปีนับ

จากทำาการสำารวจอีกด้วย

สำาหรับ การสำารวจใช้จ่าย

ตามเทศกาลเป็นไปในทิศทาง

เดียวกับก่อนหน้าน้ี ต้ังแต่ปีใหม่ 

ตรุษจีน จะเห็นได้ว่าประชาชน

มีความกังวลต่อเร่ืองราคาของ

แพง การจ้างงาน และรายได้ใน

อนาคต ทำาให้ระมัดระวังใช้จ่าย 

รวมถึงยังเร่ิมกังวลต่อจำานวน

การแพร่ระบาดโอมิครอนราย

วันสูงข้ึนเกิน 1 หมื่นคนต่อวัน 

ท่ีว่าจะทำาให้รัฐใช้มาตรการทาง

สาธารณสุขท่ีเข้มข้ึนอีกคร้ัง ซ่ึง

จะส่งผลกระทบอีก

อย่างไรก็ตาม ความเชื่อ

มั่นของผู้บริโภคเดือนมกราคม 

2565 ปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรก

ในรอบ 5 เดือน โดยปรับตัวลด

ลงระดับ 30.0 มาอยู่ที่ 28.5 ซึ่ง

ยังคงอยู่ในระดับต่ำามาก แสดง

ให้เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจไทยใน

ปัจจุบันแย่มากในมุมมองของผู้

บริโภค.

เบรก‘เรือข้ามฟาก’ปรับขึ้นราคา

ธนวรรธน์ พลวิชัย

สัมพันธวงศ์ • “กรมเจ้าท่า” 

เบรกเรือข้ามฟากขอปรับขึ้น

ราคาเป็น 5 บาท แจงรอดู

แนวโน้มราคาน้ำามันอีกระยะ 

พร้อมขอความร่วมมือเรือด่วน

เจ้าพระยา-เรือคลองแสนแสบ

ตรึงราคาช่วยประชาชน

นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิ  

ศุทธ์ิ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) 

ด้านปลอดภัย กล่าวถึงกรณีท่ีมีข้อ

เสนอขอปรับข้ึนราคาค่าโดยสาร

เรือข้ามฟาก จาก 3.50 บาท เป็น 

5 บาท เนื่องจากราคาน้ำามันท่ี

สูงข้ึน ว่า กรมเจ้าท่าได้พิจารณา

ข้อเสนอโดยดูท้ังผลดีและผลเสีย

ต่อผู้ใช้บริการแล้ว เห็นว่าจะยัง

ไม่อนุมัติให้เรือข้ามฟากปรับข้ึน

ราคา โดยจะขอรอดูแนวโน้ม

ราคาน้ำามันเช้ือเพลิงอีกระยะ 

รวมท้ังไม่ต้องการให้เป็นการเพ่ิม

ภาระให้กับผู้ใช้บริการในช่วงค่า

ครองชีพมีแนวโน้มท่ีสูง

“ในช่วงน้ีกรมฯ ขอความ

ร่วมมือท้ังเรือข้ามฟาก เรือด่วน

เจ้าพระยา และเรือคลองแสนแสบ  

ช่วยตรึงราคาค่าโดยสารออกไป

ก่อน เพื่อลดภาระให้ประชาชน โดย                                                  

ยอมรับว่าผู้ประกอบการประสบ

ภาวะราคาน้ำามันดีเซลสูงกว่า 29                                                  

บาทต่อลิตรมาต้ังแต่ ก.ค.64 ซ่ึง                                                       

ท่ีผ่านมาผู้ประกอบการก็ให้ความ                                                    

ร่วมมือเก็บค่าโดยสารตามประ 

กาศมาโดยตลอด” นายภูริพัฒน์กล่าว 

อย่างไรก็ดี กรมเจ้าท่าคำานึง                                         

ถึงภาระและภาวการณ์ประกอบ

การท่ีขาดทุนในช่วงสถานการณ์

โควิด-19 โดยได้ร่วมกับสมาคมเรือ                                             

ไทยพิจารณาผลกระทบเพื่อกำาหนด 

มาตรการและอัตราค่าโดยสารท่ี

เหมาะสม โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ

ภายในเดือน ก.พ.2565 เพื่อให้การ

บริการเดินเรือโดยสารข้ามฟาก

สามารถดำาเนินการอยู่ได้ โดยไม่

เพ่ิมภาระค่าครองชีพแก่ประชาชน

เกินสมควร.

เป็นธรรมดาของตลาดที่มีการเก็งกำาไรอยู่มาก เมื่อตลาด

มีการปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็จะต้องมีการปรับฐาน ซึ่งเป็นความเชื่อ

ของการเก็งกำาไร ทำาให้จะมีแรงขายกดตลาดออกมามาก จึงอยู่

กับผู้ท่ีเข้ามาลงทุนจะใช้กลยุทธ์อย่างไรในการลงทุนต่อไป โดยปกติ 

ผู้ลงทุนก็ย่อมจะไม่สวนกระแสมากนัก ต้องปล่อยให้ฝ่ายขายทำา

หน้าท่ีไปก่อน จะได้รู้ว่ายังมีแรงขายมากเพียงใด หากยังมีแรงขาย                                                                                      

มากก็จะใช้วิธีการถอยรับเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต่ำาลง นั่นอาจจะทำาให้ 

ตลาดมีการอ่อนตัวลงในมุมมองของการเก็งกำาไร จะมองว่าเป็น 

การปรับฐานของตลาด แต่ดูจากสภาพตลาดหุ้นไทยในขณะนี้คง

ไม่ใช่การปรับฐาน แต่เป็นการพยายามที่จะกดดันตลาดให้ถอยลง

จึงเป็นการประลองกำาลังกันว่าใครจะหมดแรงก่อนกัน 

เพราะฝ่ายที่ยังมีแรงกดดันมากกว่าก็จะชักนำาให้ตลาดเคลื่อนไหว

ไปตามกำาลังที่ผลักดันหรือกดดัน แต่ดูแล้วค่อนข้างมั่นใจได้มากว่า

ด้านแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติยังคงมีมาก ดูจาก 2 วันก่อนที่

ต่างชาติโหมซื้อหุ้นอย่างมาก

ติดต่อกัน และเริ่มลดแรงซื้อลง

ในวันวานนี้ ทำาให้ตลาดมีการ

อ่อนตัวลงติดลบ แต่ก็ลบน้อย

มาก เกือบจะเรียกว่าเหมือน

นิ่งอยู่ ณ จุดเดิม เพราะดัชนี

ลดลงแค่ 0.16 จุดเท่านั้น แต่

วอลุ่มตลาดยังคงหนาแน่นมาก

ถึง 112,335.48 ล้านบาท นับ

เป็นวันที่ 2 ที่ตลาดมีวอลุ่มซื้อ

ขายมากกว่าแสนล้านบาท

อย่างที่กล่าวมาในวัน

ก่อน ที่ว่านักลงทุนต่างชาติ

เหมือนจะขึ้นขี่หลังเสือแล้วก็

ย่อมจะรู้ดีว่าจะอยู่ ในสภาพ

การณ์อย่างไร เพราะจะลงจาก

หลังเสือก็จะถูกเสือขย้ำาแน่นอน แต่หากมั่นใจว่ามีทุนหนามากพอก็

คงจะต้องซื้อต่อไป แล้วจะจบลงด้วยการวัดผลว่าใครจะหมดหน้าตัก

กันก่อน นักลงทุนใหญ่ระดับอย่างนี้คงจะประเมินสภาพการณ์ออก

ว่าจะต้องทำาอย่างไร ในเมื่อลงจากหลังเสือไม่ได้ก็ต้องขี่หลังเสือต่อ

ไป ตลาดจึงยังมีแนวโน้มดี ยังมีโอกาสที่จะขยับปรับขึ้นได้ เพราะ

ดูแล้วแม้ราคาหุ้นบลูชิปที่มีราคาขยับขึ้นมาก็ยังเป็นราคาต่ำากว่า

มูลค่าแท้จริงอยู่ ยังสามารถปรับขึ้นได้อีก แม้แต่หุ้นกลุ่มพลังงานที่มี

มาร์เก็ตใหญ่ก็ยังได้แรงหนุนจากราคาน้ำามันที่อยู่สูง ตลาดจึงยังมีลุ้น

ได้

ส่วนกลุ่มหุ้นท่ีน่ามอง ในกลุ่มธนาคารยังเป็นธุรกิจท่ีจะเติบโต

สูงต่อไป จึงน่ามองท่ี BBL, SCB และ KKP กลุ่มพลังงานดูแล้ว

ปี 2565 น้ีคงจะมีกำาไรสูง ทำาให้น่ามองท่ี EA, LANNA และ RPC 

กลุ่มขนส่งธุรกิจท่ียังมีอนาคตสดใสมาก การส่งออกดี ธุรกิจจะมีกำาไร

สูง น่ามองท่ี TTA, JWD และ WICE กลุ่มพาณิชย์ยังคงรับผลดีจาก

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงน่ามองท่ี DOHOME, COM 7 และ 

RS หุ้นรายตัวท่ีน่ามองมี SCC, PTTGC และ AMANAH 

ตลาดสุดสัปดาห์นี้ยังคงคึกคัก ทำาให้ยังสามารถลุ้นและลง 

ทุนได้ดี.

ปรับฐานแล้วไปต่อ

อมตะตั้งเป้า 65 ขายที่ดินพันไร่

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่

การตลาด บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน (AMATA) เปิดเผยว่า 

จากการที่รัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายเพื่อให้เกิดการเดิน

ทางเข้าประเทศของคนต่างชาติ ด้วยระบบเทสต์แอนด์ โก 

(Test & GO) นับเป็นสัญญาณบวกต่อการท่องเที่ยวและ

การลงทุนที่จะเกิดขึ้นใน ปี 2565 โดยล่าสุดนักลงทุนเริ่ม

ทยอยเข้ามาติดต่อ เจรจาเพื่อขอศึกษาและดูพื้นที่จริง หลัง

จากปีที่ผ่านมาไม่สามารถเดินทางเข้ามาประเทศไทยได้ โดย

เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ โลจิสติกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 

เคมิคอล และผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็น

อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของ

ไทย อย่างไรก็ตามตั้งเป้ายอดขายในปี 2565 ไว้ที่ 1,000 ไร่

จับคู่กู้เงิน ลุยตลาด RCEP

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.                                                                                             

พาณิชย์ เปิดเผยว่า โครงการ “จับคู่กู้เงิน ลุยตลาด RCEP” 

เป็นนโยบายหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์เพื่อช่วยเหลือผู้

ประกอบการ ซึ่งมีทั้ง SMEs วิสาหกิจชุมชน สตาร์ทอัป 

และอื่นๆ ให้มีโอกาสได้สินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนพิเศษไปต่อ   

ยอดเพื่อบุกตลาด RCEP นำาเงินเข้าประเทศต่อไป ภายใต้

ความร่วมมือของกระทรวง เอกชนและสถาบันการเงิน โดย

ได้ผ่อนปรนเงื่อนไขเหลือดอกเบี้ย 2.75% ปีแรก วงเงินราย

ละไม่เกิน 50 ล้าน มีคำาตอบให้ภายใน 7 วัน อย่างไรก็ตาม

ได้เตรียมวงเงินไว้ 3,000 ล้านบาท พร้อมทั้งจะเดินสายต่อ

ใน 4 ภูมิภาค ช่วยผู้ประกอบการในต่างจังหวัด

กคช.ลุยพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัย

นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ หรือ                                                                                       

กคช. เปิดเผยว่า แผนการดำาเนินงานในปี 2565 กคช.ยัง

เดินหน้าพัฒนา “ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ” อย่างต่อ

เนื่อง โดยมีเป้าหมายจัดทำาแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัย

แห่งชาติระยะ 10 ปี ทั้งแผนระยะสั้น แผนระยะกลาง และ

แผนระยะยาว สำาหรับใช้เป็นแนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูล

ที่อยู่อาศัยแห่งชาติ และสามารถตอบสนองแผนแม่บทการ

พัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) พร้อมตั้ง

เป้าพัฒนาระบบเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยให้มีความ

ทันสมัย เพื่อมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วย

งานรัฐ-เอกชนทุกระดับ ช่วยประชาชนเข้าถึง “ข้อมูลด้านท่ี

อยู่อาศัย” ง่ายข้ึน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต.

กสอ.บุกลำาปาง

จัดมอเตอร์ โชว์

ฟุ้งทำาเงินสะพัด

ไทยโพสต์ • นายณัฐพล 

รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม (กสอ.) หรือดี

พร้อม เปิดเผยว่า ล่าสุดได้มี

การจัดงานมหกรรม DIPROM 

MOTOR SHOW 2022 งาน

แฟร์ด้ านยานยนต์ ในพื้ นที่

จังหวัดลำาปาง ร่วมกับภาคี

เครือข่ายภาครัฐ-เอกชน เพื่อ

ผลักดันให้ผู้ประกอบการและ                          

ภาคอุตสาหกรรมในภาคเหนือ

ได้มีพ้ืนท่ีและโอกาสแสดงสินค้า                                               

พร้อมสนับสนุนให้ เกิดการ                                           

สร้างรายได้ให้กับภาคเศรษฐกิจ

หลังจากที่ ได้รับผลกระทบจาก

ปัญหาการแพร่ระบาดของ   

โควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง 

โ ดย ง านดั ง กล่ า วมุ่ ง

เน้นการเสริมสร้างความเข้ม

แข็งของผู้ประกอบการและ

เพิ่มศักยภาพให้กับผู้ผลิตยาน

ยนต์และชิ้นส่วนตามแนวโน้ม

ความต้องการของผู้บริโภคใน

ปัจจุบัน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง

วันที่ 9-16 ก.พ.2565 ณ ศูนย์                              

ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาห 

กรรมภาคเหนือ กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม อำาเภอเกาะคา 

จังหวัดลำาปาง ภายในงานประ                               

กอบด้วยพื้นที่จัดแสดงและ

จำาหน่ายสินค้าต่างๆ จากบริษัท

ค่ายรถยนต์ชั้นนำาและผู้ประ 

กอบการจากทั่วประเทศกว่า 

80 ร้านค้า

“ตลอดการจัดงานคาด

การณ์ว่ามีนักท่องเที่ยวเข้า

ร่วมงานไม่ต่ำากว่า 40,000 คน 

มียอดสั่งจองรถยนต์ภายใน

งานกว่า 500 คัน และสามารถ

สร้ า ง เ งิ นสะพัด ในจั งหวั ด

ลำาปางมากกว่า 150 ล้านบาท”                                          

นายณัฐพลกล่าว.

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.18 33.90
ยูโร 36.62 37.61
ปอนดสเตอรลิง 43.27 44.46
เยน (100 เยน) 27.64 28.45
หยวนจีน 4.82 5.22
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,250 28,350
ทองรูปพรรณ 27,742 28,850
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

10/2/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 8,010.96 12,918.69 -4,907.73
 10,580.24 10,429.00 151.24
 54,610.63 46,149.49 8,461.13
 39,133.66 42,838.30 -3,704.64

112,335.48
-0.16

1,703.00

10/2/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 8,010.96 12,918.69 -4,907.73
 10,580.24 10,429.00 151.24
 54,610.63 46,149.49 8,461.13
 39,133.66 42,838.30 -3,704.64

112,335.48
-0.16

1,703.00



จ่ายผ่านบัตร 800 บาทขึ้นไป/เซลสลิป รับสิทธิ์แลก 800 คะแนน 

เพื่อรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 80 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำาหนด) 

เพียงลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอป UCHOOSE รายละเอียดเพิ่ม

เติม www.krungsricard.com/th/krungsri-consumer/promotion/

CASHBACK-Jai-Jai ...•

มาที่ การบินไทย ต้อนรับวันวาเลนไทน์ ด้านโปรโมชั่น บัตร

โดยสารราคาพิเศษ FEBulous Week : Love is All Around ในเส้น

ทางยอดนิยมทั้งเอเชีย ยุโรป และออสเตรเลีย เดินทางเป็นคู่หรือ

สองคนขึ้นไป ลดสูงสุด 20% และโปรโมชั่นเดินทางคนเดียวลด 

15% สำารองที่นั่งและออกบัตรโดยสารตั้งแต่วันนี้-14 กุมภาพันธ์ 

2565 เดินทางตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์-30 ตุลาคม 2565 ...•

คิง เพาเวอร์ ส่งความคุ้มค่าเสริมมงคลตลอดปีอย่างต่อเนื่อง 

โดยมีไฟลต์บินหรือไม่มีไฟลต์บินก็ช็อปได้กับแคมเปญ HAPPY 

CHINESE NEW YEAR  : HAVE THE LUCKIEST TRIP ตั้งแต่

วันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำา, พัทยา, ภูเก็ต 

และศรีวารี (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) สำาหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ 

รับความมงคล 3 ต่อ ที่คิง เพาเวอร์ มอบให้ระหว่างวันที่ 7-28 

กุมภาพันธ์ 2565 ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำา, พัทยา, ภูเก็ต และศรีวารี 

(เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) ...•

 ปิดท้ายด้วย Hi Pork ชวนสัมผัสความอร่อยแบบหมู...หมู 

เติมเต็มทุกมื้อ ในราคาสุดคุ้ม ใน  3 รูปแบบ ได้แก่ Premium เน้น

การขายแบบ Take Away และแบบ Glass House มีพื้นที่ห้องแอร์ 

ไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้กับ “ขาหมู

เยอรมัน” สำาหรับให้บริการ

ลูกค้านั่งรับประทานในร้าน 

ซึ่งเป็นเรือธงในการขยายงาน

ของธุรกิจ ใช้งบลงทุนเริ่มต้นที่ 

90,000 บาท สำาหรับผู้ที่สนใจ

เป็นเจ้าของธุรกิจ ติดต่อได้ที่ 

CPF Consumer Center โทร. 

0-2800-8000 ...•
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ชิมช็อปไกด์ต้อนรับเทศกาลแห่งความรัก ด้วยบัตรเครดิต  

ทีทีบี รีเซิร์ฟ ยกระดับความสุข มอบเอกสิทธิ์สุดพิเศษแก่ลูกค้า 

เมื่อจอง Luxurious Staycation แพ็กเกจ Dine & Unwind ที่โรง

แรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ด้วยราคาสุทธิเพียง 6,555 บาท 

(แพ็กเกจมูลค่า 26,599 บาท) สำาหรับการจองตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 

มีนาคม 2565 ทั้งบัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิร์ฟ อินฟินิท และทีทีบี     

รีเซิร์ฟ ซิก

เนเจอร์ 

สิทธิพิเศษ

ประกอบ

ด้วย ห้อง

พัก 1 คืน

ในห้อง        

ดีลักซ์ บัล

โคนี รวม

อาหารเช้า 

สำาหรับ 2 

ท่าน, สปา 

60 นาที นวดน้ำามัน หรือนวดแผนไทย สำาหรับ 2 ท่าน เครดิต

โรงแรมมูลค่า 2,000 บาท สำาหรับใช้ในร้านอาหารและบาร์ของ

โรงแรมในราคาปกติ สำาหรับการเข้าพักตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 

2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb reserve line 0-2010-

1428 ...•

ขยับมาที่ ศูนย์การค้าเมกาบางนา ต้อนรับเทศกาล

วาเลนไทน์สุดโรแมนติก ในงาน “เมกา เลิฟ เซล” (Mega Love 

Sale) ระหว่างวันที่ 9-20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โซนแฟชั่น         

ทคโนโลยี ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการ

ดำาเนินงานของอุตสาหกรรมการ

เงินอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีการให้

บริการทางการเงิน หรือ FinTech ถูกนำามา

ใช้อย่างแพร่หลายด้วยศักยภาพมหาศาล

เพื่อสร้างประสบการณ์ในการสื่อสารกับ

ผู้ใช้และช่วยปรับปรุงกระบวนการทำางาน

ภายในขององค์กร การจัดการระบบบำานาญ

ก็ไม่มีข้อยกเว้นท่ีจำาต้องปรับตัวให้เข้ากับการ

เปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมในรูปแบบของ 

Pension Technology (PenTech)

PenTech ช่วยสร้างการมีส่วน

‘การใช้เทคโนโลยีกับระบบบำานาญ’

เ

ร่วมของสมาชิกผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ในการสื่อสาร การรายงาน การตลาด การ

จัดเก็บและการส่งมอบข้อมูลหรือเอกสารทาง

อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการใช้คุณสมบัติที่ซับ

ซ้อนในการปรับเปลี่ยนการใช้งานของผู้ใช้

แต่ละคน (Personalization) หรือการโต้ตอบ

ระหว่างกัน (Interactive Features) ตัวอย่าง

เช่น การแจ้งเตือนแบบ Push Notification 

เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้หรือสมาชิกบำานาญเข้ามา

ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือหรือเพิ่มเงินสะสม

PenTech ยังสามารถอำานวยความ

สะดวกในการจัดการความเสี่ยงสำาหรับผู้ให้

บริการเงินบำานาญ มีซอฟต์แวร์ทางการเงิน

มากมายที่ช่วยให้เจ้าของเงินบำานาญเข้าถึง

การจัดการหรือประมาณการความเสี่ยงได้

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งอาจใช้เทคนิคการ

วิเคราะห์ใหม่และ Big Data เพื่อนำาไปสู่การ

สร้างโครงการการเกษียณอายุที่เป็นส่วนตัว

มากขึ้น สำาหรับผู้ให้บริการข้อมูลทางการเงิน

และการวิเคราะห์จะช่วยปรับปรุงความเข้าใจ

ของเราเกี่ยวกับผู้บริโภคและการออมและการ

ใช้จ่ายของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีใน

ระบบบำานาญ

1.เพื่อขยายฐาน/เพิ่มจำานวนสมาชิก (To 

Increase Coverage)

ความท้าทายสำาคัญของอุตสาหกรรม

บำานาญในประเทศท่ีกำาลังพัฒนา ได้แก่ ความ

ครอบคลุมของสมาชิกท่ีต่ำาเกินไป (Low Coverage) 

รวมท้ังจำานวนเงินทุนหรือรายได้ของประชากรท่ีไม่

เพียงพอสำาหรับการออม (Insufficient Capital)

กรณีศึกษาของระบบบำานาญในประเทศ

เคนยา คือ Mbao Pension Plan เป็นตัวอย่าง

ของการนำาเทคโนโลยีมาแก้ปัญหา pain point 

ดังกล่าวได้ถูกจุด มากกว่าร้อยละ 80 ของ

ประชากรชาวเคนยาอยู่ในเศรษฐกิจนอกระบบ 

(Informal Sectors) และไม่ได้อยู่ในระบบ

บำานาญที่ภาครัฐได้จัดเตรียมไว้ให้ (สำาหรับผู้

เสียภาษี) ดังนั้น Mbao Pension Plan ได้ถูก

จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลและอุตสาหกรรมเทเลคอม

เพื่อรองรับคนเคนยากลุ่มใหญ่กลุ่มนี้ ระบบ 

Mbao ใช้ money transfer platform ที่เรียก

ว่า M-PESA หรือ Airtel Money เพื่อการทำา

ธุรกรรมการออมเงินของสมาชิกเป็นสำาคัญ

Mbao Pension Plan อำานวยความ

ม่มีอะไรดูอบอุ่นน่ารักมากไปกว่า การ

ผลัดกันนวดผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็น

คู่รักนวดให้กัน หรือลูกหลานนวด

ใหพ่้อแม่ปู่ย่าตายาย เพราะการนวด

แผนไทยน้ัน ไม่เพียงแค่เป็นภูมิปัญญาในการ

บำาบัดโรคของไทยท่ีมีมาแต่โบราณ แต่ทว่ายัง

ช่วยคลายเครียด ลดอาการเมื่อยล้าจากการ

ทำากิจวัตรประจำาวันต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดย

เฉพาะในช่วงเดือนแห่งความรักน้ี ท่ีเรา

สามารถประยุกต์เอาการนวดผ่อนคลาย

จากศาสตร์การนวดไทย มาใช้บอกรัก

หรือเติมความรักความผูกพันให้เพ่ิมข้ึนใน

ครอบครัว เพียงแค่ใช้สองฝ่ามือน้อยๆ 

ท่ีแบประสานกันและกดเบาๆ ก็

ทำาให้คนท่ีรักรู้สึกผ่อนคลาย

ได้อย่างง่ายๆ แล้ว  

“นพมาศ 

คารวานนท์” 

ครูสอน

นวด

แผน

ไทยวัดโพธิ์ ให้ข้อมูลว่า “วิธีการนวดแผนไทย

อย่างง่ายๆ สำาหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนนวดแผน

ไทยนั้น แนะนำาให้นวดให้กับคนที่เรารักหรือ

คนในครอบครัว โดย “นวดท่านอนคว่ำา” ซึ่ง

เป็นท่านวดเพื่อความผ่อนคลาย และไม่ก่อให้

เกิดอันตราย เริ่มจากการให้คนในครอบครัว

นอนคว่ำาหน้า จากนั้นผู้นวดนั่งคุกเข่า กางมือ

ทั้งสองข้างออก วางขนานกัน และใช้ฝ่ามือ

นวดโดยการค่อยๆ กดลงไปเบาๆ บนบริเวณที่                    

จะนวด โดยกดในลักษณะแนวดิ่งตรงๆ จาก

นั้นก็ค่อยๆ คลายมือออก โดยสังเกตว่าผู้     

ที่ถูกนวดมีลักษณะอย่างไร เช่น ถ้ากดฝ่ามือ

ลงไปนวดแล้ว ผู้ที่ได้รับการนวดเกิดความรู้

สึกตึงๆ ที่กล้ามเนื้อ หรือผู้นวดรู้สึกว่ากล้าม

เนื้อยังมีลักษณะแข็งหรือตึง ผู้นวดก็สามารถ

ค่อยๆ กดฝ่ามือทั้งสองข้างเขา ซ้ำาอีกครั้งลงไป

ไ

ที่บริเวณดังกล่าวได้อีก 

ทั้งนี้ ให้แบ่งการนวดใน

แต่ละอวัยวะออกเป็น 3 จุด เช่น 

การนวดด้วยฝ่ามือบริเวณน่อง ก็

ให้แบ่งออกเป็น 3 จุด เพื่อให้

ครอบคลุมการนวดอวัยวะท่อนล่าง

ดังกล่าว สำาหรับการนวดช่วงล่าง

นั้น ให้เริ่มจากการนวดตั้งแต่ข้อ

เท้าขึ้นมา ไล่มาถึงบริเวณน่อง แต่

ยกเว้นการนวดบริเวณข้อพับหัว

เข่า และบริเวณข้อต่อแขนขาต่างๆ 

เพราะเป็นจุดที่บอบบาง และมีเส้น

ประสาทค่อนข้างเยอะ จึงควรหลีก

เลี่ยง เนื่องจากเสี่ยงต่อการได้รับ

บาดเจ็บ จากนั้นให้นวดสลับขาอีก

ข้างหนึ่งแบบเดิม  

“ประโยชน์ของการนวดด้วยฝ่ามือนี้ จะช่วยสร้าง

ความผ่อนคลายบริเวณขา ซึ่งบางคนอาจจะเดินเป็น

เวลานานๆ กระทั่งเกิดอาการปวดบริเวณน่อง และทำาให้

เกิดอาการปวดหลังตามมา ดังนั้น ถ้าเรานวดขาด้วย

ฝ่ามือ กระทั่งเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย หรือที่

เรียกกันว่าขาเริ่มนิ่มลง ก็จะทำาให้อาการ

ปวดหลังผ่อนคลายลงไปด้วยเช่นกัน” 

หลังจากนั้นให้ขยับขึ้นมา

นวดด้วยฝ่ามือบริเวณสะโพก 

ไล่ไปที่เอว และกลับมา

นวดที่บริเวณสะโพกอีก

ครั้ง โดยเริ่มจากการ

กางฝ่ามือทั้งสองข้างออก ให้เหมือนกับปีกผีเสื้อ โดยให้

ส้นฝ่ามือชิดกันไว้ จากนั้นกดฝ่ามือลงไปที่บริเวณสะโพก 

และค่อยๆ คลายมือออก ขยับไล่ไปที่บริเวณเอว โดย

วางมือในท่าเหมือนเดิม (มือทั้งสองข้างกางออกเหมือน

ปีกผีเสื้อ แต่ส้นฝ่ามือชิดกัน) จากนั้นก็ขยับมานวดที่

ที่เรานวดให้คนในครอบครัวได้ แต่ต้องสังเกต

ว่ายาหม่องทำาให้ผิวของผู้นวดออกร้อน หรือมี

อาการแสบไหม้หรือไม่ ถ้าไม่มีอาการดังกล่าว 

ก็สามารถใช้ยาหม่องได้ ทั้งนี้ ประโยชน์ของ

การนวดผ่อนคลายเป็นการกระตุ้นการไหล

เวียนโลหิต ทำาให้ระบบน้ำาเหลืองไหลเวียนได้

ดี อีกทั้งทำาให้กล้ามเนื้อ กระดูก และระบบ

เส้นเอ็นทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่

สำาคัญยังถือเป็นการแสดงความรักความ

ห่วงใย ผ่านการนวดผ่อนคลายได้เช่นกัน ที่

ลืมไม่ได้นั้น ถ้าสมาชิกในครอบครัวหรือคน

รักไม่ชอบการนวด ก็แนะนำาให้นวดผ่อน

คลาย 2 อาทิตย์ 1 ครั้ง แต่ถ้าเป็นคนที่

ชื่นชอบการนวดอยู่แล้ว ก็สามารถนวดให้

อาทิตย์ละ 1 ครั้ง เพราะนอกจากความผ่อน

คลายแล้ว ยังเป็นการให้รางวัลกับคนที่รักอีก

ด้วยค่ะ” ครูนพมาศกล่าว. 

นวดผ่อนคลายสร้างความอบอุ่น

ให้รางวัลแด่คนรักรับเดือนกุมภา

แกลอเรีย ชั้น 1 ศูนย์การค้าเมกาบางนา พบกับ

สินค้าแบรนด์ดังในราคาลดสูงสุดถึง 70% พร้อม

ให้เลือกสรรเป็นของขวัญสำาหรับคนรู้ใจ ทั้งเสื้อผ้า

แฟชั่น กระเป๋า เครื่องประดับ เครื่องสำาอาง เติม

เสน่ห์ให้กับตนเองในวันพิเศษ อาทิ COACH, 

MARKS & SPENCER, ME & A CUP OF HOT 

CHOCOLATE, PRALYN, GUESS, Q&B, KIERA 

SELBE, VINTEL และ KT OPTIC เป็นต้น  ...•

เช่นเดียวกับ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค 

เซ็นเตอร์ ชวนฟินอาหารเกาหลีแสนอร่อยเสิร์ฟ

ร้อนๆ เหมือนมีโอปป้ามาทำาให้ทานที่ร้าน Oppa 

Daek ชั้น 2 โซน B โดยฉลองเปิดสาขาใหม่จัด

โปรโมชั่นชุดใหญ่ไฟกะพริบในราคาเพียง 222 

บาท จากปกติ 293 บาท (ราคายังไม่รวม Vat    

7 %) ภายในเซต ประกอบด้วย ไก่ทอดซาวครีม

ออเนียน 1 จาน ข้าว

ผัดกิมจิลาวา 1 จาน        

กิมจิ 1 ถ้วย เป๊ปซี่ 2 

แก้ว ตั้งแต่วันพุธที่                                    

9 กุมภาพันธ์-

วันจันทร์ที่ 28 

กุมภาพันธ์ 2565 ...•

ด้าน ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 

พระราม 9 เชิญชวนฉลองเปิด

งาน Signature Sweets 2022 รับ

ฟรี Valentine’s 

Ice-cream 

Cake มูลค่า 195 บาท เพียงถ่ายภาพและ

เช็กอินที่บูธ Haagen-Dazs ในงานนี้ พร้อม

ติด hashtag #SignatureSweets #สวีต                                     

ให้สนุกทุกโมเมนต์ (จำานวนจำากัด 50 ท่าน

แรก/วัน, เฉพาะวันที่ 11-14 ก.พ.65 เท่านั้น, 

1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ตลอดงาน) เซ็นทรัลพัฒนา

จะจัดโรดโชว์งานนี้ถึงสิ้นปี ชิมขนมหวาน

จากร้านดังกว่า 1,000 เมนู เริ่มเซ็นทรัล 

พระราม 9 วันที่ 11 

– 24 ก.พ.65 ต่อด้วย

เซ็นทรัลสาขาต่างๆ ทั่ว

ประเทศ...•

คนรักบ้านไม่ควรพลาด กับ บีเอ็น

บี โฮม ศูนย์รวมสินค้าเพื่อบ้าน จับมือ เพา

เวอร์บาย ออฟฟิศเมท บีทูเอส ออโต้วัน 

ในเครือเซ็นทรัล รีเทล และบัตรเครดิต 

เซ็นทรัล เดอะวัน เชิญร่วมงานมหกรรม

สินค้าเพื่อบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า “BnB 

home EXPO 2022” ยกทัพสินค้าตกแต่ง

บ้าน ทั้งห้องนอน ห้องน้ำา ห้องครัว อุปกรณ์

ซ่อมแซมบ้าน บริการเกี่ยวกับบ้านและ

บริเวณสะโพกอีก

ครั้ง จากนั้นจึงไล่ไป

นวดที่บริเวณหลัง ซึ่ง

ให้วางมือในลักษณะ

เดิม และนวดจน

กระทั่งผู้ถูกนวดรู้สึก

ผ่อนคลาย  

จากนั้นให้

เปลี่ยนมา “นวดท่า

นั่ง” ที่เป็นการนวด

อวัยวะช่วงบน โดย

นั่งหันหลังให้ผู้นวด จากนั้นให้ผู้นวดเริ่มนวด

ผ่อนคลายด้วยท่าวอร์มอัป โดยการวางมือ

ทั้งสองข้างขนานกัน และใช้นิ้วโป้งทั้งสอง

ข้าง ค่อยๆ กดลงไปเบาๆ พร้อมกับขยับไล่ไป

ตามแนวบ่า กระทั่งไล่ไปจนถึงบริเวณต้นคอ 

(ขณะที่นวดบริเวณบ่าให้แบ่งเป็น 3 จุด ใน

การกดนิ้วโป้งเบาๆ ลงไปยังจุดที่

นวด) จากนั้นให้นวดคอด้วยการ

กดนิ้วโป้งทั้งสองข้างเบาๆ แบบ

ขึ้นลงหรือไปกลับ โดยแบ่งการ

นวดคอออกเป็น 3 จุดเช่นกัน 

ซึ่งเริ่มจากบริเวณท้ายทอยขึ้นไป

ยังคอ จากนั้นขยับนิ้วโป้งลงมา

ที่บ่า และนวดไล่กลับที่บริเวณ

ไหล่ทั้งสองข้าง  

นอกจากนี้ก็ยังสามารถใช้

ยาหม่อง น้ำามันไพล ต่างๆ ขณะ

ado ขอนำาเสนอ Rado True 

Heart  นาฬิกาที่เต็มเปี่ยมด้วย

การถ่ายทอดความรักอย่าง

แท้จริง ตัวเรือนไฮเทคเซรามิกสีดำา

สวยงามและคงทน ผสานกับหน้าปัด

สีแดงอันน่าหลงใหล เผยให้เห็นความ

ลับท่ีอยู่ภายใน น่ันคือกลไกออโตเมติก                                    

คุณภาพสูง ที่จะนับทุกวินาทีแห่ง

ความรักให้คุณตลอดไป นอกจากนี้

ยังมีการประดับเพชร 12 เม็ดแทน

ตัวเลขบนหน้าปัด บ่งบอกถึงความ

สำาคัญของเวลาที่คนรักจะได้ใช้ร่วม

กันในทุกๆ ชั่วโมง ด้วยรูปลักษณ์อัน

โดดเด่น ซึ่งมีความงดงามเหนือกาล

เวลา บวกกับวัสดุที่ทนทาน และ

กลไกการเดินคุณภาพสูง จึงปฏิเสธไม่

ได้เลยว่า Rado True Secret คือหลัก

ฐานแห่งความรักอันมั่นคง ที่ไม่ใช่

ความรักเฉพาะวันวาเลนไทน์เท่านั้น 

แต่นาฬิกาเรือนนี้ยังสะท้อนภาพ

ความรักในทุกๆ วัน เพียงเหลือบมอง

ข้อมือ ก็เตือนให้เรานึกถึงสิ่งล้ำาค่า

ที่สุดที่จะมอบให้แก่กันได้ นั่นคือช่วง

เวลาที่เราได้ใช้ร่วมกันนั่นเอง.

สะดวกให้สมาชิกฝาก ถอน และโอนเงินในเรื่อง

บำานาญได้อย่างสะดวกผ่านการใช้โทรศัพท์มือ

ถือ ด้วยการควบคุมของภาครัฐในเรื่องค่าใช้จ่าย

การทำาธุรกรรมให้มีราคาถูกและเปิดเผย ปัจจุบัน 

Mbao Pension Plan ถือเป็นต้นแบบในการ

พัฒนาและขยายอุตสาหกรรมบำานาญของหลาย

ประเทศ อาทิ กานา แทนซาเนีย และไนจีเรีย 

รวมท้ังประเทศอื่นๆ ท่ีประชากรมี mobile 

phone penetration rate สูง

2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ 

(Engagement) กับสมาชิกและนำาไปสู่การออม

เงินมากขึ้น

การใช้ mobile technology/online 

platform เพื่อสร้างการเชื่อมต่อทางดิจิทัล 

(Digital Interfaces) เป็นส่ิงธรรมดาไปแล้วของ

การทำาธุรกิจสมัยน้ี อาทิ mobile apps, website 

หรือจุดทำาธุรกรรมทางกายภาพของลูกค้า (self-

service kiosk/portal) แต่ส่ิงท่ีสำาคัญกว่าเพื่อ

สร้าง engagement กับกลุ่มเป้าหมายท่ีมักถูก

R

รถ รวมถึงอุปกรณ์สำานักงานอย่างครบครัน พร้อมแบรนด์ดังร่วม

จัดโปรโมชั่นลดสูงสุด 80%  พิเศษ! คูปองส่วนลด 1,000 บาท                                           

ง่ายๆ แค่ลงทะเบียนที่ www.bnbhome.com อย่าลืมมาช็อปและ

ชมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 18-27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00–

22.00 น. ณ ไบเทค บางนา Hall 

100-104 ...•

“ซินนาบอน” แบรนด์

ขนมอบชื่อดัง ที่ได้รับการขนาน

นามว่ามี  “ซินนามอนโรล รสชาติดี

ที่สุดในโลก” เติมความหวาน ละมุน

ให้กับคู่ของคุณด้วย Cinnabon 

Classic ซินนาบอน รสซิกเนเจอร์ที่

คุ้นเคย ราดด้วยครีมฟรอสติ้ง เนื้อ

เนียน หวานนุ่ม ละมุนลิ้น 2 ชิ้น

โตๆ ให้คุณได้อร่อยฟินในราคาสุด

พิเศษเพียง 99 บาท ตลอดเดือน

กุมภาพันธ์ 2565 นี้ เท่านั้น! ที่ร้าน

ซินนาบอน ทุกสาขา ...•

 ด้าน บัตรเครดิตในเครือกรุงศรี 

คอนซูมเมอร ์  ร่วมกับร้านอาหารแบรนด์ดัง 

จัด แคมเปญ “CASHBACK ใจใจ” ชวนสาย

กินอิ่มคุ้ม มอบสิทธิพิเศษ 2 ต่อ รับเครดิตเงิน 

5%, แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10% ตั้งแต่ 1 

กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2565 ต่อที่ 1 รับ

เครดิตเงิน 5% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 800 บาท

ขึ้นไป/เซลสลิป ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ 

ต่อที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10% เมื่อใช้

มองข้าม ได้แก่ การสร้างหรือการเข้าไปอยู่

ในระบบนิเวศดิจิทัลในการทำาธุรกิจ (Digital 

Ecosystem) ของกลุ่มเป้าหมาย

ความพยายามของ CONSAR เพื่อ

สร้างระบบนิเวศดิจิทัลสำาหรับระบบบำานาญ

ของประเทศเม็กซิโก เป็นกรณีศึกษาที่เกิด

ขึ้นจริงในการให้ความสำาคัญของ digital 

ecosystem ของภาครัฐ เพื่อการเติบโตของ

ระบบบำานาญในประเทศ ซึ่งเชื่อมโยง

• Digital ID ไม่ว่าจะเป็นลายนิ้วมือ 

เสียง หรือ electronic signatures

• ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

เรื่องบำานาญที่เชื่อมโยงกันทั้งประเทศ

• Loyalty Program เพื่อสนับสนุนให้

เกิดการออมผ่านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบำานาญที่

สามารถเข้าถึงได้ (Financial Inclusion)

• Mobile Application ที่เชื่อมโยง

องค์ประกอบของระบบนิเวศดังกล่าวเข้า

ด้วยกัน ได้แก่ Afore Movil Apps.

นพมาศ คารวานนท์ 
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8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

กระทั่งเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง
การปกครอง ในวันที่ ๒๔ 

มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๕

จากผลของมหาสงครามโลกครั้งที่ ๑ ทั่วโลกประสบปัญหาภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ำา ส่งผลกระทบมาสู่ประเทศไทย ตั้งแต่ปลาย   

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่อยมา กระทั่งถึง
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ 

ทรงหนักพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง

ทรงแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการควบคุมงบ
ประมาณ ตัดทอนรายจ่าย ยุบหน่วยงานราชการ

ซ้ำาซ้อน ลดเงินเดือนข้าราชการ รวมถึงปลด
ข้าราชการออก

ทรงปรับปรุงการเก็บภาษี ตัดทอนงบประมาณ
แผ่นดินที่ไม่จำาเป็น แม้แต่งบประมาณส่วน

พระองค์ก็มิได้เว้น

หน่วยงานที่ไม่ถูกยุบก็ลดจำานวนข้าราชการ
ลง เรียกว่าเป็น “สมัยดุลยภาพ” ใครถูก
ออกจากราชการ ก็เรียกว่า “ถูกดุล”

เสียใจด้วย
ที่ถูกดุล

ทำาให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการ
ที่ได้รับผลกระทบ นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง

การปกครองในเวลาต่อมา

ทรงเห็นความสำาคัญในการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง พระราชทานหนังสือ
ส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มารวมไว้
ที่หอพระสมุดวชิรญาณสำาหรับพระนคร ณ อาคารถาวรวัตถุ 
พระราชทานนามว่า “หอพระสมุดวชิราวุธ” เพื่อเปิดโอกาสให้

ประชาชนทั่วไปเข้าศึกษาหาความรู้

ทรงส่งเสริมการศึกษาให้กว้าง
ขวางขึ้นในหมู่ราษฎร มีพระ

ราชประสงค์ให้ราษฎรมีความรู้
ทางการเมือง รู้จักสิทธิและหน้าที่

ของตน

อ่านต่อฉบับวันจันทร์
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9กีฬา

‘แพรพลอย’ ร่วมโครงการมวยไทยเพื่อเยาวชน

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ที่โรงเรียนวัดสุทธิ                 

วราราม กรุงเทพฯ นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการการกีฬา

แห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เป็นประธานเปิด

การอบรมคลินิกมวยไทย “ซี้ด มวยไทย” SEED MUAYTHAI เมล็ด

พันธุ์ใหม่ หัวใจรักษ์มวย รุ่นที่ 4 พร้อมทีมงานจากสำานักงานคณะ

กรรมการกีฬามวย โดยนายพลัฏฐ์ สุวรรณาเมธากร ผอ.สำานักงาน

คณะกรรมการกีฬามวย โดยความร่วมมือจาก ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์

ศิริ ผอ.โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โดยการสนับสนุนจากกระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา, การกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อม “แพรพลอย 

ช.กังวาน (ม.กรุงเทพธนบุรี) หรือ น.ส.แพรพลอย แซ่เอี้ย เจ้าของ

ฉายา “ขวาท่อนซุง” อดีตนักมวยหญิงชื่อดัง ที่ถูกหนุ่มมือบอนเทน้ำา

ราดศีรษะก็สามารถใช้วิชามวยเอาคืนทันควัน จนเป็นข่าวโด่งดังเมื่อ

เร็วๆ นี้ ด้านแพรพลอยเผยว่า “อยากให้เยาวชนทุกคนให้ความสำาคัญ

กับกีฬามวย อย่างน้อยเป็นการป้องกันตัวได้ ในฐานะที่ตนได้ดีเพราะ

มวยไทย เคยได้ทุนการศึกษาเรียนฟรี จึงอยากให้มวยไทยบรรจุใน

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาด้วย” สำาหรับโครงการคลินิกมวยไทย 

SEED MUAYTHAI วันนี้มีผู้เข้าอบรม 127 คน เป็นนักเรียนจาก

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม, วัดยานนาวา, สวนกุหลาบวิทยาลัย, นวมิน 

ทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย (ร่มเกล้า) และจากศูนย์เยาวชนต้นกล้า

มวยไทย หนองจอก โดยมีวิทยากรจากทีมงาน “ลานนาไฟติ้ง” นำา

โดย “ครูดิน” นายวิทวัส ค้าสม ให้วิชาความรู้

‘ธนเพชร’ ปราบ ‘ปรัชญา’ เข้า 8 คนไทยแลนด์ฯ

เมืองทอง • เทนนิสอาชีพ “ไทยแลนด์ แชมเปียนชิพ” ครั้งที่ 1 

ปี 2565 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท พร้อมคะแนนสะสม

ประเทศไทย ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองฯ เมื่อวัน

ที่ 10 ก.พ.2565 ประเภทชายเดี่ยว รอบ 16 คน “โอเว่น” ธนเพชร 

ฉันทะ (ประจวบคีรีขันธ์) มือวางอันดับ 4 ของรายการ ชนะ “ณัฐ” 

ปรัชญา อิสโร (สงขลา) มือวางอันดับ 15 2-0 เซต 6-4, 7-6 (3) 

เข้าสู่รอบ 8 คนสุดท้าย หรือรอบก่อนรองฯ ไปพบ พงศภัค เกิดลาภี 

(กทม.) มือวางอันดับ 8 ที่ชนะ วรชน รักษ์ปวงชน (กทม.) มือวาง

อันดับ 9 ได้ 2-0 เซต 6-3, 6-4 ด้านหญิงเดี่ยว รอบ 16 คน  “นุ่น” 

กมลวรรณ บัวแย้ม  (ชลบุรี) มือวางอันดับ 4 ของรายการ  ชั้นเชิง

เหนือกว่า ชนะ “บัว” กมลวรรณ ยอดเพ็ชร (พระนครศรีอยุธยา) 

มือวางอันดับ 13 ไป 2-0 เซต 6-1 และ 6-0 ผ่านเข้ารอบ 8 คนพบ

กับ ลีเดียร์ พอดโกริชานี (สุราษฎร์ ลูกครึ่งไทย-รัสเซีย) ที่ชนะ พิมพ์

มาดา ทองคำา (สุราษฎร์ฯ) 6-1, 6-1 ส่วนชายเดี่ยวที่เข้ารอบ 8 คน 

คือ กษิดิศ สำาเร็จ (กทม.), ศรัญพงศ์ บริสุทธิ์พงศ์ (นนทบุรี), จิรัฏฐ์ 

นวสิริสมบูรณ์ (กทม), ฐานทัพ สุขสำาราญ (ลพบุรี), ยุทธนา เจริญผล 

(มือวาง 6-อ่างทอง) และกิติรัตน์ เกิดลาภี (กทม), หญิงเด่ียว พัชรินทร์ 

ชีพชาญเดช (ขอนแก่น), ชมภู่ทิพย์ จันดาเขต (นนทบุรี), วิจิตรา               

ภรณ์ วิมุกตานนท์ (พิษณุโลก), สลักทิพย์ อุ่นเมือง (นนทบุรี), ธม

จันทร์ มอมขุนทด (นครราชสีมา) และสุนทรี อาภานุกูล (เพชรบุรี) 

‘พีพีทีวี’ ยิงสดผีแดงบู๊นักบุญ/เสือใต้บุกโบคุ่ม

กรุงเทพฯ • โดยความมันส์บนหน้าจอ พีพีทีวีช่อง 36 สัปดาห์นี้ 

เดือดกันตั้งแต่ช่วงหัวค่ำาของวันเสาร์ที่ 12 ก.พ. เวลา 19.30 น. 

ศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

เปิดบ้านรับ “นักบุญแดนใต้” เซาธ์แทมป์ตัน โดยปีศาจแดงภาย

ใต้การคุมบังเหียนของจอมเก๋า ราล์ฟ รังนิก พลาดท่าบุกไปเจ๊ากับ

เบิร์นลีย์ ทีมบ๊วยเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ ทำาให้ถูกเวสต์แฮมแซงขึ้น

ไปยึดท็อปโฟร์ รวมทั้งยังถูกจี้มาด้วย 2 คู่แข่งอย่างอาร์เซนอลและ

สเปอร์ส ซึ่งลงเล่นน้อยกว่าพวกเขาถึง 2 นัด ทำาให้ทัพปีศาจแดง

กดดันพลาดไม่ได้อีก ในขณะที่ทีมเยือน เซาธ์แทมป์ตัน กำาลังอยู่ใน

ช่วงได้ใจ หลัง ราล์ฟ ฮาเซนฮุตเทิล โชว์ โหด พาลูกทีมบุกไปคว่ำา

สเปอร์สถึงถิ่น 3-2 สำาหรับการบุกโอลด์แทรฟฟอร์ด จากนั้นลุ้น 2 

ทีมสุดร้อนแรงของบุนเดสลีกา ในวันเดียวกันน้ี คู่แรก เวลา 21.30 น.  

ชมฟอร์มสุดแกร่งของ “เสือใต้” บาเยิร์น มิวนิก จ่าฝูงที่เดินหน้า

โกยแต้มจนทิ้งห่างดอร์ตมุนด์ คู่ปรับและรองจ่าฝูงถึง 9 แต้ม โดย

ภารกิจสัปดาห์นี้คือไปเยือนโบคุ่ม ทีมอันดับ 11 ของตาราง ต่อกัน

ด้วยคู่ที่ 2 เวลา 00.30 น. ชมฟอร์มโหดของ “ห้างขายยา” ไบเออร์ 

เลเวอร์คูเซน ทีมอันดับ 3 ที่เพิ่งบุกไปอัดดอร์ตมุนด์ยับคาถิ่น 2-5 

เมื่อแมตช์ที่แล้ว โดยสัปดาห์นี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับ “ม้าขาว”                                                                                   

สตุตการ์ท ทีมรองบ๊วยที่ยังหาทางเข้าฝั่งไม่เจอ มาดูกันว่าทั้งเสือใต้

และห้างขายยาจะยังคงเดินหน้าเก็บชัยต่อไปได้หรือไม่.

หัวหมาก • “โค้ชโจ” ธีระศักดิ์ โพธิ์อ้น กุนซือนครราชสีมาฯ เผย เจอ

ขอนแก่นนัดนี้เราต้องโฟกัสที่ผลลัพธ์ที่เราต้องการ 3 คะแนน เกมใน

บ้านที่ต้องพยายามเก็บชัยชนะให้ได้ และหวังว่าจะมีคะแนนจากทุกนัด

ในเกมเยือนที่เหลือ ส่วนทางด้านศุภกร ศิริพรพันธ์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของ 

ขอนแก่น ยูไนเต็ด ยอมรับเป้าหมายหลักของเราคือการอยู่รอดบนไทยลีก 

ความเคลื่อนไหวการแข่งขันรีโว ไทยลีก ฤดูกาล 2021/22 นัดที่ 

21 คู่ระหว่าง นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี พบ ขอนแก่น ยูไนเต็ด ที่จะ

แข่งขันในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.00 น. ที่สนามกีฬา

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ่ายทอดสดทาง ททบ.5 และ AIS PLAY 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. บริษัท ไทยลีก จำากัด 

ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด จัดงานแถลงข่าว

ออนไลน์ Revo Thai League Meet the press ก่อนการแข่งขัน 

“โค้ชโจ” ธีระศักดิ์ โพธิ์อ้น หัวหน้าผู้ฝึกสอนของ 

นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี กล่าวว่า “ฟุตบอลไทยลีกปีนี้

ยากครับ เราต้องดูเกมต่อเกม เห็นได้จากการเจอทีมอันดับ

สุดท้ายอย่างเชียงใหม่ ยูไนเต็ด เราก็ได้แค่เสมอ 2 นัด หรือ

การที่เราไปเยือนขอนแก่น เราก็ได้แค่เสมอ ทิศทางการ

เล่นตอนนี้เราอาจจะดีขึ้น แต่ตอนนี้เราต้องมองเกมต่อเกม

ไปก่อน เพราะการวางแท็กติกในแต่ละสัปดาห์ก็ต่างกัน 2 เกม

ล่าสุดเราอาจแพ้ แต่หากใครได้ดูก็เห็นว่าเรายังมีทรงเกมที่ดี เกม

เจอประจวบเราเหลือ 10 คน 1 ชั่วโมง แต่ผมว่าเราเล่น

ได้ดีกว่าพวกเขา ส่วนเกมกับสุพรรณบุรี ครึ่งแรก

เราอาจโดนนำา 0-1 แต่ในครึ่งหลังเราก็พับ

สนามบุกเลยครับ ผมมองว่าเราทำาได้ดีทั้ง 2 

เกม แม้จะแพ้ แต่สุดท้ายฟุตบอลถ้าเล่น

ดีไม่มีคะแนนก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับ 

เราต้องเก็บคะแนนในบอลลีก การกลับ

มาเจอขอนแก่นนัดนี้ เราต้องโฟกัสที่

ผลลัพธ์ที่เราต้องการ 3 คะแนน”

“เรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นจาก

เลกแรก ผมอาจมองเรื่องวิธีการเล่น 

แท็กติกการเล่นว่าทำาได้เหมือนตอน

ซ้อมไหม ส่วนเรื่องผลการแข่งขัน

ก็เป็นอีกเรื่อง หากเราไม่ได้เล่นตาม

แท็กติกแต่ชนะ ผมก็คิดว่าเราคงไม่ได้ชนะ

ทุกเกม แต่หากเราเล่นได้ตามแท็กติกที่วาง

ไว้ ผมก็เชื่อว่าเราจะกลับมาชนะได้ ผมก็บอก

ให้เด็กๆ ลืม 2 เกมที่ผ่านมาไป แล้วมาโฟกัส

กับเกมเจอขอนแก่น ยูไนเต็ด ที่ผมมองว่า

สำาคัญจริงๆ สำาหรับฤดูกาลนี้”

“เลกแรกของปีนี้เราทำาได้ดีกว่าปีที่แล้วครับ แต่ปีที่แล้วเราทำาผล

งานได้ดีมากในเลก 2 ส่วนปีนี้เลก 2 เรายังเหลืออีก 10 เกม ผมจึงฟัน

ธงไม่ได้ว่าเราทำาได้ดีขึ้นไหม แต่หากเราทำาให้ดีขึ้นไม่ได้ก็แปลว่าล้มเหลว

ครับ ผมคิดว่า 10 เกมที่เหลือเราต้องเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดครับ ปีที่

แล้วเราเก็บคะแนนในเลก 2 ไป 26 คะแนน ส่วนเดือนมกราคมเราเก็บ

ได้แล้ว 7 คะแนน ผมอยากให้เราได้คะแนนมากกว่าเดิม อยากยกระดับ

ทีมให้ดีขึ้น”

“ส่วนเรื่องกองหลัง เลกที่ 2 เราเสริมทัพเข้ามาเพิ่ม เราอาจมี

ปัญหาในเรื่องลูกตั้งเตะ หรือลูกโยนบอลเข้ามา ผมไม่ได้บอกว่าแบ็กโฟร์

ชาวไทยของเราไม่ดี เราต้องชม เฉลิมพงษ์, ณัฐพงษ์, ประลอง และเดชา 

ที่ใช้มา ผมว่าพวกเขาก็ทำาหน้าที่ได้ดี แต่การที่เราเซ็นกองหลังต่างชาติ

เข้ามา ก็เพื่อยกระดับทีมให้ไปอยู่โซนกลางตาราง หรือเพื่อเป้าหมายที่

สูงขึ้น เราดึงชาร์ลีเข้ามาเพื่อป้องกันลูกโด่ง ลูกตั้ง

เตะ ลูกครอส ซึ่งตัวเขาก็ผลงานดี”

“เกมที่เหลือเราก็ต้องทำาผลงานให้ดี เรามี

เกมในบ้านที่ต้องพยายามเก็บชัยชนะให้ได้ และ

หวังว่าจะมีคะแนนจากทุกนัดในเกมเยือนที่เหลือ 

แล้วมาลุ้นว่าเราจะจบอันดับที่เท่าไรครับ”

“จริงๆ ผมกับคาร์ลอสเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ที่

เชียงราย แล้วผมก็ชอบทำางานกับคนบราซิลตั้งแต่

เป็นนักเตะ แล้วในงานโค้ชผมก็มีนักเตะบราซิล

เยอะมาก ส่วนโค้ชบราซิลทั้งคาร์ลอส กามา หรือ

คนอื่นๆ ผมก็ได้ทักทายและเป็นเพื่อนที่ดีกับพวก

เขา เพราะผมคิดว่าฟุตบอลคือชีวิตของพวก

เขา คนบราซิลคลั่งไคล้กับมันมาก แล้ว

ผมก็ชอบแบบนั้น ส่วนเกมที่ผ่านมา

ผมมองว่าเป็นสีสัน และเป็นความ

ดุเดือดในเกม คาร์ลอสต้องการ

ปกป้องผลประโยชน์ ให้ขอนแก่น 

ส่วนผมก็ต้องปกป้องผลประโยชน์ให้

โคราช หากเราไม่มีอารมณ์ร่วมตรงนี้ ผมก็คิดว่าผมคงต้องไป

ทำาอาชีพอื่น เรามีความต้องการเป็นผู้ชนะ แต่พอจบเกมมัน

ก็คือจบ ผมรักในสิ่งเหล่านี้ แล้วผมก็ไม่มีอะไรที่จะพูด

ถึงความขัดแย้งในวันนั้น ฟุตบอลมันก็แค่ 90 

นาที มันก็คือชีวิต มันไม่ได้ง่าย ทุกคนใส่

เต็มที่อยู่แล้ว มันเป็นสีสันของฟุตบอล 

และผลการแข่งขันมันก็สำาคัญมาก ทั้ง

อนาคตของโค้ช ของทีมด้วย”

“วันเสาร์นี้เราต้องเจอกันอยู่

แล้ว ผมเชื่อว่าเขาเป็นโค้ชที่ดี มี

ความละเอียด เป็นงานยากของ

ผมแน่ในการชนะขอนแก่น ซึ่ง

ผมเซอร์ไพรส์มาก พวกเขาดี

ขึ้นมาเยอะมาก และยากที่จะ

เอาชนะ รวมถึงการเติมผู้เล่น

ที่เข้ามาช่วยอิบสันในเลก 2 

ซึ่งเราจะไปโฟกัสที่อิบ

สันไม่ได้ พวกเขามีนัก

เตะที่ดีหลายคน และ

อย่างที่ทางขอนแก่น

บอกครับ ว่าใครจะอดทน

มากกว่ากัน และสามารถลงโทษคู่แข่งได้”

ส่วนทาง ศุภกร ศิริพรพันธ์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของ ขอนแก่น 

ยูไนเต็ด กล่าวว่า “เกมนี้ทีมเราค่อนข้างสมบูรณ์ แม้เมื่อวันก่อนเราจะ

แพ้บอลถ้วยมา แต่เราก็พยายามโรเตชั่น เพราะเป้าหมายหลักของเรา

คือการอยู่รอดบนไทยลีก การมาเยือนโคราช แม้ 2 เกมหลังพวกเขาจะ

แพ้ แต่รูปเกมพวกเขาดีมาก โดยเฉพาะการเล่นในบ้าน พวกเขามีพลัง

การเล่นสูงมาก วันเสาร์นี้เราจึงต้องละเอียดมากขึ้น แต่การเสมอกับบี

จีในนัดล่าสุดก็ทำาให้เรามั่นใจมากขึ้น ส่วนนักเตะที่ติดโทษแบนก็มีแค่

กฤษณ์พรหมครับ”

“คาร์ลอสก็พอใจลูกทีมหลายคนที่กำาลังหายเจ็บ และพร้อมจะ

เป็นผู้เล่นที่ช่วยเสริมกำาลังสำาหรับการลงสนามในลีก ส่วนจะต้องปรับ

อะไรไหม เราก็ได้ดูการเล่นของโคราชว่าพวกเขาอันตรายอย่างไร เราก็

พยายามทำาการบ้านให้มากที่สุดใน 2 วันที่เหลือก่อนรับมือโคราช”

ลอนดอน • “เรือใบสีฟ้า”  แมนเชสเตอร์ ซิตี รั้งจ่าฝูงพรีเมียร์ลีก โดย

ทำาคะแนนท้ิงอันดับ 2 ถึง 12 คะแนน หลังเปิดบ้านเอาชนะเบรนต์              

ฟอร์ด 2-0 ขณะที่ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ที่กำาลังลุ้นท็อปโฟว์สะดุดแพ้

เซาแธมป์ตันคาบ้าน 3-2 ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมา

ลูกทีมของ เป๊ป กวาร์ดิโอลา ยืดสถิติไม่แพ้ใครในพรีเมียร์ลีก

เป็น 14 แมตช์ติดต่อกัน ซึ่งต้องขอบคุณลูกโทษที่จุดโทษของ ริยาด 

มาห์เรซ์ ในนาทีที่ 40 และประตูของ เดวิน เดอ บรอยน์ ในนาทีที่ 69 

ช่วยแมนเชสเตอร์ ซิตี เปิดเอทิฮัด สเตเดียม ชนะเบรนต์ฟอร์ด 2-0

เกมพรีเมียร์นัดก่อนหน้านี้ แมนเชสเตอร์ ซิตี ทำาได้เพียงเสมอ

เซาแธมป์ตัน 1-1 แต่ก็กลับมากดดันลิเวอร์พูล ทีมอันดับ 2 อีกครั้ง

จากชัยชนะในแมตช์นี้ อย่างไรก็ตาม ลิเวอร์พูลแม้จะตามหลัง 12 

คะแนน แต่ลงเล่นน้อยกว่าซิตี 2 แมตช์

“ผมพอใจกับผลงานของลูกทีมเป็นอย่างมาก มันเป็นเรื่องยาก

เมื่อพวกเขาลงไปตั้งรับด้วยผู้เล่นถึง 10 คน” กวาร์ดิโอลากล่าวหลัง

จบแมตช์ “พวกเขาเป็นทีมที่บุกได้ยากมากๆ เพรสซิงสูง พวกเรา

สร้างเกมให้พวกเขาถอยลงไปตั้งรับลึกแบบสุดๆ ต้องอนทน และเรา

ก็ได้ผลการแข่งขันอย่างที่เราต้องการ”

“ลิเวอร์พูลยังเตะน้อยกว่าพวกเราอยู่ 2 แมตช์ หลังจากนั้นเรา

ค่อยมาดูกันว่าช่องว่างยังเหลืออยู่เท่าไหร่ ทุกคนต่างเจอการแข่งขันที่

ดุเดือด แต่มันก็เป็นความประทับใจที่มาถึงตรงนี้ เราทำาคะแนนได้

แล้ว 60 คะแนน เราทำาได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อ”

อีกเกมที่ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ สเตเดียม ยาน เบดนาเร็ก ของ

เซาแธมป์ตัน ทำาเข้าประตูตัวเองในนาทีที่ 18 แต่หลังจากนั้น 5 นาที

ก็ตีเสมอสำาเร็จจากประตูของ อาร์มานโด โบรยา ที่ยิงผ่านมือ ฮูโก ยอ

ริส เข้าไป

ซน เฮือง-มิน ยิงให้เจ้าบ้านขึ้นนำาอีกครั้งในนาทีที่ 70 แต่นาที

ที่ 80 โมฮัมเหม็ด เอลยูนูสซี ก็โหม่งประตูตีเสมอ และอีก 2 นาทีถัด

มา เช อดัมส์ ก็ยิงประตูชัยให้เซาแธมป์ตันบุกมาชนะไป 3-2

อันโตนิโอ คอนเต ผู้จัดการทีมท็อตแนม กล่าวหลังจบเกมว่า 

“เราต้องจัดการสถานการณ์ให้ดีกว่านี้ เราต้องหลีกเลี่ยงความพ่ายแพ้

เหล่านี้ เพราะวันนี้มันเป็นอะไรที่เลี่ยงได้ โดยเฉพาะเมื่อคุณออกนำา 

2-1 แล้วเหลือ 20 นาทีให้เล่น ผมรู้ดีว่าเรายังมีอะไรต้องทำาอีกมาก”

“นี่คือสถานการณ์แบบที่เราต้องพัฒนา มันน่าเสียดาย เพราะ

นักเตะของผม พวกเขาทุ่มไป 120% แล้ววันนี้ ความมุ่งมั่นเต็มร้อย 

แต่มันก็เกิดขึ้นได้ และเราก็ต้องเก็บไว้เป็นประสบการณ์ จากเกมนี้ 

และพยายามพัฒนา”

ท็อตแนมยังคงอยู่อันดับ 7 ของตารางพรีเมียร์ลีก มีคะแนน

ตามหลังเวสต์แฮม ซึ่งอยู่อันดับที่ 4 อยู่ 4 คะแนน และลงเตะน้อย

กว่าทีมอื่นๆ 3 แมตช์.

“อิบสันในเลกแรกอาจจะโดดเดี่ยวไปหน่อยในแดนบน แต่เลก 2 

เราเอาโรมูโลเข้ามา เราอาจไม่ได้เสริมทัพเยอะนัก แต่เราก็ดึงนักเตะใน

จุดที่เราขาดมา วรนาถเองนัดที่แล้วก็ยิงประตู อิบสันเองก็ยิงได้ต่อเนื่อง 

เขามีความมั่นใจในการลงเจอกับโคราชอยู่แล้ว และไม่ใช่แค่อิบสันคน

เดียว คนอื่นก็พร้อมสนับสนุน อิสลามีเองก็ทำาได้ โดดเด่นในเกมที่ผ่านมา

ครับ”

“ตอนน้ีเป้าหมายแรกเราคือการอยู่รอดบนไทยลีก หากดูจากอันดับ 

เราก็หายใจคล่องขึ้นมาหน่อย เพราะหลายคนฟันธงว่าเราเป็นเต็ง 1 ใน

การตกชั้น แต่พอผ่านมา 20 เกม เราก็คิดว่าเราเล่นได้ดี แต่ตอนนี้ทีม

โซนล่างทีมอื่นก็ผลงานดีขึ้น เราก็ยังไม่ได้ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 

เราจึงคิดว่าเราควรเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดก่อน เพื่อให้เราอยู่ในโซน

ปลอดภัย แล้วค่อยมองสเต็ปต่อไปครับ ตอนนี้ก็ขอทำาคะแนนหนีโซน

ตกชั้นให้ได้มากที่สุดครับ แล้วเราค่อยมองถึงเป้าหมายต่อไปคือการจบ

อันดับเลขตัวเดียวครับ”

“แน่นอน เราพอใจกับผลงานใน 4 เกมที่ผ่านมาเป็นเกมกับทีม

ใหญ่ แต่จริงๆ หากนักเตะเราสมบูรณ์กว่านี้เราก็หวังคะแนนมากกว่านี้ 

เราอาจเตรียมตัวช้ากว่าทีมอื่น แต่ตอนนี้เราก็คิดว่าเราสู้ทีมอื่นได้ โดย

เฉพาะเกมในบ้าน อย่างเกมชลบุรี เสียดายที่ผู้เล่นเราป่วยเยอะไปใน

ตอนนั้นจนต้องโรเตชั่น เกมเจอบีจีก็ดันพลาดเสียลูกโทษ และเกมเจอ

ท่าเรือ เราก็เสียดายที่เรายิงลูกโทษนาทีสุดท้ายไม่เข้า แต่เราก็พอใจกับ 5 

คะแนนที่ได้มาครับ”

“นครราชสีมาเป็นทีมที่แกร่งในบ้าน แม้ 2 เกมหลังเขาแพ้มา แต่

หากดูรายละเอียด พวกเขาทำาได้ดีจริงๆ พวกเขาอาจจะแค่จบสกอร์ไม่ได้ 

ซึ่งเราก็รู้และเตรียมแผนรับมือไว้ หลังจากที่เราเสมอบีจีมาเรามั่นใจมาก

ขึ้น โรมูโลและอิบสันก็เข้าขากันมากขึ้น สิ่งสำาคัญที่สุดในเกมนี้คือเราต้อง

เล่นอย่างอดทน รอจังหวะที่พวกเขาจะเปิดช่องให้เราโจมตี ผมคิดว่าเกม

วันเสาร์นี้จะเป็นเกมที่ตึงสำาหรับทั้ง 2 ทีม และใครอดทนได้มากกว่าก็น่า

จะชนะไป”

“ส่วน อดิศักดิ์ (ซอสูงเนิน) เราพูดคุยเรื่องต่อสัญญาอยู่ตลอด ก็คิด

ว่าน่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้ครับ”

“กฤษณ์พรหมติดโทษแบนไป เราเลยมีการหมุนเวียนนักเตะบ้าง 

เราลองธนาธิป รวมถึงคนอื่นๆ โชคดีที่นักเตะของเราหลายคนเล่นได้

มากกว่า 1 ตำาแหน่ง เราก็พยายามลองผู้เล่นหลายคน เพื่อดูว่าใครบ้างที่

จะสามารถมาตอบโจทย์เราได้มากที่สุดครับ”.

เรือใบสีฟ้ายังลิ่วทิ้งที่สอง12คะแนน

งานไม่ยาก • เพื่อนร่วมทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี เข้าไปแสดงความ

ยินดีกับ ริยาด มาห์เรซ (ที่ 2 จากขวา) ที่ยิงประตูแรกให้ทีมขึ้นนำา

จากลูกโทษที่จุดโทษ ก่อนจบเกม แมนเชสเตอร์ ซิตี ชนะเบรนต์

ฟอร์ด 2-0 ในศึกพรีเมียร์ลีก ที่เอทิฮัด สเตเดียม ในเมืองแมนเชส

เตอร์ประเทศอังกฤษ

กรุงเทพฯ • นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโล

แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลมีความมุ่งมั่นที่จะ                                                                  

ยกระดับกีฬาขี่ม้าโปโลของไทยให้มีมาตรฐานเป็นที่รู้จักในระดับ

นานาชาติ และพัฒนานักกีฬาขี่ม้าโปโลของไทยให้มีศักยภาพทัด 

เทียมระดับสากล ตามเจตนารมณ์ในการก่อตั้งสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโล

แห่งประเทศไทย โดยหลังจากต้องงดจัดการแข่งขัน เนื่องจากการ

ระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS) และสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มามากกว่า 1 ปี ซึ่งทางสมาคมได้เฝ้า

ระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจากการที่รัฐบาลได้

ลดระดับการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดล่าสุด สมาคมจึงมี

มติจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโลขึ้นอีกครั้งในปีนี้ ทั้งหมด 3 รายการ 

ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยรายการแรกจัดในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์นี้ คือ รายการ 

“ไทยแลนด์ เลดี้ส์ โปโล ทัวร์นาเมนต์ 2022” (Thailand Ladies’ Polo 

Tournament 2022) เป็นการแข่งขันที่รวมนักกีฬาขี่ม้าโปโลหญิง

ภายในประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้หญิง

ในการเล่นกีฬาขี่ม้าโปโลให้ทัดเทียมกับระดับสากล โดยมีทีมเข้าร่วม

แข่งขัน 3 ทีม ได้แก่ ทีมวีเอส สปอร์ต คลับ, ทีมสยามโปโล ปาร์ค 

พัทยา และทีมมาเรงโก โดยหนึ่งในนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งในครั้งนี้ มี 

พลอย ปิ่นแสง นักกีฬาขี่ม้าโปโลหญิงคนเดียวของทีมชาติไทยเข้า

ร่วมแข่งขันในนามทีมวีเอส สปอร์ต คลับ และยังมีนักกีฬาขี่ม้าโปโล

หญิง อาทิ “พิม” ซอนย่า คูลลิ่ง นางแบบและนักแสดงชื่อดัง รวมถึง 

“หลิงหลิง” ศศิร์รัช โตมงคล นักกีฬาขี่ม้าโปโลหญิงดาวรุ่ง เข้าร่วม

การแข่งขันในครั้งนี้

นอกจากนี้ยังเตรียมจัดการแข่งขันอีก 2 รายการสำาคัญ ที่

จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคมและเมษายน คือการแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโล

รายการ “ดิ แอมบาสเดอร์ คัพ 2022” (The Ambassador Cup 

2022) การแข่งขันที่เกิดจากเจตนารมณ์ในการสร้างความสัมพันธ์อัน

ดีระหว่างประเทศ และยังมีรายการ “ไทยแลนด์ โปโล แชมเปียน                                                       

ชิพ 2022” (Thailand Polo Championship 2022) ที่จะจัดขึ้นเพื่อ

เป็นเวทีในการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมสำาหรับนักกีฬา

ขี่ม้าโปโลในประเทศไทยให้ก้าวไปสู่นักกีฬาขี่ม้าโปโลทีมชาติไทยใน

อนาคต โดยการแข่งขันทั้ง 3 รายการ จะจัดขึ้นที่สนามแข่งขันหลัก

ของสมาคม ณ วีเอส สปอร์ตคลับ แอนด์ สยามโปโล ปาร์ก อ.บางบ่อ 

จ.สมุทรปราการ

นายกนกศักดิ์กล่าวต่อด้วยว่า “ล่าสุดทางสมาคมได้ให้คำาปรึกษา                                                                                            

และการสนับสนุนทั้งบุคลากร การฝึกซ้อม และการถ่ายทำา ให้แก่ทีม

ละคร ‘เกมปรารถนา’ ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโลเป็นฉากสำาคัญ

ในการเปิดเรื่อง โดยคาดหวังว่าจะเป็นหนึ่งในช่องทางให้ผู้ชมหันมา

เข้าใจ และสนใจในกีฬาขี่ม้าโปโลมากขึ้น โดยสมาคมเปิดกว้างสำาหรับ

ผู้สนใจอยากเรียนรู้ทักษะการเล่นกีฬาขี่ม้าโปโลสามารถติดต่อเรียน

ได้ที่ สโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทยทั้ง 3 

แห่ง ได้แก่ วีเอส สปอร์ตคลับ แอนด์ สยามโปโล ปาร์ค อ.บางบ่อ 

จ.สมุทรปราการ, สยามโปโล ปาร์ก พัทยา และโปโล เอสเคป พัทยา 

ติดตามข่าวสารกีฬาขี่ม้าโปโลเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandpolo.or.th 

และ Facebook / Instagram : Thailand Polo Association”.

ขี่ม้า‘ไทยแลนด์ เลดี้ส์ โปโล ทัวร์นาเมนต์ 2022’

พลอย ปิ่นแสง นักกีฬาขี่ม้าโปโลหญิงเดียวของทีมชาติไทย

กรุงเทพฯ • “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการทีมชาติไทย เปิด

เผยว่า ล่าสุดประเทศคีร์กิซสถานและมาเลเซีย เป็น 2 ชาติที่อยู่ในแผน

อุ่นเครื่องกับทัพช้างศึก ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมีนาคมนี้ แต่เบื้องต้น

ยังต้องรอหารือร่วมกับ มาโน โพลกิง กุนซือหัวหน้าผู้ฝึกสอน และสมาคม

กีฬาฟุตบอลอีกครั้ง

หลังจากทัพนักเตะ “ช้างศึก” ทีมชาติไทยชุดใหญ่พลาดลงเล่นเกม

อุ่นเครื่องพบกับคูเวต ในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือน มกราคมที่ผ่านมา เนื่องจาก

ข้อจำากัดเรื่องมาตรการเดินทางในสถานการณ์ โควิด-19 ทำาให้ “มาดาม

แป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการทีม และ “สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทย” พยายามประสานงานเต็มที่ เพื่อให้ทีมชาติไทยมีเกมอุ่น

เครื่องในช่วงเดือนมีนาคมนี้ให้ได้ กระทั่งล่าสุดประเทศคีร์กิซสถานและ

มาเลเซีย เป็น 2 ชาติที่แสดงความสนใจเข้ามาแล้วเป็นเบื้องต้นว่าจะลง

แข่งขันด้วย

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการทีมชาติไทย เปิดเผยถึง

เรื่องนี้ว่า “เราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมทีมชาติกับสมาคมอยู่ตลอด 

โดยเข้าใจดีว่าเราจำาเป็นต้องให้ทีมชาติไทยมีโอกาสเตรียมทีมต่อเนื่อง 

เพื่อให้พร้อมที่สุดสำาหรับเอเชียนคัพ 2023 รอบคัดเลือก ซึ่งเป็นเป้า

หมายสำาคัญคืออยากเข้าไปเล่นถึงรอบสุดท้าย”

“เบื้องต้นถือว่าเป็นข่าวดีที่ 2 ชาติอย่างคีร์กิซสถานและมาเล                                                                                      

เซียแสดงความสนใจส่งนักเตะมาอุ่นเครื่องท่ีประเทศไทยในช่วงฟีฟ่า

เดย์เดือนมีนาคมนี้ แต่ทั้งนี้ต้องปรึกษาหารือกันอีกครั้งถึงความต้อง 

การของโค้ชมาโน โพลกิง รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ของ 2 ทีมนี้ก่อน โดย

เฉพาะการจัดแข่งขันและการเดินทางเข้าประเทศในช่วงสถานการณ์

โควิด-19 ว่ามีข้อจำากัดอย่างไรบ้าง”

“อย่างไรก็ตาม แป้งขอยืนยันว่าจะพยายามทำาให้ทีมชาติไทยมี

ความพร้อมที่สุด ก่อนทัวร์นาเมนต์สำาคัญจะมาถึง” มาดามแป้งกล่าว

ปิดท้าย

ปัจจุบันทีมชาติคีร์กิซสถานรั้งอันดับ 96 ของโลก และอันดับ 

16 ของเอเชีย จากการจัดอันดับฟีฟ่า แรงกิ้งครั้งล่าสุด ส่วนทีมชาติ

มาเลเซียรั้งอันดับ 154 ของโลก และเป็นอันดับ 4 ของอาเซียน รอง

จากเวียดนาม, ไทย และฟิลิปปินส์ ขณะที่ปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในช่วงเดือน

มีนาคม จะอยู่ระหว่างวันที่ 21-29 มีนาคม 2565.

‘มาดามแป้ง’เผย‘คีร์กิซสถาน-มาเลย์’

สนใจอุ่นแข้งกับ‘ช้างศึก’ฟีฟ่าเดย์มี.ค.

‘โค้ชโจ’มั่นใจรับมือขอนแก่นต้อง3แต้ม

ขอนแก่น ยูไนเต็ด นัดล่าสุดในลีกคัพ แพ้ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 0-3 ตกรอบ 16 ทีม

“โค้ชโจ” ธีระศักดิ์ โพธิ์อ้น 

หัวหน้าผู้ฝึกสอนของ 

นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ว.จัดการ มหิดล หรือซีเอ็มเอ็มยู (CMMU) 

ขยายรับสมัคร ป.โท

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือซีเอ็มเอ็มยู 

(CMMU) ขยายเวลาเปิดรับสมัคร ผู้สนใจศึกษาต่อ ป.โท ด้านการ

จัดการหลักสูตรไทย (Thai Programs) และหลักสูตรนานาชาติ 

(International Programs) 

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันพุธที่ 16 

กุมภาพันธ์ 2565 สตาร์ท

เรียนเทอมแรกเดือนพฤษภา 

คม 2565 โดยรูปแบบการ

เรียนปรับตามสถานการณ์

โควิด-19 ซึ่งปัจจุบันแม้จะ

ปรับการเรียนเป็นรูปแบบ

ออนไลน์ 100 เปอร์เซ็นต์ 

แต่ผู้ เรียนจะยังคงได้รับ

เนื้อหาหลักสูตรที่ เข้มข้น 

ประสบการณ์ การสอน

โดยตรงจากคณาจารย์ผู้

เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ รวมทั้งแขก

คนพิเศษจากภาคธุรกิจชั้น

นำาที่มาแลกเปลี่ยน case 

study ผู้สนใจศึกษาต่อ 

ป.โท สมัครเรียนตอนนี้ ได้ที่ 

https://apply.cm.mahidol.

ac.th/web/ สอบถามข้อมูล ส่งอีเมลมาได้ที่ cmadmission

@mahidol.ac.th เพจเฟซบุ๊ก CMMU Mahidol (https://www.

facebook.com/CMMUMAHIDOL) หรือโทรศัพท์ 0-2206-2000

วิศวะ มธ. รับสมัครโครงการหลักสูตร TEP-TEPE

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat 

School of Engineering หรือ TSE) ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ที่สนใจ

การเรียนต่อด้านวิศวกรรม อินเตอร์ และหลักใช้ภาษาอังกฤษตลอด

หลักสูตร ในโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน 

(Twinning Engineering Programmes) หรือ TEP และโครงการ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิ ตหลั ก สู ต รน าน า 

ชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

(Thammasat Eng l ish  

Programme of Engineering) 

หรือ TEPE พร้อมโอกาสที่

ออกแบบได้ อาทิ การเรียน

ต่อกับมหาวิทยาลัยชั้นนำา

ระดับโลก การฝึกงานในต่าง

ประเทศ และการรับทุนการ

ศึกษาอีกมากมาย โดยโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (TEP-

TEPE) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรีแล้วตั้งแต่วันนี้

เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.engr.tu.ac.th และ Facebook 

Fanpage ของ TSE ที่ www.facebook.com/ENGR.THAMMASAT

ควิด-19 มีผลกระทบกับชีวิตผู้คนทุกด้าน รวม

ทั้งได้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แก่ภาค

การศึกษา จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครสามารถ

ฟันธงได้ว่าสถานการณ์ โรคระบาดนี้จะจบลงเมื่อไหร่ 

ภาคการศึกษาไทยจะเป็นอย่างไร อักษร เอ็ดดูเคชั่น 

ผู้ผลิตและออกแบบนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ พาย้อน

ไปดูเส้นทางการศึกษาตลอดปี 2564 ที่ผ่านมากัน

ภาพรวมสถานการณ์การศึกษาไทยข้อมูลจาก

ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดยบริษัท 

แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด 

ร่วมกับสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม สำานักงาน

นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แจงถึงตัวเลข

สถิติทางด้านการศึกษาหลายประเด็นที่น่าสนใจ 

ตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปีของ

รัฐบาลให้กับกระทรวงศึกษาธิการสูงสุดในรอบ 22 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 11.5–25.7 ของงบประมาณ ซึ่งยังสวน

ทางกับผลคะแนนจากการประเมินสมรรถนะนักเรียน

ตามมาตรฐานสากล หรือ PISA ในปี พ.ศ.2561 ที่

นักเรียนไทยยังทำาคะแนนได้ไม่ดีนัก โดยมีคะแนน

ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์อยู่

ในลำาดับที่ 68, 59 และ 55 ตามลำาดับจาก 79 ประเทศ

ที่เข้าร่วมการประเมิน

อาจแปลความได้ว่ารัฐบาลตระหนักและให้

ความสำาคัญอย่างยิ่งยวดกับระบบการศึกษาไทย ที่มี

ความท้าทายในหลายประเด็น ตั้งแต่เรื่องของความ

เหลื่อมล้ำาในการเข้าถึงการระบบศึกษาและแหล่ง

ความรู้ที่มีคุณภาพ จำานวนนักเรียนที่ลดลง ค่านิยม

ต่อการศึกษา รวมไปถึงหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะแห่ง

อนาคต ที่ยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการตลาดแรงงาน    

ได้สร้างทั้งความกดดันและเกิดการปรับตัวครั้งใหญ่

ในแวดวงการศึกษา ทั้งรูปแบบและแหล่งการเรียน

รู้ แต่จากรายงานของสำานักงานสถิติแห่งชาติในปี  

พ.ศ.2563 ชี้ให้เห็นว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้า

ถึงความบันเทิงและการสื่อสารทางไกลเป็นหลัก มี

เพียงร้อยละ 31.6 ที่ใช้เพื่อการติดตามข่าวสารความรู้ 

และร้อยละ 7.4 ใช้เพื่อการเรียนผ่านออนไลน์

แต่เมื่อเกิดกระแสจากบริษัทยักษ์ใหญ่ชื่อดัง

ข้ามชาติหลายแห่งอย่าง Google Apple Amazon ที่

ประกาศนโยบายการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้า

ทำางานโดยมุ่งพิจารณาจากทักษะและประสบการณ์

การทำางานมากกว่าการใช้วุฒิการศึกษาหรือใบปริญญา

บัตร ชี้ให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง เกิดการตื่นตัว

ในการตั้งคำาถามถึงความสำาคัญและคุณค่าของวุฒิการ

ศึกษา รวมไปถึงชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา เป็น

สัญญาณบ่งบอกว่ากระบวนการสร้างการเรียนรู้และ

ย้อนเส้นทางการศึกษาปีที่แล้ว 

สู่ฉากทัศน์ใหม่เรียนรู้แบบผสมผสาน

สื่อในรูปแบบใหม่ ที่ขยายขีดความสามารถให้กับทั้งผู้

เรียนและผู้สอน ส่งเสริมการ Upskill และ Reskill หรือ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือการเรียนรู้ไปสู่การเรียนแบบ

ผสมผสาน เป็นทิศทางที่จะเกิดขึ้นแน่นอน

ความปั่นป่วนของการพยายามสร้างความ

สมดุล และปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของ 

โควิด-19 ส่งผลให้ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.

ศึกษาธิการ ประกาศเลื่อนการเปิดเทอมภาคเรียน 

ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ถึง 2 ครั้ง แต่ดูจากสถานการณ์

ที่ยากจะควบคุมจึงต้องคิดหารูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนที่เหมาะสมต่อ พร้อมขึ้นนโยบายให้

ทุกโรงเรียนทั่วประเทศปรับเปลี่ยนการสอนให้อยู่ใน

รูปแบบผสมผสาน หรือ Blended Learning ระหว่าง

การใช้เทคโนโลยีสื่อสารทางไกลดิจิทัลแพลตฟอร์ม

เพื่อการเรียนรู้ และรูปแบบการเรียนในห้องเรียนภาย

ใต้การเรียนรู้ในรูปแบบ 5 on ได้แก่ on site on air 

(DLTV) ondemand online และ on hand โดยทาง

กระทรวงศึกษาธิการยังได้จัดทำาเว็บไซต์ “ครูพร้อม” 

ที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนเข้ามาร่วมจับมือสนับสนุน

โดย บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชัน จำากัด (มหาชน) 

ยังได้เข้าร่วมและพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการ

เรียนรู้ภายใต้ชื่อ Aksorn On-Learn สนับสนุนการ

เรียนการสอนของครูและนักเรียนด้วยสื่อดิจิทัล อาทิ 

คลิปวิดีโอ e-Book สื่อ Interactive 3D สื่อ Interactive 

Software ไฟล์เสียงประกอบการสอน สไลด์ประกอบ

การสอน ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระฯ ซึ่งมีผู้ใช้งานแล้ว

มากกว่า 85,000 คน คำาค้นด้านการศึกษามาแรง 

ติด 1 ใน 5 อันดับ Search ของปีนี้ จากหลายปีที่ผ่าน

มาพบว่ามีเพียงคำาว่า DLTV ที่จัดอยู่ในคำาค้นทางด้าน

การศึกษาติดอันดับคำาค้นยอดนิยมใน GoogleSearch 

ซึ่งในปีนี้คำาว่า SGS (Secondary Grading System) 

ถูกจัดให้ติดอยู่ในคำาค้นยอดนิยมอันดับ 5

นอกจากนี้ มีการเปลี่ยนแปลงระบบการประเมิน

ผลการเรียนรูปแบบใหม่ของโรงเรียนกลุ่มมัธยมศึกษา

ทั่วประเทศภายใต้สังกัดของสำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จะใช้

ระบบเดียวกันทั้งหมดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวัดและ

ประเมินผลการเรียน สามารถทำาการประเมินผลผ่าน

ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://sgs.bopp-obec.

info ช่วยทำาให้ระบบการประเมินผลมีความรวดเร็วทัน

สมัย ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน ส่งผลให้ครูและนักเรียน

ทั่วประเทศต้องปรับตัวอย่างมากในการใช้ระบบการ

ประเมินผลรูปแบบใหม่

ในปี 2564 มีการนำาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

นำาร่องทดลองใช้ กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.3 ซึ่งทำาให้

เกิดกระแสวิพากษ์ ไปทั่ว โดยมีแผนใช้จริงในปีการ

ศึกษา 2565 กับโรงเรียนประถมศึกษาที่มีความ

พร้อมและวางกรอบการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ

ครอบคลุมทุกโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาในปีการศึกษา 2567 นำาร่องทดลองใช้ใน

เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา แต่เกิดกระแสถึงความ

ไม่พร้อมทั้งในแวดวงนักการศึกษา นักวิชาการ ครู

และบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากเห็นว่าหลักสูตร

ยังขาดความชัดเจนและขาดการมีส่วนร่วมจากผู้

ปฏิบัติงานจริง จนต้องกลับมาทบทวน ชะลอและ

เลื่อนการนำาร่องทดลองออกไป

ฉากทัศน์ ใหม่และสัญญาณของการเปลี่ยน 

แปลง โลกหมุนไป การศึกษาไทยต้องหมุนตาม  

ที่ฝันเห็นเด็กไทยมุ่งไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต  

(Never-ending learning) เรียนรู้จากที่ใด เวลาใดก็ได้

ด้วยการใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ให้ผู้เรียนสามารถ

เข้าใจ เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ได้เรียนและค้น

พบในสิ่งที่ตนเองสนใจ จนเกิดเป็นทักษะที่ต้องการ

และมีตลาดแรงงานรองรับ เพราะท้ายที่สุดแล้ว

ความสำาคัญของการผสมผสานการเรียนรู้ไปพร้อม

กับการใช้ชีวิตเป้าหมายทางไกลก็คือ เพื่อให้เด็กๆ 

เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่และเป็น “พลเมืองของโลก”.

โ

กรุงเทพฯ • จุฬาฯ คืบหน้า วิจัย ‘วัคซีนรักษา

มะเร็งเฉพาะบุคคล’ ย้ำาใช้รักษา ไม่ใช่ป้องกัน 

อาสาสมัครป่วยระยะลุกลามมีภูมิสูงข้ึน-ผลข้าง

เคียงน้อย ทดสอบผู้ป่วยมะเร็งไต และมะเร็ง

เม็ดสี ทดลองในสัตว์ปีน้ี เตรียมวิจัยทางคลินิกใน

ปี 66 คาดภายใน 4 ปีจะรู้ประสิทธิภาพชัดเจนข้ึน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลง

ข่าวผล “ความก้าวหน้าวัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะ

รายบุคคล นวัตกรรมแห่งความหวังของสังคมไทย” 

โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำาบัดมะเร็ง 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ รพ.จุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย ภายในงานเสวนาวิชาการ Chula 

the Impact คร้ังท่ี 7 เพื่อนำาเสนอความคืบหน้า

ล่าสุดของนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งด้วยวัคซีน

รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ หัวหน้า

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบ

วงจร รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้ข้อมูล

ว่า ในปัจจุบันการให้ยารักษามะเร็ง มีแนวทางหลัก  

3 วิธี คือ 1.ยาเคมีบำาบัด เป็นการรักษาท่ีค่าใช้จ่ายไม่

สูง มีประสิทธิภาพปานกลาง และอาจมีผลข้างเคียง

ท่ีมากได้ 2.ยามุ่งเป้า เป็นการให้ยารักษาท่ีจำาเพาะ

ต่อการกลายพันธ์ุของมะเร็ง มีประสิทธิภาพจำาเพาะ

เฉพาะในรายท่ีมีการกลายพันธ์ุตรงกับตัวยา อาการ

ข้างเคียงมักจะไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับยาเคมีบำาบัด 

และ 3.ภูมิคุ้มกันบำาบัด ปัจจุบันมีท้ังการรักษาแบบ

การให้ยาแอนติบอดี และการใช้เซลล์บำาบัด ซ่ึงท้ัง

สองแนวทางน้ีได้รับการอนุมัติให้ใช้รักษาโดยท่ัวไป

แล้ว มีประสิทธิภาพดี ไม่จำาเพาะกับชนิดมะเร็ง 

และส่วนใหญ่ผลข้างเคียงน้อย แต่อาจมีผลข้าง

เคียงส่วนน้อยท่ีเกิดรุนแรงได้บางคร้ัง

“โดยในการวิจัยและพัฒนาการรักษาโรค

มะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำาบัด มุ่งเน้นพัฒนาการรักษา

ใน 3 วิธีคือ เซลล์บำาบัดมะเร็ง (CAR T-cells 

และ NK cells) วัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคล 

(therapeutic cancer neoantigen vaccine) และยา

แอนติบอดีต้านมะเร็ง (ยาภูมิต้านมะเร็ง, immune 

checkpoint inhibitor) ซ่ึงภูมิคุ้มกันบำาบัดท้ัง 3 วิธี

น้ีมีจุดเด่นท่ีแตกต่างกัน และสามารถใช้รักษาร่วม

กัน และใช้ร่วมกับการรักษามะเร็งด้วยวิธีการอื่นๆ 

ได้ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษา เบ้ืองต้นใน

การศึกษาวิจัยวัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคลในมะเร็ง

ไต และมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา (melanoma) 

หรือมะเร็งเม็ดสี” หัวหน้าศูนย์ฯ กล่าว

นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล หัวหน้าศูนย์ความ

เป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทย 

ศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงการรักษาด้วยวัคซีน 

รักษามะเร็งเฉพาะบุคคลว่า ทีมวิจัยได้พัฒนา

วัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคลมาต้ังแต่ปี 2560 

จนถึงข้ันตอนทดสอบทางคลินิกระยะท่ี 1 ให้กับ

อาสาสมัครต้ังแต่เดือนมกราคม 2564 นับเป็นการ

ทดสอบทางคลินิกคร้ังแรกในประเทศไทย และใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การผลิตวัคซีนเฉพาะ

บุคคลน้ี ต้องใช้ข้อมูลการกลายพันธ์ุท่ีตรวจพบ

ในผู้ป่วยรายน้ัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้าง

ภูมิคุ้มกันท่ีจำาเพาะต่อการกลายพันธ์ุของมะเร็ง 

เนื่องจากมะเร็งของผู้ป่วยแต่ละคนมีการกลาย

พันธ์ุส่วนใหญ่ท่ีต่างกัน การผลิตวัคซีนจึงต้องทำา

ทีละ 1 ราย เพื่อสร้างให้เกิดการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

ท่ีจำาเพาะและมีประสิทธิภาพไว้ต่อสู้กับโรคมะเร็ง

ส่วนการให้วัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคล 

เร่ิมต้นด้วยการนำาช้ินเน้ือมะเร็งจากผู้ป่วยมาถอด 

รหัสพันธุกรรมใช้เวลาประมาณ 2 เดือน เพื่อตรวจ

หาการกลายพันธ์ุท่ีพบในช้ินเน้ือมะเร็งเท่าน้ัน ซ่ึง

ไม่พบในเซลล์ปกติของร่างกาย และนำาข้อมูลการ 

กลายพันธ์ุมาผลิตเป็นช้ินส่วนของโปรตีนของ

มะเร็งท่ีกลายพันธ์ุขนาดเล็ก ท่ีมีเพียงข้อมูลการ 

กลายพันธ์ุแต่ไม่สามารถก่อโรคได้ โดยไม่มีการฉีด

เซลล์มะเร็งเข้าในร่างกายแต่อย่างใด โดยผู้ป่วย

ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล แต่จะต้องมารับวัคซีน

จำานวน 7 คร้ัง แบ่งเป็น 5 คร้ังแรกภายใน 1 เดือน 

และเว้นระยะในการฉีดอีก 2 เข็มเพื่อกระตุ้นไป 

1-2 เดือน หลังฉีดวัคซีนเม็ดเลือดขาวชนิด antigen 

presenting cells จะกินช้ินส่วนโปรตีนกลายพันธ์ุ

ท่ีผลิตไว้ และกระตุ้นเม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลล์ให้

รู้จักการกลายพันธ์ุของมะเร็งมากข้ึนอย่างจำาเพาะ

นพ.ไตรรักษ์กล่าวต่อว่า เบ้ืองต้นใน 1 ปี

ท่ีผ่านมา การทดสอบวัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะ

บุคคลกับอาสาสมัครผู้ป่วยมะเร็งจำานวน 4 ราย 

ซ่ึงเป็นระยะท่ี 4 (ระยะลุกลาม) แบ่งเป็น ผู้ป่วย

มะเร็งเม็ดสี 3 ราย และมะเร็งไต 1 ราย พบ

ว่าการฉีดวัคซีนมีความปลอดภัย พบผลข้างเคียง

น้อย เช่น มีอาการปวดตรงจุดท่ีฉีดวัคซีน ไม่พบ

ผลข้างเคียงรุนแรง และหลังจากการฉีดวัคซีน 3 

สัปดาห์ พบว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในผู้ป่วย

ท้ัง 4 รายดีข้ึนอย่างชัดเจน และเป็นการตอบ

สนองทางภูมิคุ้มกันท่ีมีความจำาเพาะต่อช้ินส่วน

การกลายพันธ์ุของผู้ป่วยมะเร็งรายน้ันๆ

“ดังน้ัน วัคซีนน้ีจึงเป็นวัคซีนรักษามะเร็ง 

โดยนำาข้อมูลจากช้ินเน้ือมะเร็งมาผลิตวัคซีน ไม่ใช่

วัคซีนป้องกันมะเร็ง และในต่างประเทศ เช่น ท่ี 

ม.ฮาร์วาร์ด ก็มีการศึกษาเช่นกัน และพบว่าการ

ใช้วัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคลร่วมกับการให้

ยาแอนติบอดีท่ีช่วยเสริมการทำางานของภูมิคุ้มกัน

สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาให้สูงข้ึนได้ 

นับว่าการแพทย์ของไทยก้าวทันต่างประเทศ” 

นพ.ไตรรักษ์ย้ำาการทำางานของวัคซีน

ท้ังน้ี ทีมวิจัยได้ตรวจติดตามการตอบ

สนองทางพยาธิวิทยาในผู้ป่วย 1 ราย นพ.ไตร

รักษ์กล่าวว่า เมื่อประเมินการกระจายตัวของ

เม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลล์ในช้ินเน้ือมะเร็ง (T-cell  

tumor infiltration) พบถึงการเปล่ียนแปลงท่ี

ชัดเจน ซ่ึงก่อนฉีดวัคซีน ตรวจพบเซลล์เม็ด

เลือดขาวอยู่บริเวณรอบนอกก้อนมะเร็งเป็นหลัก 

และหลังได้รับวัคซีน พบว่าเม็ดเลือดขาวมีการ

เปล่ียนแปลง ตอบสนองในทางบวก มีการกระ

จายตัวเข้าไปในช้ินเน้ือมะเร็งมากข้ึน โดยปัจจุบัน

ผู้ป่วยรายน้ีอาการคงท่ีหลังได้รับการรักษาด้วย

วัคซีนมะเร็ง และตรวจติดตามเป็นเวลา 9 เดือน

นพ.ไตรรักษ์กล่าวถึงถึงเป้าหมายว่า หากมี

การพิสูจน์ประสิทธิภาพของวัคซีนได้ ซ่ึงอาจจะเร็ว

หรือภายใน 4 ปีข้างหน้า ทีมวิจัยจะเดินหน้าเข้าสู่

ศึกษาธิการ• “สุทธิชัย” เผยเตรียมตั้ง คกก. 

2 ชุด แก้หนี้และควบคุมการก่อหนี้ครู ให้ไม่

เกิน 70% ของเงินเดือน ถ้าชุดแรกไกล่เกลี่ยให้

ไม่สำาเร็จ จะมี คกก.ระดับจังหวัดมาช่วยอีกชุด 

พร้อมเปิดช่องครูลงทะเบียนแก้หนี้ 14 ก.พ.นี้

นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ปรึกษา รมว.ศธ.) 

กล่าวว่า ตามที่นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. 

ได้มอบให้สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (สพฐ.) จัดตั้งศูนย์แม่ข่ายสถานีแก้หนี้

ครู โดยสถานีแก้หนี้ครูจะประจำาอยู่ที่สำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคอยดูแลปัญหาหนี้ครูนั้น 

เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อเตรียมการในการแต่งตั้งคณะกรรมการ

สถานีแก้หนี้ครู โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าว

จะทำาหน้าช่วยไกล่เกลี่ย หรือให้คำาปรึกษาเรื่อง

การปรับโครงสร้างหนี้ ให้กับผู้ที่มีความสนใจใน

พื้นที่นั้นๆ แต่หากในกรณีที่คณะกรรมการชุดนี้

ไม่สามารถดำาเนินการแก้ไขได้ เราก็จะมีการตั้ง

คณะกรรมการแก้ไขหนี้สินครูระดับจังหวัด ซึ่งจะ

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดร่วม

มือกันให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้หากเป็นกรณีที่เป็น

เรื่องใหญ่ และมีความจำาเป็นต้องขอความช่วย

เหลือในหลายฝ่าย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

จะประสานร่วมกับศาลยุติธรรม เพื่อขอให้ศูนย์

ไกล่เกลี่ยหนี้ของศาลยุติธรรม ช่วยเป็นตัวกลาง

ในการไกล่เกลี่ยปัญหา กรณีที่มีการฟ้องร้อง

นายสุทธิชัยกล่าวต่อว่า นอกจากนี้จะ

มีการตั้งคณะกรรมการอีก 1 ชุด ประจำาอยู่ที่

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเช่นกัน โดยจะทำา

หน้าที่พิจารณาและควบคุมการกู้เงินของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะต้องควบคุมไม่ให้มี

การกู้เงินเกินร้อยละ 70 ของเงินเดือน เนื่องจาก

ที่ผ่านมาเราไม่มีระบบการควบคุม หรือการใช้

ข้อมูลร่วมกัน ส่งผลให้ผู้กู้บางรายกู้เกินจำานวน

รายรับ และสถาบันการเงินก็ปล่อยกู้มากเกินไป 

ดังนั้นต่อจากนี้คณะกรรมการชุดนี้ก็จะเข้ามา

ดูแลเรื่องการกู้เงินของครูและประสานข้อมูลร่วม

กับสถาบันทางการเงินต่างๆ เพื่อที่จะทราบว่าผู้กู้

แต่ละคน กู้ไปแล้วจำานวนเท่าไร และมีศักยภาพ

ในการกู้เพิ่มเติมอีกเท่าไร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง

การจัดทำาคำาสั่งเพื่อตั้งคณะกรรมการดังกล่าว

“อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์

นี้ เราจะเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ที่มีความต้องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 

สามารถลงทะเบียนขอเข้าร่วมการแก้ปัญหาหนี้

สินครูได้ จากนั้นเราจะรวบรวมข้อมูลส่งให้แต่ละ

เขตพื้นที่ไปดำาเนินการต่อไป” นายสุทธิชัยกล่าว.

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” ลงนามร่วม 8 กระทรวง

เปิดตัวศูนย์ “MOE SAFETY CENTER” 

อย่างเป็นทางการ แจ้งเหตุไม่ปลอดภัยใน

สถานศึกษาได้ถึง 4 ช่องทาง

ที่หอประชุมคุรุสภา มีพิธีลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “SAFE สถาน

ศึกษาปลอดภัย” ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ 

(ศธ.) กับ 8 กระทรวง 2 หน่วยงาน และพิธี

เปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน ครู 

และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะชีวิตใน

ศตวรรษ ที่ 21 โดย นางสาวตรีนุช เทียน

ทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

(รมว.ศธ.) กล่าวว่า นับตั้งแต่ตนเข้ารับตำาแหน่ง 

รมว.ศธ. ก็ได้ ให้ความสำาคัญเรื่องความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา เรื่องความปลอดภัย

จึงได้ถูกกำาหนดให้เป็นวาระแรกใน 7 วาระเร่ง

ด่วนของ ศธ. เพราะตระหนักดีว่าหากสถาน

ศึกษาไม่มีความปลอดภัยแล้ว จะไม่สามารถ

จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้แก่ผู้เรียน

ได้ และยังส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของ

ไทย รวมถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม 

การร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการ 

“SAFE สถานศึกษาปลอดภัย” นี้ เพราะทุก

ภาคส่วนเห็นความสำาคัญร่วมกันว่า มีความ

จำาเป็นอย่างสูงสุดในการจัดการปัญหาความ

ปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับนักเรียน และเยาวชน 

ใน 4 ด้าน ได้แก่ ภัยที่เกิดจากการใช้ความ

รุนแรงของมนุษย์ ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ภัย

ที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ และภัยที่เกิดจาก

ผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ

นางสาวตรีนุชกล่าวอีกว่า เกือบ 1 ปี

ที่ผ่านมา ศธ.โดยสำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้พัฒนาระบบ

การแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยขึ้น ใช้ชื่อว่า

ศูนย์ “MOE SAFETY CENTER” โดยใช้ 

Platform ดิจิทัล เป็น Application ในการแจ้ง

เหตุความไม่ปลอดภัย ศูนย์ MOE SAFETY 

CENTER อย่างเป็นทางการ โดยสามารถ

แจ้งเหตุได้ 4 ช่องทาง ดังนี้ ใน Application 

MOE Safety Center, www.MOESafetyCenter. 

com, LINE @MOESafetyCenter หรือที่ call 

center 0-2126-6565

นางสาวตรีนุชกล่าวด้วยว่า ความร่วมมือ

จาก 8 กระทรวง และอีก 2 หน่วยงาน ประกอบ

ด้วย กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สำา

นักงานตำารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม และสำานัก

นายกรัฐมนตรี ในการลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือโครงการ “SAFE สถานศึกษา

ปลอดภัย” ในครั้งนี้ เชื่อว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่

สำาคัญสำาหรับการศึกษาไทยอีกครั้งหนึ่ง.

จุฬาฯวิจัยวัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคลคืบ
ย้ำารักษาไม่ได้ป้องกันพบอาสาสมัครภูมิขึ้นทดลองคลินิกปี66คาด4ปีรู้ผลชัดเจน

ตั้งคกก.2ชุดลุยแก้-ควบคุมหนี้ครู14ก.พ.เปิดลงทะเบียน

การทดสอบทางคลินิกระยะถัดไป โดยเร่ิมเปิดให้

บริการใน รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อ

งานวิจัยสามารถพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพและความ

ปลอดภัย จะดำาเนินการข้ึนทะเบียน และในขณะ

เดียวกัน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำาบัด

มะเร็ง จะทำาการวิจัยและพัฒนายาแอนติบอดี

รักษามะเร็ง หรือยาภูมิต้านมะเร็งคู่ขนานด้วย 

ซ่ึงปัจจุบันอยู่ในข้ันตอนการผลิตในโรงงานและ

จะเร่ิมการทดสอบในสัตว์ทดลองภายในปีน้ี รวม

ไปถึงการเร่ิมทดสอบทางคลินิกในผู้ป่วยมะเร็งใน 

ปี 2566 ซ่ึงหากการพัฒนาวัคซีนรักษามะเร็ง

เฉพาะบุคคล และยาแอนติบอดีประสบผลสำาเร็จ 

จะสามารถใช้การรักษาท้ัง 2 วิธีควบคู่กัน เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งให้ดีข้ึน และราคา

ท่ีจะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้

นอกจากน้ีทาง รพ.จุฬาฯ สภากาชาดไทย 

ได้ดำาเนินการสร้างห้องปลอดเช้ือพิเศษท้ังเพื่อ

การผลิตเซลล์และวัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะ

บุคคลเพ่ิมเติม ในอาคารบูรณาการวิจัยใหม่ร่วม

กับอาคารรักษาพยาบาลท่ีเน้นการดูแลผู้ป่วย

โรคมะเร็งอย่างครบวงจร รวมกันเป็นศูนย์บูรณา

การวิจัยและรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซ่ึงคาดว่าจะสร้าง

แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2567.

เปิด‘MOE SAFETY CENTER’

แจ้งเหตุไม่ปลอดภัยสถานศึกษา



ธีกรสาวสวยใจบุญ ได-ไดอาน�า จงจินตนาการ 

ผูอยูเบ้ืองหลังเพจเราตองรอด ชวยเหลือผูปวย

โควิด-19 ไดออกมาเปดใจผานรายการคุยแซบ 

show ทางชองวัน 31 วาท่ีผานมาเจอบททดสอบอะไร

บาง ถึงกับจิตตกจนหวิดเปนโรคซึมเศรา แถมยอมควัก

เงินสวนตัวเกือบ 10 ลานบาท เพ� อชวยเหลือผูปวยโควิด 

พรอมขอบคุณเพ� อนๆ ทุกคนในวงการและนอกวงการท่ี

แอบซัพพอรตอยูลับๆ จนทําใหทุกอยางผานไปไดดวยดี

“จุดเร่ิมตนของการทําเพจเราตองรอด มันมาจาก 

จะ นงผณี เราสองคนชวงไมมีงานเราก็จะคุยกันตลอด 

แลวจะก็บอกวามีคน DM มาในไอจีบอกวาติดโควิดทํา

ยังไงดี เราชวยเขากัน แลวเราอยูในจุดท่ีเราชวยได แลว

พอไดมาเคสแรก มันก็มาอีกเร� อยๆ เราก็เลยคิดวาเราทํา

เพจดีกวาเพ� อจะไดเอาทุกขอความในเพจจะไดมีแอดมิน 

มาชวย เผ� อเวลาเราทํางานจะไดมีคนรับเคสได ตอนท่ี

เปดเพจคือวันท่ี 25 เมษายน ชวงน้ันสถานการณมันยังไมกลายพันธุ สวนมากถา

รอนานเกินไปเขาอาจจะเสียชีวิต ณ ตอนน้ันทุกการประสาน ทุกนาทีมันมีความ

หมายและมีคุณคามาก ถาชานิดเดียวมันจะไมทัน ตอนน้ีน�าจะ 4 หม� นราย แต

วา 4 หม� นรายไมใชวาเราชวยเองทุกอยาง เราก็ชวยประสานงาน

ถาถามวาเหน� อยไหม ตองยอมรับวาเหน� อย แตพอเราเห็นรอยย้ิมของ

เด็กๆ เห็นคนแกเขาหาย เราก็หายเหน� อยไมวาจะเหน� อยแคไหนก็ตาม ชวง

แรกๆ ท่ีทําเพจ เราทํางานหนักมาก หนักขนาดท่ีวามีคนเสียชีวิตในสายโทรศัพท

หรือวิดีโอคอลตอหนาเราวันละ 10-20 ราย คือวิธีการทํางานของเรา เราไมได

เปนหมอ อาสาก็จะรายงานเขามาใหคุณหมอรู ซ่ึงเราอยูในน้ันดวย เราก็ชวย

ประสาน แตบางทีก็ไมทันเขาก็เสียชีวิต มันก็เลยหนัก ชวงน้ันรองตลอดเวลา แต

วามันตองปาดนํ้าตาออกเวลาคนโทรเขามาเราตองใหกําลังใจเขา แลวเราก็ตอง

หามออนแอ เราตองสู เพราะวามีคนท่ีเขาตองการใหเราชวย

ตอนน้ันพอหลับตาปุบเราจะเห็นหนายาย จะเห็นหนาศพทุกคนท่ีเราแบบ

ทําไมคนน้ีชวยไมได ทําไมคนน้ีไมทัน เราพลาดตรงไหน เพราะปกติเราทํางานเราจะกลับมายอนดูตัวเอง

เสมอวาวันน้ีเราพลาดตรงไหน เพ� อท่ีจะทํางานของตัวเองใหดีข้ึนในวันพรุงน้ี ณ ตอนน้ันเราโทษตัวเอง

ตลอดเวลา และโชคดีมากท่ีตอนน้ันนิหน�าอยูกับเราตลอด บางทีก็โทรไปกร๊ีดใส รองไหใส แลวแบบโอ

เคหายแลว ไปรับเคสกอนนะ มันเปนความรูสึกท่ีวาพอมันดาวนแลวมันถมแลวทับๆ กัน มันก็เลยเหมือน

ตองเคลียรตัวเองทุกวัน

(เห็นวามันคาบเก่ียวกับคนท่ีจะเปนโรคซึมเศรา) ก็มีคนโทรมาหาเยอะมาก เพราะตอนน้ันท่ีมีคลิป

ไวรัล เหตุการณอยางน้ันมันเกิดข้ึนตลอดเวลา ก็มีคุณหมอ เพ� อนๆ ท่ีเปนจิตแพทย โทรมาคุย เหย..ไมตอง

หวงเราโอเค เพราะเรารูตัววาเรากําลังจะด่ิงก็ดึงตัวเองกลับข้ึนมา ถามวาซึมเศราไหมก็ไมซึมเศราหรอก 

แคเขาใจและปลงวา เกิด แก เจ็บ ตาย มันเปนเร� องธรรมดา แตเพียงวาโควิดมันทําใหเราเห็นทุกอยาง

ากคิดวา “สควิดเกม” โหดแลว อยากใหลองดู “The  

Apprentice: ONE Championship Edition” เรียลลิตี้โชว

การแขงขันธุรกิจระดับโลกที่ไมใชแคซีรีสเพ� อความบันเทิง 

โดยผูเขาแขงขันตองผานบททดสอบดานรางกายดวยตนเองแบบ

ไมมีตัวแสดงแทนเพ� อฝาดานแตละดานใหไดเพ� อไมใหตนถูกคัด

ออกจากการแขงขัน

ในแตละตอน ผูแขงขันจะถูกแบงออกเปนสองทีมเพ� อผาน

ทดสอบดานรางกาย ภายใตกํากับดูแลของนักศิลปะการตอสู

ระดับโลกจากหลายแขนง ไมวาจะเปนการตอสูแบบผสมผสาน 

(MMA) ยูโด บราซิเลียนยิวยิตสู ฯลฯ วันนี้เราจะพาไปดูภารกิจ

ของรายการนี้ที่ขึ้นช� อวาโหดสุดไมแพที่เคยไดดูในซีรีสเกาหลียอด

ฮิตเลยทีเดียว

แขงไตบันไดเชือกสูงเทาตึก 11 ชั้น

ภารกิจนี้ ผูแขงขันจะตองโรยตัวดวยเชือกจากสะพาน Fort 

Siloso Skywalk หนึ่งในแลนดมารคของประเทศสิงคโปร และไต

บันไดเชือกกลับไปขึ้นในระดับ

ความสูงเทาตึก 11 ชั้น ทีมใด

ทําเวลาไดเร็วกวาจะเปนฝาย

ชนะและเก็บคะแนนไดกอน 

โดยผูเขาแขงขันตองเอาชนะ

ความกลัวเม� อตัวเองเหมือนถูก

แขวนอยูบนเสนดายเพ� อพาตัว

เองไตขึ้นสูจุดสูงสุดใหได

แขงพายเรือยาววัดความอึด

เปนที่รูกันดีวาการแขง

พายเรือตองอาศัยทั้งความแข็งแกรงและพละกําลังมหาศาล ที่สําคัญยังตองอาศัยความ

สามัคคีของคนในทีมดวย หากคนใดคนหนึ่งออนแอหรือทําตัวมือไมพายยังเอาเทาราน้ํา 

ยังไงก็ตองเปนฝายพายแพแน�นอน

เอาตัวรอดจากเหตุกาณเฮลิคอปเตอรตกน้ํา

ในเกมนี้ผูแขงขันจําเปนตองเผชิญกับความกดดันขั้นสุด โดยเปนการจําลอง

สถานการณเม� อเฮลิคอปเตอรที่พวกเขาโดยสารอยูตกลงน้ํา เพ� อใหแตละคนเอาตัว
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11บันเทิง

ฝากหัวหนาพรรคการเมืองดวย

ากมือปราบสัมภเวสี..

ถาจะมอบ “มือปราบจ้ิงเหลือง” ให “หมอปลา” หรือนายจีรพันธ 

เพชรขาว อีกฉายา ก็ไมน�าจะมีใครขัดหรือประทวง?

ดวยหลายผลงานท่ีผานตา พอจะเห็นไดวา “หมอปลา” น่ีแหละ 

จะเปนท่ีพ่ึงใหชาวพุทธไดพออุนใจในระดับหน่ึง แมลําพังเขาคนเดียวจะ

ไมอาจควบคุม-ดูแลวัตรปฏิบัติของพระสงฆองคเจาไดทุกวัด

แตอยางนอยก็ทําใหพวกท่ีอาศัยผาเหลืองเกาะกินอยูตามวัด ได

เกิดความรูสึกระแวง เกรงกลัวข้ึนมาบาง ไมรูวาวันไหนหมอปลาจะบุก

มาเยือนถึงกุฏิ!

อยางวันสองวันมาน้ี ก็เปนอีกหน่ึงผลงานท่ีผมเห็นจะตองขอปรบ

มือใหกับหมอปลา ท่ีไดนําคณะส� อ-ตํารวจและชาวบานบุกเขาไปกระชาก

หนากาก “จ้ิงเหลือง” ใหพุทธศาสนิกชนไดประจักษ

วา “เจาอาวาสวัดบางหญาแพรก” ต.บางหญาแพรก 

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ท่ีกราบไหว-ใสบาตรกันอยูทุกเม� อเช� อ

วันน้ัน 

แทจริง..มันคือไอแกตัณหากลับท่ีอาศัยผาเหลืองคลุมกาย โดยมี

วัตรปฏิบัติ..แดกขาวฟรี ซดเหลา แลวก็ลอหญิงบาป-ใจช่ัวในกุฏิเปนนิสัย! 

ซ่ึงถาไมไดหมอปลาไปปราบ-กระชากหนากากออกมา ก็ไมรูวา

ชาวบาน ต.บางหญาแพรกจะตองคอยอุมชูดูแลขาวปลาอาหารให “มาร

ศาสนา” ตัวน้ีไปอีกนานแคไหน?

ก็..ขอบใจนะ “มือปราบจ้ิงเหลือง”!

เออ..แลวน่ีจะขอบใจใครดีละ? เอาเปนวาเร� อง sexual assault 

ภายใน “พรรคโดมปฏิวัติ” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท่ีหลุดออกมานอก                                                                            

กําแพงในเวลาน้ี

ใครจะมอง-วิจารณอยางไรก็วากันไป สําหรับผม..น่ีคือการ 

“ปฏิวัติ” ท่ีตัว (อดีต) หัวหนาพรรค ไดแสดงใหเห็นสอดรับกับช� อพรรค

อยางสงาผาเผย

สวนจะเอา-ไมเอาเปนแบบอยาง น่ันข้ึนอยูกับรสนิยมของลูก

พรรคและสมาชิก ซ่ึงการปฏิวัติท่ีผมพูดถึงน้ี ก็จากขาวท่ีผูจัดการออนไลน

รายงาน..

“ในโลกทวิตเตอรไดมีผูใชรายหน่ึงเปดประเด็นดวยแฮชแท็ก #แฉ

นิวมธ ซ่ึงกลาวถึงพฤติกรรมของหัวหนาพรรคโดมปฏิวัติ มีพฤติกรรมทาง

เพศในลักษณะใชเลหเหล่ียม

รองขอใหอีกฝายมีเพศสัมพันธแบบไมสวมถุงยางอนามัย อางวา

ไมมีไซสถุงยาง แพถุงยาง โนมนาวกดดันตางๆ โดยท่ีอีกฝายไมยินยอม 

หลังเสร็จกิจปลอยใหอีกฝายตองเครียดอยูคนเดียว..”

เห็นม้ัย..หัวหนาพรรค “เอาโดยไมสวมถุงยาง” ผมมองเปนการ 

“ปฏิวัติ” ตามความหมาย “หมุนกลับ” หรือ “เปล่ียนแปลงท้ังหมดโดย

ฉับพลันทันที” เปะ!

เพราะปจจุบัน เหมือนจะเปนประเพณีปฏิบัติ ผูชายรอยท้ังรอย 

ถาจะมีเพศสัมพันธกับหญิงอ� นท่ีไมใชแฟนหรือภรรยาของตัวเอง ก็จะ

ตองสวมถุงยางอนามัย

นอกจากเพ� อความปลอดภัยจากโรครายท้ังตัวเองและผูหญิงแลว 

ยังจะไดไมตองเปนพอเด็กโดยไมต้ังใจ ซ่ึงเทาท่ีถามท่ีฟงจากบรรดาเพ� อน

พอง นอยคนนักท่ีจะกลา..

“ข่ีมาไมใสอาน” เหมือนอยาง (อดีต) หัวหนาพรรคโดมปฏิวัติ!

อยางไรก็ตาม การปฏิวัติน้ีก็ถือเปน “จุดจบ” ของอดีตหัวหนาพรรค 

ท่ีก็ไมรูวาจะถูกลงโทษทัณฑอยางไรตามมา

แตท่ีรุง ปนัสยา วา.. “นอกจากกระบวนการลงโทษ พวกเรายัง

เช� อในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ดวยการเขารับการอบรมเร� องสิทธิ

เหนือรางกาย และความรุนแรงดวยเหตุแหงเพศ”..

อยากฝากรุง ชวยบอกหัวหนาพรรคการเมืองคนน้ัน..

ไปอบรมกอนเปนนายกฯ ดวยนะ!.

จ

• ขอแสดงความยินดีกับนักแสดงหนาใสจาก

ชอง 7HD ท่ีในปน้ีตบเทาเรียนจบควาปริญญาสม

ความต้ังใจ นําโดย โดนัท ภัทรพล, มุกดา นรินทร

รักษ, แอนน�า กลึคส, กุกก๊ิก กชกร, โตส อัครัช, 

กานต ณัฐชา และลาสุดนางเอกนองนอย ปน ชริน

พร ท่ีเพ่ิงแจงเกิดจากละครเร� องธิดาวานรเม� อปท่ี

แลวก็มีขาวดีเชนกัน เพราะ

ลาสุดไดทราบผลวาสอบติด

คณะศิลปกรรมศาสตร สาขา

ศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร เปนเฟรชช่ีหนาใส

เปนท่ีเรียบรอยแลว

• รัดเกลา อามระดิษ 

ดีวาแหงวงการดนตรีของเมืองไทย ขอพลิก

คาแรคเตอรรับบทเปนแมเลาไฮโซ เจาของสํานักนาง

โลมซ่ึงมีรานตัดเส้ือช้ันสูงบังหนาอยู ในภาพยนตร 

มายาพิศวง ซ่ึงรัดเกลาตองถายทอดบทบาทการ

แสดงท้ังฉากตลกและดรามาในเวลาเดียวกันอยาง

มีช้ันเชิง ซ่ึงงานน้ีก็ไมเกินความสามารถ แถมหมอม

นอย ผูกํากับ ยังเอยปากชมวารัดเกลาเพียบพรอมไป

ดวยคุณสมบัติอยางหาตัวจับยาก

• นางเอกสาว เอสเธอร สุปรียลีลา ติดตอ

บริษัท บางกอกยูนิเทรด ผูนําเขาชุดตรวจโค

วิด Antigen test kit ย่ีหอ Acon (Flowflex) ประสาน

ความรวมมือเพ� อมอบชุดตรวจโควิดย่ีหอ Acon 

(Flowflex) ใหกับทางสภากาชาดไทย เพ� อนําไปแจก

จายใหแกประชาชนกลุมเส่ียง รวมมูลคา 358,000 

บาท โดยมีเภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ ผูชวย

ผูอํานวยการสํานักงานบรรเทาทุกขฯ 

เปนตัวแทนในการรับมอบ ณ อาคาร

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร 

(เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย

• พีพีทีวี ชอง 36 สงโฮม

ช็อปปงเพ� อสุขภาพ คร้ังแรกลงจอ 

ประเดิมดวย PP SHOP สุขภาพดี...

ส่ังได ท่ีเตรียมยกรานสุขภาพมาไวบนแพลตฟอรม

ทีวี ภายใตคอนเซ็ปตสุขภาพดีส่ังได ท้ังยังขนขบวน

สินคา ผลิตภัณฑคุณภาพจากโรงพยาบาลและคลินิก

ในเครือ BDMS มาเปดรานถึงหนาจอ พลาดไมได

กับรายการ PP SHOP สุขภาพดี...ส่ังได ออกอากาศ

ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 13.30-13.35 น. ทางพีพีทีวี 

ชอง 36 ประเดิมวันแรก 14 กุมภาพันธน้ี.

รักชิด

เปดกลอง • AIS PLAY Original จับมือกับชอง 8 เดินหนาเปดกลองถาย

ทําซีรีสเจนนี่ กลางวันครับ กลางคืนคะ หนังดังยุค 90 ที่กลับมาปดฝุนใหม

ในรูปแบบซีรีส 2022 โดยในวันแรกของการถายทํา ศิวพร เพงผล หัวหนา

แผนกงานบริหารวิดีโอและบรอดคาสท บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

จํากัด (มหาชน) และนงลักษณ งามโรจน จากชอง 8 หอบชอดอกไมมารวม

แสดงความยินดีและใหกําลังใจเหลานักแสดง นําโดยผูกํากับ ธัญญวาริน                     

สุขะพิสิษฐ รวมดวย สิงโต ปราชญา, นนนี่ ณัฐชา.

สันต สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

‘ได’ควักเงินเกือบ10ลานชวยโควิด

หวิดซึมเศราหลังทําเพจเราตองรอด

เฟอรรารี Daytona SP3 ไดรับรางวัล “Grand Prize: MOST BEAUTIFUL SU-

PERCAR 2022” (ซูเปอรคารที่งดงามที่สุดแหงป 2022) ซึ่งตัดสินโดยคณะกรรมการผู

เชี่ยวชาญ ณ งาน Paris Festival Automobile International ครั้งที่ 37 รางวัลประจําปอัน

ทรงเกียรตินี้จัดขึ้นเพ� อเปนเกียรติใหแกรถสปอรตที่ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ

ผูทรงอิทธิพลจากโลกยานยนตในดานการออกแบบและสุนทรียศาสตรแหงความงาม.

interthaipost69@gmail.com

เฟอรรารี DAYTONA SP3 ควารางวัลใหญ

‘MOST BEAUTIFUL SUPERCAR 2022’ 

ในเทศกาลยานยนตนานาชาติ กรุงปารีส

ห

พิ

สองภารกิจเฉียดตายในเรียลลิตี้ระดับโลก

‘The Apprentice: ONE Championship Edition’

ชัดเจนมากย่ิงข้ึนวาคนเราวันหน่ึงมันก็ตองตาย มันทําใหเรารูสึก

วาเราใชทุกนาทีใหมีคุณคามากย่ิงข้ึน แลวรักทุกคนมากย่ิงข้ึน พอ

ชวงเคสซาๆ แบบน้ีก็จะมีโทรไปขอโทษเพ� อนท่ีแบบวันน้ันกินขาว

แลวเราไมอยูตรงน้ัน

(ควักเงินสวนตัว 10 ลานชวย) 7 หลักก็พอ ไมถึง 10 หรอก แคเกือบ เปนเงินสวนตัว เปน

เงินเก็บเราต้ังแตเด็ก จริงๆ ปกติเปนคนใชเงินประหยัด คือปจจัยหลักท่ีไมสามารถใหผูปวยเขา

ถึงการรักษาไดคือสถานะเขาไมอํานวย เราอาจจะไมไดมีเงินเยอะมาก แตมันชวยอํานวยความ

สะดวกไดทําไมเราไมทํา ชวงแรกๆ ไดสถานพยาบาลแลว เขารับแลว แตไมมีรถ ก็เลยซ้ือรถ ก็

เพ่ิมข้ึนเร� อยๆ แตท้ังหมดท้ังปวงน่ีไมไดเราลงคนเดียว สวนหน่ึงท่ีเปนของเรา แตก็มีเพ� อนๆ บอก

วาพอแลวไมตองจาย สวนเร� องวาทําไมไมเปดรับบริจาค เราไมอยากใหมีขอครหาวาเอาเงินไปใช 

เราใชและบริหารใหถูกวัตถุประสงคอยูแลว แตเราไมรูวาคนอ� นจะคิดยังไง เพราะวารอยคนก็รอย

ความคิด แตก็อยากขอบคุณเพ� อนๆ ทุกคนในวงการ นอกวงการท่ีแอบซัพพอรตอยูลับๆ โดยท่ีไม

ไดบอกเราคะ”.

รอดจากอุบัติเหตุครั้งนี้ให

ได คงไมตองบอกวาเรา

จะไดเห็นผูแขงขันบางคน

ตองตะเกียกตะกายเพ� อหา

อากาศหายใจหนีตายจากบท

ทดสอบนี้

“The Apprentice: 

ONE Championship Edi-

tion” คือเรียลลิตี้ทีวีแบบไมมี

สคริปตที่ยิ่งใหญที่สุดรายการ

หนึ่งในประวัติศาสตร ที่จัดทําขึ้นโดยฝมือคนไทย ชาตรี ศิษยยอดธง ประธานและซีอี

โอของวัน แชมเปยนชิพ องคกรส� อกีฬาที่ยิ่งใหญที่สุดในเอเชีย การันตีดวยสองรางวัล

ชนะเลิศจากงาน Asian Academy Creative Awards 2021 ในสาขา “รายการบันเทิง

แบบไมมีสคริปตยอดเยี่ยม (Best Non-Scripted Entertainment)” และ “รายการ

ดัดแปลงยอดเยี่ยม (Best Adaption of an Existing Format)” ติดตามรับชมไดแลววัน

นี้ทางชอง Netflix

 



12 ขาวประชาสัมพันธ

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

กระตุนเศรษฐกิจ   อิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม แถลงขาวการจัดงานแสดงและ

จําหน�ายผลิตภัณฑวัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT GRAND EXPOSITION ระหวาง วันที่ 16-

20 กุมภาพันธ ณ ศูนยการคาสยามพารากอน โดยมี ปรเมศวร งามพิเชษฐ ผช.รมต.ประจํา

กระทรวงวัฒนธรรม และ ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รวมดวย ณ หอ

ศิลปแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

ความรวมมือ      รศ.ดร.วินัย ดะหลัน ผอ.ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ลงนาม “บันทึกขอตกลงความรวมมือ” กับ ศ.ดร.ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีฝายวิจัย 

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เพ� อสงเสริมความรวมมือดานวิทยาศาสตรฮาลาล โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต 

เอ้ืออาภรณ อธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมเปนสักขีพยาน  ณ ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กนกศักดิ์ ปนแสง นายกสมาคมกีฬา

ขี่มาโปโลแหงประเทศไทย เผย 3 รายการ

แขงขันกีฬาข่ีมาโปโล ภายใตมาตรการปองกัน

การแพรระบาดของโรคโควิด-19 ประจําป 

2565 ประเดิมรายการแรกที่จะเริ่มวันที่ 12-

13 กุมภาพันธนี้ ที่ วีเอส สปอรตคลับ แอนด 

สยามโปโล ปารค อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 

กับการแขงขัน “ไทยแลนด เลดี้ส โปโล 

ทัวรนาเมนต 2022” (Thailand Ladies’ Polo 

Tournament 2022) โดยมี พลอย ปนแสง 

นักกีฬาขี่มาโปโลทีมชาติไทย ลงสนามโชว

ศักยภาพรวมกับนักกีฬาขี่ม าโปโลหญิง

ภายในประเทศ

บีเอ็นบี โฮม ศูนยรวมสินคาเพ� อบาน 

ภายใต บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด จับมือ 

เพาเวอรบาย ออฟฟศเมท บีทูเอส ออโตวัน 

ในเครือเซ็นทรัล รีเทล และบัตรเครดิต เซ็นทรัล 

เดอะวัน เชิญรวมงานมหกรรมสินคาเพ� อบาน

และเคร� องใชไฟฟา “BnB home EXPO 2022” 

ยกทัพสินคาตกแตงบาน ทั้งหองนอน หองน้ํา 

หองครัว อุปกรณซอมแซมบาน บริการเกี่ยว

กับบานและรถ รวมถึงอุปกรณสํานักงาน

อยางครบครัน พรอมแบรนดดังรวมจัดโปรโมชัน

ลดสูงสุด 80%  พิเศษ! คูปองสวนลด 1,000 

บาท งายๆ แคลงทะเบียนที่ www.bnbhome.

com อยาลืมมาชอปและชมกิจกรรมที่คนรัก

บานไมควรพลาดอีกมากมาย ในวันที่ 18-27 

กุมภาพันธ เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ ไบ

เทค บางนา Hall 100-104

สํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ขยายเวลา

เปดรับสมัคร ผูมีคุณสมบัติเขารับการอบรม

และคัดเลือกเพื่อรับรองเป็นผู้ประเมิน

ภายนอกการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ประจําปงบประมาณ 2565 (เฉพาะ

จังหวัดที่ ไมมีหรือขาดแคลนผูประเมิน

ภายนอก) แบงเปนระดับการศึกษาปฐมวัย 

120 คน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

303 คน โดยผูสมัครตองมีการศึกษาไมต่ํา

กวาระดับปริญญาตรี และอาศัยอยูในจังหวัด

ที่ขาดแคลนผูประเมินภายนอก หรือในพื้นที่

จังหวัดใกลเคียงกับจังหวัดที่ขาดแคลนผู

ประเมินภายนอก ผูสนใจสมัครผานทาง ht-

tps://aqa2.onesqa.or.th/  (สมัครผูประเมิน) 

ตั้งแตวันนี้ - 28 กุมภาพันธ ดูรายละเอียด

เพิ่มเติมทาง www.onesqa.or.th (ประกาศ) 

หรือติดตอสอบถาม โทร.0-2216-3955 การ

ศึกษาปฐมวัย ตอ 183, 145 ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ตอ 142, 146

เป ดพื้ นที่ เ ล นสนุ กพร อม เ รี ยนรู  

ศูนยการคาเดอะไนน เซ็นเตอร ติวานนท  

เนรมิตเขาวงกตผจญภัยใหเด็กๆ 4-12 ป  

ไดมาใชเวลาวางขยับรางกาย และสัมผัส

ประสบการณการผจญภัยนอกบาน  ในงาน  

“Dino Maze Adventure” รวมเดินทางใน

เขาวงกตขนาดพื้นที่ 140 ตร.ม. เพ� อตาม

หาไขไดโนเสารหลากหลายสายพันธุ สแกน 

QR CODE นําไปแลกรับลูกโปงไดโนเสาร

ขนาดบิ๊กไซสกลับบาน ฟรีทันที! นอกจาก

นี้ยังมีกิจกรรมแสดงหุนจําลองไดโนเสาร

ยักษ เวิรคชอปเพ� อเสริมทักษะจาก Dig it up 

อาทิ ขุดคนหาฟอสซิล และ ระบายถุงผา

ไดโนเสารตามจินตนาการ และเชิญชวนคุณพอ 

คุณแมมาชอปบูธของเลนเสริมทักษะลูกรัก 

อีกมากมาย วันที่ 12 - 20 กุมภาพันธ เวลา 

10.00 น. – 20.00 น. บริเวณ ลานไนนสแควร 

(เซ็นเตอร โซน) ศูนยการคาเดอะไนน เซ็นเตอร 

ติวานนท เขาชมฟรี เม� อใชจายภายในศูนยการคา

เดอะไนน เซ็นเตอร ติวานนท ครบ 200 บาท 

สามารถนําใบเสร็จแลกบัตรเขาไปเปด

ประสบการณผจญภัยในเขาวงกตไดทันที 

(จํากัดจํานวน 500 สิทธิ์ ตลอดรายการ)  

ซีคอน บางแค จัดงาน “The Scent 

of Love” ตอนรับเทศกาลวาเลนไทน พาคุณ

อิ่มเอมหัวใจไปกับความงามละมุนหอมกรุน

ของเหลามวลดอกไมนานาพรรณตัวแทนส� อ

ความหมายแหงรักในบรรยากาศสุดแสน

โรแมนติก ไมวาจะเปน ดอกกุหลาบ ดอก

คาเนชั่น ดอกทิวลิป ดอกเดซี่ ดอกคัตเตอร 

และดอกลิลลี่ จูงมือหวานใจแซะรูปคูอัพโซ

เชียลกับมุมเลิฟเลิฟสุดวาว สนุกกับกิจกรรม

เสี่ยงดวงทายใจ พรอมเลือกของขวัญแทนใจ

ใหคนที่คุณรัก ระหวางวันที่ 11–20 กุมภาพันธ 

ณ ลานกลาง ชั้น 1 ศูนยสรรพสินคาซีคอน 

บางแค ถนนเพชรเกษม  

โรงพยาบาลเจาพระยา ขอรวมเปน

สวนหนึ่งในการปองกันการระบาดของโรค

ไขหวัดใหญในยุคโควิด-19 ซึ่งหากผูปวย

ไขหวัดใหญมีการติดเชื้อโควิด-19 รวมดวย 

อาจทําใหอาการรุนแรงเพิ่มมากขึ้น นอกจาก

การฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19แลวนั้น ยัง

สามารถฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ

ไดดวย โดยเวนระยะหางกัน 1 เดือนขึ้นไป 

ขอแนะนําโปรโมชั่นเหมาจายวัคซีนปองกัน

โรคไขหวัดใหญ 4 สายพันธุ สําหรับผูใหญ 

ราคา 1,090 บาท หมดเขต 31 ธันวาคม 

2565 สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทร.

0-2884-7000

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย กรรมการ

ผูชวยผูจัดการใหญ นายอภิวัฒน ปุณโณปกรณ 

VP ฝายการประชาสัมพันธ และ นางสาว

พรทิพย รัตนมั่นเกษม VP ผูจัดการโฆษณา 

การตลาดและประชาสัมพันธ สายลูกคา

บุคคล ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

รวมถายภาพที่ระลึกกับ นายพิพัฒน รัชกิจ

ประการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทอง

เที่ยวและกีฬา นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผูวาการ

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ในโอกาส

ธนาคารสนับสนุนจัดการแขงขันวิ่งมาราธอน

ระดับโลก “Amazing Thailand Marathon 

Bangkok 2021” ในฐานะผูสนับสนุนอยาง

เปนทางการประเภทควอเตอรมาราธอน 

(หรือ มินิมาราธอน) ระยะทาง 10 กิโลเมตร 

ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุน Amazing Thailand Marathon Bangkok 2021

หนุนกีฬาสงเสริมการทองเที่ยว-กระตุนเศรษฐกิจ ฟนความเช� อมั่นใหประเทศ

ในช� อ “Bangkok Bank 10K” โดยธนาคาร

ได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่

ดําเนินการจัดการแขงขันครั้งแรก ในป 2018

ท้ังน้ี งาน Amazing Thailand Marathon

Bangkok 2021 ภายใตมาตรฐานการจัดการ

แขงขันที่เปนสากล และการบริหารงานดาน

สาธารณสุขเปนอยางดี รวมถึงศักยภาพ

ดานการทองเท่ียว จะชวยสงเสริมภาพลักษณ

และชวยสรางความเช� อม่ันใหแกประเทศไทย 

สามารถชวยดึงดูดนักกีฬาและนักทองเที่ยว

เขาสูประเทศไทย ชวยกระตุนการทองเที่ยว

และฟนฟูเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันยังเปน

กิจกรรมสงเสริมสุขภาพใหกับประชาชนคน

ไทยอีกทางหนึ่งดวย

โรงแรมแคน

ทารี โคราช ขอเชิญ

ชวนทุกทาน ควงคู

คนรักมาฉลองเติม

ความหวาน ในค่ําคืน

วั น ว า เ ล น ไ ท น  

ทามกลางบรรยากาศ

สุดโรแมนติก กับ 2 

หองอาหารยอดนิยม

ใจกลางเมืองโคราช 

ในวันท่ี 14 กุมภาพันธ 

2565          

หองอาหาร 

เดอะ กริลล รูม (เวลา 18.00 - 23.00 น.) กับ

เซตดินเนอรสุดหรูมื้อพิเศษ บนชั้นรูฟท็อป 

ทามกลางวิวสวยงามจากตึกสูงระฟาใจกลาง

เมืองโคราชยามคํ่าคืน อ่ิมอรอยกับอาหารเลิศรส 

หรูหราตระการตากับดินเนอร 7 คอรส 

สไตลยู โรเปยนที่รังสรรคจากเชฟผูมาก

ประสบการณ เริ่มตนดวย เซวิเช หอยเชลล  

ตอดวย สลัดไวลดร็อกเก็ต กับบัลซามิก และ

ตามดวย ซุปใสปูจักรพรรดิ และ สตรอวเบอรรี 

เชอรเบท จากนั้นเขาสูเมนูอาหารจานหลัก 

โดยสามารถเลือกได 1 จาก 3 เมนู ไดแก 

สเตกเนื้อสันนอกออสเตรเลีย หรือ ซี่ โครง

แกะอบสมุนไพร หรือ แซลมอน คอนฟต 

ตอดวย ชีสตางๆ พรอมเคร� องเคียง พรอมปด

ทายม้ือหรูดวยของหวานแสนอรอย สตรอวเบอรรี 

มิลเฟย และ วาเลนไทนพาลีน พรอมสราง

ความประทับใจไมรูลืมในราคาสุทธิเพียงทาน

ละ 1,390 บาท (รวมสปารกลิ้งไวนทานละ 

1 แกว) 

หองอาหาร ดิ ออรชารด (เวลา 

18.00 - 22.00น.) เต็มอิ่มกับบุฟเฟตดินเนอร

นานาชาติมื้อพิเศษ อิ่มอรอยและเติมเต็ม

ความหวานของทุกคูรักในเทศกาลวาเลนไทน 

พรอมกับบรรยากาศที่อบอวลไปดวยกลิ่น

อายของความโรแมนติก ในราคาสุทธิเพียง

โรงแรมแคนทารี โคราช เนรมิต 2 หองอาหารยอดนิยมใจกลางเมืองโคราช

จัดเต็มมื้อพิเศษ 2 สไตล ใหเลือกกันควงคูไปฉลองวันวาเลนไทน 

ทั้งดินเนอร 7 คอรส หรือบุฟเฟตสุดอลังการ

ทานละ 890 บาท (รวมสปารกลิ้งไวนทาน

ละ 1 แกว) 

สํารองที่นั่งลวงหนาหรือสอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โรงแรมแคนทารี โคราช 

โทร.0-4435-3011 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต 

www.kantarycollection.com

บมจ.เซนตเมด (SMD) ผูนําธุรกิจ

จัดจําหน�ายเคร� องมือแพทยเฉพาะทางดาน

ระบบการหายใจและชวยชีวิต เตรียมติดตั้ง

ตูจําหน�าย ATK อัตโนมัติ ในโรงพยาบาลรัฐ 

หลังมีนโยบายใหญาติตรวจคัดกรองกอน

เขาเยี่ยมผูปวยในอาคาร หวังชวยเพิ่มความ

สะดวก รวดเร็ว และประหยัดคาใชจาย ใน

ราคาเพียง 50 บาทตอชิ้น ตั้งเปาติดตั้ง 50 

ตูภายในเดือนมีนาคมนี้ คาดมีรายไดเขามา

ราว 45 ลานบาทตอเดือน หนุนเปาหมาย

รายไดป 2565 แตะ 1,800 ลานบาท ตามเปา  

ดร.วิโรจน วสุศุทธิกุลกานต ประธาน

เจาหนาที่บริหาร บริษัท เซนตเมด จํากัด 

(มหาชน) หรือ SMD ผูดําเนินธุรกิจจัดจําหน�าย

เครื่องมือแพทย์เฉพาะทางด้านระบบการ

หายใจและชวยชีวิต เปดเผยวา บริษัทฯ อยู

ระหวางการดําเนินการติดตั้งตูจําหน�ายชุด

ตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบเรงดวน หรือ 

ATK แบบอัตโนมัติ (Vending Machine) 

ภายในโรงพยาบาลรัฐ เพราะทามกลางสถานการณ

การแพรระบาดโควิด-19 ท่ียังไมคล่ีคลาย หลายๆ 

โรงพยาบาลรัฐ ไดออกนโยบายใหญาติผูปวย

ตองตรวจ ATK กอนเยี่ยมผูปวย ซึ่งจะทําให

ผูปวย รวมถึงเจาหนาที่โรงพยาบาลลดความ

เสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ไดมากยิ่งขึ้น  

อยางไรก็ตาม จากนโยบายดังกลาว 

สงผลใหบริษัทฯ ไดมีแนวคิดในการติดตั้ง

ตูจําหน�าย ATK แบบอัตโนมัติ เพราะใน

ปจจุบัน ตู Vending Machine ไดรับความ

นิยมเปนอยางมาก ผูบริโภคคุนเคยและเคยชิน

กับการซื้อสินคาจากตูอัตโนมัติมากขึ้น และ

สามารถซื้อไดตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะทําให

ญาติผูปวยไดรับความสะดวก รวดเร็ว และ

ประหยัดคาใชจาย ในราคาเพียง 50 บาท

ตอชิ้น ซึ่งเม� อเทียบกับการตองตรวจคัดกรอง 

ATK ที่ โรงพยาบาล หรือคลินิกตรวจ อาจ

จะมีคาใชจายแพงระดับหนึ่ง ถือเปนการ

ลดภาระคาใชจายของญาติผูปวย และถือ

เปนการชวยคัดกรองเบื้องตนกอนเขาเยี่ยม 

เพ� อลดความเสี่ยงในการแพรเชื้ออีกทางหนึ่ง  

ประธานเจาหนาที่บริหาร SMD กลาว

เพิ่มวา บริษัทฯ ตั้งเปาติดตั้งตูจําหน�าย ATK 

อัตโนมัติ (Vending Machine) ตามโรงพยาบาล

ตางๆ จํานวน 50 ตูภายในเดือนมีนาคมนี้ 

ซึ่งภายในตูจําหน�าย ATK อัตโนมัติ สามารถ

จําหน�าย ATK ได 600 อันตอตูตอวัน หรือตอ

การเติมสินคา 1 ครั้ง โดยบริษัทฯ คาดวาจะ

สามารถจําหน�ายได 30,000 อันตอวัน และ

คาดวาจะมีรายไดจากชองทางการจําหน�าย

ผานตูจําหน�ายอัตโนมัติ เขามาราว 45 ลาน

บาทตอเดือนหลังติดตั้งแลวเสร็จเต็มจํานวน 

50 เคร� อง ซึ่งจะชวยสนันสนุนใหเปาหมาย

รายไดป 2565 แตะ 1,800 ลานบาท ตามเปา  

‘SMD’ เปดชองทางขายใหม สง ATK จําหน�ายผาน Vending Machine ในโรงพยาบาลรัฐ  

เดินหนาทยอยติดตั้ง 50 ตูภายมีนาคมนี้ หลังมีนโยบายใหญาติตรวจคัดกรองกอนเขาเยี่ยมในอาคาร  

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๑๖๑/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายนภดล แซอวง (เครือขายเว็บไซต http://www.facebook.com/interbet88) กับ

พวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลไตสวนคํารองผานระบบอิเล็กทรอนิกส วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมี

คําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน (เพิ่มเติม)

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/

มูลคา 

หมาย

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) สาขาเดอะมอลล ทาพระ 

เลขท่ีบัญชี ๒๔๕-๐-๖๒๕๒๒-๙ ช� อบัญชี 

นายนพดล แซอวง

- นายนพดล 

แซอวง

๔๓,๘๔๑.๘๔ 

บาท (ณ วันท่ี ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล ทาพระ 

เลขท่ีบัญชี ๗๖๕-๒-๖๑๐๗๔-๓ ช� อบัญชี 

นายนพดล แซอวง

- นายนพดล 

แซอวง

๑๕๕,๑๗๔.๒๑ 

บาท (ณ วันท่ี ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๒ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑๙๙,๐๑๖.๐๕ บาท 

(หน่ึงแสนเกาหม� นเกาพันสิบหกบาทหาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล 

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน (เพ่ิมเติม) รายนายนพดล แซอวง กับพวก 

(เครือขายเว็บไซต https://www.facebook.com/interbet88) กับพวก

(นายนวพล เขียวสงา)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)(นายนวพล เขียวสงา)

 คดีหมายเลยดําท่ี ฟ๑๖๓/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายรูดี สุหลง และนางสาวสุริสา สาฆอ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลไตสวนคํารองผานระบบอิเล็กทรอนิกส วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคํา

ส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมาย

เหตุ

๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๑๔๑๖๖ ตําบล

ปาเสมัส อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด

นราธิวาส เน้ือท่ี ๙๑ ตารางวา พรอมส่ิง

ปลูกสรางเลขท่ี ๒๒/๑๘ หมู ๖ ตําบลปาเส

มัส อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

- นางเยาวภา 

เหลาพูนทรัพย

๓,๔๕๐,๐๐๐ บาท

(ณ วันท่ี ๒๑ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๒ ท่ีดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน 

(น.ส.๓.ก.) เลขท่ี ๕๓๕๗ ตําบลสุไหงโก-ลก 

อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

- นางสาวสุริสา 

สาฆอ 

๖๔๗,๕๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๑ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๒ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๔,๐๙๗,๕๐๐ บาท

(ส่ีลานเกาหม� นเจ็ดพันหารอยบาทถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายรูดี สุหลง และนางสาวสุริสา สาฆอ กับพวก 

(นางสาวณัฐสุดา แกนนอย)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่
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เสด็จเยี่ยมสมาชิก    ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยม

สมาชิกและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดอุตรดิตถ 

ทรงเปดชมรมและศูนยเพ� อนใจ TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด

อุตรดิตถ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ โดยมี ผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถนพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ 

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะผูบริหารจังหวัด รวม เฝารับเสด็จ

ตอนรับเมนูนองใหมที่พรอมใหคุณ

ไดสัมผัสความอรอยตามแบบฉบับสไตล

ฝรั่งเศส เชฟธวัช หัวหนาเชฟ ซิงก เบเกอรี่ 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนดฯ เซ็นทรัลเวิลด 

ผูที ่ผานการอบรมจากประเทศฝรั่งเศส ได

คัดสรรวัตถุดิบชั้นเยี่ยมที่สงตรงจากประเทศ

ฝร่ังเศส นํามาบรรจงรังสรรค ใหคุณไดอ่ิมเอม 

และ เพลิดเพลินความอรอยไปกับชูครีม 

ขนมฝรั่งเศสคลาสสิกที่ทําจากแปงชู สอดไส

ดวยครีมอันหอมหวานไสฉ่ําทะลักเต็มคํา 

เหมาะสําหรับรับประทานกับน้ําชายามบาย

หรือเสิรฟในโอกาสพิเศษ อาทิ 

พิสตาชิโอปารีสเบรสท, เคร-ลี-ยุส 

ช็อกโกแลต, ครีมกรอบ 3 รส (บลูเบอรรี, 

ราสเบอรรี และสตรอวเบอรรี), แซ็งโตโนเคร, 

ไสวานิลลาครีม ชุบดวยคาราเมลช็อกโกแลต, 

เอแครกรอบ ไสครีมฮาเซลนัท, ชูครีมไสวา

นิลลา ในราคาพิเศษเริ่มตนเพียงชิ้นละ 140 

บาท++เทานั้น มารวมสัมผัสลิ้มลองความ

อรอยกับตนตํารับของชูครีมไดแลววันนี้ 

ที่ ซิงกเบเกอรี่ ชั้น G เปดใหบริการทุกวัน 

ตั้งแตเวลา 07.00 น.-19.00 น. อีกทั้งยังมี

ขนมเคก มาใหเลือก อาทิ ยูซุครีมชีส, ทีรามิสุ, 

แคนโนลี, ชีสเคกหนาไหม 

สมาชิกชมรมสตรีนานาชาติแหงประเทศไทย (IWC) 

รวมสมทบทุนเพ� อชวยเหลือมูลนิธิบานพระบิดา ดิ ดิโอ ปาเดร     

สมาชิกชมรมสตรีนานาชาติแหงประเทศไทย (IWC) นําโดย มันจิต วาเลีย ประธาน

ชมรมสตรีนานาชาติแหงประเทศไทย ประจําป 2564 รวมมอบเช็คบริจาคจํานวน 90,100 

บาท ซึ่งเปนเงินจากกองทุนที่สมาชิกชมรมฯ สนับสนุนในป 2564 ใหกับมูลนิธิบานพระบิดา 

ดิ ดิโอ ปาเดร  โดยมี มีนา อัครสกุล ประธานมูลนิธิบานพระบิดา ดิ ดิโอ ปาเดร เปนผูรับ

มอบ ณ มูลนิธิบานพระบิดา ดิ ดิโอ ปาเดร ตําบลถ้ําหิน อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

เซอรเทนตี้ รวมมือเนอรสซิ่งโฮมชั้นนําทั่วประเทศ ยกระดับมาตรฐานธุรกิจดูแลผูสูงอายุไทย

อภิศักดิ์ อัครพัฒนานุกูล ประธานเจาหนาที่บริหาร และพรภัทร จิรเรืองปญญา 

ผูอํานวยการฝายการตลาด พรอมคณะผูบริหาร บริษัท ดีเอสจี อินเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย) 

ผูผลิตและจําหน�ายผาออมผู ใหญ เซอรเทนตี้ (Certainty) จัดงานสัมนาวิชาการออนไลน 

Certainty Grand Symposium Virtual Conference 2022 การสรางความรวมมือและผลักดัน

ธุรกิจดูแลผูสูงอายุเปนครั้งแรกในประเทศไทยใหกับศูนยดูแลผูสูงอายุ โดยมี นพ.เกงพงศ ตั้ง

อรุณสันติ นายกสมาคมการคาและการบริการสุขภาพผูสูงอายุไทย ใหเกียรติรวมเปนวิทยากร 

ชูครีมแปงบางกรอบไสทะลักตนตํารับจากฝรั่งเศส ที่ซิงกเบเกอรี่ 

เท็กซัส ชิคเกน (Texas Chicken) 

ขอเสนอเมนูใหม ที่พกพาความรอนแรงจัด

จาน เอาใจสายจี๊ดจาด กับ “PAPRIKA เดอะ

ซีรีส” ไกทอดสดใหมชิ้นใหญเต็มคํา กรอบ

นอกชุมฉ่ําถึงเนื้อในแบบฉบับเท็กซัส ชิคเกน 

แถมเพิ่มความฮอตยิ่งกวาเดิม

ดวยเคร� องเทศรสปาปริกาเผ็ด

ซี้ดที่คลุกเคลาจนไดที่ ยกทัพ

มาใหเลือกลิ้มรสความอรอยจ๊ีด

ใจกันอยางหลากหลายเมนู ทั้ง

ไกทอด แร็พ วิงส ไกไมมี

กระดูก และขาว เขมขนลงตัว

ขนาดนี้ ราคาเริ่มตนเพียง 44 

บาทเทานั้น! หรือเลือกอรอย

จัดหนักคุมกวาดวยชุดเซ็ตปริกา 

ที่เสิรฟมาพรอมเคร� องด� มรีฟล 

กับเมนูชุดไกปริกา ชุดแร็พปริกา 

และชุดขาวปริกา ในราคาเพียง 

158 บาท

มาเติมความแซบแบบ

อินเตอรดวยเมนูใหมไมซ้ําใคร

หามพลาดกับชวง Happy Hour คืน

กําไรใหลูกคาซื้อ 1 แถม 1 เคก และขนม

หลากหลายเมนูกันทุกวัน ตั้งแตเวลา 18.00 

– 19.00 น. สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่ม

เติมไดที่ โทร. 0-2100-1234 ตอ 6485  

เท็กซัส ชิคเกน ขอแนะนํา 
“PAPRIKA เดอะซีรีส” เมนูใหมจี๊ดถึงใจ ทาใหลอง!

กับ “PAPRIKA เดอะซีรีส” กันไดแลวตั้งแต 

7 กุมภาพันธ – 3 เมษายน ท่ีรานเท็กซัส  ชิคเกน 

ทุกสาขา หรือสามารถสั่งผาน Food Delivery 

Application ชองทาง GrabFood, LINE MAN, 

foodpanda และ Robinhood

VICKTEERUT (วิคธีรรัฐ) แบรนด

เสื้อผาสตรีชั้นนําของไทย มีความภูมิใจใน

การประกาศความรวมมือกับ The Standard 

(เดอะ สแตนดารด) กลุมโรงแรมบูทีคที่มีช� อ

เสียงระดับโลก โดยทั้งสองฝายไดรวมมือกัน

รังสรรคยูนิฟอรมใหกับ The Standard, Hua 

Hin (เดอะ  สแตนดารด หัวหิน) รีสอรทติด

ทะเลสุดเกแหงใหมลาสุดของแบรนด The 

Standard ในประเทศไทย ยูนิฟอรมจะพลิก

โฉมจากสิ่งที่เคยคาดหวังจากเครื่องแบบ

ทั่วไป ดวยชิ้นงานที่จะดึงเอาความเฉพาะตัว

ของพนักงานแตละคน ซึ่งมีบุคลิกภาพที่แตก

ตางกันให โดดเดนขึ้นมา

อรประพันธ สุทธินรเศรษฐ ผูอํานวยการ

สรางสรรคแบรนด VICKTEERUT กลาววา 

“รูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งที่ ไดรับเชิญใหเปนผู

ออกแบบยูนิฟอรมพนักงานใหกับ The Standard, 

Hua Hin เหนือสิ่งอ� นใด แปงตองการให

พนักงานรู้ สึ กมีความมั่ น ใจ เมื่ อสวมใส่

ยูนิฟอรมนี้ นั่นเพราะในงานบริการ ความ

มั่นใจคือสิ่งสําคัญ คุณตองการใหพนักงาน

ทุกคนรูสึกดีท่ีสุด เพ� อท่ีพวกเขาจะไดนําเสนอ

บริการที่ดีที่สุด และเผยบุคลิกที่ดีที่สุดของตัว

เองใหแขกไดพบเห็น ซึ่งถือเปนความทาทาย

ที่ใหญที่สุดสําหรับแปง สําหรับการออกแบบ

กองทุนส� อ เปดตัวโครงการ คิด ดี กอนทํา นํา ‘อี โมจิ’ 

ผสมผสานเดินเร� องหวังสรางความรู ความเขาใจ และสะทอนปญหาใหผูคน

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผูจัดการกองทุนพัฒนาส� อปลอดภัยและสรางสรรค เปดตัวโครงการ 

“คิด ดี กอนทํา” เพ� อสงเสริมการสรางความรูความเขาใจ ตอขาวลวง ขาวปลอม (Fake News) 

การประทุษวาจา (Hate Speech) และการกลั่นแกลงกันในส� อสังคมออนไลน (Cyberbullying) 

โดยโครงการน้ีไดนําสัญลักษณ อีโมจิ เขามาผสมผสานเพ� อสรางความน�าสนใจพรอมสอดแทรก 

สะทอนปญหา และสรางทักษะความรูความเขาใจ โดยมี รศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล หัวหนา

หน�วยปฏิบัติการวิจัยนโยบายส� อ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และดร.สังกมา 

สารวัตร อาจารยประจําสาขานิเทศศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส� อสาร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมใหเกียรติเสวนา กิจกรรมดังกลาวจัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Event 

ผานทาง เพจเฟซบุกกองทุนพัฒนาส� อปลอดภัยและสรางสรรค

ยูนิฟอรมในหนึ่งสไตลที่จะสามารถสะทอน

บุคลิกและความเปนตัวตนที่แตกตางของ

พนักงาน The Standard, Hua Hin  นั้นไดแรง

บันดาลใจจากดีเอ็นเอของ The Standard ที่

กอตัวขึ้นจากความสนุกสนาน และความรูสึก

พิเศษเฉพาะที่พบไดในโรงแรมแหงนี้เทานั้น 

โดยแปงไดนําดีเอ็นเอนี้มาตีความเปนเสื้อผา

ที่มีความเรียบงาย แตแฝงดวยรายละเอียด 

โดยไดใสความเปนสปอรตนิด ๆ เขาไป ให

มีกลิ่นอายความทันสมัย และสะดวกในการ

ทํางาน แปงยังไดนําเนื้อผาใหม ๆ เชน Extra 

Fine Pique ที่มักใชกับเสื้อผากีฬา มาใชกับ

ชุดของพนักงาน hostess และ front office 

ของโรงแรม ซึ่งใหความรูสึกสบาย ทันสมัย 

และยังคงความเรียบหรูไวอยางลงตัว โดย

เนนงานที่สามารถคงอยูไดนานไมตกเทรนด

ไปตามกระแสแฟชั่นที่เปลี่ยนไป เพราะอะไร

ที่แฟชั่นหรือทันสมัยมากๆ ก็มักจะตกเทรนด

ไดอยางรวดเร็วเหมือนกัน”

ดาน ใหม เวชชาชีวะ ทิมบลิก Chief 

Creative & Culture Officer ของ Standard Asia 

กลาววา “แปงเปนเพ� อนของ The Standard 

VICKTEERUT จับมือกับ The Standard ออกแบบยูนิฟอรมพนักงานยุคใหม

มานาน เราไดเห็นการเติบโตของแบรนด VI

CKTEERUTจากคล� นลูกใหมในวงการแฟชั่น 

จนมาถึงการเปนหนึ่งในดีไซเนอรชั้นนําของ

ประเทศไทย แปงเปนคนที่มีความสามารถ

มากและมีความเชี่ยวชาญดานเสื้อผาอยาง

หาตัวจับยาก คนจะจดจําการออกแบบท่ีประณีต 

ทันสมัย และเรียบงาย แตยังคงความ

หรูหรา ซ่ึงไปกันไดดีกับ The Standard 

แบรนดของเราไมใชแบรนดที่ขี้อาย 

เรารักสีสัน ซึ่งแน�นอนวา เปนสิ่งที่ 

VICKTEERUT มีใหกับเรา”

เมื่ อ คุณ เห็ นคอล เลกชั่ นนี้  

คุณจะพบวามีความเหมือนกันระหวาง 

VICKTEERUT กับ The Standard ซึ่ง

ตางไมไดรูสึกวาจะตองประนีประนอม

ใหกับอะไร และถือวาเปนความสําเร็จ

ที่ยิ่งใหญ เปนสัญญาณของความสําเร็จใน

การรวมมือกันระหวาง 2 แบรนด มันเปน

ความรวมมือที่ราบร� นและลงตัว ซึ่งเปนคําที่

เรามักใชเพ� อบรรยายความ

เปน The Standard นั่น

คือคําวา effortless ดีไซน

ของ VICKTEERUT มีสไตล 

มีความสนุกสนานขี้เลนที่

ซอนอยู เม� อมารวมกับการ

ตัดเย็บท่ีสุดยอด การออกแบบ

ท่ีใชงานไดจริง และเน้ือผาท่ีมี

ความสปอรต ผลลัพธท่ีไดคือ

ยูนิฟอรมที่สมบูรณแบบสําหรับ 

The Standard, Hua Hin

สิ่งที่ โดดเดนในยูนิฟอรมของเราคือ

รายละเอียดตางๆ คุณอาจคิดวาพนักงาน

ของเราสวมใสแคเสื้อยืดคอกลมธรรมดาๆ 

แตหากดูใหดีเม� อพวกเขาเคล� อนไหว คุณจะ

เห็น “ปกคางคาว” ซึ่งทําใหมันพิเศษกวาเสื้อ

ยืดทั่วไป ฝเย็บ การตกแตง และเทคนิคตางๆ 

ที่แปงใช ในการออกแบบทําใหยูนิฟอรมนี้

มีความพิเศษเฉพาะตัว สําคัญที่สุดคือ

ยูนิฟอรมนี้มีความสนุกสนาน สรางรอยยิ้ม

ใหกับแขกและพนักงาน

ของเราอยางที่เราตั้งใจไว 

พนักงานของเรามีความสุข 

ผอนคลาย และรูสึกเปน

ตัวของตัวเองในยูนิฟอรม

ที่พวกเขาสวมใส อดใจ

รอความรวมมือครั้งตอไป

ระหวาง VICKTEERUT 

และ The Standard, Mal-

dives เร็วๆนี้

สงตรงจากอิตาลี      ดนัย สรไกรกิติกูล ผูบริหาร ALIST (เอลิส) รวมกับ อัครรัฐ วรรณรัตน 

ผูบริหาร MOTIF (โมทีฟ) จัดงาน “Ginori 1735 present Oriente Italiano Collection" เปดตัว

แบรนดลักซชัวรีเคร� องเคลือบพอรซเลนเกาแกกวา 287 ป จากประเทศอิตาลี พรอมแนะนํา

คอลเลกชั่นคลาสสิกตลอดกาล Oriente Italiano  โดยมี หฤทยา ไชยนุวัติ สุรัชนี ลิ่มอติบูลย 

กรณ ณรงคเดช และ ดิษยา สรไกรกิติกูล มารวมงานดวย ณ โชวรูม โมทีฟ ชั้น 4 ศูนยการคา 

เซ็นทรัล เอ็มบาสซี

โครงการยกระดับผูประกอบการรายยอย     รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวมพิธีเปด โครงการยกระดับผูประกอบการรายยอย (MSME 

STEP UP) ปงบประมาณ 2565 ผลักดันเอสเอ็มอีเขาสูระบบภาครัฐ ดานมาตรฐานสินคาและ

เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี รศ.ดร.วีระพงศ มาลัย ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม (สสว.) เปนประธาน ณ ศูนยนวัตกรรมและความรู มทร.ธัญบุรี บางซ� อ

จังชั่น

ซินนาบอน สงโปรตอนรับเทศกาลแหงความรัก ใหอรอยแบบเปนคูเพียง 99 บาท 

ตอนรับเทศกาลแหงความรักให

อบอวล  หอมกรุน แสนอรอย ดวย “ซินนาบอน” 

(Cinnabon) แบรนดขนมอบช� อดัง ที่ได

รับการขนานนามวามี “ซินนามอนโรล 

รสชาติดีท่ีสุดในโลก” เติมความหวาน ละมุน

ใหกับคูของคุณดวย Cinnabon Classic  

ซินนาบอน รสซิกเนเจอรที่คุนเคย ราด

ดวยครีมฟรอสติ้ง เนื้อเนียน หวานนุม 

ละมุนลิ้น 2  ชิ้นโตๆ  ใหคุณไดอรอยฟน

ในราคาสุดพิเศษเพียง 99 บาท ตลอด

เดือนกุมภาพันธ 2565 นี้ เทานั้น ! ที่

รานซินนาบอน ทุกสาข
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14 บทความ-ต่างประเทศ

รัสเซียเริ่มซ้อมรบร่วมเบลารุส
โสมขาวให้ติดโควิดอาการไม่หนักรักษาเอง

โซล • รอยเตอร์รายงานการแถลงของรัฐบาลเกาหลีใต้ว่า 

เริ่มใช้มาตรการให้ผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 ที่อาการ

ไม่หนัก รักษาตัวเอง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 

โดยเจ้าหน้าที่จะรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่อายุตั้งแต่ 60 

ปีขึ้นไป และผู้ติดเชื้อที่มีโรคประจำาตัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 

ส่วนผู้ติดเชื้อกลุ่มอื่น ให้ติดตามอาการด้วยตัวเอง โดยถ้ามี

อาการของโรคที่หนักขึ้น ให้ไปขอความช่วยเหลือทางการ

แพทย์จากคลินิกที่ทางการกำาหนดไว้ สำาหรับอุปกรณ์ทาง 

การแพทย์ เช่น เครื่องวัดความเข้มข้นของออกซิเจนใน

เลือด, ปรอทวัดไข้และยาลดไข้ที่ก่อนหน้านี้แจกให้กับผู้ป่วย

ที่รักษาตัวที่บ้านทุกคน ตามมาตรการใหม่จะส่งให้กลุ่มเสี่ยง

สูงเท่านั้น ประเมินว่าจะมีผู้ติดเชื้อใหม่ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

สูงราว 13.5% ซอน ยอง เร โฆษกกระทรวงสาธารณสุข

เกาหลีใต้แถลงเมื่อวันพุธว่า เป้าหมายของระบบตอบสนอง

ผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ โอมิครอนคือลดจำานวนผู้ป่วยหนักและ

เสียชีวิตให้น้อยที่สุด โดยเน้นไปที่การตรวจวินิจฉัยโรคและ

การรักษากลุ่มเสี่ยงสูง และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอิ่มตัว

และการพังทลายของศักยภาพของระบบสาธารณสุขของ

เรา ด้านสำานักควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้รายงาน

ผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อวันพุธอยู่ที่ 54,122 ราย เป็นสถิติผู้ติด

เชื้อรายวันสูงสุดอีกครั้ง 

อินโดฯ ซื้อเครื่องบินขับไล่ฝรั่งเศส 42 ลำา

จาการ์ตา • เอเอฟพีรายงานว่าอินโดนีเซียสั่งซื้อเครื่องบิน

ขับไล่ราฟาลจากฝรั่งเศส 42 ลำา โดยลงนามข้อตกลงสั่งซื้อ

ก่อน 6 ลำา ระหว่างการพาหารือของปราโบโว ซูเบียนโต 

รัฐมนตรีกลาโหมอินโดนีเซีย กับโฟลองซ์ ปาร์ลี รัฐมนตรี

กลาโหมฝรั่งเศสที่กรุงจาการ์ตา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 

กุมภาพันธ์ เป็นสัญญาณล่าสุดของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น

ระหว่างอินโดนีเซียกับฝรั่งเศส ฝรั่งเศสเริ่มกลับมาฟื้น

ความสัมพันธ์กับชาติพันธมิตรในเอเชีย-แปซิฟิก หลังจากที่

ออสเตรเลียยกเลิกข้อตกลงซื้อเรือดำาน้ำากับฝรั่งเศสเมื่อเดือน

กันยายนปีที่แล้ว อินโดนีเซียสั่งซื้อเครื่องบินขับไล่ฝูงใหม่

จากฝรั่งเศสเพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่เอฟ-16 ของสหรัฐ

และเครื่องบินขับไล่ซุคฮอยของรัสเซีย

ระเบิดร้านอาหารในโซมาเลียดับ 6 ราย

โมกาดิชู • เอเอฟพีรายงานการเผยของอับดุลลาฮี มุค

ตาร์ เจ้าหน้าที่ความมั่นคงโซมาเลีย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 

กุมภาพันธ์ว่า เกิดเหตุระเบิดที่น่าจะเป็นระเบิดฆ่าตัวตายใน

ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ใกล้ด่านตรวจความมั่นคงในกรุงโมกาดิ

ชู บนถนนที่เป็นเส้นทางไปสู่ทำาเนียบประธานาธิบดี ขณะ

เกิดเหตุมีผู้คนอยู่อย่างหนาแน่น ทำาให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 

6 ราย และบาดเจ็บ 12 คน ส่วนใหญ่เป็นพลเรือน.

มอสโก • กองทัพรัสเซียและเบลารุสเปิดฉากการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่

นาน 10 วันแล้วเมื่อวันพฤหัสบดี คาดมีทหารรัสเซียเข้าร่วม 30,000 

นาย ด้านยูเครนชี้เป็นการกดดันทางจิตวิทยา ขณะโลกตะวันตกวิ่งเต้น

หาทางออกทางการทูตด้วยความกลัวว่ารัสเซียจะรุกรานยูเครน

รายงานของเอเอฟพีและ

รอยเตอร์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 

กุมภาพันธ์ 2565 กล่าวว่า การ

ซ้อมรบระหว่างรัสเซียกับเบลารุส 

พันธมิตรที่เป็นอดีตสมาชิกสหภาพ

โซเวียตที่มีพรมแดนยาวเหยียด

ติดกับยูเครน เริ่มต้นแล้วเมื่อวัน

พฤหัสบดี และจะดำาเนินไปถึงวันที่ 

20 กุมภาพันธ์ 

การซ้อมรบนี้เป็นประเด็น

ขัดแย้งล่าสุดระหว่างรัสเซียกับ

โลกตะวันตกกรณียูเครน หลังจาก

รัสเซียวางกำาลังทหารมากกว่า 

100,000 นายใกล้ชายแดนยูเครน 

ที่ทำาให้ตะวันตกกล่าวโทษว่ารัส 

เซียกำาลังมีแผนจะรุกรานเพื่อน

บ้านที่นิยมยุโรปชาตินี้ ขณะที่

รัสเซียปฏิเสธว่าไม่มีแผนโจมตี 

และยืนยันว่ารัสเซียมีสิทธิ์ที่จะ

เคลื่อนกำาลังทหารไปทั่วดินแดน

ของตน

รัสเซียและเบลารุสไม่ได้

เปิดเผยว่ามีทหารจำานวนเท่าใด

เข้าร่วมการซ้อมรบ ที่กระทรวง

กลาโหมรัสเซียยืนยันว่าเปิดฉากข้ึน

แล้วเมื่อวันพฤหัสบดี แต่รัฐบาล

สหรัฐและนาโต กล่าวว่า รัสเซีย

ส่งทหารราว 30,000 นาย มายัง

เบลารุสเพื่อทำาการซ้อมรบครั้งนี้ 

แถลงการณ์ของกระทรวง                                                    

กลาโหมรัสเซีย กล่าวว่า วัตถุประ 

สงค์ของการฝึกคือเพื่อฝึกการ

ปราบปรามและขับไล่การรุกราน

จากภายนอกด้วยปฏิบัติการต้ังรับ                                           

การฝึกครั้งนี้ยังเน้นที่การต่อสู้กับ

การก่อการร้ายและปกป้องผลประ 

โยชน์ของรัฐสหภาพ ซึ่งหมายถึง

พันธมิตรทางทหารและเศรษฐกิจ

ระหว่างรัสเซียกับเบลารุส 

ทำ า เนียบประธานาธิบดี

รัสเซียยืนยันด้วยว่า ทหารรัสเซีย

จะเดินทางกลับประเทศภายหลัง

เสร็จสิ้นการฝึกแล้ว

เยนส์ สโตลเทนเบิร์ก เลขา 

ธิการนาโต กล่าวไว้เมื่อสัปดาห์

ที่ผ่านมาว่า คาดว่ารัสเซียจะส่ง

ทหารมาเบลารุส 30,000 นาย 

รวมถึงกองกำาลังปฏิบัติการพิเศษ

สเปตส์แนซ, เครื่องบินขับไล่ ซู-

35, ระบบป้องกันภัยทางอากาศ 

เอส-400 และมิสไซล์อิสคันเดอร์ที่

สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ 

วันเดียวกับที่การซ้อมรบ

ร่วมนี้เปิดฉาก ยูเครนก็จัดการซ้อม

รบของตนขึ้นด้วยเช่นกัน และจะ

ยาวไปถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ เท่า

กันกับของรัสเซีย ยังไม่มีข้อมูลว่า

ยูเครนจะใช้กำาลังทหารในการซ้อม

รบครั้งนี้เท่าใด แต่เชื่อว่าอาวุธ

ยุทโธปกรณ์ที่ใช้รวมถึงโดรนบาย

รักทาร์ และมิสไซล์ต่อต้านรถถัง 

เจฟลิน และ NLAW ที่ได้รับมา

จากประเทศหุ้นส่วนความร่วมมือ 

ประธานาธิบดี โวโลดิมีร์  

เซเลนสกี ของยูเครน กล่าวใน

แถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดีว่า 

การรวบรวมกำาลังพลที่ชายแดน

เป็นการกดดันทางจิตวิทยาจาก

ประเทศเพื่อนบ้านของเรา และ

วันนี้เรามีกำาลังมากพอที่จะปกป้อง

ประเทศของเราอย่างสมศักดิ์ศรี

ความตึงเครียดจากวิกฤต

ยูเครนทำาให้รัฐบาลโลกตะวันตก, 

ยูเครน และรัสเซีย เจรจากันอย่าง

เคร่งเครียดมานานหลายสัปดาห์ 

รัสเซียเรียกร้องหลักประกันด้าน                                                

ความมั่นคงจากสหรัฐและกลุ่มนา

โตว่าจะไม่รับยูเครนเข้าเป็นสมาชิก 

และลดบทบาททางทหารในยุโรป

ตะวันออกและอดีตสมาชิกสหภาพ

โซเวียต แต่สหรัฐและพันธมิตรไม่

ตอบสนอง

ลิซ ทรัสส์ รัฐมนตรีต่าง

ประเทศของอังกฤษเป็นเจ้าหน้าที่

ระดับสูงคนล่าสุดที่เดินทางเยือน 

มอสโก โดยเธอได้พบหารือกับ

เซอร์เกย์ ลัฟรอฟ รัฐมนตรีต่าง

ประเทศรัสเซีย และกล่าวเตือนว่า 

สงครามในยูเครนจะเป็นหายนะ

ทั้งต่อชาวรัสเซีย, ชาวยูเครนและ

ยาวยุโรป และนาโตได้แสดงออก

ชัดเจนว่า การรุกรานยูเครนจะ

ก่อผลลัพธ์ร้ายแรงและค่าใช้จ่าย

รุนแรงตามมา.

เวลลิงตัน • ตำารวจนิวซีแลนด์

ปะทะกับผู้ชุมนุมต่อต้านบังคับ

ฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่หน้าอาคาร

รัฐสภาเมื่อวันพฤหัสบดี ในการ

ชุมนุมเป็นวันที่ 3 มีผู้ โดนจับกุม

ตัวไปมากกว่า 120 คน เนื่องจาก

ขัดคำาสั่งให้เคลื่อนย้ายออกจาก

พื้นที่

เ อ เอฟพีและรอยเตอร์

รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 

กุมภาพันธ์ว่า ตำารวจนิวซีแลนด์

พยายามเข้าสลายการชุมนุมของ

ประชาชนต่อต้านบังคับฉีดวัคซีน

โควิด-19 และมาตรการควบคุมโค

วิด-19 ที่เข้มงวดของรัฐบาล ที่ปัก

หลักตั้งแคมป์ชุมนุมหน้าอาคาร

รัฐสภาในกรุงเวลลิงตันเป็นวันที่ 3 

ตำารวจเตือนให้ผู้ชุมนุมเคลื่อนย้าย

ออกจากพื้นที่รอบอาคารรัฐสภา มิ

เช่นนั้นจะถูกจับกุม 

ตำารวจผลักดันผู้ชุมนุมไป

ที่แนวกั้นและมีการตะลุมบอน

กัน ผู้ชุมนุมบางคนถูกตำารวจจับ

ให้นอนลงกับพื้น ใส่กุญแจมือ

และนำาตัวออกไป ตำารวจจับกุมผู้

ชุมนุมไปมากกว่า 120 คน โดย

ตั้งข้อหาบุกรุกและขัดขวางการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

มีการชุมนุมหน้าอาคาร

รัฐสภาในกรุงเวลลิงตันตั้งแต่

วันอังคารที่ผ่านมา เลียนแบบ

การชุมนุมของม็อบรถบรรทุกใน

แคนาดาที่เรียกตัวเองว่า “ขบวน

แห่งเสรีภาพ” ที่ขับรถบรรทุก

มาชุมนุมประท้วงบังคับการฉีด

วัคซีนโควิด-19 ที่กรุงออตตาวา 

และนำารถบรรทุกปิดชายแดน

แคนาดา-สหรัฐ 

รถบรรทุก, รถแคมพ์, รถ 

ยนต์และรถจักรยานยนต์หลาย

ร้อยคันร่วมชุมนุมบนถนนหลาย

สายใกล้กับอาคารรัฐสภาในกรุง

เวลลิงตันเมื่อวันอังคาร รถส่วน

ใหญ่เดินทางกลับไปแล้วหลังร่วม

ชุมนุม 24 ชั่วโมง เหลือผู้ชุมนุม

ฮาร์ดคอร์หลายร้อยคนที่ยังคง

ตั้งแคมป์ด้านหน้าอาคารรัฐสภา 

และประกาศว่าจะชุมนุมยืดเยื้อ

คอร์รี พาร์เนลล์ ผู้บัญชา  

การตำารวจนครบาลเวลลิงตัน เผย                                                      

ว่า ได้เรียกตำารวจนอกกรุงเวลลิง                 

ตันมา 150 นาย เพื่อช่วยจัดการ

การชุมนุมที่หน้าอาคารรัฐสภา 

ต้องใช้เวลาอีกหลายวันจึงจะสลาย

การชุมนุมได้ และกล่าวหาผู้ชุม 

นุมว่านำาเด็กมาเป็นโล่มนุษย์ 

นายกรัฐมนตรีจาซินดา 

อาร์เดิร์น กล่าวที่เมืองโอ๊กแลนด์

เมื่อวันพฤหัสบดี เรียกร้องให้ผู้ชุม                                                

นุมหน้ารัฐสภาเคลื่อนย้ายออก 

การชุมนุมครั้งนี้ ไม่ใช่ความต้อง 

การของประชาชนส่วนใหญ่ ชาว

นิวซีแลนด์มีสิทธิ์ที่จะชุมนุมได้ แต่

ต้องไม่รบกวนชีวิตของผู้อื่น.

ตำารวจกีวีปะทะม็อบต้านวัคซีนหน้ารัฐสภา

ซ้อมรบ • กระทรวงกลาโหมรัสเซียเผยแพร่ภาพนิ่งจากวิดีโอเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ขบวนรถบรรทุกระบบป้องกันขีปนาวุธ เอส-400 ที่

เข้าร่วมการซ้อมรบกับเบลารุสที่เขตเบรสต์.

าสนใจมากครับกับการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิด

ฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากคนทั่วไปว่าด้วย “ภูมิ

ทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทยเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัลและการ

เติบโตอย่างยั่งยืน” ในช่วง 1-28 ก.พ.2565 

ผมถือว่านี่คือการ “ปฏิวัติ” ครั้งสำาคัญของวงการการเงินไทย

และบทบาทของธนาคารกลางในระดับที่ไม่เคยปรากฏมา

ก่อนในประวัติศาสตร์

เป็นก้าวสำาคัญอย่างยิ่งสำาหรับการปรับทิศทางของธนาคาร

กลางท่ามกลางกระแสคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงในภาคการเงินที่

กำาลังมีผลกระทบไปทั้งโลก 

ไทยเราก็กำาลังเผชิญกับความท้าทายที่หนักหน่วงและรุนแรง

ข้อมูลที่ ธปท.นำาเสนอผ่านท่านผู้ว่าฯ นั้นตอกย้ำาว่าเราไม่

ปรับไม่เปลี่ยนไม่ได้อีกต่อไปแล้ว

และแม้ว่าเราตระหนักถึงความสำาคัญของการต้องปรับ

เปลี่ยน ก็ยังไม่แน่ว่าเราจะรู้ว่าจะไปในแนวทางไหน

และแม้จะตัดสินใจไปในทิศทางไหนแล้วก็ไม่มีอะไรรับรองว่า

จะประสบความสำาเร็จ

เพราะทุกอย่างกำาลังเปลี่ยนไปตลอดเวลา...ไม่มีสูตรสำาเร็จใน

อดีตหรือตำาราเล่มไหนจะมาตอบได้ว่านี่คือเส้นทางที่ “ใช่” แต่เพียง

เส้นทางเดียว

ข้อมูลที่ว่านี้มาจากคุณเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการ 

ธปท.เอง

ท่านบอกว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จำานวนอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง

ในไทยเพิ่มจาก 36 ล้านบัญชี เป็น 121 ล้านบัญชี หรือเพิ่มขึ้น 3 

เท่าตัว

จำานวนธุรกรรมอินเทอร์เน็ตและโมบายแบงกิ้งเพิ่มจาก 800 

ล้านรายการ เป็น 1.44 หมื่นล้านรายการ หรือเพิ่มขึ้น 18 เท่าตัว 

หรือคิดเป็น 300 ครั้ง/คน/ปี 

และจำานวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ปิดตัวลง 1,400 สาขา 

แตกต่างจากในอดีตที่ธนาคารพาณิชย์แข่งขันกันเปิดสาขา

อีกด้านหนึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีเงินที่ไหลเข้ากองทุนสิ่ง

แวดล้อม หรือกองทุนความยั่งยืน (ESG-funds) ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 10 

เท่าตัว 

เมื่อไม่นานมานี้ กว่า 50% ของสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การ

บริหารของกองทุน Global AUM ต่างๆ ให้คำามั่นสัญญาว่าจะลงทุน

ใน Net Zero Impact 

ด้านคาร์บอนในปี 2050 และ 60% ของการส่งออกไทยจะ

ถูกกระทบจากมาตรการกีดกันทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น CBAM 

(Carbon Border Adjustment Mechanism) ของสหภาพยุโรป

นอกจากนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีผู้เล่นรายใหม่ๆ ในภาค

การเงินไทยมากขึ้น 

โดยสินเชื่อรายย่อยที่ของ Non-banks เติบโต 40% สูงกว่าสิน

เชื่อที่เติบโตของธนาคารแบบดั้งเดิม (Traditional banks) ที่เติบโต 24% 

ขณะที่การเติบโตสินเชื่อทั่วโลกพบว่า สินเชื่อของผู้เล่นรายใหม่

ประเภท FinTech เติบโต 500% และเติบโตสินเชื่อของ BigTech เช่น 

Alibaba ,Tencent และ Grab เป็นต้น มีการเติบโต 4,000%

ผู้ว่าฯ แบงก์ชาติย้ำาว่า การเปลี่ยนแปลงใน 3 กระแสนี้คือเรื่อง

ดิจิทัล เรื่องสิ่งแวดล้อม และผู้เล่นใหม่ จะมีผลกระทบต่อภาคการเงิน

ไทยอย่างเห็นได้ชัด 

ทำาให้เกิดคำาถามที่ ธปท.ต้องไปหาคำาตอบ เช่น 

เมื่อแบงก์มีความจำาเป็นในการเปิดสาขาลดลง ธปท.จะอนุญาต

ให้ธนาคารพาณิชย์ที่ไม่มีสาขา หรือ Virtual bank เข้ามาเปิดให้บริการ

ในไทยหรือไม่ 

และหากอนุญาตให้เปิด Virtual bank ธปท.จะมีนโยบายการ

กำากับดูแลอย่างไร

หรือกรณีที่ภาคธุรกิจต้องปรับตัวเข้ากับกระแส Green หรือ

ความยั่งยืน บทบาทของธนาคารพาณิชย์ไทยที่จะสนับสนุนการ

เปลี่ยนผ่านในเรื่องดังกล่าวจะเป็นอย่างไร เร็วแค่ไหน และมีรูป

แบบอย่างไร 

หรือกรณีที่มีผู้เล่นรายใหม่ๆ เช่น FinTech และ BigTech ที่

จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ธปท.จะกำากับดูแลอย่างไร และจะให้

ผู้เล่นรายใหม่ๆ เหล่านี้เข้ามาแข่งขันอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดความ

เหลื่อมล้ำาในการกำากับดูแล และทำาให้การแข่งขันอยู่บนพื้นฐานที่

เท่าเทียมกัน

เหล่านี้คือคำาถามใหญ่มาก การแสวงหาคำาตอบก็ไม่ใช่เรื่อง

ง่าย แต่ถ้าไม่ตั้งคำาถามยากๆ อย่างนี้ก็ไร้อนาคตเช่นกัน

คำาถามเหล่านี้เป็นที่มาว่า ทำาไม ธปท.จึงต้องออกรายงานภูมิ

ทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทยเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัลและการเติบโตอย่าง

ยั่งยืน 

ซึ่งเป็นรายงานที่เรียกว่า consultation paper คือ เป็น 

paper เพื่อการหารือ ไม่ใช่เป็น paper สไตล์แผนแม่บท 5 ปีเหมือน

ในอดีต 

คุณเศรษฐพุฒิยอมรับว่า เพราะโลกเปลี่ยนไปเร็วมาก หลาย

อย่างเป็นสิ่งที่คาดการณ์ลำาบาก การที่เราจะระบุว่า เราจะเห็น 1 2 

3 และทำา 4 5 6 มันเป็นอะไรที่ยาก และไม่เหมาะกับบริบทที่เรา

เจออยู่

ในรายงานภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทยฉบับนี้ยังมีการแบ่ง

ปันมุมมองของ ธปท.ว่า ธปท.มองกระแสต่างๆ ที่จะมาอย่างไร 

จุดยืนในเรื่องต่างๆ เป็นอย่างไร 

และสิ่งที่ ธปท.อยากเห็นเป็นอะไร หรือสิ่งที่ ธปท.ไม่อยาก

เห็นมีอะไรบ้าง 

รวมทั้งในรายงานภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทยจะมีการระบุ

ว่า มีเรื่องใดบ้างที่ ธปท.อยากรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง และ

หาคำาตอบเกี่ยวกับทิศทางที่เราจะไปในอนาคต

“ทิศทางที่เราจะไปนั้น หลักการสำาคัญอันหนึ่งคือ การรักษา

สมดุลระหว่างนวัตกรรมกับความเสี่ยง อะไรที่เสี่ยงเยอะก็กำากับ

เยอะ อะไรที่ไม่ค่อยเสี่ยงก็ไม่ไปกำากับมากมายอะไร และอะไรที่

จำาเป็นต้องดูให้เข้ม ก็ต้องดูให้เข้ม เช่น การดูแลผู้ฝากเงิน เพราะ

ไม่ว่าจะเป็นรูปใดๆ ก็ตาม หัวใจสำาคัญของการรักษาเสถียรภาพของ

ระบบการเงินไทยคือ ต้องดูแลผู้ฝากเงิน ทำาให้ผู้ฝากเงินมั่นใจและ

มั่นคง

ผู้ว่าฯ ธนาคารกลางบอกว่า อะไรที่ไม่จำาเป็นต้องเข้มมาก 

เพราะความเสี่ยงไม่มาก ก็ผ่อนปรนมากขึ้น เช่น FinTech ถ้าดูแล้ว 

ความเสี่ยงไม่ได้มาก ก็ผ่อนปรนได้ 

และสุดท้ายอาจมีบางอย่าง ซึ่งตอนนี้ประเมินความเสี่ยง

ลำาบาก ดูไม่ค่อยออกว่ามีความเสี่ยงแค่ไหน ดูไม่ออกว่าผลกระทบ

ในวงกว้างจะมีมากแค่ไหน 

เช่น สินทรัพย์ดิจิทัล เราจะใส่สิ่งที่เรียกว่าราวกั้น หรือ 

guard rail เพื่อจำากัดความเสี่ยง 

แต่พวกนี้อาจมีความยืดหยุ่น หากผ่านไปแล้ว ความเสี่ยงไม่

ได้มากมายอะไร” คุณเศรษฐพุฒิบอก

การยอมรับความจริงว่านี่เป็น “โจทย์หิน” จึงเป็นยุคเริ่มต้น

ที่สำาคัญ

เพราะทั้งโลกก็กำาลังเผชิญกับ “โจทย์ยากๆ” อย่างนี้เหมือน

กันทั้งสิ้น.

น่

โจทย์หิน : ปฏิรูปครั้งใหญ่

ภาคการเงินไทย (1)
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง
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รวบ 4 คนร้ายยิงหนุ่มเก็บเงินกู้ทำาแผน

พิษณุโลก • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 10 ก.พ. 

พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำารวจ

ชุดสืบสวน ได้นำาตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 รายที่ก่อเหตุบุกยิงหนุ่มเก็บเงินกู้

คาวงเหล้าเสียชีวิต มาชี้จุดประกอบสำานวนคดี สำาหรับผู้ต้องหาทั้ง  

4 รายคือ นายพงศกร โตสุวรรณ์ อายุ 35 ปี, นายอรรถพล เสือเปรม 

อายุ 27 ปี, นายปริญญา สามล อายุ 33 ปี และนายสาธิต พานโย 

อายุ 35 ปี ทั้งหมดยังให้การภาคเสธ อ้างว่าร่วมกันลงมือจริง แต่ไม่

ได้เจตนาฆ่า เพราะปืนเป็นของผู้เสียชีวิตที่จะยิงพวกตนก่อนจึงเข้า

ชาร์จ และมีการต่อสู้กันจนเกิดเหตุปืนลั่น 2 นัด จากการสอบสวน

ทราบว่า ผู้ก่อเหตุและผู้ตายเคยเป็นเพื่อนที่รู้จักอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 

แต่ต่อมานายวีระพงศ์ ได้ขอยืมรถจักรยานยนต์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุมา

ใช้จนพัง สุดท้ายกลับไม่ซ่อมให้ จึงมีเรื่องบาดหมางผิดใจกันเรื่อยมา 

กระทั่งคืนก่อเหตุมีการโทรศัพท์ท้าทายกันจนกลุ่มผู้ต้องหามาเพื่อ

เคลียร์ปัญหา และเกิดการทะเลาะวิวาทและยื้อแย่งอาวุธปืนจนเกิด

ปืนลั่นดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามยังไม่ได้ปักใจเชื่อคำาให้การของกลุ่ม

ผู้ต้องหา ต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์ออกมายืนยันพวกคราบเขม่า

ดินปืน วิถีกระสุนอีกครั้ง เบื้องต้นได้ตั้งข้อหาทั้ง 4 ราย “ร่วมกันฆ่า

ผู้อื่นโดยเจตนา, ร่วมกันบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนโดยใช้กำาลัง

ประทุษร้าย, ร่วมกันทำาร้ายผู้อื่น, ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

ปืนไว้ ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, พาอาวุธปืนไปใน

เมืองฯ” และนำาตัวส่งพนักงานสอบสวนดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

กระบะซิ่งชน จยย.คุณตาวัย 71 ตายคาที่

สุรินทร์ • วันที่ 10 ก.พ.65 พ.ต.ท.สุชัย เกวียนโคกกรวด สว.สส.

สภ.เทนมีย์ ได้รับแจ้งจากอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยสุรินทร์ว่า เกิดเหตุ

รถยนต์กระบะชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิต บริเวณ กม.ที่ 8 

ถ.สุรินทร์-ศีขรภูมิ จึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมแพทย์เวร

นิติเวช รพ.สุรินทร์ ที่เกิดเหตุพบรถกระบะอีซูซุ สีบรอนซ์เงิน หมายเลข

ทะเบียน บว 1756 สุรินทร์ สภาพด้านหน้ารถและกระจกพังเสียหาย 

ตกอยู่ในคูน้ำาริมถนน ใต้ท้องรถมีรถจักรยานยนต์ติดอยู่ ตรวจสอบเป็น

รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า เวฟ 110 ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน สภาพพัง

เสียหายทั้งคัน ห่างออกไปประมาณ 100 ม. พบศพผู้เสียชีวิตนอนอยู่

ริมคูน้ำาข้างถนน ทราบชื่อต่อมาคือ นายหอย สุดจำานงค์ อายุ 71 ปี อยู่

บ้านเลขที่ 64 ม.6 ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ สภาพศพแขน-ขาหัก

ทั้งสองข้าง และศีรษะเกือบจะหลุดออกจากลำาตัว นายสวัสดิ์ พรหมเทศ 

อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 150 ม.8 ต.แสลงพันธ์ อ.เมืองฯ จ.สุรินทร์ คน

ขับรถกระบะ เผยว่า ตนขับรถมาความเร็วประมาณ 80 กม./ชม. และ

มาทางเอก แต่ผู้ตายขี่รถตัดหน้ากะทันหัน ทำาให้ตนเบรกไม่ทันและชน

เข้าเต็มๆ ยอมรับว่าตนได้ดื่มสุรามาด้วย ด้าน พ.ต.ท.สุชัย เกวียนโคก

กรวด ได้คุมตัวคนขับรถกระบะไปสอบสวนหาสาเหตุ และตรวจวัด

แอลกอฮอล์ที่ สภ.เทนมีย์ ก่อนจะแจ้งข้อหา ส่วนผู้เสียชีวิต ทางด้าน

แพทย์เวรนิติเวช รพ.สุรินทร์ ได้นำาศพไปชันสูตรที่นิติเวช รพ.สุรินทร์ 

ก่อนจะประสานญาติมารับศพเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป.

อัปยศสภา

(พท.) ได้ลุกข้ึนกล่าวว่า การรับฟังรายงาน

จำาเป็นต้องมีองค์ประชุมอย่างน้อยคร่ึงหน่ึง 

ดังน้ันขอตรวจสอบองค์ประชุม

จากน้ันนายชวนได้กดออดเรียกสมาชิก

เพื่อตรวจสอบองค์ประชุม แต่นายอรรถกร  

ศิริลัทธยากร ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) ได้ลุกข้ึนเสนอญัตติขอนับ

องค์ประชุมแบบขานชื่อ ทำาให้นายพิเชษฐ์ลุก

ข้ึนแจ้งว่า เมื่อมีญัตติซ้อนข้ึนมาก็น่าจะโหวต

ว่าเห็นด้วยกับการนับองค์แบบเสียบบัตรหรือ

ขานรายชื่อ นายชวนจึงวินิจฉัยว่ามีการเสนอ

ให้นับองค์ประชุม ซ่ึงเป็นข้อเสนอเดียวกัน แต่

วิธีการต่างกัน จึงจะขอมติท่ีประชุมว่าจะเห็น

ควรให้นับองค์ประชุมด้วยวิธีใด

 นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ 

พรรค พปชร. ในฐานะประธานวิปรัฐบาล  

หารือว่า การขอนับองค์ประชุมเวลาแบบน้ี

เหมาะสมหรือไม่ และถือเป็นญัตติหรือไม่ 

เพราะเห็นว่าการนับองค์ประชุมไม่ได้เป็น

ญัตติ ดังน้ันขอให้ประธานทบทวนคำาหารือ

ใหม่ และใช้ดุลยพินิจพิจารณา ถ้าเป็นการ

ขอนับองค์ประชุมเพื่อป่วนสภา ตนคิดว่า

เป็นการทำาลายความม่ันคงของสภา ผิด

รัฐธรรมนูญและกฎหมายอาญา มาตรา 157

ทำาให้นายพิเชษฐ์ลุกข้ึนประท้วงให้ถอนคำาพูด 

แต่นายนิโรธไม่ยอมพร้อมกับสวนกลับว่า ขอ

นับองค์ประชุม เอาแบบมีมารยาทหน่อยใน

สภา อย่าจริยธรรมตกต่ำาให้มากนัก

นายชวนช้ีแจงว่า เราปฏิบัติมาอย่างน้ี

จะไปเอาว่าเหมาะสมหรือไม่ ไม่ได้ ถือว่าเป็น

สิทธิของสมาชิกท่ีจะตรวจสอบองค์ประชุม 

เมื่อเสนอให้ตรวจสอบ ประธานมีหน้าท่ีให้

ตรวจสอบ และการตัดสินใจของประธานต้อง

ยึดข้อบังคับไม่สามารถเอาใจฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง

ได้ และขอร้องพวกเราว่ามีสิทธิท่ีจะกดบัตร

แสดงตนหรือไม่แสดงตน แต่โดยหน้าท่ีของ

เราประชาชนเลือกเราเข้ามาทำางาน ฉะน้ัน

เราต้องร่วมกันทำางาน สภาอีก 2-3 สัปดาห์

เท่าน้ันก็จะปิดสมัยประชุม หากมีทางใดท่ีเรา

จะร่วมกันทำางานในวันน้ี ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีหน่วย

งานต่างๆ มารอช้ีแจงอยู่

นายพิเชษฐ์ลุก ข้ึนโดยใช้สิทธิ ถูก 

นายนิโรธพาดพิง พร้อมกล่าวว่า อยากให้

ประธานวิปฯ ถอนคำาพูดว่าการนับองค์

ประชุมผิดรัฐธรรมนูญ ผิดอาญา นายนิโรธ

เป็นประธานวิปฯ ไม่เข้าใจประเพณีของสภา

หรือไม่ แต่นายชวนช้ีแจงว่าไม่ต้องถอนคำา

พูดเพราะไม่ได้กล่าวหาใคร เป็นความเห็น

ของผู้น้ันโดยเฉพาะ ถูกผิดก็เป็นอีกเรื่องหน่ึง 

และการตรวจสอบองค์ประชุมก็เป็นสิทธิของ

สมาชิก เมื่อเสนอให้ตรวจสอบก็ต้องอนุญาต 

ส่วนเหมาะสมหรือไม่ ทุกคนโดยสามัญสำานึก

รู้ว่าควรหรือไม่ควร แต่เมื่อเป็นสิทธิต้องยอม

ให้สิทธิ กระบวนการต้องว่าไปตามกฎเกณฑ์

ของการประชุม

อย่างไรก็ตาม สมาชิกของฝ่ังรัฐบาล

ได้พยายามขอร้องให้ผู้เสนอนับองค์ประชุม

ท้ังสองฝ่ายถอนญัตติออกไปเพื่อรักษาภาพ

ลักษณ์ของสภา โดยนายชวนกล่าวเสริมว่า 

บางคร้ังการใช้สิทธิพร่ำาเพร่ือของสมาชิก

จะทำาให้สภาเสียหาย ทำาให้นายจุลพันธ์ 

อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรค พท. ลุก

ข้ึนมาตำาหนิคำาพูดของนายชวน โดยระบุว่า  

บางคร้ังประธานก็ใช้คำาพูดทำาให้ฝ่ายค้าน 

เสียหาย

สภาล่มอีกเป็นคร้ังท่ี 17

“พรรคเพ่ือไทยไม่ใช่พรรคแรกท่ีขอ

นับองค์ประชุมลักษณะเช่นน้ี อดีตพวกผมก็

เป็นรัฐบาล ฝ่ายค้านก็ขอนับองค์ประชุม แต่

พวกผมท่ีเป็นฝ่ายค้านก็ก้มหน้าทำางานและ

ไม่มีพฤติกรรมรุนแรง เช่น ปาข้าวของ ลาก

เก้าอ้ีเหมือนฝ่ายค้านในอดีต วันน้ีพวกเราไม่

ประสงค์จะให้สภาล่ม แต่ท่ีขอนับองค์ประชุม

เพราะต้องการให้ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลมาทำางาน

ให้ครบ” นายจุลพันธ์ระบุ  

 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง 

พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้ขอใช้สิทธ์ิ

พาดพิง พร้อมอภิปรายว่า ตนในฐานะท่ีเคย

เป็นฝ่ายค้านมาก่อน เคยขอนับองค์ประชุมก็

จริง แต่จะขอนับก็ต่อเมื่อเป็นวาระท่ีสำาคัญ 

หรือพบว่าเสียงข้างมากไม่ฟังเสียงข้างน้อย 

เป็นเผด็จการรัฐสภาเสียงข้างมากลากไป 

ไม่ใช่ขอนับองค์ประชุมแบบพร่ำาเพรื่อ หรือ

จ้องแต่จะขอนับองค์ประชุมเพื่อให้สภาล่ม

จากน้ันนายชวนแจ้งว่า ขอแนะนำาให้

สมาชิกท่ีอยู่ในห้องกดบัตรเพื่อจะได้อยู่ห้อง

ประชุม ถ้าเราใช้สิทธิอะไรพร่ำาเพรื่อก็จะเสีย

หายต่อสภา และขณะน้ีมีสมาชิก 225 คน

แล้ว ตนขอเวลาอีกนิดเดียว ถ้ายังไม่ครบก็

ต้องปิดประชุม แต่ไม่อยากให้งานของเราล้ม

เหลว เพราะยึดประโยชน์ของประชาชนเป็น

ท่ีต้ัง งานใดท่ีเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองต้อง

ช่วยกัน

 อย่างไรก็ตาม ท่ีสุดแล้วนายชวนก็ได้

แสดงผลองค์ประชุม ปรากฏมีเพียง  227 

เสียง ซ่ึงไม่ครบองค์ประชุม 237 เสียง ทำาให้

นายชวนต้องส่ังปิดการประชุมในเวลา 15.02 น.

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาล่มคร้ังน้ีนับ

เป็นคร้ังท่ี 17 หรือเป็นคร้ังท่ี 3 ในเดือน ก.พ. 

อย่างไรก็ดี ได้มีการเผยแพร่ผลการนับองค์

ประชุมท่ีมี ส.ส.แสดงตนจำานวน 227 คน พบ

ว่า ฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยท่ีมี ส.ส. 

131 คน มีผู้แสดงตนเพียง 5 คน (ไม่แสดงตน 

126 คน) รวมถึงนายพิเชษฐ์ เช้ือเมืองพาน ผู้

ท่ีเสนอนับองค์ประชุมด้วย พรรคก้าวไกลท่ี

มี ส.ส. 51 คน แสดงตน 5 คน (ไม่แสดงตน 

46 คน)  ขณะท่ีพรรคร่วมรัฐบาล อาทิ พลัง

ประชารัฐ ซ่ึงมี ส.ส. 97 คน มี ส.ส.แสดงตน 

76 คน (ไม่แสดงตน 21 คน), พรรคภูมิใจไทย 

มี ส.ส. 59 คน แสดงตน 51 คน ( ไม่แสดงตน 

8 คน) ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ ท่ีมี ส.ส. 50 คน 

แสดงตน 36 คน (ไม่แสดงตน 14 คน), พรรค

เศรษฐกิจไทย ท่ีมี ส.ส.สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 

16 คน ไม่แสดงตนเพียง 3 คน ได้แก่ ร.อ.ธรรม

นัส พรหมเผ่า, นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำาแพงเพชร, 

นายสะถิระ เผือกประพันธ์ุ  ส.ส.ชลบุรี  

ท้ังน้ี ส.ส.ฝ่ายค้านจำานวน 207 คน 

ไม่แสดงตนเป็นองค์ประชุมในวันน้ี 192 คน  

ส่วนฝ่ายรัฐบาล 267 คน ไม่แสดงตนเข้า

ประชุม 55  คน

 ด้านนายพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ ผู้

เสนอตัวสมัคร ส.ส.กทม. พรรคกล้า พร้อม

คณะ เดินทางมาท่ีรัฐสภา ยื่น 8,000 รายชื่อ

ประชาชนท่ีเห็นพ้องตรงกันถึงการทำางานอย่าง

ไม่มีประสิทธิภาพของฝ่ายนิติบัญญัติจนนำาไป

สู่สภาล่มต่อนายชวน โดยผ่าน นพ.สุกิจ อัถโถ

ปกรณ์ ท่ีปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร 

นายพงศ์พลกล่าวว่า วันน้ีเรามาเสนอ

เปล่ียนข้อบังคับการประชุมด้วยการเพ่ิมบท

ลงโทษทางวินัยกับ ส.ส.ท่ีไม่แสดงตนทำาให้

เกิดสภาล่ม สืบเนื่องจากเราได้เร่ิมแคมเปญ

น้ีเมื่อสภาล่มคร้ังท่ี 14, 15, 16 ติดๆ กัน ซ่ึง

สภาล่มถึง 16 คร้ังน้ันทำาให้เกิดความเสีย

หายมูลค่า 88.6 ล้านบาท ท่ีเป็นภาษีของ

ประชาชนท่ีเสียไปโดยเปล่าๆ

นายพงศ์พลกล่าวว่า เมื่อเทียบ ส.ส.ก็

เป็นเหมือนพนักงานท่ัวไปท่ีรับเงินเดือนท่ีมา

จากภาษีประชาชน แต่เม่ือขาดการแสดง

ตนกลับยังไม่มีบทลงโทษทางวินัยใดๆ เลย 

พวกเราจึงมาเสนอบทลงโทษทางวินัยให้

กับ ส.ส.ท่ีขาดการแสดงตน 3 แนวทางคือ 

1.ตัดเงินเดือนบางส่วน ถ้า ส.ส.คนไหนไม่มา

แสดงตนในวันน้ันๆ ก็จะถูกตัดเงินเดือนในวัน

น้ันออกไป 2.ส.ส.ท่ีไม่แสดงตนมากกว่า 25% 

ของสมัยประชุมสภา ก็จะถูกตักเตือนด้วยใบ

เหลือง ซ่ึงเป็นการจำากัดสิทธิในการโหวต และ

อภิปรายใน 2 คร้ัง และ 3.การให้ใบแดงกับ 

ส.ส.ท่ีไม่แสดงตนมากกว่า 50% ซ่ึงใบแดงน้ีมี

โทษตัดสิทธิลงสมัครรับเลือกต้ัง ส.ส.

พปชร.จ่อปรับโครงสร้างพรรค

 ท่ีทำาเนียบรัฐบาล นายเสกสกล อัต

ถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี  

และนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี ได้เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม 

ท่ีตึกไทยคู่ฟ้าตามปกติ ก่อนท่ีท้ังสองคนจะมา

ยืนพูดคุยกันท่ีหลังตึกไทยคู่ฟ้า

 นายเสกสกลกล่าวว่า นายกฯ ไม่ได้

ตำาหนิหรือตักเตือนอะไร หลังจากท่ีเมื่อวัน 

ท่ี 9 ก.พ.ท่ีผ่านมา ได้ไปให้สัมภาษณ์ท่ีรัฐสภา

ในประเด็นการหาบ้านหลังใหม่ คือพรรครวม

ไทยสร้างชาติท่ีตนได้ใช้คำาว่าจะมาบีบไข่ 

นายกฯ แบบน้ีตลอดไม่ได้ ซ่ึงเป็นการพูด

ภาษาชาวบ้านๆ เพราะตนเองเป็นผู้แทน

ราษฎรบ้านนอก นายกฯ ก็เข้าใจไม่ได้ว่าอะไร

 ส่วนนายสุชาติ ชมกล่ิน รมว.แรงงาน 

และกรรมการบริหารพรรค พปชร. โพสต์

ภาพการประชุมสภาและข้อความในเฟซบุ๊ก 

ตอนหน่ึงระบุว่า ด้วยความหวังเป็นอย่างย่ิง

ว่าจะไม่มีใครคิดแปลกแยกเป็นอย่างอื่น หรือ

เปล่ียนแปลงอุดมการณ์ดีๆ ท่ีได้มุ่งหมายไปใน

ทางเดียวกันคือสนับสนุนท่าน พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา หรือลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีอีก

คร้ังในสมัยเลือกต้ังคร้ังหน้า

 แหล่งข่าวใกล้ชิด พล.อ.ประยุทธ์เปิด

เผยว่า นายกฯ ได้เปรยถึงจุดยืนทางการ

เมืองในขณะน้ีว่า “ยืนยันยังอยู่พลังประชา

รัฐ เพราะพรรคพลังประชารัฐเสนอตนอยู่ใน

บัญชีนายกฯ และทราบว่าหัวหน้าพรรคกำาลัง

แก้ปัญหาภายในพรรคให้ได้ โดยเร็ว โดยจะ

มีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร

พรรคชุดใหม่ในเร็วๆ น้ี

 วันเดียวกัน ท่ีรัฐสภา นายมงคลกิตต์ิ 

สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรค

ไทยศรีวิไลย์ ในฐานะผู้ประสานงานกลุ่ม 16 

กล่าวว่า ขณะน้ีกลุ่ม ส.ส.พรรคเล็ก รวมถึง 

ส.ส.พรรคฝ่ายค้านบางส่วนท่ีมีแนวทางตรง

กันได้รวมตัวกันเพื่อดูแลอะไรท่ีเป็นมติของ

รัฐบาลท่ีจะทำาให้เกิดผลกระทบประชาชน

และไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยมีนาย

พิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

พลังประชารัฐ เป็นหัวหน้ากลุ่ม และมีนาย

คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคเพื่อชาติไทย เป็นเลขาธิการกลุ่ม, นาย

ดำารงค์ พิเดช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครักษ์ผืน

ป่าประเทศไทย เป็นประธานท่ีปรึกษากลุ่ม 

โวยโดนอ้างชื่ออยู่กลุ่ม 16

 “ทางกลุ่มจะออกแถลงการณ์เรื่อง

เร่งต่อสัญญารถไฟฟ้าสายสีเขียว เราไม่เห็น

ด้วย เพราะเห็นว่าจะหมดสัญญาสัมปทานใน 

ปี 2572 ซ่ึงยังเหลือเวลาอีก 8 ปี ก็ยังไม่สมควร

ท่ีจะรีบต่อสัมปทาน เราจะคัดค้านอย่างถึงท่ี

สุด ถ้า พล.อ.ประยุทธ์และ ครม.ลงมติต่อ

สัมปทานดังกล่าว จะมอบให้ฝ่ายกฎหมายไป

พิจารณาดำาเนินคดีอาญา และรวบรวมหลัก

ฐานยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ด้วย เรา

เห็นด้วยกับพรรคภูมิใจไทย ท่ีได้ดำาเนินการ

เช่นน้ัน ยืนยันว่าเรื่องน้ีไม่ได้เป็นการเรียกรับผล

ประโยชน์จากรัฐบาล” นายมงคลกิตต์ิกล่าว

สำาหรับรายช่ือกลุ่ม 16 ได้แก่ นาย

มงคลกิตต์ิ, นายพิเชษฐ, นายพีระวิทย์, นาย

นพดล แก้วสุพัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

พลังท้องถ่ินไท, นายสุรทิน พิจารณ์ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคประชาธิปไตยใหม่, นายสมัคร 

ป้องวงษ์ ส.ส.สมุทรสาคร พรรคชาติพัฒนา, 

นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

พลังธรรมใหม่, นายดำารงค์ พิเดช ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย, นาย

ยรรยงก์ ถนอมพิชัยธำารง ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย และนายคฑา

เทพ เตชะเดชเรืองกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

เพื่อชาติไทย ส่วนท่ีอยู่ระหว่างการประสาน

งาน ได้แก่ ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ 4 คน 

ส.ส.พรรคก้าวไกล 2 คน

รายงานข่าวจากพรรคพลังท้องถ่ิน

ไท กรณีมีชื่อนายนพดล พรรคพลังท้องถ่ิน

ไท มาร่วมงานกับกลุ่ม 16 ทางนายชัชวาลล์  

คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถ่ินไท ได้

สอบถามและพูดคุยกับนายนพดลแล้ว ซ่ึง

นายนพดลปฏิเสธว่าไม่เคยคุยเรื่องดังกล่าว

กับนายมงคลกิตต์ิ  ไม่ทราบว่าทำาไมนำาไปกล่าว

อ้าง แต่ยอมรับว่าได้พูดคุยเรื่องสถานการณ์

ท่ัวไปในห้องอาหาร แต่ไม่ทราบว่ามีการนำา

รูปภาพการพูดคุยกันไปอ้าง ท้ังน้ี ยืนยันว่า

ยังคงทำางานกับพรรคพลังท้องถ่ินไท และ

สนับสนุนรัฐบาล  ยังไม่มีการเปล่ียนแปลง

  เช่นเดียวกับนายสุรทิน พิจารณ์ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่, นาย

ณัฐชา บุญไชยอินสวัสด์ิ ส.ส.กทม. พรรคก้าว

ไกล และโฆษกพรรคก้าวไกล, นพ.วาโย อัศว

รุ่งเรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และ 

นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

พลังธรรมใหม่ ต่างก็ปฏิเสธไม่มีส่วนเก่ียวข้อง

กลุ่ม 16 ตามท่ีนายมงคลกิตต์ิกล่าวอ้าง.

จับคู่กู้เงิน

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร ผู้จัดการท่ัวไป 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

(บสย.), นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทร ประธาน

กรรมการบริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล  

โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน) และผู้บริหารระดับ

สูงกระทรวงพาณิชย์ ท่ีห้องบุรฉัตรไชยากร 

ช้ัน 4 สำานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 นายจุรินทร์กล่าวว่า โครงการน้ีถือ

เป็นนโยบายหน่ึงของกระทรวงพาณิชย์ท่ี

ตนมอบหมายให้กรมเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศเป็นเจ้าภาพร่วมกับ EXIM BANK 

และ บสย. และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือจัดโครงการท่ีดำาเนินการมาถึง 3 Lot 

คือ Lot 1 จับคู่กู้เงิน สถาบันการเงินกับร้าน

อาหาร โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบัน

การเงินหลายแห่งมาช่วยต่อลมหายใจใน

รูปแบบเงินกู้ดอกเบ้ียต่ำาเงื่อนไขพิเศษ และ

มี บสย.มาช่วยให้บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงประสบ

ความสำาเร็จเป็นอย่างดี ต้ังแต่เดือน มิ.ย.64-

ต.ค.64 สามารถปล่อยกู้ให้กับร้านอาหารท่ัว

ประเทศได้ถึง 2,895 ราย วงเงิน 2,627 ล้าน

บาท  เพราะความร่วมมือของสถาบันการเงิน

ท่ีผ่อนปรนจึงเกิดเป็นรูปธรรมได้จริง และ Lot 

ท่ี 2 จับคู่กู้เงิน สถาบันการเงินกับ SMEs ส่ง

ออก ช่วงเดือน ก.ค.64-28 ก.พ.65 ปล่อยกู้ได้ 

611 ราย วงเงินกว่า 4,000 ล้านบาท คร้ังน้ี

ถือเป็น Lot ท่ี 3 ด้วยการจับคู่กู้เงินระหว่าง 

EXIM BANK กับผู้ประกอบการท่ีจะบุกตลาด 

RCEP ซ่ึงมีท้ัง SMEs วิสาหกิจชุมชน สตาร์ท

อัปและอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้มีโอกาสได้สิน

เชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนพิเศษไปต่อยอด เพื่อ

บุกตลาด RCEP นำาเงินเข้าประเทศต่อไป

ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงเอกชนและ

สถาบันการเงิน

 “ผมเป็นผู้หน่ึงท่ีเข้าไปมีส่วนร่วมกับ

กระทรวงพาณิชย์และกรมเจรจาการค้า

ระหว่างประเทศท่ีเราเป็นเจ้าภาพ ผมเป็น

ประธานในช่วงท่ีประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ 

ซ่ึงมี 20 เรื่องต้องหาข้อสรุป มาถึงประเทศไทย

จบมา 7 เรื่อง เหลืออีก 13 เรื่อง เราใช้เวลา  

1 ปี บากบ่ันมุ่งม่ันในท่ีสุดได้ข้อสรุปครบท้ัง  

20 ข้อบท สามารถลงนามได้ โดยผู้นำาประเทศ

ของ 15 ประเทศ สามารถลงนามร่วมกันได้ 

ทำาให้ความตกลง RCEP มีผลบังคับใช้เมื่อวัน

ท่ี 1 มกราคมปีน้ี แม้มีบางประเทศท่ียังไม่มีผล

ใช้บังคับ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำาเนินการ

ภายในประเทศ และคาดว่าจะมีผลใช้บังคับ

ครบท้ัง 15 ประเทศโดยเร็ว ถือว่านับหน่ึงแล้ว

สำาหรับประเทศไทยท่ีบังคับใช้แต่ 1 มกรา 

คม 2565 ซ่ึง RCEP เป็น FTA ท่ีมีขนาด

ใหญ่ท่ีสุดในโลก มีประชากรรวมกันประมาณ  

1 ใน 3 ของประชากรโลก GDP ประมาณ  

1 ใน 3 ของ GDP โลก ท่ีสำาคัญการค้าท้ังหมด

ของไทยท่ีมีกับโลกเป็นการค้าของไทยกับกลุ่ม

ประเทศ RCEP 14 ประเทศ ถึงกว่าคร่ึงหน่ึง” 

 รมว.พาณิชย์กล่าวต่อว่า การเตรียม

การสำาหรับการบุกตลาดอย่างเป็นรูปธรรมมี

ความสำาคัญในการนำารายได้เข้าประเทศต่อ

ไปทันทีท่ี RCEP บังคับใช้สินค้าท่ีไทยส่งออก

ไปยังสมาชิก 39,366  รายการ จะภาษีเป็น

ศูนย์ และเป็นศูนย์ทันทีถึง 29,891 รายการ 

ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลท่ีเราจะได้รับ 

“จับคู่กู้เงิน ลุยตลาด RCEP” จะเป็นหัวใจ

สำาคัญอีกประการหน่ึง ซ่ึงจะช่วยให้ส่ิงน้ีเป็น

จริงได้ในอนาคตอันใกล้  

 “สำาหรับการจับคู่กู้เงินคร้ังน้ีต้องขอ

ขอบคุณ EXIM BANK ท่ีเงื่อนไขผ่อนปรนมาก 

และดอกเบ้ียปกติในตลาดประมาณ 5.75% 

แต่โครงการน้ีเหลือแค่ 2.75% ต่อปีในปีแรก 

วงเงินรายละไม่เกิน 50 ล้านบาท และท่ีสำาคัญ

ทันทีท่ีรับคำาขอ จะมีคำาตอบใน 7 วันทำาการ ได้

เตรียมวงเงินไว้กว่า 3,000 ล้านบาท สำาหรับ

โครงการคร้ังน้ี และ บสย.มาช่วยค้ำาประกัน

ให้ ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทท่ีผ่อนปรน และ

ท่ีสำาคัญจะไม่จัดเฉพาะวันน้ี จะมีการเดินสาย

ท้ังในกรุงเทพฯ และ 4 ภูมิภาคด้วย เพื่อเปิด

โอกาสให้ SMEs สตาร์ทอัปในต่างจังหวัดได้มี

โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้คล่องตัวสะดวกข้ึน 

และจะมีระบบออนไลน์ในการยื่นเงื่อนไขเพื่อ

ให้สะดวกข้ึน” นายจุรินทร์ กล่าว 

 ผู้สื่อข่าวรายงานเพ่ิมเติมว่า สำาหรับผู้

สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ท่ี RCEP 

Center กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์ website: www.dtn.go.th  

หรือโทร. 0-2507-7555.

หนองคาย • ตำารวจชุดสืบสวน

กองกำากับการสืบสวนตำารวจ

ภูธรจังหวัดหนองคาย ตรวจยึด

ยาบ้าเกือบ 6 แสนเม็ด วางทิ้ง

ริมฝั่งโขง คาดเตรียมนำาเข้าพื้นที่

ตอนใน มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท

เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. 

วันที่ 10 ก.พ.65 พล.ต.ต.พุฒิ

พงศ์ มุสิกูล ผบก.ภ.จว.หนองคาย 

พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุรกิจ ค้วน

เครือ ผกก.สส.ภ.จว.หนองคาย 

ได้ร่วมกันตรวจสอบการตรวจ

ยึดของกลางยาบ้าประมาณ 

558,000 เม็ด ซึ่งเจ้าหน้าที่

ตำารวจชุดสืบสวนกองกำากับ

การสืบสวนตำารวจภูธรจังหวัด

หนองคาย ได้ทำาการสืบสวน

หาข่าวจนทราบว่าจะมีการ

ลักลอบนำายาเสพติดเข้ามาใน

พื้นที่ จ.หนองคาย ผ่านช่องทาง

ธรรมชาติแม่น้ำาโขง พื้นที่ ต.หาด

คำา อ.เมืองหนองคาย

และเวลาประมาณ 04.00 น. 

ของวันที่ 10 ก.พ.65 เจ้าหน้าที่

ได้ออกตรวจสอบบริเวณริมแม่น้ำา

โขง ต.หาดคำา พบกระสอบสีดำา  

2 กระสอบ วางอยู่บริเวณริม

บันไดทางขึ้น-ลงตลิ่งแม่น้ำาโขง 

ใกล้กับร้านอาหารแห่งหนึ่ง เจ้า

หน้าที่ดักซุ่มดูสถานการณ์จนถึง

เวลาประมาณ 08.00 น. ไม่พบ

การเคลื่อนไหวใดๆ ไม่มีบุคคล

มารับกระสอบดังกล่าว จึงได้

เข้าทำาการตรวจสอบ ภายใน

กระสอบสีดำาพบยาบ้าซุกซ่อน

อยู่เต็มกระสอบ ตรวจนับเบื้อง

ต้นเป็นยาบ้าประมาณ 558,000 

เม็ด มูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท 

คาดว่ายาบ้าทั้งหมดจะถูกลำาเลียง

เข้าไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศ 

หลังจากนั้นจะได้นำาส่งพนักงาน

สอบสวน สภ.เมืองหนองคาย 

ดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

ยึดยาบ้าริมโขง

เกือบ6แสนเม็ด

มูลค่ากว่า20ล.

ตราด • วันที่ 10 ก.พ. ที่

ห้องประชุม สภ.เมืองตราด 

พล.ต .ต .ปกรณ์  มณีปกรณ์  

ผบก.ภ.จว.ตราด, พ.ต.อ.สมชาย 

อยู่สวัสดิ์ รอง ผบก.ก.จว.ตราด 

พร้อมด้วย พ.ต.อ.นิพล คงเกียรติ

ก้อง ผกก.สภ.เมืองตราด ได้ร่วม

กันแถลงข่าวการดำาเนินการ 

กวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่

จังหวัดตราดตั้ งแต่บ่ายวันที่   

9 กุมภาพันธ์ 2565 ในพื้นที่

อำาเภอเมืองตราด, อำาเภอเขาสมิง 

และอำาเภอบ่อไร่ ตามนโยบาย

ของผู้บัญชาการตำารวจภูธร 

ภาค 2 ซึ่งมีผลการดำาเนินการ 

กวาดล้างอาชญากรรมได้ ใน

หลายพื้นที่ 

พล . ต . ต . ปกรณ์ กล่ า ว

ว่า ในพื้นที่ สภ.เมืองตราดได้

มีเหตุลักทรัพย์ขี้ยางพาราและ

รถจักรยานยนต์ของเกษตรกร

และประชาชนในพื้นที่ ก่อให้

เกิดความเดือดร้อนเป็นอย่าง

มาก จึงได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติ

การปราบปรามอบายมุข (ชุด 7) 

พร้อมเจ้าหน้าที่ทำาการสนธิกำาลัง

เข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เขาตา

โปน หมู่ 11 ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองฯ 

จ.ตราด สามารถจับกุมผู้ต้องหา

คดียาเสพติดและอาวุธปืน ได้

ผู้ต้องหา 10 คน ทำาการตรวจ

ยึดของกลาง อาวุธปืน จำานวน  

1 กระบอก, ลำากล้องปืน จำานวน 

1 อัน เครื่องกระสุนปืนขนาด

ต่างๆ จำานวนหลายนัด และ

ของกลางยาเสพติด ไอซ์ เฮโรอีน 

กัญชาและอุปกรณ์การเสพ

หลายรายการ นอกจากนี้ยัง

ได้ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ดัด 

แปลงสภาพ จำานวน 9 คัน

ส่วนในพื้นที่ สภ.บ่อไร่ 

ทำาการจับกุมแรงงานชาวกัมพูชา 

39 คน และเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 

จำานวน 3 เครื่อง ตรวจสอบ 

26 คน มีหนังสือเดินทางและ

บัตรอนุญาตทำางานถูกต้อง แต่

ทำางานและพักไม่ตรงกับข้อมูลที่

แจ้งไว้อีกจำานวน 13 คน มีพาส

ปอร์ต แต่ไม่มีใบอนุญาตทำางาน 

สำาหรับที่ สภ.เขาสมิง 

เจ้าหน้าที่ตำารวจพร้อมด้วย

ทหารตั้งด่านตรวจบ้านท่าจอด 

ขาเข้าเมืองตราด ตรวจค้น

รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า สีบรอนซ์ 

หมายเลขทะเบียน 9946 อุดร 

ธานี ที่มีนายวิศิษฎ์ จันทะไทย 

ชาวจังหวัดระยอง เป็นคนขับ

ตรวจค้นภายในรถยนต์ พบ

อาวุธปืนลูกซองยาว 1 กระบอก 

อาวุธปืนพกสั้น .38 จำานวน  

1 กระบอก อาวุธปืนยาวอัดลม

ไทยประดิษฐ์ 1 กระบอก เครื่อง

กระสุนปืนเบอร์ 12 จำานวน 

20 นัด เครื่องกระสุนปืน .38 

จำานวน 37 นัด.

ตราดกวาดล้างอาชญากรรม3อำาเภอ

กรุงเทพฯ • ภาค 1 ทลายขบวน 

การโจรกรรมรถยนต์รายใหญ่ส่ง

ข้ามแดนขายเพื่อนบ้าน ทำาตาม 

ออเดอร์ เน้นกระบะอีซูซุ ดีแมคซ์ 

พบประวัติโชกโชน เพ่ิงออกจากคุก

รวมหัวก่อเหตุ

วันท่ี 10 ก.พ.65 พล.ต.ท.จิร

พัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.สหรัฐ 

ศักด์ิศิลปชัย รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต. 

วสันต์ เตชะอัครเกษม ผบก.สส.ภ.1 

ร่วมแถลงข่าวการจับกุมขบวนการ

โจรกรรมรถยนต์ส่งขายต่างประเทศ 

ประกอบด้วย นายวิรุฬห์กานต์ หรือ

แมว เปล่งนภาวรากรณ์ อายุ 46 ปี, 

นายธยานะ หรือแบงค์ บูรณะอนันชัย 

อายุ 40 ปี และนายธรรมนูญ หรือตูน 

เจริญศรี อายุ 57 ปี โดยกล่าวหาว่า 

ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดย

ใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระ

ทำาผิดหรือการพาทรัพย์น้ันไป หรือเพื่อ

ให้พ้นการจับกุมหรือรับของโจร พร้อม

ด้วยของกลางรถยนต์มิตซูบิชิ รุ่น

มิราจ สีเทา หมายเลขทะเบียน 1 

ขผ 4728 กทม. รถยนต์มิตซูบิชิ รุ่น

ซีเดีย สีบรอนซ์ หมายเลขทะเบียน 

ขข 663 พระนครศรีอยุธยา รถยนต์

อีซูซุ ดีแมคซ์ สีขาว อาวุธปืนลูก

กรด ขนาด .22 และอุปกรณ์การ

จับแก๊งลักรถส่งขายเพื่อนบ้าน

ก่อเหตุอีกหลายรายการ

พล.ต.ท.จิรพัฒน์เปิดเผย

ว่า ต้ังแต่เดือน พ.ย.64-ม.ค.65 

กองบังคับการสืบสวนภาค 1 ได้

รับรายงานจากสถานีตำารวจพ้ืนท่ี 

บช.ภ.1 ว่ามีกลุ่มคนร้ายตระเวนก่อ

เหตุลักทรัพย์รถยนต์อีซูซุ ดีแมคซ์ 

หลายคัน โดยมีลักษณะเดียวกันคือ 

มีคนร้ายอย่างน้อย 2 คน ขับรถยนต์

มิตซูบิชิ มิราจ ตระเวนลักทรัพย์เป็น

รถยนต์ดีแมคซ์ตามชุมชน หมู่บ้าน 

ริมทางสาธารณะ หรืออพาร์ตเมนต์ 

จากการรวบรวมพยานหลักฐาน

สามารถออกหมายจับผู้ต้องหา  

3 รายท่ีก่อเหตุในพ้ืนท่ี สภ.แก่งคอย 

สภ.บางบัวทอง สภ.บางพลี  

และจากการตรวจสอบพบ

ว่า นายวิรุฬห์กานต์มีประวัติต้องโทษ 

12 คดี นายธยานะมีประวัติต้องโทษ 

7 คดี ส่วนนายธรรมนูญมีประวัติต้อง

โทษ 4 คดี ท้ัง 3 คนจะแบ่งหน้าท่ี

กันทำา โดยนายวิรุฬห์กานต์และนาย 

ธยานะมีหน้าท่ีในการก่อเหตุ ส่วน

นายธรรมนูญมีหน้าท่ีนำารถยนต์

ท่ีก่อเหตุมาได้ ไปขายยังประเทศ

เพ่ือนบ้าน จากน้ันได้สืบสวนหา

ข่าว ติดตามพฤติกรรมคนร้ายแล้ว

นำากำาลังเข้าปิดล้อมตรวจค้น 6 

จุดในพ้ืนท่ี จ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.ปทุมธานี จนสามารถจับกุมผู้ต้องหา 

ได้ท้ังหมดพร้อมด้วยของกลาง

จากการสอบสวนผู้ต้องหาท้ัง 

3 คน เคยต้องโทษในคดีโจรกรรม

รถยนต์มาก่อนและรู้จักกันในเรือน

จำา และเพ่ิงพ้นโทษมาเมื่อเดือน  

ก.ย.64 แล้วมาก่อเหตุไม่ต่ำากว่า  

10 คร้ัง โดยจะเน้นรถยนต์กระบะ 

อีซูซุ ดีแมคซ์ เป็นการรับงานมาตาม 

ออเดอร์ ก่อนนำาส่งประเทศเพื่อน

บ้านทางจังหวัดเชียงราย ราคา

ประมาณ 150,000-200,000 บาท

ในขณะเดียวกันมีเจ้าของ

รถยนต์ของกลางมาติดต่อรับรถคืน 

เป็นรถยนต์อีซูซุ ดีแมคซ์ 2 คัน คัน

แรกถูกโจรกรรมเมื่อวันท่ี 5 ก.พ.ท่ี

ผ่านมา แจ้งความไว้ท่ี สภ.บางพลี 

กลุ่มคนร้ายอยู่ระหว่างนำารถเพื่อส่ง

ข้ามแดน แต่ถูกเจ้าหน้าท่ีสกัดจับไว้

ได้พ้ืนท่ี สภ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

อีกคันรถยนต์กระบะอีซูซุแต่งซ่ิง 

ถูกโจรกรรมช่วงปีใหม่ เจ้าหน้าท่ี

สกัดจับคืนมาได้เช่นเดียวกัน.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง
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ไม่ตรงกันได้ 

“ถ้าให้ภารกิจนี้เดินต่อไป ก็ต้องลงมติ  

แต่ถ้าคนที่เห็นว่ายังผิดอยู่เขาสามารถสงวน

สิทธิ์ได้ และเป็นสิ่งที่พรรค ภท.ทำามา ไม่ได้

ขัดขวางอะไรเลย และที่เราไม่เข้าประชุม 

ครม. เพราะเห็นมีการบรรจุวาระดังกล่าวเข้า

มาลว่งหนา้ และกอ่นหนา้นีก้ไ็ดน้ำาความกราบ

เรียนนายกฯ ตลอดเวลา เรามีความลำาบากใจ

ในประเด็นนี้ และถ้าจะให้ผ่านไปโดยไม่ต้อง

ทะเลาะโต้เถียงกันหรือปะทะคารมกัน ชี้แจง

กันไปกันมาทำาให้บรรยากาศการประชุมเสีย 

เราจึงทำาความเห็นเป็นหนังสือชี้แจงเหตุผล

ของทั้ง 7 คนไป ซึ่งเราก็นึกว่าเรื่องผ่านไป

แล้ว” นายอนุทินกล่าว

เมื่อถามว่า หลังการประชุม ครม.ได้

ชี้แจงกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมแล้วหรือยัง นาย

อนุทินตอบว่า ได้ชี้แจงแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นวัน

อังคาร ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ทุกฝ่ายรับทราบกัน

หมด ทั้งทีมงานนายกฯ ก็ได้ประสานงานโทร.

คุยกันหมด เมื่อถามว่าพรรค ภท.เล่นไม้เดิม

เวลาพิจารณาเรื่องนี้ก็จะมีคำาถามใหม่ของ

กระทรวงคมนาคมเพิ่มมาตลอด ภูมิใจไทย

เล่นอะไร นายอนุทินกล่าวว่า ไม่ได้เล่นอะไร

เลย ถามนำาอีกแล้ว ตรงไปตรงมา

เมื่อถามย้ำาว่า การที่รัฐมนตรีไม่เข้า

ประชุม ครม. 7 คน เป็นการส่งสัญญาณต่อ

ไปจะไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลในเรื่องสายสีเขียว

ใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า รัฐบาลนี้หรือ

รัฐบาลไหน ไม่ใช่พวกมากลากไป ไม่ใช่ใคร

อยากจะทำาอะไรก็ทำาได้ ถ้าคิดอย่างนั้นได้ก็ไม่

ต้องมีอะไรมาเข้าที่ประชุม ครม. 

รองนายกฯ กล่าวว่า พรรคเห็นว่า 

ครม.มี 36 คน ถ้าจะผ่านให้ได้ โหวตอย่างไร

เราก็แพ้อยู่แล้ว เพราะมีเสียงเพียง 7 ต่อ 

36 แต่ทำาไมเราต้องไปถึงจุดนั้น ทำาไมต้อง

ทำาความลำาบากใจมาให้นายกฯ เราจึงทำา

หนังสือสงวนสิทธิ์ของเราไปให้นายกฯ และ

หากนายกฯ เหน็วา่มนัตอ้งผา่นกผ็า่นมต ิครม. 

ก็นำาไปปฏิบัติได้ แต่ถ้ามีเรื่องราวอะไรภาย

หลังร้องเรียนคดีความต่างๆ ครม.ก็ต้องรับผิด

ชอบส่วนบุคคลอยู่ แต่รัฐมนตรีทั้ง 7 คนของ

พรรค ภท. ก็มีหนังสือยืนยันว่าเราไม่เห็นด้วย

กับเงื่อนไขที่นำาเสนอในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 

ซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ในรัฐบาล 

เพราะยังดีอยู่ ปึ้กแน่นอน ฟังเสียงปึ้กดูก็รู้

นายอนุทินกล่าวว่า ขอย้ำาว่าถ้ามีการ

ปรับปรุงอะไรแล้วเราไม่มีปัญหาเรื่องการถ่าย

โอนทรัพย์สินระหว่าง รฟม.และ กทม. เพราะ

ยังเป็นสมบัติของ รฟม. ที่เป็นหน่วยงานของ

กระทรวงคมนาคม ซึ่ง กทม.ก็ควรโอนให้

เรียบร้อย รฟม.พร้อมแล้ว 

เมื่อถามถึงสัญญาณทางการเมืองที่

เกิดขึ้นต่างๆ หลายคนมองว่าน่าจะมีการยุบ

สภา รองนายกฯ ตอบว่า หลายคนที่ว่าอยู่ข้าง

นอกทั้งนั้น หลายคนที่ว่านั้นอยู่ในพรรคร่วม

รัฐบาลหรือไม่ ได้คุยไลน์กับ พล.อ.ประยุทธ์

และหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ หลาย

คนที่ว่านั้นรู้ว่าในไลน์กลุ่มครม. คุยอะไรกัน

หรือไม่ อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่เหตุบังเอิญที่

จะไปเรียกร้องหรือต่อรอง ถ้าต่อรองไม่มีแค่ 

7 รัฐมนตรีหรอก 

นายอนุทินกล่าวว่า การไปของรัฐ                                                      

บาลมาจาก 1.นายกฯ พ้นจากตำาแหน่ง 

2.นายกฯ ลาออก 3.นายกฯ ยบุสภา และ 4.รฐั                                                        

บาลไม่ได้รับความไว้วางใจ ในส่วนนี้ต้องรวม

ที่ตัวนายกฯ ด้วย เรื่องเหล่านี้มีข้อกำาหนด

อย่างชัดเจน 

เมื่อถามว่า หากความสัมพันธ์ของ

พรรคร่วมรัฐบาลและพรรคเศรษฐกิจไทย ยัง

เป็นแบบนี้อยู่ มีโอกาสเสี่ยงที่จะตายคาสภา

และยุบสภา นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องนี้ต้อง

ไปถามคนที่ยุบสภา เราทำาหน้าที่ของเราให้ดี

ที่สุด สิ่งที่เราทำาได้ไปเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์

คอืการทำาหนา้ทีข่องเรา โดยทำาหนา้ทีเ่พื่อหลกี

เลี่ยงการโต้เถียงและความเห็นที่ไม่ตรงกันใน

ที่ประชุม ครม. เรื่องนี้เป็นเรื่องการทำางาน

ของแต่ละคน เราไม่ใช่นักบู๊และตีรันฟันแทง 

เราใช้สติทำางาน

ถามว่า ในการประชุม ครม.สัปดาห์

ต่อไป รัฐมนตรีของพรรค ภท.จะเข้าประชุม

หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า เราได้แสดงจุดยืน

อยา่งชดัเจนแลว้ และเคลยีรก์นัหมดแลว้ จาก

นี้ ไปจะไม่มีการไม่เข้าประชุม ครม.แล้ว ถ้า

เขา้ประชมุหมายความวา่พรอ้มทีจ่ะรบัฟงันาย

ศักดิ์สยาม จะเข้ามาซักถามหรือโต้แย้ง หาก

นายกฯ เห็นว่ามีความจำาเป็นและต้องดำาเนิน

ต่อไปในทางใดทางหนึ่ง นายกฯ ก็สามารถสั่ง

การได้ เราถือว่าเราหลบและหมอบแล้ว ใน

เรื่องของความเห็นไม่ตรงกัน พูดให้ชัดเจนคือ 

เมื่อถึงเวลาโหวตแล้วไม่เกิดการแก้ ไขอะไร

เลย เราก็โหวตโน แต่ถ้าแก้ไขมา และไม่มี

ความกังวลว่าจะมีอะไรตามมาบ้างหลังจากที่

พ้นตำาแหน่งและถูกต้องตามกระบวนการทุก

อย่าง ค่าโดยสารถูกลง เรามีแต่จะเร่งให้รีบ

โอนและทำาให้สำาเร็จโดยเร็ว  

ซักว่าการเคลื่อนไหวของรัฐมนตรี

พรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นการกดดันให้นายกฯ 

หนักใจ และให้นายกฯ ต้องเลือกระหว่าง 

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กับ

นายอนุทินใช่หรือไม่ นายอนุทินส่ายหัวพร้อม

กล่าวเสียงดังว่า “ระหว่าง พล.อ.อนุพงษ์

กับนายอนุทิน ไม่ต้องถามเลยว่านายกฯ จะ

เลือกใคร ท่านเป็นพี่น้องกัน ผมรู้สี่รู้แปด รู้

ใหญ่รู้เล็ก ไม่ได้เทียบกันตรงนั้น คนละเรื่อง

กัน ผมไม่ต้องการให้เลือก เพราะต้องเลือก

ประชาชน”

เมื่อถามถึงกรณีที่มีความเป็นห่วงว่า 

หากประเด็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวยังไม่จบ อาจ

จะทำาให้มีความผิดตามประมวลกฎหมาย

อาญา 157 นายอนุทินกล่าวว่า เราทำาตาม

หน้าที่ที่พึงปฏิบัติทุกอย่าง ไม่ได้มีเจตนาที่

จะกลั่นแกล้งใคร มีแต่เจตนาที่จะรักษาผล

ประโยชน์ของประชาชน มุมมองของแต่ละ

ฝ่ายแตกต่างกันเป็นเรื่องปกติของการทำางาน  

นายโสภณ ซารัมย์ ประธานคณะ

กรรมาธิการ (กมธ.) การคมนาคม กล่าวว่า 

กมธ.คมนาคมได้ติดตาม ตรวจสอบ เสนอ

แนะโครงการดังกล่าวมาอย่างใกล้ชิด และ

เคยมีมติไปแล้วว่าไม่เห็นด้วยกับการต่ออายุ

สัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วน

จะเชิญใครมาซักถามเพิ่มเติม ตนคิดว่าไม่ใช่

แล้ว ไม่อยากให้วนแบบเก่า ถ้าเชิญมาให้

ข้อมูลก็วนแบบเดิม ซึ่งต้องเดินหน้าต่อ โดย

สังคมจะเป็นผู้ตัดสินว่าใครผิดใครถูก แล้วจะ

เดินต่ออย่างไร ซึ่งการจัดสัมมนาก็เพื่อให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องเอาข้อมูลที่มีมาตีแผ่ ให้สังคมตัดสิน 

ถือเป็นการทำาอย่างสร้างสรรค์ หาทางออกว่า

จะไปอย่างไร เราพูดกันมาเป็นปีแล้ว ครั้งนี้

ต้องมาพูดกันในเวทีสาธารณะ.

 

จ่อกู้

กู้แหลก แต่เศรษฐกิจไม่ขับเคลื่อนเท่าที่ควร

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ในการ

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายกิตติกร โล่ห์

สุนทร ส.ส.ลำาปาง พรรคเพื่อไทย ตั้งกระทู้

ถามสดเรื่องปัญหาราคาน้ำามันแพง โดยนาย

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.พลังงาน ยอมรับว่าสถานการณ์

ราคาน้ำามันดิบในตลาดโลกและความขัดแย้ง

ของประเทศมหาอำานาจ มคีวามลอ่แหลมและ

อาจนำาไปสู่วิกฤตได้ อย่างไรก็ดี สถานการณ์

ที่ เกิดขึ้นรัฐบาลได้ตระหนักต่อการแก้ ไข

ปัญหา ทั้งการใช้กองทุนน้ำามันเพื่อตรึงราคา

น้ำามันดีเซล โดยปัจจุบันใช้กองทุนไปแล้ว                         

1.5 หมื่นล้านบาท และยังเตรียมท่ีจะกู้เงินอีก 

2-3 หมื่นล้านบาทเพื่อดำาเนินการต่อ  เบื้อง

ต้นอยู่ในกระบวนการกู้เงิน และเชื่อว่าจะไม่

เป็นปัญหา สำาหรับข้อเสนอลดส่วนผสมน้ำามัน

ชวีภาพนัน้ ทีผ่า่นมาลดลงแต่ไมส่ามารถทำาได้

พรวดพราด เพราะจะกระทบกับเกษตรกรผู้

ปลกูปาล์มน้ำามนั  ทัง้นี ้รฐับาลอยูร่ะหวา่งการ

พิจารณามาตรการใหม่ๆ เพื่อดูแลประชาชน

“ที่มีผู้ระบุว่าประเทศไทยน้ำามันดีเซล

ราคาสูงถึงลิตรละ 30 บาท ถือว่าแพงที่สุด 

จากการค้นข้อมูลพบว่าหลายรัฐบาลมีราคา

สูงเช่นเดียวกัน และเมื่อเทียบกับ 8 ประเทศ

ในกลุม่อาเซยีน ยกเวน้บรไูนและมาเลเซยี ทีม่ี

แหล่งพลังงานของตนเองและสามารถส่งออก

ได้ไม่จำากัด พบว่าประเทศไทยราคาขายปลีก

หน้าสถานีบริหารอยู่ในอันดับที่ 6-7 ซึ่งเรา

ไม่แพง ส่วนประเทศที่แพงที่สุดคือสิงคโปร์” 

รมว.พลังงานกล่าว  

นายสุพัฒนพงษ์กล่าวด้วยว่า สำาหรับ

ค่าไฟฟ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในฐานะประธาน

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

(กพช.) สั่งการให้พิจารณาในระยะสั้น เพื่อลด

การนำาเข้าแอลเอ็นจีที่มีราคาแพง โดยใช้วิธี

ผลิตอื่น เช่น ขยายต่ออายุโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

1 ปี แม้กระทบสิ่งแวดล้อม แต่มีพื้่นที่ไม่มาก  

รับซื้อไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มมากขึ้น โดยให้ร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐและเอกชน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีคุณหญิง

สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้าง

ไทย กล่าวหารัฐบาลนี้ทำาให้ราคาน้ำามันแพง

กว่าประเทศอื่นๆ เพราะการเก็บภาษีสรรพ

สามิตน้ำามันดีเซลสูงถึงลิตรละเกือบ 6 บาท

ว่า ไม่เข้าใจว่าคุณหญิงสุดารัตน์ใช้สมองส่วน

ไหนคิด เพราะเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง 

สร้างความสับสนให้กับประชาชน ซึ่งข้อเท็จ

จริงคือรัฐบาลใช้กลไกเงินกองทุนน้ำามันเชื้อ

เพลิงเข้าไปช่วยเหลือ โดยการอุดหนุนราคา

น้ำามันดีเซลอยู่ที่ลิตรละ 3.79 บาท 

โดยข้อมูลราคาน้ำามันเฉลี่ยในอาเซียน                                                            

อ้างอิง ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ประ 

เทศไทยอยู่ ในลำาดับที่ 5 ราคาน้ำามันของ

ประเทศไทย เบนซินขายอยู่ที่ 34.55 บาท/

ลิตร ดีเซลขายอยู่ที่  29.94 บาท/ลิตร, 

สิงคโปร์ เบนซินขายอยู่ที่ 66.89 บาท/ลิตร 

ดีเซลขายอยู่ที่  56.07 บาท/ลิตร, ลาว เบนซิน

ขายอยู่ที่ 44.67 บาท/ลิตร ดีเซลขายอยู่ที่  

34.75 บาท/ลติร,   ฟลิปิปนิส ์เบนซนิขายอยูท่ี ่

38.95 บาท/ลิตร ดีเซลขายอยู่ที่ 32.02 บาท/

ลิตร,   กัมพูชา เบนซินขายอยู่ที่ 38.19 บาท/

ลิตร  ดีเซลขายอยู่ที่  30.88 บาท/ลิตร อยาก

จะขอร้องคุณหญิงสุดารัตน์ให้หยุดพฤติกรรม

ปั้นหน้าเศร้าเล่าความเท็จไปวันๆ ได้แล้ว ไม่

เช่นนั้นการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนจะ

เมินหนี อย่าใช้วิธีการเดิมๆ มาดิสเครดิต

รัฐบาล ตนเชื่อว่าประชาชนรู้ทันแล้วว่าที่ผ่าน

มาคุณหญิงสุดารัตน์ ได้ทำาประโยชน์อะไรให้

กบัประเทศบา้ง นอกจากการรบัใชอ้ดตีนายกฯ 

บางคนที่ทุจริตคอร์รัปชัน

นายธนกรกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์มี

ความยินดีที่ประชาชนพอใจโครงการคนละ

ครึ่งเฟส 4 ที่กระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ไดจ้รงิและตอ่เนื่อง ตัง้แตเ่ปดิโครงการเมื่อวนั

ที่ 1 ก.พ.65 มีประชาชนที่กดยืนยันสิทธิเข้า

ร่วมโครงการระยะที่ 4 แล้ว จำานวน 24.67 

ล้านราย ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.พ.2565 มีผู้

ใช้สิทธิจำานวน 21.17 ล้านราย มียอดการใช้

จ่ายรวม 16,334.6 ล้านบาท แบ่งเป็นเงิน

ที่ประชาชนจ่าย 8,269.0 ล้านบาท และรัฐ

ร่วมจ่าย 8,065.6 ล้านบาท และมียอดใช้จ่าย

สะสมแบง่ตามประเภทตามรา้นคา้ ไดแ้ก ่รา้น

อาหารและเครื่องดื่ม 6,062.2 ล้านบาท, ร้าน

ธงฟ้า 3,188.6 ล้านบาท,  ร้าน OTOP 783.8 

ล้านบาท, ร้านค้าทั่วไป 5,993.9 ล้านบาท, 

ร้านบริการ 283.3 ล้านบาท และกิจการขนส่ง

สาธารณะ 22.8 ล้านบาท

สำาหรบัราคาเนือ้หมเูริม่ปรบัราคาลงมา

อย่างเห็นได้ชัดแล้ว โดยราคาจำาหน่ายหมูเนื้อ

แดง ส่วนสะโพก ไหล่ ไม่รวมหมูเนื้อแดงปรุง

แต่ง อยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 164-170 บาท 

ลดจากสัปดาห์ที่แล้วที่ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ 

กก.ละ 187 บาท และตอนนี้เฉลี่ยทั้งประเทศ 

กก.ละ 175 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามการสั่ง

การของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ให้กำากับติดตาม

สถานการณ์ราคาสินค้า แก้ ไขปัญหาและ

ดำาเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนและกระทำาความผิดตาม

กฎหมาย ส่วนสินค้าอุปโภค-บริโภคอื่นเริ่ม

ทยอยปรับราคาลงเช่นกัน อาทิ เนื้อไก่ ราคา

จำาหน่ายในห้าง เนื้อน่องติดสะโพก กก.ละ 65 

บาท ส่วนในตลาดสด ราคาแตกต่างกันแต่ละ

พื้นที่ เฉลี่ยอยู่ที่ กก.ละ 70-75 บาท และ

คาดว่าแนวโน้มราคาจะยังทรงตัวต่อไป ส่วน

น้ำามันพืชปาล์ม ราคาที่สำารวจจากร้านสะดวก

ซื้ออยู่ที่ขวดลิตรละ 64-65 บาท และในห้าง 

61-62 บาท โดยราคามีแนวโน้มลดลงและ

ทรงตัวในระดับนี้ต่อไปอีกประมาณ 2 สัปดาห์ 

ผักสดมีราคาทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง ตามแต่ละ

พื้นที่ โดยมีต้นทุนค่าขนส่งเป็นตัวแปร ส่วน

สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วๆ ไป ราคาทรงตัว 

ยกเว้นภาคใต้ ที่ราคาอาจจะสูงกว่าภาคอื่น

เล็กน้อย เนื่องจากมีต้นทุนในเรื่องค่าขนส่ง

จากระยะทางที่ไกล

นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษก

พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การประชุมเพื่อแก้                                                               

ปัญหาความยากจน เกิดขึ้ น ในรัฐบาล

พล.อ.ประยทุธน์บัครัง้ไมถ่ว้น แตเ่หตใุดตวัเลข

ผู้ ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตร

คนจนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากดูจากตัวเลขผู้ได้รับ

สิทธิ์ในปี 2560 อยู่ ที่ 7.7ล้านคน เพิ่มจนมา

สูงสุดที่ 14.6 ล้านคนในปี 2562 หรือคิดเป็น 

22% ของคนทัง้ประเทศ หาก พล.อ.ประยทุธม์ี

การขยายสทิธิใ์หม่ในป ี2565 ภายหลงัปรบักฎ

เกณฑ์ตามมติ ครม.ที่ตั้งเป้าผู้เข้าร่วม 20 ล้าน

คน หรือคิดเป็น 30% ของจำานวนประชากร

ทั้งประเทศในทันที ในขณะที่ตัวเลขคนจนไม่

ได้ลดลง 

ขณะเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์เดินหน้า

กู้จนหนี้สาธารณะของไทย ณ สิ้นเดือน ธ.ค.

2564 อยู่ที่ 9.64 ล้านล้านบาท หรือเกือบ 10 

ล้านล้านบาท หรือ 59.57% ของจีดีพี สะท้อน

ให้เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์บริหารประเทศแบบ

กู้แหลก แต่สร้างผลขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ

ได้น้อย ตัวเลขหนี้สวนทางกับการเติบโต

ทางเศรษฐกิจที่โตเฉลี่ยเพียง 1.66% นับแต่

รัฐประหารเป็นต้นมาใช้งบประมาณไปกับ

โครงการประชานิยมรวมเกือบ 2 ล้านล้าน

บาท อาทิ 1.โครงการประชานิยมในช่วงปี 

2557-2561 ซึ่งมี 19 โครงการ ใช้งบประ                                                                 

มาณรวม 8.78 แสนล้านบาท 2.โครง                                                                  

การประกันราคาสินค้าเกษตร ตั้ งแต่ปี                                                               

2562/63-2564/65 ใช้งบประมาณ 2.61 

แสนล้านบาท 3.โครงการต่างๆ ที่ออกมา

ในช่วงของการระบาดของโควิด-19 ตาม 

พ.ร.ก.ให้อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ

แก้ ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการ

ระบาดของโรคโควิด-19 รวมกว่า 6 โครงการ 

ปี 2563-2564 ทั้งคนละครึ่ง 4 เฟส, เราชนะ, 

ม.33 เรารักกัน, ยิ่งใช้ยิ่งได้, บัตรคนจน, เรา

เที่ยวด้วยกัน ใช้งบประมาณรวมรวมกว่า 

1.15 ล้านล้านบาท จากกรอบวงเงินที่กู้ได้ 1.5 

ล้านล้านบาท.

ยื่น 1.2 ล้านชื่อ

นายอานนท์ระบุว่า การล่ารายชื่อครั้ง                                                      

นี้ เนื่องจากไม่ต้องการให้กลุ่มแอมเนสตี้ 

อินเตอร์เนชั่นแนล อยู่ในประเทศไทยอีกต่อ

ไป ทั้งนี้ เตรียมที่จะนำารายชื่อดังกล่าวยื่นต่อ

กระทรวงมหาดไทยและสภาความมั่นคงฯ 

พิจารณาในวันพฤหัสฯ ที่ 17 กุมภาพันธ์นี้ 

เวลา 10.00 น. จะมภีาคประชาชนจากองคก์ร

เครือข่ายปกป้องสถาบันฯ และประชาชน

จากต่างจังหวัดทั่วทุกภาคจำานวนหลายร้อย

คนเป็นตัวแทนเดินทางมายื่นหนังสือในวัน

ดังกล่าว

ด้านนายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วย

รัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การ

ยื่นหนังสือครั้งนี้เป็นไปตามที่ตนได้ประกาศ

ไว้ว่าจะขอล่ารายชื่อ 1 ล้านรายชื่อ ซึ่งขณะ

นี้ ได้ครบจำานวนแล้ว เพื่อขับไล่แอมเนสตี้ 

อินเตอร์เนชั่นแนล เนื่องจากจุดประสงค์ของ

ประชาชนที่ ได้มายื่นหนังสือต่อตน เพราะ

ไม่ต้องการให้องค์กรชั่วๆ เลวๆ นี้มาทำาลาย

ความมั่นคงและทำาร้ายสถาบัน ทำาให้เกิด

ความแตกแยกในประเทศ 

นายเสกสกลกลา่ววา่ ไดม้อบใหท้มีงาน

ได้ตรวจสอบรายชื่อของประชาชนครบถ้วน

ถูกต้องแล้ว และจะได้นัดหมายกันเพื่อนำาไป

ยื่นต่อกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 

สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำาเนินการเพิกถอน

องค์กรดังกล่าว ซึ่งทำาผิดเงื่อนไขและระเบียบ

ของนายทะเบียนอย่างชัดเจน ไม่สมควรที่จะ

ให้มีชื่ออยู่ในบัญชีในระบบของนายทะเบียน

อีกต่อไป สุดท้ายถ้านายทะเบียนเพิกถอน 

องค์กรนี้จะกลายเป็นองค์กรเถื่อน ไร้ที่ยืนใน

ประเทศไทยอย่างแน่นอน

ขณะเดียวกัน นายกฤษฎางค์ นุตจรัส 

ทนายความประจำาศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิ

มนุษยชน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 ก.พ. ที่ผ่าน

มา ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก อนุญาตปล่อย

ชั่วคราวนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือไผ่ 

ดาวดิน และนายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือ

ไมค์ ระยอง ในทุกคดีที่อยู่ในศาลอาญาซึ่ง

เป็นคดี 112 เเละคดีการชุมนุม ในวันนี้ทาง

ทีมทนายความได้ยื่นประกันตัวทั้ง 2 คนใน

เขตอำานาจศาลอื่นอีก โดยสำาหรับนายจตุ

ภัทร์ ศาลจังหวัดภูเขียว จ.ชัยภูมิ และศาล

อาญากรุงเทพใต้ อนุญาตให้ประกันตัว ซึ่ง

ศาลอาญากรุงเทพใต้กำาหนดเงื่อนไขเดียวกับ

ศาลอาญา

ส่วนนายภาณุพงศ์ ศาลจังหวัดภูเขียว 

จ.ชัยภูมิ อนุญาตให้ประกันตัวเเล้ว แต่ยังมี

คดีที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งศาลจะ

มีคำาสั่งให้นัดไต่สวนคำาร้องขอปล่อยชั่วคราว

นายภาณพุงศ ์ในวนัที ่11 ก.พ. เวลา 10.00 น.

ติดเชื้อพุ่ง

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 20 ราย เป็นชาย 11 ราย 

หญิง 9 ราย อายุ 60 ปีขึ้นไป 19 ราย มีโรค

เรื้อรัง 1 ราย ขณะนี้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม

ยืนยันตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 2,545,873 ราย 

มียอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 

2,418,380 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่

ปี 2563 จำานวน 22,364 ราย 

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมาก

ที่สุด ได้แก่ กทม. 2,635 ราย, สมุทรปราการ 

986 ราย, ชลบุรี 754 ราย, นนทบุรี 504 

ราย, ภูเก็ต 434 ราย, ราชบุรี 379 ราย, 

นครศรธีรรมราช 372 ราย, นครราชสมีา 334 

ราย, สมุทรสาคร 317 ราย, มหาสารคาม 301 

ราย ส่วนยอดฉีดวัคซีนวันที่ 9 ก.พ. 507,602 

โดส ยอดฉีดสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.64 

จำานวน 118,497,420 โดส 

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำาเนียบรัฐบาล

ว่า เมื่อเวลา 08.30 น. พล.อ.สุพจน์ มาลา

นิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

(สมช.) ในฐานะผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติการ

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศปก.

ศบค.) เป็นประธานการประชุม ศปก.ศบค. 

ซึ่งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานและประเมนิสถานการณ์ โควดิ-19 ใน

ปัจจุบัน ให้ที่ประชุมได้รับทราบ รวมทั้งเรื่อง

การเปิดรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบ Test and 

Go, การเปิดการเรียนการสอนในสถาบันการ

ศึกษา, การตรวจ ATK ให้กับประชาชนเพื่อ

ให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกมากยิ่งขึ้น, แผน

ในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19, การจัดทำา

แผนความตกลง  Air Tavel Bubble (ATB) 

ระหว่างไทยและอินเดีย, แนวทางการนำา

แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำางาน เพื่อให้เป็นไป

ตามพระราชกำาหนดการบริหารจัดการการ

ทำางานของคนต่างด้าว  

อย่างไรก็ตาม ผลหารือของที่ประชุม

วันนี้จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ใน

วันที่ 11 ก.พ. ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในฐานะผู้

อำานวยการ ศบค. เป็นประธาน ทั้งนี้ คาดว่าที่

ประชุม ศบค.ชุดใหญ่จะพิจารณาแนวทาง

ปฏิบัติ หรือกำาหนดมาตรการเข้มข้นในช่วง

เทศกาลวันวาเลนไทน์ และเทศกาลสงกรานต์ 

เนื่องจากขณะนี้มีความกังวลถึงสถานการณ์

โควดิ-19 ของประเทศไทยขณะนีม้ตีวัเลขผูต้ดิ

เชื้อสูงเกินหมื่นคนอย่างต่อเนื่อง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์

ถึงการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ในวันศุกร์ที่ 11 

ก.พ.นี้ ว่ากระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีเรื่อง

เสนอเขา้สูท่ีป่ระชมุหลายเรื่อง อาท ิจะยกเลกิ

การให้บริการวิกฤตฉุกเฉินกรณี โรคโควิด-

19 หรือยูเซป (UCEP COVID-19) โดยกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เตรียมที่จะ

เปลีย่นแนวทางการรกัษาโรคโควดิ-19 ใหอ้อก

จากยูเซป และให้ใช้แนวทางรักษาแบบตาม

สิทธิของประชาชน เช่น สิทธิบัตรทอง สิทธิ

ประกันสังคม และประกันสุขภาพต่างๆ ทั้งนี้ 

ย้ำาว่าแม้จะออกจากยูเซปแล้ว แต่ไม่กระทบ

ต่อการรักษาของประชาชนที่ยังมีสิทธิรักษา

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งคาดว่าจะลงนามได้

เร็วๆ นี้ เพื่อให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.เป็นต้น

ไป

รวมทั้งจะมีการปรับราคาการใช้ RT-

PCR ซึ่งสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติ (สปสช.) จะมีการปรับค่าใช้จ่ายในการ

ตรวจ RT-PCR ตามวิธีการตรวจ คือ ตรวจ 

2 ยีน จะจ่าย 900 บาท และ 3 ยีน จ่าย 

1,100 บาท ส่วนการตรวจด้วย ATK จะจ่าย 

350 บาท และ 250 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทที่

ใช้ตรวจ แต่จะต้องเป็น ATK แบบที่บุคลากร

แพทย์ใช้ รวมถึงปรับค่าใช้จ่ายสำาหรับการเข้า

รับการดูแลในฮอสพิเทลเป็น 1,000 บาทต่อ

วนั เทา่กบัการรกัษาทีบ่า้น (HI) โดยยนืยนัการ

ปรับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อประชาชน 

โดยใช้สิทธิการรักษาได้ตามสิทธิที่มีเหมือน

การรักษาปกติ ยกเว้นการเข้ารับการรักษาใน

โรงพยาบาลเอกชนที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเอง

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่จำานวนผู้ติดเชื้อ 

โควิด-19 มีตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นาย

อนุทินกล่าวว่า สธ.ดูอยู่ บางครั้งจะต้องดูภาพ

รวม มีการตรวจเช็กอยู่ตลอดเวลา แม้ขณะ

นี้จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นประมาณ 5 เท่า เมื่อ

เทียบกับต้นปี 2565 แต่ผู้เสียชีวิตมีจำานวน

เท่าเดิม ผู้ป่วยอาการรุนแรงไม่ได้มีจำานวน

เพิ่มมากขึ้น หากนับเป็นอัตราส่วนถือว่าลด

ลงด้วยซ้ำา ส่วนการติดเชื้อในครัวเรือนเพิ่ม

มากขึ้น ทั้งเด็กที่ ไปโรงเรียน และผู้ปกครอง

ที่ ไปทำางานกลับบ้านมา แล้วมารับประทาน

อาหารรว่มกนัทำาใหต้ดิได ้ซึง่ในทางการแพทย์

บอกแล้วว่าโอมิครอนติดกันได้ง่าย แต่โชคดีที่

ไม่รุนแรง 

ดังนั้นถ้าประชาชนได้รับวัคซีนกันครบ

ถ้วน ถึงแม้ติดเชื้อก็ไม่มีอาการรุนแรง ซึ่งเป็น

ไปตามการคาดหมายของแพทย ์จำานวนทีเ่พิม่

ขึ้นอย่างต่อเนื่องถือเป็นเวฟของสถานการณ์ 

ทุกวันนี้ต้องขอให้ ใช้หลักโควิดฟรีเซตติงให้

มากเทา่ทีจ่ะมากได ้ขณะเดยีวกนัตอ้งเรง่เรื่อง

การป้องกันโดยฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์ ทั้งเข็ม 

3 เข็ม 4 ซึ่งเรามีพร้อมแล้ว และตอนนี้กำาลัง

ฉดีวคัซนีใหก้บัเดก็ในวยัเรยีน จะทำาใหป้อ้งกนั

ได้ในอีกระดับหนึ่ง เพียงต้องใช้เวลาในการ

เซตตัวประมาณ 1 เดือนถึง 1 เดือนครึ่ง ทุก

อย่างน่าจะกลับสู่ภาวะปกติ

เมื่อถามว่าตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะนี้                                                                  

จะทำาให้ส่งผลกระทบถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์

หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ประเทศไทยจะ

มีเทศกาลที่ต่อเนื่องกันตั้งแต่ปีใหม่ ตรุษจีน 

สงกรานต์ ระยะห่าง 4-5 เดือน ซึ่ง สธ.รู้ดีว่า

สิง่เหลา่นีจ้ะเกดิขึน้ จงึขอความรว่มมอืทกุฝา่ย

ให้ระมัดระวัง 

ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด

กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในการควบคุม

โรคยังคงให้ยึดตามมาตรการ VUCA โดย

ขณะนี้เร่งฉีดวัคซีนเข็ม 3 ได้มากกว่า 20% 

ของประชากรแล้ว ขณะที่ประชาชนพบว่าให้

ความร่วมมือใส่หน้ากากทุกคน ขอให้ใช้การ

ป้องกันตนเองขั้นสูงสุด ส่วนเรื่อง COVID 

Free Setting ขอความร่วมมือสถานประกอบ

การทุกแห่งดำาเนินการจะช่วยให้สถานที่มี

ความปลอดภัย และตรวจ ATK เป็นระยะ ถ้า

ดำาเนินมาตรการเหล่านี้ผู้ติดเชื้อจะลดลง โดย

ขณะนี้ระบบสาธารณสุขยังมีเตียงรองรับอีก

กว่า 70% ซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยอาการหนักเหลือ

ประมาณ 500 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจ 

110 ราย ลดลงกวา่เดมิประมาณ 10 เทา่ หาก

มีผู้ติดเชื้อที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล

เพิ่มขึ้นจึงพร้อมรองรับได้

นพ.จกัรรฐั พทิยาวงศอ์านนท ์ผูอ้ำานวย

การกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าว

ว่า จำานวนเคสหรือผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นนั้น เมื่อ

แบ่งเป็นช่วงอายุ ส่วนใหญ่จะเจอผู้ติดเชื้อใน

กลุ่มวัยทำางานสูงสุด คือ 20-29 ปี ตามด้วย 

30-39 ปี และ 40-49 ปี แต่ที่เพิ่มขึ้นมาใน

ช่วง 2 สัปดาห์ เป็นกลุ่มเด็ก 0-9 ปี และวัยรุ่น 

10-19 ปี สูงขึ้น แต่ถ้าดูในอัตราการป่วยตาย 

กราฟจะค่อนข้างตรงกันข้ามกัน โดยจะเป็นผู้

ที่อายุ 70 ปีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ และ 60-69 ปี 

สูงเช่นกัน ดังนั้นหากติดเชื้อแล้วให้เว้นระยะ

ห่างจากปู่ย่าตายาย เนื่องจากอาจจะมีการติด

เชื้อและมีอาการรุนแรง และอาจเสียชีวิตได้

ส่วนที่ว่าเหตุใดเด็กถึงติดเชื้อมากขึ้น

นั้น ได้แบ่งช่วงอายุเด็กออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

0-4 ปี, 5-9 ปี, 10-14 ปี และ 15-19 ปี จะพบ

วา่ ในกลุม่เดก็ประถมถงึมธัยมตน้ จะมกีารตดิ

เชื้อที่โรงเรียนสูง ส่วนเด็กเล็กก็จะติดเชื้อจาก

คนในครอบครัว เช่น พ่อแม่ไปติดเชื้อมาและ

นำามาติดลูกอีกที ในขณะที่วัยรุ่นเป็นผู้สัมผัสผู้

ตดิเชือ้ภายนอก และจากในพืน้ทีช่มุชน แมว้า่

จะติดเชื้อได้ แต่อาการจะไม่รุนแรง

นพ.วิชาญ ปานวัน ผู้อำานวยการกอง

โรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ถึง

แม้เด็กติดเชื้อแล้วจะมีอาการน้อย แต่สิ่งที่

เปน็กงัวลคอื เดก็บางคนอาจเกดิภาวะ MIS-C 

หรือภาวะการอักเสบของอวัยวะหลายระบบ 

ที่เกิดขึ้นหลังจากการติดเชื้อโควิด ดังนั้นควร

เร่งฉีดวัคซีนให้กลุ่มเด็กเล็ก เพื่อป้องกันการ

แพรร่ะบาด และสามารถเปดิโรงเรยีนไดอ้ยา่ง

ปลอดภัย.

‘อนุทิน’

แต่เราต้องการความชัดเจน ขอให้ทำาตามขั้น

ตอนที่ฝ่ายกฎหมายของกระทรวงคมนาคม

เห็นว่ายังขาดอยู่ คือเรื่องการรับโอนทรัพย์สิน                                                                      

จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ 

ไทย (รฟม.) มอบให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) 

ถอืเปน็สว่นเดยีวทีค่มนาคมเกีย่วขอ้ง เมื่อถาม

ว่าหากสุดท้ายกระทรวงมหาดไทยและ กทม.

แก้ไขแล้วยังไม่ตรงกับที่กระทรวงคมนาคม

ต้องการจะมีผลอย่างไร นายอนุทินกล่าวว่า

ต้องไปถามนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อถามว่าเรื่องนี้

จะกระทบความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาลหรือ

ไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ไม่เกี่ยว นี่เป็นเรื่อง

ความเห็นของการทำางานที่ ครม.มีสิทธิเห็น


